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ค าน า 
 
ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓  (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๒๘ 

กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมขึ้นจํานวน ๑๕ คน 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๒ (๒๙) มีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมราคาผลิตผลทางการเกษตรให้สามารถคุ้ม
ต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรทุกประเภท และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า ตลอดจนมีความ
มั่นคงอย่างยั่งยืนในอาชีพ  

ตลอดระยะเวลาที่คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวได้ดําเนินงานนับตั้งแต่การคณะกรรมาธิการใน
การประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนนายกรัฐมนตรีมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการได้ปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หน้าที่เพื่อส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมเป็นจํานวนมาก จึงสมควรที่จะมีการสรุปผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการเพ่ือเป็นประโยชน์กับคณะกรรมาธิการชุดต่อไป 

 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ 
(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๖) 
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 ฉ. สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง การส่งเสริมราคาผลไม้ภาคตะวันออก ระหว่างวันเสาร์
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แรงงานในภาคการประมงและสถานการณ์ราคาสินค้าประมง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 
ณ จังหวัดระนอง.................................................................................................... ............................๒๐๑ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓  (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมขึ้นจํานวน ๑๕ คน 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๒ (๒๙) มีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมราคาผลิตผลทางการเกษตรให้สามารถคุ้ม
ต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรทุกประเภท และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า ตลอดจนมีความ
มั่นคงอย่างยั่งยืนในอาชีพ นับตั้งแต่การเริ่มดําเนินงานของคณะกรรมาธิการในการประชุมครั้งแรกเมื่อ
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนนายกรัฐมนตรีมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการได้อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของ
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๔ ดําเนินกิจการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์แห่งอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ทั้งการประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน การเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานในหลาย
จังหวัด การศึกษาดูงานในต่างประเทศ และการจัดสัมมนาเพ่ือเผยแพร่ความรู้ โดยสามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานได้ดังนี ้

๑. คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องร้องเรียน และประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ตั้งแต่วันที่  ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นจํานวนทั้งสิ้น ๗๓ ครั้ง 

๒. คณะกรรมาธิการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาศึกษาและติดตามการแก้ไข
ปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม จํานวน ๔ คณะ ได้แก่ 

 ๒.๑ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการผลิตผลเกษตรกรรม มีอํานาจหน้าที่ในการพิจาณา
ศึกษาเกี่ยวกับพืชอย่างครบวงจร ได้ดําเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๑๘ ครั้ง  

 ๒.๒ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม (ราคา
และปริมาณ) มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจําหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่สูง คุ้มต่อต้นทุน
การผลิต สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าทั้งตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศ ตลอดจนมีความ
มั่นคงอย่างยั่งยืนในอาชีพ โดยได้มีการประชุมตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๙ ครั้ง 

 ๒.๓ คณะอนุกรรมาธิการติดตามการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม มีอํานาจหน้าที่
ในการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ
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มากยิ่งข้ึน โดยได้มีการประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น 
๗ ครั้ง 

 ๒.๔ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงาน มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาศึกษา
โครงสร้างการผลิตที่เหมาะสมของพืชพลังงานแต่ละประเภท การบริหารจัดการผลผลิตและกิจการ
เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งพิจารณาศึกษามาตรการในการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน และการส่งเสริมราคาพืช
พลังงาน เพ่ือเป็นการนําพืชที่สามารถนํามาผลิตเป็นพลังงาน เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน ใน
ส่วนที่เกินความต้องการของตลาดปกติมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนอันเป็นแนวทางหนึ่ งในการแก้ไข
ปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมตกต่ํา  

 คณะอนุกรรมาธิการได้ดําเนินการประชุมวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓ เมษายน 
๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้จัดทํารายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มคงคลังและราคาผลปาล์มตกต่ําเสนอต่อคณะกรรมาธิการ 
และคณะกรรมาธิการได้เห็นชอบให้ดําเนินการจัดส่งให้กับรัฐบาลเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๓. คณะกรรมาธิการได้มีการจัดสัมมนาเพ่ือให้ความรู้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การลด
ต้นทุนการผลิต เป็นต้น โดยได้มีการดําเนินการจัดสัมมนาเป็นจํานวน ๕๒ ครั้ง  

๔. คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานภายในประเทศเพ่ือศึกษาข้อมูล
ประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร เช่น ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี เพ่ือหาแนวทางยกระดับราคา มาตรฐานสินค้าเกษตร และส่งเสริมความ
ปลอดภัยผู้บริโภค การติดตามและรับทราบสถานการณ์แรงงานในภาคการประมงและสถานการณ์ราคา
สินค้าประมง ณ จังหวัดระนอง เป็นต้น รวมเป็นจํานวน ๑๙ ครั้ง 

๕. คณะกรรมาธิการได้มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จํานวน ๔ ครั้ง ได้แก่  
- การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ณ ราชอาณาจักรเบล

เยี่ยม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ระหว่างวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๕ ถึง วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

- การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต)้ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ถึง วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ 

- การเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ณ สหราช
อาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ระหว่างวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ 

- การเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม  
ณ ประเทศญี่ปุุน ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ถึง วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
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รายนามคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 
 

 

 

นายวิชัย  ล้ าสุทธ ิ
ประธานคณะกรรมาธิการ 

 

 

                                                     
   นายครรชิต  ทับสุวรรณ        นายนภินทร  ศรีสรรพางค์       นางนันทนา  สงฆ์ประชา        นายประสิทธิ์  วุฒินันชัย 
 รองประธานคณะกรรมาธิการ           รองประธานคณะกรรมาธกิาร         รองประธานคณะกรรมาธกิาร            รองประธานคณะกรรมาธกิาร 

    คนที่หนึ่ง                                    คนที่สอง      คนที่สาม        คนที่สี ่
 

                                        
 

 

 

           

นางสมหญิง  บัวบุตร         นายคมเดช  ไชยศิวามงคล      นายก่อเกียรติ  สิริยะเสถียร     นางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล 
เลขานุการคณะกรรมาธกิาร         ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ  โฆษกคณะกรรมาธิการ                     โฆษกคณะกรรมาธกิาร 
                              
 

                                                      

                   นายบุญแก้ว  สมวงศ์            นายอนันต์ ผลอ านวย         นางอุดมรัตน์  อาภรณ์รัตน์         
    กรรมาธกิาร                           กรรมาธิการ                               กรรมาธิการ                         

 
 
 

นายไตรรงค์  สุวรรณคีรี 
ประธานกรรมาธิการที่ปรึกษา 

นายภุชงค์  รุ่งโรจน์ 
กรรมาธิการที่ปรึกษา 

 

นายธวัชชัย  อนามพงษ ์
กรรมาธิการที่ปรึกษา 
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หมายเหตุ :  
๑. นายวิชัย ล้ําสุทธิ ได้เข้าเป็นกรรมาธิการตามมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแทนนายยุคล 

ชนะวัฒน์ปัญญา ซึ่งลาออกจากคณะกรรมาธิการ และดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการแทนนาย
ธวัชชัย อนามพงษ์ ซึ่งลาออกจากตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 
ครัง้ที่ ๔๑ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๒. นายครรชิต ทับสุวรรณ ไดด้ํารงตําแหน่งที่ว่างแทนนางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์ ซึ่งลาออก
จากคณะกรรมาธิการ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และที่ประชุม
คณะกรรมาธิการครั้งที่ ๗๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่หนึ่ง 
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ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจ า 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

 
๑. นายสมัย   เจริญช่าง ที่ปรึกษา 
๒. พลเรือโท เชษฐ   โกมลฐิติ ที่ปรึกษา 
๓. พันตํารวจโท แวว ผ่อนผัน ที่ปรึกษา 
๔. นายอธินน   เกริกกฤตยา ผู้ชํานาญการ 
๕. นายอรุณ   เลิศวิไลย์ ผู้ชํานาญการ 
๖. นางพจนา   มาโนช นักวิชาการ 
๗. นายวิสุทธิ์   บุญชูวงศ์ เลขานุการ 
๘. นายอังคาร   เขตคาม เลขานุการ 
๙. นายปถม   แก้วยิ่งยงค์ เลขานุการ 
๑๐. นายอานุภาพ   ภรณ์พิริยะนิยม เลขานุการ 
๑๑. นายรังสรรค์   สบายเมือง เลขานุการ 
๑๒. นายสุรัตน์   เมฆะวรากุล เลขานุการ 
๑๓. นายสุขวิชชาญ   มุสิกุล เลขานุการ 
๑๔. นายไวยวุฒิ   รัชนิพนธ์ เลขานุการ 
๑๕. นางสมพร   นะที เลขานุการ 
๑๖. นางสาวใหม ่  ติโลกะวิชัย เลขานุการ 
๑๗. นายนพพร   ไก่แก้ว เลขานุการ 
๑๘. นายกุลภพ   ศรีวงศ์ทอง เลขานุการ 
๑๙. นายเจริญ   โตวัน เลขานุการ 
๒๐. นายวราเชนทร์   โชติธรรม เลขานุการ 
๒๑. นายขจิตต์   กิจติกรณ์เทวิน เลขานุการ 
๒๒. ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงษ์  คํารอด เลขานุการ 
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 
 
๑. นายอนุชา   มุสิกะ ที่ปรึกษา 
๒. นางอุไรวรรณ   พุกพันธ์ ที่ปรึกษา 
๓. นายดิเรก   ศุภวิวรรธน ์ ที่ปรึกษา 
๔. นายสุชาติ   สุรกิจบวร ที่ปรึกษา 
๕. นายนิพนธ์   วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษา 
๖. เรือเอก ชิดชนกสิทธิ์  วัฒนศิริธร ที่ปรึกษา 
๗. นายอนันต์   วันไชยธนวงศ์ ที่ปรึกษา 
๘. นายศิริพล   ยอดเมืองเจริญ ที่ปรึกษา 
๙. นางสาวณัฐปภัสร์   เลิศศิริมหาคุณ ที่ปรึกษา 
๑๐. นายเจียร   กุลกวิน ที่ปรึกษา 
๑๑. นายกิตติศักดิ ์  นิธิณัฐเจริญกุล ที่ปรึกษา 
๑๒. นายกมล   ชนะวัฒน์ปัญญา ที่ปรึกษา 
๑๓. นางสาวกนกวรรณ   อรมัย ที่ปรึกษา 
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ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 
 
๑. นายกมล  จิระพันธุ์วาณิช ที่ปรึกษา 
๒. นางสาวกุลธารินธ์   บุญเกาะ ที่ปรึกษา 
๓. นายเรือง  บาดาล ที่ปรึกษา 
๔. นายสุทธิรักษ์   วันเพ็ญ ที่ปรึกษา 
๕. พล.ท.อิสระ   วิชรประทีป ที่ปรึกษา 
๖. นายพรพล   เอกอรรถพร ที่ปรึกษา 
๗. นายชาลี   เจริญสุข ที่ปรึกษา 
๘. นายสายัณห์   เกตุประยูร ที่ปรึกษา 
๙. นายณรงค ์  มาสแสง ที่ปรึกษา 
๑๐. นางสาวเยาวลักษณ์   โตอนันต์ ที่ปรึกษา 
๑๑. พล.ต.ต.วีระ   อนันตกูล ที่ปรึกษา 
๑๒. นายบรรจบ   รุ่งโรจน์ ที่ปรึกษา 
๑๓. นายประมวล   เอมเปีย ที่ปรึกษา 
๑๔. นายฐนโรจน์   โรจนกุลเสฎฐ ์ ที่ปรึกษา 
๑๕. นายจักกฤช   ไกรมาตย์ ที่ปรึกษา 
๑๖. นางพจนารถ   แก้วผลึก ที่ปรึกษา 
๑๗. นายไมตรี   สอยเหลือง ที่ปรึกษา 
๑๘. นายอัฎฐพล   โพธิพิพิธ ที่ปรึกษา 
๑๙. นายปารเมศ   โพธารากุล ที่ปรึกษา 
๒๐. นายสนั่น   ทองปาน ที่ปรึกษา 
๒๑. นายสนธยา   ภูษิต ที่ปรึกษา 
๒๒. นายชาญชัย   อิสระเสนารักษ์ ที่ปรึกษา 
๒๓. พ.ต.อ. วันชัย  เปี่ยมสมบูรณ์ ที่ปรึกษา 
๒๔. พ.ต.อ. วีระยศ   ชื่นกลิ่นธูปศิริ ที่ปรึกษา 
๒๕. นางสาวอุษา   เปี่ยมคล้า ที่ปรึกษา 
๒๖. นายระวัง   เนตรโพธิ์แก้ว ที่ปรึกษา 
๒๗. นายมารุต   บุญมี ที่ปรึกษา 
๒๘. นายเฉลิมพล   นิยมสินธุ์ ที่ปรึกษา 
๒๙. นางสาววิภาวัลย์   วรวรรณปรีชา ที่ปรึกษา 
๓๐. นายวิทูร   กรุณา ที่ปรึกษา 
๓๑. นายสุชาติ   บรรดาศักดิ์ ที่ปรึกษา 
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๓๒. นายทศพล   เพ็งส้ม ที่ปรึกษา 
๓๓. นายณรงค ์  จันทนดิษฐ์ ที่ปรึกษา 
๓๔. นายเอกชัย   นาคบุรินทร์ ที่ปรึกษา 
๓๕. นายยม   ศรีเมือง ที่ปรึกษา 
๓๖. นายอานนท ์  นุ่นสุข ที่ปรึกษา 
๓๗. พ.ต.อ. อดิศร   ด้วงพูล ที่ปรึกษา 
๓๘. นายเกียรติศักดิ ์  ส่องแสง ที่ปรึกษา 
๓๙. นายสมัคร   ผลประเสริฐ ที่ปรึกษา 
๔๐. นางกัลยา   ศิริเนาวกุล ที่ปรึกษา 
๔๑. นายสามารถ   พิริยะปัญญาพร ที่ปรึกษา 
๔๒. นางสาวปรีชญา   ขําเจริญ ที่ปรึกษา 
๔๓. นายยศศักดิ์   ชีววิญญ ที่ปรึกษา 
๔๔. นางสาวณัชณิชา   ขําเจริญ ที่ปรึกษา 
๔๕. นางสาวผ่องศรี   ธาราภูมิ ที่ปรึกษา 
๔๖. นายเกรียงไกร   ธาราภูมิ ที่ปรึกษา 
๔๗. นายสุรศักดิ์   ศรีแสงเอก ที่ปรึกษา 
๔๘. นางสายชล   มิตรานนท์ ที่ปรึกษา 
๔๙. นายจรูญ   ยังประภากร ที่ปรึกษา 
๕๐. นางสาวสรชา   วีรชาติวัฒนา ที่ปรึกษา 
๕๑. นายชินโชติ   แสงสังข์ ที่ปรึกษา 
๕๒. นายเกรียงศักดิ ์  บุญประเสริฐ ที่ปรึกษา 
๕๓. พ.ต.ท.ประเมศท ์  มหาศิริธนโรจน์ ที่ปรึกษา 
๕๔. นางสาวชุติวรรณ   ศรีวรวัตร์ ที่ปรึกษา 
๕๕. นายสมยศ   ประกอบผล ที่ปรึกษา 
๕๖. นายพัทธโรจน์   กมลโรจน์สิริ ที่ปรึกษา 
๕๗. พ.ต.ท. ชาติชาย   เจริญลาภ ที่ปรึกษา 
๕๘. นายอิสระ  บุ ญญาอรุณเนตร ที่ปรึกษา 
๕๙. นางสาวสุมิตรา   บุญญาอรุณเนตร ที่ปรึกษา 
๖๐. นายอนันต์   จินดาไตรรัตน์ ที่ปรึกษา 
๖๑. นายบุญส่ง   เพ็ชรวงษ์ ที่ปรึกษา 
๖๒. นายสุขสนต์   คงคา ที่ปรึกษา 
๖๓. นายสุทัศน์   อดิโรจน์สกุล ที่ปรึกษา 
๖๔. นายสมบัติ   ทัพประยูร ที่ปรึกษา 
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๖๕. นายสมบูรณ ์  มีนาค ที่ปรึกษา 
๖๖. นายอดุลย์  ดาวเรือง ที่ปรึกษา 
๖๗. นายอุทัย   ภู่เจริญ ที่ปรึกษา 
๖๘. นายอรชุน   ประสิทธิ์สมบัติ ที่ปรึกษา 
๖๙. นายสมชาย   ตลุ่มมุข ที่ปรึกษา 
๗๐. นายวิทยา   จันทร์สม ที่ปรึกษา 
๗๑. นายสายัณห์   เกตุประยูร ที่ปรึกษา 
๗๒. นายปกรณ์เกียรติ   วาณิชวัฒนากุล ที่ปรึกษา 
๗๓. นายจักรพงศ์   ชื่นดวง ที่ปรึกษา 
๗๔. นางสาวจารุวรรณ   สัตตะพันธ์คีรี ที่ปรึกษา 
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บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมมีอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๒(๒๙) กล่าวคือ มีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน 
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมราคาผลิตผลทางการเกษตรให้สามารถคุ้มต่อต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรทุกประเภท และสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้า ตลอดจนมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนใน
อาชีพ ซึ่งในการดําเนินงานตามบทบาทและอํานาจหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมาธิการต้องดําเนินงาน
ภายใต้กรอบข้อบังคับการประชุมฯ ดังนี้ 

๑. องค์ประชุมคณะกรรมาธิการ ในการประชุมคณะกรรมาธิการต้องมีกรรมาธิการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมาธิการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ในการ
ประชุมคณะกรรมาธิการที่จะมีการลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องมีกรรมาธิการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของกรรมาธิการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ (ข้อ ๘๔) 

๒. การประชุมและการเลือกตั้งต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ  การประชุม
คณะกรรมาธิการให้นําข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๑ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้คณะกรรมาธิการแต่ละคณะเลือกตั้งประธาน รองประธาน เลขานุการ 
โฆษก และตําแหน่งอ่ืนตามความจําเป็นจากกรรมาธิการในคณะนั้น อีกทั้งประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญแต่ละคณะ จะต้องมีจํานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจํานวนสมาชิกของแต่ละพรรค
การเมอืงหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภา (ข้อ ๘๕) 

๓. การปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ  เมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธาน
คณะกรรมาธิการ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ในกรณีที่มีรองประธาน
คณะกรรมาธิการหลายคน ให้รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
คณะกรรมาธิการ ถ้ารองประธานคณะกรรมาธิการคนที่หนึ่งไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
รองประธานคณะกรรมาธิการลําดับต่อไปเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ (ข้อ ๘๖) 

๔. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน คณะกรรมาธิการสามัญอาจตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการก็ได้ ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภากําหนดด้วยความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมกันของประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญ (ข้อ ๘๗) 

๕. การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการมีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือพิจารณา
ปัญหาอันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ แล้วรายงานคณะกรรมาธิการภายในเวลาที่
คณะกรรมาธิการกําหนด ในกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการกระทํากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใดไม่เสร็จภายในเวลาที่กําหนด ให้ประธานคณะอนุกรรมาธิการขออนุญาตขยายเวลาต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ โดยคณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะประกอบด้วยอนุกรรมาธิการมีจํานวนไม่เกินสิบ
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คน โดยให้ตั้งจากบุคคลที่เป็นกรรมาธิการในคณะนั้นมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนอนุ
กรรมาธิการทัง้หมด จํานวนนอกจากนั้นให้ที่ประชุมเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ (ข้อ ๘๘) 

๖. การเรียกเอกสารหรือบุคคล การเรียกเอกสารจากบุคคลใด ๆ หรือเรียกบุคคลใด ๆ มา
แถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่ 
ให้ทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมาธิการหรือรองประธานคณะกรรมาธิการผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ  

ในกรณีที่บุคคลเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งให้รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชาหรือกํากับ
ดูแลหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบและมีคําสั่งให้บุคคลนั้นดําเนินการ 

การเรียกเอกสารจากบุคคลหรือการเรียกบุคคลมาแถลงข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการมีอํานาจ
ออกคําสั่ง และให้คําสั่งเรียกดังกล่าวมีผลบังคับตามที่กฎหมายบัญญัติแต่คําสั่งเรียกเช่นว่านั้นมิให้ใช้
บังคับกับผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ในกระบวนวิธีพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
หรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาล และมิให้ใช้บังคับกับผู้ตรวจการแผ่นดินหรือกรรมการใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่โดยตรงในแต่ละองค์กรตามรัฐธรรมนูญตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี (ข้อ ๘๙) 

ทั้งนี้ขั้นตอนในการออกคําสั่งเรียกเอกสารจากบุคคล หรือเรียกบุคคลเพ่ือมาแถลงข้อเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗. การรายงานผลการพิจารณาต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อคณะกรรมาธิการได้กระทํากิจการ
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ตามอํานาจหน้าที่หรือตามที่สภามอบหมายเสร็จแล้วให้รายงาน
ต่อสภา ซึ่งในที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ชี้แจง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการกระทํา
ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ในการนี้ คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้บุคคลใดแถลง หรือชี้แจงแทนก็ได้เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากประธาน (ข้อ ๙๖) 

๘. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ถ้าคณะกรรมาธิการ
เห็นว่ามีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี ศาลหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือควรปฏิบัติก็
ให้บันทึกข้อสังเกตดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพ่ือให้สภาพิจารณา ในการพิจารณา
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้สภาลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยไม่มีการอภิปราย ในกรณีที่
สภาเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้ประธานสภาส่งรายงานและข้อสังเกตไปยัง
คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประธานสภาส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ให้คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวข้องทราบ คณะรัฐมนตรี ศาล หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามข้อสังเกตนั้น
ประการใดหรือไม่ให้ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบในโอกาสแรกท่ีมีการประชุม (ข้อ ๙๗) 
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วิธีการด าเนินงาน 
 

๑. วิธีการประชุม ได้แก่ การดําเนินการในลักษณะพิจารณาในที่ประชุม โดยจะเชิญ
บุคคลภายนอกมาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น เช่น อาจจะเชิญผู้บริหารระดับสูงของส่วน
ราชการที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ มาชี้แจง เป็นต้น 

๒. วิธีการศึกษาจากพ้ืนที่ โดยออกไปศึกษาดูงานหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ ซึ่ง
คณะกรรมาธิการมีมติเห็นชอบให้ดําเนิการและสรุปเป็นรายงานเสนอต่อสภาฯ 

๓. วิธีการสัมมนา ในกรณีทีเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสาธารณชนหรือมีผลกระทบกว้างขวาง
กรรมาธิการฯ ใช้วิธีการจัดสัมมนาโดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะให้
ความเห็นเพื่อหาขอ้สรุป 

๔. วิธีประสานงานติดต่อกับหน่วยงานอ่ืน เช่น สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ อาจมีการเข้าพบฝุายบริหารเพ่ือประสานงานใน
เรื่องต่าง ๆ หรือจัดให้มีการหารือร่วมกันกับฝุายบริหาร 

๕. วิธีการให้ข่าวสารข้อมูล จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมาธิการฯ ผ่าน
ทาง www.parliament.go.th โดยเผยแพร่เป็นเอกสาร 

http://www.parliament.go.th/
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ผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓  (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพุธที ่ ๒๘ 

กันยายน ๒๕๕๔ ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎรขึ้น 
จํานวน ๑๕ คน และคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมี
การเลือกตั้งตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการปรากฏผลดังนี้  

๑. นายธวัชชัย อนามพงษ์  เป็นประธานคณะกรรมาธิการ      
๒.  นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง   
๓.   นายนภินทร ศรีสรรพางค์  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง         
๔.  นางนันทนา สงฆ์ประชา  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม         
๕.  นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  
๖.  นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี  เป็นประธานกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๗. นายภุชงค ์ รุ่งโรจน์  เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๘. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ  
๙. นายคมเดช ไชยศิวามงคล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๑๐.  นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๑.  นางสมหญิง บัวบุตร  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ                           
๑๒. นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร  เป็นกรรมาธิการ  
๑๓.  นายบุญแก้ว สมวงศ ์  เป็นกรรมาธิการ 
๑๔. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล  เป็นกรรมาธิการ 
๑๕. นายอนันต์ ผลอํานวย  เป็นกรรมาธิการ 
ต่อมานายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ได้ลาออกจาก

คณะกรรมาธิการ และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้งนายวิชัย ล้ําสุทธิเข้ามาเป็นกรรมาธิการ
แทนที่ตําแหน่งที่ว่างลง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๓๘ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้รับ
ทราบและมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ต่อมาในการประชุม
คณะกรรมาธิการ ครั้ งที่  ๔๑ วันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ นายธวัชชัย อนามพงษ์  ประธาน
คณะกรรมาธิการ ได้ลาออกจากตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้รับ
ทราบและมีมติเลือกนายวิชัย ล้ําสุทธิ ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสืบต่อไป และที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๔๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการดังนี้ 

๑. นายธวัชชัย   อนามพงษ์    เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๒. นางสาวนริศา  อดิเทพวรพันธุ์    เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นางสมหญิง บัวบุตร  เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
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๔. นายก่อเกียรติ   สิริยะเสถียร  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๕. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
และ ในว ันที ่ ๑๗  ต ุล าคม  ๒๕๕๖ นางสาวนร ิศา  อด ิเ ทพวรพ ันธุ ์ รองประธาน

คณะกรรมาธิการคนที่หนึ่ง ได้ลาออกจาคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติเห็นชอบให้ นายครรชิต  ทับสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดสมุทรสาคร ดํารงตําแหน่งที่ว่างแทน และที่ประชุมคณะกรรมาธิการครั้งที่ ๗๑ วันที่ ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 

 
๑. เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการประชุมเพื่อพิจารณา 

 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมชุดนี้มีการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 

ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จํานวน ๗๓ ครั้ง โดยมีเรื่องที่นําเข้า
พิจารณาดังนี้ 

 
ครั้งที่/วัน เดือน ปี เรื่องท่ีพิจารณา 

ครั้งที่ ๑ 
๕ ต.ค. ๕๔ 

 การเลือกตั้งตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ ฯ 

ครั้งที่ ๒ 
๑๗ พ.ย. ๕๔ 

-กําหนดแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ และ 
-แนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ
ของ           สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ 
-แต่งตั้งท่ีปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจํา
คณะกรรมาธิการ  

ครั้งที่ ๓ 
๒๔ พ.ย. ๕๔ 

ญัตติด่วนเรือ่ง “การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา และ
การหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร” เสนอโดย นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง 

ครั้งที่ ๔ 
๑๕ ธ.ค. ๕๔ 

 

-การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ําและการหามาตรการ    
ช่วยเหลือเกษตรกร 
- ญัตติเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาหองแดงจังหวัดศรีสะเกษ ราคาตกต่ํา เสนอ
โดย นายปวีณ แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 

 
ครั้งที่ ๕ 

๒๒ ธ.ค. ๕๔ 
 

- ญัตติด่วนเรือ่ง “การศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ําและ
การหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร” เสนอโดย นายอลงกรณ์ พลบุตร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี 
- การพิจารณาศึกษาพร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอของ
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ครั้งที่/วัน เดือน ปี เรื่องท่ีพิจารณา 
คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) 

ครั้งที่ ๖ 
๒๙ ธ.ค. ๕๔ 

 

- พิจารณาศึกษาพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอการปฏิรูป
ระบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา และร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการ
ประกันความเสี่ยงของเกษตรกรของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) 
- ญัตติด่วนเรือ่ง “การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ําและ
การหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เสนอโดย นายอลงกรณ์ พลบุตร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี 

ครั้งที่ ๗ 
๑๒ ม.ค. ๕๕ 

- ญัตติด่วนเรือ่ง “การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาราคามันสําปะหลังตกต่ํา
และหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

ครั้งที่ ๘ 
๑๙ ม.ค. ๕๕ 

 

- ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา 
- ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคามันสําปะหลัง
ตกต่ํา  
 

ครั้งที่ ๙ 
๒๖ ม.ค. ๕๕ 

 

- ศึกษายุทธศาสตร์พืชพลังงานทดแทน 
- ศึกษาพร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบ
การเกษตรแบบพันธะสัญญา และร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการประกัน
ความเสี่ยงของเกษตรกรของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.)  

ครั้งที่ ๑๐ 
๒ ก.พ. ๕๕ 

 

- ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด 
- นโยบายการปรับตัวภาคการเกษตรเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC : ASEAN Economic Community) 

ครั้งที่ ๑๑ 
๙ ก.พ. ๕๕ 

ศึกษาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาราคาส้มตกต่ํา 

ครั้งที่ ๑๒ 
๑๖ ก.พ. ๕๕ 

ความคืบหน้าโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง 

ครั้งที่ ๑๓ 
๒๓ ก.พ. ๕๕ 

ความคืบหน้าโครงการรับจํานํามันสําปะหลังตามโครงการรับจํานําของรัฐ 

ครั้งที่ ๑๔ 
๑ มี.ค. ๕๕ 

ติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขสินค้าเกษตรตกต่ํา ได้แก่ 
ยางพารา หอมแดง สับปะรด ส้ม และมันสําปะหลัง 

ครั้งที่ ๑๕ 
๘ มี.ค. ๕๕ 

การเตรียมการรับฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก 

ครั้งที่ ๑๖ ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสับปะรดตกต่ํา 
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ครั้งที่/วัน เดือน ปี เรื่องท่ีพิจารณา 
๑๕ มี.ค. ๕๕ 
ครั้งที่ ๑๗ 

๒๒ มี.ค. ๕๕ 
ศึกษาการดําเนินโครงการรับจํานํามันสําปะหลังของรัฐบาล ปีการผลิต ๒๕๕๔/
๕๕ 

ครั้งที่ ๑๘ 
๒๙ มี.ค. ๕๕ 

- ติดตามนโยบายของรัฐบาลในการดําเนินโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง ปี
การผลิต ๒๕๕๔/๕๕ 
- ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ํา 

ครั้งที่ ๑๙ 
๕ เม.ย. ๕๕ 

การดําเนินงานของรัฐบาลในการกํากับดูแลสินค้าเกษตร ได้แก่ สับปะรด ผลไม้ 
และปาล์มน้ํามัน 

ครั้งที่ ๒๐ 
๑๙ เม.ย. ๕๕ 

ศึกษาแผนการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ครั้งที่ ๒๑ 
๒๖ เม.ย. ๕๕ 

ศึกษาหลักเกณฑ์และมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

ครั้งที่ ๒๒ 
๓ พ.ค. ๕๕ 

ศึกษาหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าว 
และมันสําปะหลังที่ไม่ได้รับใบประทวนจากเจ้าหน้าที่ 

ครั้งที่ ๒๓  
๑๐ พ.ค. ๕๕ 

- ศึกษาสถานการณ์ปาล์มน้ํามัน 
- ติดตามการจ่ายเงินค่าหอมแดงให้เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ 

ครั้งที่ ๒๔ 
๑๗ พ.ค. ๕๕ 

เรื่องร้องเรียนการติดตามการจ่ายเงินค่าหอมแดงให้เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ 

ครั้งที่ ๒๕ 
๒๑ มิ.ย. ๕๕ 

ศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาเงาะตกต่ํา   

ครั้งที่ ๒๖ 
๑ ส.ค. ๕๕ 

ศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ํา 

ครั้งที่ ๒๗ 
๙ ส.ค. ๕๕ 

ติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ํา 

ครั้งที่ ๒๘ 
๒๓ ส.ค. ๕๕ 

ศึกษานโยบายการปรับตัวของภาคเกษตรเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพ่ือหาแนวทางการปูองกันราคาสินค้าเกษตรของไทย 

ครั้งที่ ๒๙ 
๓๐ ส.ค. ๕๕ 

ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา 

ครั้งที่ ๓๐ 
๖ ก.ย. ๕๕ 

เรื่องร้องเรียนของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมาในโครงการรับ
จํานํามันสําปะหลัง ๒๕๕๔/๕๕ 

ครั้งที่ ๓๑ ศึกษาการเตรียมความพร้อมโครงการรับจํานํามันสําปะหลังปีการผลิต ๒๕๕๕/
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 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

ครั้งที่/วัน เดือน ปี เรื่องท่ีพิจารณา 
๑๓ ก.ย. ๕๕ ๕๖ 
ครั้งที่ ๓๒ 

๒๐ ก.ย. ๕๕ 
ปัญหาร้องเรียนขอความเป็นธรรมของชาวประมง กรณีปัญหาเรื่องการห้ามใช้
เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมาน และก้ันซู่รั้วไซมาน ลี่ หรือเครื่องมือที่มีลักษณะ
และวิธีการใช้คล้ายคลังกันทําการประมงจับสัตว์น้ําทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 

ครั้งที่ ๓๓ 
๔ ต.ค. ๕๕ 

- ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต 
๒๕๕๔/๕๕ 
- การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ  สภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ครั้งที่ ๓๔ 
๑๑ ต.ค. ๕๕ 

ศึกษาหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรด้านราคาสินค้าเกษตรโดยการประมูลใน
ตลาดกลาง 

ครั้งที่ ๓๕ 
๑๘ ต.ค. ๕๕ 

ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการรับจํานํามัน
สําปะหลังในประเด็นการคํานวณค่าแปรสภาพมัน ค่าเช่าโกดังกลาง และ
นโยบายในการระบายมันสําปะหลังของรัฐบาล 

ครั้งที่ ๓๖ 
๒๕ ต.ค. ๕๕ 

ศึกษาติดตามผลการดําเนินงานโครงการรับจํานํามันสําปะหลังในประเด็น
หลักเกณฑ์การคํานวณค่าแปรสภาพมันสําปะหลัง ค่าเช่าคลังกลางที่เข้าร่วม
โครงการและแนวทางการระบายมันสําปะหลังออกจากคลังกลางของรัฐบาล 
และเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังในประเด็นราคารับจํานํา 
และจํานวนมันสําปะหลังที่เข้าร่วมโครงการ 

ครั้งที่ ๓๗ 
๑ พ.ย. ๕๕ 

ญัตติเรื่อง “ขอให้ดําเนินการพิจารณาปัญหาโครงการรับจํานําข้าวและมัน
สําปะหลัง” เสนอโดย นายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ระยอง 

ครั้งที่ ๓๘ 
๘ พ.ย. ๕๕ 

ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการนําพืชไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน 

ครั้งที่ ๓๙ 
๑๕ พ.ย. ๕๕ 

ศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา 

ครั้งที่ ๔๐ 
๒๒ พ.ย. ๕๕ 

ติดตามผลการดําเนินการตรวจสอบเครื่องวัดค่าความชื้นในการรับซื้อและรับ
จํานําข้าวของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการในโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาล 

ครั้งที่ ๔๑ 
๑๓ ธ.ค. ๕๕ 

ติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบการบริหารจัดการหอมแดง ในโครงการ
แก้ไขปัญหาราคาหอมแดงฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๔/๕๕ 

ครั้งที่ ๔๒ ศึกษาต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ของประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ    ใน
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ครั้งที่/วัน เดือน ปี เรื่องท่ีพิจารณา 
๒๗ ธ.ค. ๕๕ อาเซียน 
ครั้งที่ ๔๓ 

๑๐ ม.ค. ๕๖ 
ติดตามการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ครั้งที่ ๔๔ 
๑๗ ม.ค. ๕๖ 

เรื่องร้องเรียน “ราคาผลผลิตปาล์มสดตกต่ํา” เสนอโดย นายอาคม เอ่งฉ้วน,              
นายธานี เทือกสุบรรณ และนายสุชีน เอ่งฉ้วน 

ครั้งที่ ๔๕ 
๒๔ ม.ค. ๕๖ 

ศึกษาติดตามราคายางพาราตกต่ํา 

ครั้งที่ ๔๖ 
๓๑ ม.ค. ๕๖ 

 

ติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบการบริหารจัดการหอมแดงในโครงการ
แก้ไขปัญหาหอมแดงฤดูกาลผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ 

ครั้งที่ ๔๗ 
๗ ก.พ. ๕๖ 

ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ํา 

ครั้งที่ ๔๘ 
๑๔ ก.พ. ๕๖ 

รายงานผลการศึกษาเรื่องข้อเสนอนะแนวทางแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มคงคลัง 
และราคาผลปาล์มตกต่ํา 

ครั้งที่ ๔๙ 
๒๑ ก.พ. ๕๖ 

ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ ปี ๒๕๕๖ 

ครั้งที่ ๕๐ 
๒๘ ก.พ. ๕๖ 

ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนด้านเกษตรกรรมของคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ครั้งที่ ๕๑ 
๗ มี.ค. ๕๖ 

ศึกษาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 

ครั้งที่ ๕๒ 
๑๔ มี.ค. ๕๖ 

ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต่ํา 

ครั้งที่ ๕๓ 
๒๑ มี.ค. ๕๖ 

ศึกษางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีขอรับการจัดสรรใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ครั้งที่ ๕๔ 
๔ เม.ย. ๕๖ 

ศึกษาแนวทางการดําเนินการปูองกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 
๒๕๕๖ 

ครั้งที่ ๕๕ 
๒๕ เม.ย. ๕๖ 

ติดตามควาคืบหน้าการประกาศเขตความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 (โซนนิ่ง) 

ครั้งที่ ๕๖ 
๒ พ.ค. ๕๖ 

ศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าสินค้าเกษตรของไทยไป
ต่างประเทศ 

ครั่งที่ ๕๗ -ศึกษาขีดความสมารถในการแข่งขันการค้าสินค้าเกษตรของไทยไป



หน้า | ๗ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

ครั้งที่/วัน เดือน ปี เรื่องท่ีพิจารณา 
๑๖ พ.ค. ๕๖ ต่างประเทศ 

-ติดตามผลการดําเนินปูองกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก 
ครั้งที่ ๕๘ 

๑๓ มิ.ย. ๕๖ 
ติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา 

ครั้งที่ ๕๙ 
๑๑ ก.ค. ๕๖ 

ศึกษาผลกาตรวจสอบสต๊อกข้าวในโครงการรับจํานําของรัฐบาล 

ครั้งที่ ๖๐ 
๒๕ ก.ค. ๕๖ 

ศึกษาการบริการจัดการลําไย 

ครั้งที่ ๖๑ 
๑ ส.ค. ๕๖ 

ศึกษานโยบายโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลฤดูกาลผลิตข้าวนาปี ๒๕๕๖/
๒๕๕๗ 

ครั้งที่ ๖๒ 
๘ ส.ค. ๕๖ 

ศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

ครั้งที่ ๖๓ 
๒๒ ส.ค. ๕๖ 

ติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา 

ครั้งที่ ๖๔  
๒๙ ส.ค. ๕๖ 

ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อลดภาระการขาดทุนและหามาตรการลด
ต้นทุนการผลิตให้แก้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด 

ครั้งที่ ๖๕ 
๕ ก.ย. ๕๖ 

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 

ครั้งที่ ๖๖ 
๑๒ ก.ย. ๕๖ 

ติดตามการดําเนินงานโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ 

ครั้งที่ ๖๗ 
๑๙ ก.ย. ๕๖ 

ติดตามสถานการณ์ราคาปาล์มน้ํามันทั้งระบบ 

ครั้งที่ ๖๘ 
๓ ต.ค. ๕๖ 

ติดตามการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ํา 

ครั้งที่ ๖๙ 
๑๐ ต.ค. ๕๖ 

ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ํา 

ครั้งที่ ๗๐ 
๑๗ ต.ค. ๕๖ 

ศึกษามาตรการและแนวทางการดูแลราคามันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ 

ครั้งที่ ๗๑ 
๓๑ ต.ค. ๕๖ 

ติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา 

ครั้งที่ ๗๒ ศึกษาแนวทางการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน และการ
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ครั้งที่/วัน เดือน ปี เรื่องท่ีพิจารณา 
๗ พ.ย. ๕๖ ส่งเสริมการปลูกอ้อย 
ครั้งที่ ๗๓ 

๒๑ พ.ย. ๕๖ 
ศึกษามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๕๖/
๒๕๕๗ 

 
 จากการประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการรวมทั้งสิ้น ๗๓ ครั้งนั้น 
แบ่งเป็นประเด็นพิจารณาได้ดังนี้ 
 
 ๑.๑ การด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
 - การเลือกตั้งต าแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการและการก าหนดวันเวลาการประชุม 
  ครั้งที่ ๑  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔  คณะกรรมาธิการมีการพิจารณา เพ่ือเลือกตําแหน่งต่าง 
ๆ ในคณะกรรมาธิการ และกําหนดวันและเวลาในการประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี ้

๑. นายธวัชชัย อนามพงษ์  เป็นประธานคณะกรรมาธิการ      
๒.  นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง   
๓.   นายนภินทร ศรีสรรพางค์  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง         
๔.  นางนันทนา สงฆ์ประชา  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม         
๕.  นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย  เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  
๖.  นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี  เป็นประธานกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๗. นายภุชงค์ รุ่งโรจน์  เป็นกรรมาธิการที่ปรึกษา 
๘. นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ  
๙. นายคมเดช ไชยศิวามงคล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๑๐.  นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ 
๑๑.  นางสมหญิง บัวบุตร  เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการ                           
๑๒. นายก่อเกียรติ สิริยะเสถียร  เป็นกรรมาธิการ  
๑๓.  นายบุญแก้ว สมวงศ ์  เป็นกรรมาธิการ 
๑๔. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล  เป็นกรรมาธิการ 
๑๕. นายอนันต์ ผลอํานวย  เป็นกรรมาธิการ 

 ที่ประชุมมีมติให้ประชุมเป็นประจําทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  
  
 - การก าหนดแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
  ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
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คณะกรรมาธิการพิจารณากรอบการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ  โดยมีมติแต่งตั้งอนุ
กรรมาธิการ จํานวน ๒ คณะ ได้แก่ ๑.คณะอนุกรรมาธิการพืช โดยมี นายอนันต์ ผลอํานวยเป็น
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการได้กําหนดให้มีการประชุมครั้งแรกในวัน
อังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพ่ือพิจารณากรอบการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ๒.คณะ
อนุกรรมาธิการปศุสัตว์ ประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมี นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา เป็น
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งแนวทางการดําเนินงานจะมีการกลั่นกรองเรื่องที่จะพิจารณาโดยผ่าน
คณะอนุกรรมาธิการก่อนเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ  

 
- แนวทางการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติค าสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภา

ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของ

คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วมีมติให้ดําเนินการเชิญผู้มาชี้แจง
แถลงข้อเท็จจริงตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหากเกิดปัญหาเชิญแล้วไม่มาก็ให้
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๕๔ ต่อไป 

 ครั้งที่ ๓๓ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของ

คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วมีมติว่า ควรนําพระราชบัญญัติ
คําสั่ ง เรียกฯ มาใช้บั งคับเ พ่ือเชิญบุคคลหรือเรียกเอกสารเ พ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการเฉพาะกรณีจําเป็น เช่น กรณีคณะกรรมาธิการเชิญบุคคลใดมาชี้แจงหลายครั้งแต่
บุคคลนั้นไม่ยอมชี้แจงด้วยตนเองหรือบุคคลที่มาชี้แจงมิใช่ผู้มีอํานาจตัดสินใจหรือรับผิดชอบเรื่ องที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา เป็นต้น คณะกรรมาธิการจึงนําพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกฯ มาบังคับ
ใช้เพื่อออกคําสั่งเรียกตามความเหมาะสม 

 
- การพิจารณาศึกษาพร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป 

(คปร.) 
 ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
คณะกรรมาธิการการปกครองได้มีหนังสือให้คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม

พิจารณาศึกษาพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา 
และร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการประกันความเสี่ยงของเกษตรกร เพ่ือจะได้รวบรวมจัดทําเป็น
ข้อเสนอต่อรัฐบาลพิจารณา ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คณะอนุกรรมาธิการศึกษาเศรษฐกิจมห
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ภาคที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม (ราคาและปริมาณ) พิจารณาศึกษาแล้ งนํ า เสนอ
คณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป 

 ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม (ราคาและ

ปริมาณ) ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา และร่าง
ข้อเสนอการปฏิรูประบบการประกันความเสี่ยงของเกษตรกรของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) ให้ที่
ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบ
การเกษตรแบบพันธะสัญญา และร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการประกันความเสี่ยงของเกษตรกรของ
คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) โดยเพ่ิมเติมประเด็นให้รัฐสนับสนุน โดยให้กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จัดทําโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กประจําไร่นา อีกทั้งจัดหาเงินกู้ผ่ านธนาคาร
เพ่ือให้เกษตรกรกู้ยืมไปลงทุนในการก่อสร้างสระน้ําหรืออ่างเก็บน้ําได้ตามความจําเป็น และนําส่ง
คณะกรรมาธิการปกครองเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 ๑.๒ ศึกษายุทธศาสตร์พืชพลังงานทดแทน 
  

 ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ 
 คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่อง
ยุทธศาสตร์พืชพลังงานทดแทน มีผู้แทนจาก กระทรวงพลังงาน กรมวิชาการเกษตร และบริษัท 
ปิโตรเลียม จํากัด(มหาชน) เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

การส่งเสริมโดยการบังคับใช้ไบโอดีเซล B๕ ผสมกับน้ํามันดีเซล ซึ่งมีการบังคับใช้แล้วตั้ งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ อีกทั้งกระทรวงพลังงานได้มีโครงการที่กําลังดําเนินการในด้านพลังงาน คือ มี
การร่วมศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากสาหร่าย และศึกษาเพ่ือส่งเสริมน้ํามัน Bio Hydrogenated 
Diesel ; BHD และ Biojet 

มาตรการจูงใจการสนับสนุนในการใช้แก๊สโซฮอล์ โดยการจูงใจประชาชนด้วย            ส่วน
ต่างราคาระหว่างน้ํามันเบนซินกับน้ํามันแก๊สโซฮอล์ที่จําหน่ายในท้องตลาด ส่วนการจูงใจให้ประชาชน
ใช้น้ํามัน E๘๕ มากยิ่งขึ้น ทางกรมสรรพสามิตได้สนับสนุนด้านภาษี กล่าวคือ ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
ผลิตรถยนต์ E๘๕ ขนาด ๑,๗๘๐ – ๓,๐๐๐ ซีซี ชําระภาษีสรรพสามิตน้อยกว่ารถยนต์ E๒๐ ประมาณ 
๓ เปอร์เซ็นต ์

กระทรวงพลังงานควรจะมีนโยบายในการผลักดันบริษัทน้ํามัน หรือผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ 
ให้มีการส่งเสริมการใช้ E๘๕  หรือ E๒๐ ให้มากยิ่งขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

ทางกรมวิชาการเกษตรมีโครงการที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพมันสําปะหลังทั่วประเทศโดยร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกษตรกรใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ เทคโนโลยีที่ถูกต้อง ฤดูกาลปลูกที่
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ตรงกัน หากทางกระทรวงพลังงานจะนําไปผลิตเป็นพลังงานทดแทนจะได้วางแผนในการผลิตวัตถุดิบ
เพ่ือปูอนโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง 

 กระทรวงการคลังจะมีโครงสร้างภาษีแบบใหม่ จากเดิมเก็บเป็นซีซี รถใหญ่เสียภาษีแพง รถ
เล็กเสียภาษีน้อย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ สรรพสามิตจะเก็บภาษีตาม CO2 ที่ปล่อยออกมา 
เบื้องต้นกระทรวงการคลังจะเก็บภาษีรถยนต์ E๘๕ เหมือนรถยนต์ทั่วไป แต่จะให้แรงจูงใจ ๓๐,๐๐๐ 
บาทต่อคัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และกระทรวง
อุตสาหกรรมในการปรับค่าแรงจูงใจให้เพิ่มขึ้น 

 
  ครั้งที่ ๓๘ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

คณะกรรมาธิการพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมการนําพืชไปเป็นพลังงานทดแทน โดยเชิญ 
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทบางจากปิโตเลียม จํากัด 
(มหาชน) เข้าร่วมประชุม  

สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําเป็นจํานวนมาก ซึ่งพืชหลายชนิด อาทิ มันสําปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ปาล์มน้ํามัน 
ฯลฯ นอกจากจะใช้เป็นอาหารแล้วยังสามารถนําไปใช้ผลิตเป็นพลังงานได้ด้วยคณะกรรมาธิการส่งเสริม
ราคาฯ จึงต้องการทราบข้อมูลว่ามีการใช้พืชไปผลิตเป็นพลังงานจํานวนเท่าใด ภาครัฐมีการส่งเสริมให้
นําพืชไปผลิตเป็นพลังงานเพ่ิมข้ึนหรือไม่อย่างไร และเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพ่ิมปริมาณการนําพืชอาหาร
ไปผลิตเป็นพลังงานเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องราคาตกต่ําและเรื่องผลผลิตล้นตลาด 

กรมพลังงานทดแทนฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ตามนโยบายแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
กระทรวงพลังงานได้กําหนดเปูาหมายในการใช้พลังงานทดแทนไว้ที่ ๒๕% ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือคิด
เป็นความต้องการ ไบโอดีเซล ๕.๙๗ ล้านลิตร/วัน และเอทานอล ๙ ล้านลิตร/วัน ปัจจุบันมีความ
ต้องการใช้ ไบโอดีเซลอยู่ที่ประมาณเกือบ ๒ ล้านลิตร/วัน และเอทานอลอยู่ที่ ๑.๓ ล้านลิตร/วัน 
อย่างไรก็ดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ให้ข้อมูลว่า หากพิจารณาจากปริมาณการใช้เอทานอลในช่วง ๒-
๓ ปีที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการใช้อยู่ที่ ๑.๒ ล้านลิตร/ปี ดังนั้นการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมี
ความต้องการใช้อยู่ที่ ๙ ล้านลิตร/วัน นั้นถือว่าตัวเลขยังสูงเกินไป 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้ข้อมูลว่า ทางด้านการผลิตเอทานอลนั้น ผู้ผลิตส่วนใหญ่ จะ
ใช้กากน้ําตาลและน้ําอ้อยมากกว่าการใช้มันสําปะหลัง โดยที่ผลผลิตเอทานอลปัจจุบันมาจาก
กากน้ําตาลและน้ําอ้อยกว่า ๘๐% และจากมันสําปะหลังไม่ถึง ๒๐% ดังนั้นเปูาหมายที่ ๙ ล้านลิตร/วัน
ในปี ๒๕๖๔ ก็คิดว่าเป็นไปได้ยากเช่นกัน ต้นทุนการใช้พลังงาน E20 อยู่ที่ ๒.๔๐ บาท/กิโลเมตร ซึ่งสูง
กว่าพลังงานทางเลือก LPG ที่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ ๑.๕๐ บาท/กิโลเมตร สํานักงานเศรษฐกิจ
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การเกษตรประมาณการว่าการใช้เอทานอลน่าจะอยู่ที่ ๔-๔.๕ ล้านลิตร/วัน คิดเป็นความต้องการ
กากน้ําตาลประมาณ ๕ ล้านตัน และมันสําปะหลังเพียง ๒ ล้านตันเท่านั้น  

ในปัจจุบันพลังงานจากฟอสซิลที่ขุดเจาะได้ยังเป็นแหล่งพลังงานที่มีราคาถูกที่สุดอยู่ ไม่มี
ประเทศใดสามารถผลิตพลังงานทดแทนที่ถูกกว่าฟอสซิลได้นอกจากประเทศบราซิล น้ํามันปาล์มเมื่อ
ขายเป็นอาหารก็ยังคงได้ราคาสูงกว่าการขายเป็นพลังงานกว่า ๑ เท่าตัว การซับพืชอาหารมาเป็นพืช
พลังงานเพ่ือช่วยพยุงราคาให้เกษตรกรจึงยังไม่สามารถเกิดเป็นรูปธรรมได้มากนักในช่วงระยะเวลาอัน
ใกล้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงานเพ่ือ
พิจารณาศึกษานําพืชพลังงานในส่วนที่มีปริมาณการผลิตเกินความต้องการมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน 
  
 ๑.๓ การพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาราคายางพารา 
 

 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

คณะกรรมาธิการพิจารณาญัตติด่วนเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหายางพารามีราคาตกต่ําและ
มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพร
ศักดิ์ เจริญประเสริฐ) ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ผู้อํานวยการองค์การ
สวนยาง และผู้อํานวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรเข้าชี้แจงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ 
สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ จากการตรวจสอบพบว่าราคายางในช่วงนี้มีการผันผวนมากเป็นพิเศษ 
เนื่องจากประเทศจีนทราบถึงปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป ปัญหาภัยธรรมชาติของประเทศญี่ปุุน และ
ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตยางพารา รวมทั้งปัญหาวิกฤติ น้ําท่วมของ
ประเทศไทย ส่งผลให้อุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ในไทยหยุดผลิตจึงไม่สามารถนํา
ยางพารามาแปรสภาพได้ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนจํานวนมากถึง ๑๐% ของตลาดภายในประเทศ ประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซียก็กําลังประสบปัญหาน้ําท่วม โรงงานหยุดผลิตหยุดรับวัตถุดิบเหมือนประเทศ
ไทย ส่งผลให้จํานวนยางพาราล้นตลาดจึงเป็นสาเหตุให้ยางพาราถูกกดราคาเพราะการคาดการณ์การใช้
ยางที่คาดว่าจะมีจํานวนลดน้อยลง ประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียได้ประชุมร่วมกันเพ่ือหา
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการชะลอการจําหน่ายยาง แต่พบว่ายังมีพ่อค้าคนไทยบางส่วนลักลอบ
ส่งยางขายประเทศมาเลเซียเพ่ือหลบค่าธรรมเนียมของประเทศไทย ประเทศมาเลเซียจึงซื้อยางได้ถูก
สามารถลดราคายางลงมา ส่งผลให้ราคายางในประเทศไทยถูกกดต่ําลงไปอีก 

มาตรการเบื้องต้นในการพยุงราคายางมีดังนี้ ให้เกษตรกรชะลอการกรีด/การขายยาง เช่น จาก
กรีด ๒ วัน เว้น ๑ วัน เป็นกรีด ๑ วัน เว้น ๑ วัน หรือถ้าเกษตรกรชินกับกิจวัตรกรีด ๒ วัน เว้น ๑ วัน 
ก็ขอให้ชะลอการขายยาง หรือแปรรูปน้ํายางดิบเป็นยางแผ่นก็สามารถชะลอการขายออกไปได้ แต่
เกษตรกรที่ชะลอการขายจะประสบปัญหาเรื่องการเงิน จึงจะเสนอให้ตั้งกองทุนให้เกษตรกรกู้ยืมใน
วงเงินประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาท ในอดีตเมื่อยางพารามีราคาตกต่ํา รัฐบาลให้ธนาคารเพ่ือการเกษตร
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และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งงบประมาณไว้แปดพันล้านบาทมารักษาเสถียรภาพราคายาง โดย
แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ สามพันล้านบาทปล่อยกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกร ส่วนที่ ๒ ให้องค์การสวนยาง 
(อสย.) หาก ธ.ก.ส. มีปัญหาเรื่องการเงินทางสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) ก็ยินดี
ที่จะโอนเงินฝากหนึ่งหมื่นล้านบาทจากธนาคารกรุงไทยไปให้ ธ.ก.ส. เพ่ือให้เกิดสภาพคล่อง แล้วนําเงิน
ตัวนี้ไปให้เกษตรกรหรือสหกรณ์กู้เพ่ือช่วยพยุงราคายางไม่ให้ตกต่ํา ผลการดําเนินการเป็นเช่นใด จะแจ้ง
ให้ทราบในโอกาสต่อไป 

 
 ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษา ญัตติด่วน

เรื่องการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ําและการหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
เสนอโดยนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล มีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน  กรมการค้าต่างประเทศ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 การดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องยางพาราขององค์กรระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรี และ
ระดับบริษัทร่วมค้ามีการประชุมกันเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ได้มีการประชุมถึงสต๊อกซึ่งมีไม่มากแต่
ราคากลับตกต่ํา เหตุผลเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งที่ประชุมของบริษัทร่วมค้าได้มีการกล่าวถึงเรื่อง
นี้ว่าควรจะขึ้นบัญชีดําผู้ที่ผิดสัญญาซื้อขายว่าไม่ควรทําการค้าต่อไป และประเทศไทยเห็นชอบใน
หลักการ กล่าวคือเห็นว่าควรจะซื้อยางเข้าสต๊อก หรือพยุงราคายางไม่ให้ต่ํากว่า ๙๕ บาทต่อกิโลกรัม 
โดยใช้วงเงินประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนผู้ผลิตรายสําคัญอินโดนีเซียกับมาเลเซียยังไม่มีทีท่าว่าจะ
ออกมาตรการในรูปแบบนี้ แต่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวของประเทศไทย 

 กรณีมีการทําสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้าที่อยู่นอกตลาดซื้อขายล่วงหน้า กระทรวงพาณิชย์ไม่
สามารถเข้าไปควบคุมได้ แต่หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะรับพิจารณาแก้ไขให้เป็นเรื่อง ๆ ไป โดยรับจะตั้งทีม
กฎหมายสําหรับให้คําปรึกษาช่วยเหลือ  

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางเพ่ือ
จะออกมาตรการฉุกเฉินชั่วคราวก่อนที่โครงการหนึ่งหมื่นล้านบาทจะเข้าคณะรัฐมนตรี บัดนี้ทาง
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางได้นําเงินบางส่วนเข้าฝากกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ประมาณ ๓๙๐ ล้านบาท และจะหารือเพ่ิมเติมในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ วิธี
ปฏิบัติของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คือ หากมีผลิตผลเป็นหลักประกัน ธนาคารก็
ให้กู้ได้ไม่เกิน ๘๐% แต่เกษตรกรต้องการ ๑๐๐% จึงไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งอยากให้เร่งรัดติดตามเรื่อง
เงินกู้โครงการหมื่นล้านบาทท่ีเป็นลักษณะในเชิงจิตวิทยาที่จะทําให้ราคายางพาราเพ่ิมข้ึน  

 
 ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาติดตามผลการ

ดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ําและมันสําปะหลังตกต่ํา  มีผู้แทนจาก 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองทุนสงเคราะห์การ
ทําสวนยาง องค์การสวนยาง สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

การพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา  

มาตรการระยะสั้น 
 ๑.๑ มอบหมายให้ ธกส. สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรวงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยรับซื้อ

ยางพาราในราคาที่เหมาะสมในราคากิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท 
 ๑.๒ เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเพ่ือรักษาเสถียรภาพยาง ซึ่งมี

แนวทางที่สําคัญ คือ การสนับสนุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยให้แก่สถาบันเกษตรกร เพ่ือเก็บยางไว้และ
ชะลอการขาย 

๑.๓ มาตรการให้เร่งรัดสภาความร่วมมือไตรภาคียางระหว่างประเทศ ( ITRC) ซึ่งประกอบด้วย
ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพ่ือจัดการปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนให้มีการจัดการบริหาร
การผลิต เช่น เร่งรัดให้มีการตัดโค่นต้นยางแก่และปลูกทดแทน กําหนดปริมาณการส่งออกยางโดยจะไม่
ส่งออกและขายยางให้ต่ํากว่าเปูาหมายที่ได้กําหนดไว้ เร่งรัดจัดตั้งกองทุนยางในสามประเทศ 

มาตรการระยะยาว  การใช้ยางในประเทศมีปริมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่จะส่งออก ควร
สนับสนุนให้มีการใช้ยางในประเทศมากขึ้น เช่น 

๑.๑ สนับสนุนให้มีการยกเว้นการเก็บภาษีนําเข้าเครื่องมือ เครื่องจักร สารเคมี และ
ส่วนประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาง 

๑.๒ สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศ และให้สิทธิพิเศษแก่โรงงานที่ใช้
วัตถุดิบในประเทศ 

๑.๓ แก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ เพ่ือให้สามารถใช้เงิน
สงเคราะห์ (Cess) ในการแก้ไขปัญหาราคายางที่ตกต่ํา 

 
 ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสินค้าตกต่ํา 

ซึ่งปัญหาราคายางพาราตกต่ําคณะรัฐมนตรีมีโครงการส่งเสริมศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคาโดยกําหนดราคาเปูาหมายไว้ ๑๒๐ บาท/กิโลกรัม ซึ่งให้ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 
๑๕,๐๐๐ ล้านบาทให้กับสถาบันเกษตรกรและองค์การสวนยาง โดยที่เกษตรกรต้องการราคายางที่ไม่
ต่ํากว่า ๑๒๐ บาท/กิโลกรัม  

 
 ครั้งที่ ๒๙ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยมี

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม คือ รองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุน
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สงเคราะห์การทําสวนยาง ผู้แทนผู้อํานวยการองค์การสวนยาง ผู้แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน สรุป
สาระสําคัญดังนี้ 

สาเหตุที่ทําให้ราคายางพาราตกต่ําขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลก ประกอบกับราคาน้ํามันดิบ ดังนั้น 
วิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป และสถานการณ์ที่ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ประกอบกับราคา
น้ํามันดิบมีแนวโน้มไม่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ราคายางพาราตกต่ํา 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
ระยะสั้น 
๑. เกบ็ยางไว้ระยะเวลาหนึ่ง เมื่อราคาสูงขึ้นจึงจําหน่าย ซึ่งเก็บรวบรวมในรูปแบบสหกรณ์ โดย

การสนับสนุนของรัฐบาล และรัฐบาลเป็นผู้ซื้อนําราคาตลาด 
๒. มาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออก เช่น เครดิตระยะยาว 
๓. ความร่วมมือของ ๓ ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในการจํากัดการส่งออก

ยางพาราให้เหลือ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน ภายใน ๖ เดือน (ไทยจํากัดการส่งออก ๑๕๐,๐๐๐ ตัน) 
ระยะกลาง 
๑. การแก้ปัญหาร่วมกันของ ๓ ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในการโค่นยางเก่า 

๖๒๕,๐๐๐ ไร่ เพ่ือลดผลผลิต ๑๕๐,๐๐๐ ตัน ในส่วนของโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ฯ ยังคง
เดินหน้า ดําเนินการต่อไป 

๒. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราให้ครบถ้วน 
ระยะยาว 
มาตรการแก้ปัญหาร่วมกันของ ๓ ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ในการตกลงมี

บริษัทรวมทุนระหว่างประเทศ เพ่ือให้เข้าไปมีบทบาทในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทั้ง ๓ ประเทศจะมี
การพิจารณาเห็นชอบร่วมกันหรือไม่ประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 

ยางพาราเป็นสินค้าที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจมหภาค การที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศในยุโรป ตกต่ํา 
ราคาน้ํามันแพง จึงส่งผลให้ราคายางพาราตกต่ําไปด้วย ซึ่งในการแก้ไขปัญหานอกจากมาตรการในการ
รับซื้อยางพาราดังกล่าวแล้วยังมีแนวทางอ่ืน เช่น การกําหนดข้อตกลงในสภาไตรภาคียางพารา ( ITRC) 
ว่าจะไม่จําหน่ายยางพาราในสต๊อกของแต่ละประเทศรวม ๓๐๐,๐๐๐ ตัน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน การ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาว่าสามารถนําผลผลิตยางพาราไปใช้ทําอะไรได้บ้าง เช่น  ทําถนน ทํา
หมอนรองทางรถไฟ ใช้ทําพ้ืนเขื่อน  ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมให้ลดพ้ืนที่การปลูกยางลงสําหรับ
การแก้ไขปัญหาในระยะยาวอาจอาศัยกลไกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) และเมื่อร่าง
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... มีผลบังคับใช้เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ได้ โดยในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพ่ือพิจารณา
แผนปฏิบัติการในเรื่องนี้ซึ่งหลังจากนี้จะมีความชัดเจนขึ้น  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
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๑. ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลที่ตรึงราคายางพาราโดยกําหนดราคารับซื้อยางแบบก้าว
กระโดด เนื่องจากเป็นการทําลายกลไกตลาด โดยรับซื้อยางแผ่นดิบในราคา ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม ทั้งที่
ราคาตลาดในขณะนี้อยู่ที่ ๗๘.๘๙ บาท/กิโลกรัม หากรัฐบาลเห็นว่าราคายางพาราควรอยู่ที่ ๘๕ – ๑๑๐ 
บาท/กิโลกรัม ก็ควรกําหนดราคาซื้อแบบขั้นบันได และเม่ือซื้อมาแล้วให้รีบระบายออกจากสต๊อกทันที  

๒. ในการบริหารจัดการยางพาราในสต๊อก ควรใช้หลักจิตวิทยาประกอบด้วย โดยให้ประกาศว่า
ยางพาราในสต๊อกมีจํานวนไม่มากและจะไม่จําหน่ายยางพารา  แต่จะนําไปทําอย่างอ่ืน เพ่ือแก้ไขปัญหา
กลไกตลาดไม่ทํางานเนื่องจากจะมีผู้รอซื้อตอนรัฐบาลทุ่มขายสต๊อก เพราะเชื่อว่ารัฐบาลจะจําหน่ายใน
ราคาขาดทุนแน่นอน  

๓. ให้สร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่นให้เกษตรกรโดยใช้เงินงบประมาณในโครงการที่
เหลืออยู่จํานวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ รวมทั้งในเรื่องการ
ประกันภัยด้วย 

๔. ควรส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราภายในประเทศ และส่งเสริมให้มี การใช้
ผลผลิตยางพาราภายในประเทศมากขึ้น เช่น การส่งเสริมให้บริษัทผลิตยางรถยนต์มาผลิตในประเทศ
ไทย การนําผลิตภัณฑ์ยางพาราไปทําถนน เป็นต้น 

๕. ควรส่งเสริมสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความมั่นคงและมีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน 
เช่น ส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเบื้องต้นเพ่ือช่วยบริหารจัดการผลผลิต 

๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ยางให้มีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับ
การปลูกในแต่ละพ้ืนที ่เพ่ือให้มีผลผลิตต่อไร่สูง 

๗. ควรร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเพ่ือสร้างอํานาจต่อรองหรือสร้างกลไกราคาต่อรอง
กับผู้บริโภคอาจเป็นในรูปสภาอาเซียน ซึ่งจะสามารถดูดซับผลผลิตได้ถึง ๗๐-๘๐% 

๘. ควรส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดระหว่างประเทศ และตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า (AFET) 

 
 ครั้งที่ ๓๙ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาหาแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธาน
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ อธิบดีกรมการค้าภายใน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และองค์การสวนยาง เข้า ร่วมประชุม ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าในการดําเนินการ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้องค์การสวนยางกู้เงินจาก ธ.ก.ส. 
วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท และให้สถาบันเกษตรกรกู้ยืม วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ในการดําเนิน
โครงการเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามนโยบายการตรึงราคายาง โดยการรับซื้อยางพาราจาก
สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในราคาชี้นําตลาด เป็นระยะเวลา ๑ ปี จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
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โดยจะมีการประกาศราคารับซื้อทุกวัน ต่อมาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กู้
เงินเพ่ิมเติมจํานวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท และในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ได้อนุมัติให้กู้เงินเพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินโครงการต่อเนื่องจํานวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายงวดละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งได้
เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด สรุปเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้จ่ายในโครงการไปแล้วทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท  เหลือที่
ยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท 

สําหรับจุดรับซื้อมี ๕๔ จุด แบ่งเป็นของโรงรมเอกชนจํานวน ๔๕ จุด ขององค์การสวนยาง ๙ 
จุด มีสถาบันเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน ๑,๑๙๕ แห่ง แบ่งเป็นนิติบุคคล ๖๙๑ แห่ง 
วิสาหกิจชุมชน ๑๗๘ แห่ง กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางของ สกย. ๓๒๔ แห่ง และสมาคมชาวสวนยาง ๒ 
แห่ง มีสถาบันเกษตรกรยื่นความจํานงขอสินเชื่อจาก ธ.ก.ส.จํานวน ๒๔๕ สถาบัน วงเงิน ๒,๑๒๕ ล้าน
บาท ได้รับอนุมัติแล้วจํานวน ๒๐๙ สถาบัน วงเงิน ๒๘๐  ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จ่ายเงินไปแล้ว ๒๐๑ 
แห่ง เป็นเงิน ๑,๔๒๗ ล้านบาท 

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้นโยบายตรึงราคายางพารา โดยประกาศ
รับซื้อยางแผ่นดิบในราคา ๑๐๐ บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันชั้น ๓ ราคา ๑๐๔ บาท/กิโลกรัม ในขณะ
นี้รับซื้อยางพาราไปแล้วจํานวน  ๑๗๖,๐๐๐ ตัน สาเหตุที่โครงการชะงักไปช่วงหนึ่งเนื่องจากเกิดเพลิง
ไหม้บริษัทมิตรไทยซึ่งเป็นโรงรมแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งบริษัทประกันภัยในต่างประเทศได้แจ้งให้
ชะลอไว้ก่อนเพราะต้องการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัย แต่ขณะนี้ได้รับแจ้งจากบริษัท
ประกันภัยว่าจะรับประกันภัยต่อไป  

 
 ครั้งที่ ๔๕ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาติดตามผลการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาราคา

ยางพาราตกต่ํา โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร องค์การสวนยาง สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และสมาคม
ยางพาราไทยเข้าชี้แจงข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง ได้มีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการดําเนินการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งกระบวนการเป็น ๓ ขั้นตอนสําคัญ 
ได้แก่ การรับซื้อ การแปรรูป และการเก็บรักษา โดยการรับซื้อจะมีการจํากัดสิทธิการจําหน่ายยางพารา
ซึ่งแต่เดิมจะรับซื้อจากเกษตรกรทั้งหมดโดยไม่จํากัดจํานวน แต่หลังวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จะมี
เงื่อนไขในการรับซื้อโดยจํากัดสิทธิ์การขายของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่เกินครัวเรือนละ ๒๕ ไร่ 
ในปริมาณ ๒ กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณสะสมได้ไม่เกิน ๑๗ วันต่อเดือน ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องสังกัดสถาบัน
เกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องกับคณะกรรมการระดับจังหวัด สําหรับปัญหาการสวมสิทธิและการ
ตีคุณภาพยางพาราที่ไม่สอดคล้องกับคุณภาพที่แท้จริง ได้มีการให้อํานาจคณะกรรมการระดับจังหวัดได้
มีการตรวจสอบอยา่งใกล้ชิด สําหรับการเก็บรักษาโกดังท่ีจัดเก็บจะมีการทําประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยง
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จากความเสียหายต่าง ๆ อย่างไรก็ตามปัญหาการเก็บในปัจจุบันคือโกดังที่ใช้จัดเก็บมีไม่เพียงพอจึง
จะต้องมีการพิจารณาจัดหาโกดังที่มีความเหมาะสมในการจัดเก็บเพ่ิมเติม 

คณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการควรจะต้องรักษาเสถียรภาพราคายางพาราให้

อยู่ในระดับ ๑๐๐ บาท รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขในการส่งออก 
๒. ควรมีการจัดหาโกดังในการจัดเก็บให้เพียงพอ และต้องมีการรักษาคุณภาพยางพารา 
๓. ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลปัญหาการสวมสิทธิอย่างใกล้ชิด 
๔. ควรมีการเพ่ิมจุดรับซื้อยางพาราให้เพียงพอ โดยอาจใช้สํานักงานของ สกย. เป็นจุดรับซื้อ 
๕. การระบายสต๊อกยางพาราที่มีการรับซื้อมาแล้ว ควรมีการวางแผนและเตรียมการเพ่ือไม่ให้

ยางพาราที่ซื้อมาเป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน เช่น การทําตลาดกับต่างประเทศเพ่ือให้มีการส่งออก
มากยิ่งขึ้น การนํายางพารามาใช้ในการทําถนนเพื่อเพ่ิมการใช้ยางพาราในประเทศ เป็นต้น 

 
 ครั้งที่ ๕๘ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยเชิญผู้แทนจาก

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ชี้แจงเกี่ยวกับการประกาศเขตความเหมาะสมในการปลูกสวนยางพารา (โซนนิ่ง) ในพ้ืนที่  ที่รัฐบาลจัด
ให้ยังไม่มีความเหมาะสม การจัดสรรต้นพันธุ์ยางพาราให้แต่ละภาคมีสัดส่วนไม่เท่ากัน สภาพดินในพ้ืนที่
ที่จัดสรรให้ไม่มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา และสรุปสาระสําคัญมีข้อควรคํานึงในการระบาย
ยางพาราออกจากสต็อก ดังนี้   

๑. ผลกระทบต่อราคายางพาราภายในประเทศ เมื่อปล่อยขายยางพาราส่งออกนอกประเทศ 
ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายขายยางพาราที่มีอยู่ในสต็อก เพราะขณะนี้ตลาดยังมีความผันผวนเรื่อง
ราคา  และยางพาราเป็นสินค้าที่เก็บรักษาได้ ควรรอเวลาที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้ราคาที่ดี หรือถ้าจะขาย
ยางพาราออก ควรขายเฉพาะตลาดภายในประเทศเท่านั้น 

๒. รัฐบาลมีนโยบายให้มุ่งรักษาเสถียรภาพของเกษตรกร ควรรอให้ตลาดมีราคาขายได้ในจุดที่
เกษตรกรคุ้มทุนและยางพารามีราคาดีพอสมควร ปกติรอบของราคา (cycle) ยางพาราที่มีราคาขึ้นลง
จะอยู่ประมาณ ๔-๕ ปี 

คณะกรรมาธิการจึงได้มีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
๑. ให้มีการรักษาเสถียรภาพของยางพารา ให้ได้ราคาไม่ต่ํากว่า ๑๐๐ บาท /กก. 
๒. ให้มีนโยบายผลิตสินค้าแปรรูปจากยางพาราให้มากที่สุด 
๓. ให้มีการพิจารณาเขตความเหมาะสมในการปลูกสวนยางพารา (โซนนิ่ง) ใหม่ทั้งหมด 

รวมทั้งศึกษาในรายละเอียดของคุณภาพดิน ณ พื้นท่ีจัดปลูก ปริมาณน้ําฝน พันธุ์ยางพารา 
๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือกับผู้ผลิตยางพารารายใหญ่จาก ๓ ประเทศ ได้แก่ ไทย 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ให้รักษาเถียรภาพของยางพาราให้ได้ 
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๕. ให้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการขายยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น 
หรือให้มีการหยุดการส่งเสริมการขายยางพารา 

๖. ให้มีการส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้และจัดตั้งกลุ่มหรือสมาคมเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของผู้ผลิต และเป็นผู้นําการส่งออกยางพาราให้มากที่สุด 

 
 ครั้งที่ ๖๓ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยเชิญผู้แทนจาก

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตัวแทนเกษตรกรยางพาราผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การที่ราคายางพาราตกต่ําเข้าร่วมประชุม ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเกษตรกร
ยางพาราได้ชี้แจงดังนี้ ราคาของยางพาราถึงจุดตกต่ําที่สุดจึงขอให้รัฐบาลนําเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่
ต้องแก้ไข และปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศมีน้อย ส่วนใหญ่ประเทศไทยส่งออกยางพาราจํานวน 
๘๐-๙๐% ของจํานวนยางพาราทั้งหมด ความต้องการของเกษตรกรยางพาราคือต้องการให้รัฐบาล
จัดสรรพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูก จัดสรรพันธุ์ยางที่ดีและเหมาะสม มีมาตรการส่งเสริมการปลูก
ยางพารา เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราทําถนน และควรมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรยางพาราที่ชัดเจน 
การแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ต่อเกษตรกรยางพาราเป็นการยาก
มาก จึงควรมีวิธีอ่ืนๆ ในการแก้ไขเพ่ือสนับสนุนการปลูกยางพารา เช่น การออกระเบียบและหลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุน  

คณะกรรมาธิการมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
๑. รัฐบาลมีมติให้แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ําโดยไม่มีนโยบายการแทรกแซงราคา

ยางพารา 
๒. รัฐบาลได้ตั้งวงเงินกู้จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร โดยปลอดดอกเบี้ย เพ่ือให้เกษตรกรได้กู้เพ่ือสร้างโรงงานผลิตยางพาราโดยมี
องค์การสวนยางเป็นที่ปรึกษา 

๓. รัฐบาลได้ให้ปัจจัยในการผลิต (ปุ๋ย)จํานวน ๑ กก. ต่อยางพารา ๑ ต้น มูลค่า ๑,๒๖๐ บาท           
แก่เกษตรกรที่มีการปลูกยางพาราต่ํากว่า ๑๐ ไร่ และให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
และไม่ให้มีการจัดสรรเขตการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ปุาสงวน 

๔. ให้เกษตรกรผู้ผลิตยางพาราสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพาราได้ด้วยตัวเอง 
๕. ให้กลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราสามารถขอเงินกู้ซื้อเครื่องจักร โดยรัฐบาลมีวงเงินให้กู้ 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปลอดดอกเบี้ย 
๖. ให้เกษตรกรยางพาราเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางโดยให้เงินช่วยเหลือใน

ด้านอื่นๆ นอกจากการปลูกยางพารา 
๗. ให้มีการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกยางพาราให้เหมาะสม  
๘. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับกรมทางหลวงให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราทําถนน 
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๙. ให้ใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการแก้ไขปัญหาทางการตลาดโดยประกาศการช่วยเหลือราคา
ยางพารา 

๑๐. ให้มีการส่งเสริมสถาบันของเกษตรกรยางพารามีความมั่นคงและมีระบบการบริหารที่
ชัดเจนและให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราในภูมิภาค 

 
 ครั้งที่ ๖๘ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมพิจารณาติดตามการแก้ไขปัญหา

ราคายางพาราตกต่ํา โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
ปัญหาราคายางพาราตกต่ําเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจโลก เนื่องจากปัจจัยหลายกรณี เช่น 

ราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลง ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากเดิมประมาณ ๔% ราคาในตลาดล่วงหน้า
ปรับตัวลดลง ๑๐% สต๊อกยางพาราคงค้างมีปริมาณมาก เป็นต้น ปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อราคา
ยางพาราภายในประเทศทั้งสิ้น ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ราคายางพาราตกต่ํา ๓ มาตรการที่สําคัญ ได้แก่ 

(๑) ระยะสั้น ช่วยเกษตรกรโดยให้เงินอุดหนุนราคายางรายละ ๒,๕๒๐ บาทต่อไร่ ครัวเรือน
ละไม่เกิน ๒๕ ไร่ ดําเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เกษตรกรที่จะรับ
ความช่วยเหลือต้องไปขึ้นทะเบียนกับเกษตรอําเภอได้ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และต้อง
เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิหรือท่ีดินที่กรมปุาไม้รับรอง ๔๖ ประเภท  

(๒) ระยะกลางและระยะยาว ดําเนินการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ โดย
รัฐบาลจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์กับโรงงานแปร
รูปยาง หรือโรงงานแปรรูปยางที่จะดําเนินการก่อสร้างใหม่ในวงเงินสินเชื่อ ๕,๐๐๐ ล้านบาท และ
สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่เพ่ือขยายกําลังการผลิตหรือปรับเปลี่ยน
เครื่องจักรกลการผลิตในสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท   อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้
เพ่ิมมากขึ้น เช่น การปลูกพืชแซมยาง การเลี้ยงสัตว์คู่กับปลูกยาง  

การขึ้นทะเบียนยังมีเกษตรกรตกค้างจึงมีการขยายระยะเวลาให้ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ส่วนยางที่ค้างสต๊อกจะนํามาใช้ภายในประเทศ ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือเวียน
แจ้งหน่วยงานต่างๆ ที่มีความต้องการจะใช้ยางให้แจ้งความประสงค์มายังกระทรวงฯ  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. ให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติกําหนดนโยบายให้ชัดเจนในเรื่องเอกสารสิทธิ์ว่า

ประเภทไหนได้เงินช่วยเหลือหรือไม่ได้อย่างไรและที่ดินนอกเหนือจาก ๔๖ ประเภทตามที่กรมปุาไม้
ประกาศ ที่ดินใดไม่ได้รับเงินช่วยเหลือต้องทําความเข้าใจแก่ประชาชนให้ชัดเจน 

๒. ให้กรมส่งเสริมการเกษตรขอขยายเวลาการลงทะเบียนเพ่ิมจากเดิม เนื่องจากยังมี
เกษตรกรตกค้างอยู่และให้กําชับคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบลให้ตรวจสอบแปลงยางพาราให้
ถูกต้อง เพ่ือปูองกันการทุจริต 
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๓. ให้สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางพิจารณาว่าการวางหลักเกณฑ์เปิดกรีด
ยางพาราที่กําหนดไว้ให้ลําต้นสูง ๑๕๐ เซนติเมตร รอบวง ๕๐ เซนติเมตร เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมแก่
เกษตรกรหรือไม่  

๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการระบายสินค้ายางพาราออกนอกประเทศให้มาก
ที่สุด โดยควรหาตลาดผู้ค้าใหม่เพ่ือช่วยในการระบายสินค้าและราคาควรเป็นธรรมแก่เกษตรกร 

๕. ให้รัฐบาลดําเนินการนโยบายในระยะยาว โดยให้กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันผลิตยางพารา
ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา 

 
 ครั้งที่ ๗๑ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา โดยมีผู้แทนหน่วยงาน

เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การสวนยาง 
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

๑. ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑.๑  ความคืบหน้าในการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบปี ๒๕๕๗ 
   ๑.๑.๑  มาตรการระยะสั้น ขณะนี้มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน ๑,๑๙๓ ,๓๓๒ 

ครัวเรือน มากกว่าเปูาหมาย ๔% บันทึกข้อมูลในระบบแล้ว ๙๐.๑๓% ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว
มีความสมบูรณ์สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ๗๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจาก (๑) 
เอกสารที่ดินไม่อยู่ใน ๔๖ รายการ (๒) ยังไม่ได้เปิดกรีดยาง (๓) ยางพาราอายุเกิน ๒๕ ปี นอกจากนี้ยัง
มีเกษตรกรถอนการเข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ ครัวเรือน เกษตรกรที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน 
ประมาณ ๗๑,๑๑๗ ครัวเรือน โดยได้ส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนที่เปิดกรีดยางพารา
ระดับตําบลเพ่ือตรวจสอบแล้วจํานวน ๕๙๕,๐๐๐ ครัวเรือน ตรวจสอบเสร็จแล้ว ๗๘,๐๐๐ ครัวเรือน 
โดยคณะกรรมการจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งการตรวจสอบ
พ้ืนที่เปิดกรีดจะเป็นไปตามหลักวิชาการ และ ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว ๓๐,๐๐๐ ครัวเรือน 
เป็นเงิน ๗๔๘ ล้านบาท สําหรับเกษตรกรที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ถูกต้องมีจํานวนประมาณ ๗๐,๐๐๐ 
ครัวเรือน ซึ่งได้ส่งให้คณะกรรมการว่าด้วยเรื่องท่ีดินของกรมปุาไม้พิจารณาต่อไป 

  ๑.๑.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
    (๑) ปัญหาในการแบ่งพ้ืนที่ในการตรวจสอบเนื่องจากคณะกรรมการ

ประกอบด้วยหลายฝุาย งบประมาณให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่เพียงพอ และนอกจากงานทั่วไปแล้ว
ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในระดับพ้ืนที่มีหลายอย่าง เช่น การขึ้นทะเบียนข้าว ข้าวโพด ปาล์มน้ํามัน
กาแฟ และการดูแลภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

                      (๒)  กรณีข้อมูลของเกษตรกรยังมีความไม่สมบูรณ์ที่ต้องมีการตีความ
เรื่องสิทธิทํากิน และเรื่องการแจ้งข้อมูลคลาดเคลื่อน  

  ๑.๒  มาตรการระยะยาวและระยะปานกลาง 
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          ๑.๒.๑ องค์การสวนยางได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเรื่องการนํายางที่อยู่ใน
โครงการไปเจรจาเพ่ือจําหน่ายให้กับผู้ใช้ภายในประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมหลักภายในประเทศคือ
อุตสาหกรรมล้อยาง โดยขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างยางไปให้บริษัทต่างๆ แล้ว โดยยางที่อยู่ในโครงการ                
ส่วนใหญ่เป็นยางแผ่นรมควัน แต่บริษัทมีความต้องการใช้ยาง STR ๒๐ มากกว่า ส่วนเรื่องราคาจะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดในรายละเอียดต่อไป 
       ๑.๒.๒ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติมีโครงการในการแก้ไขปัญหาระยะยาว 
โดยมอบหมายให้สภาเกษตรกรดูเรื่อง spot market  คือตลาดวัตถุดิบสินค้าของเกษตรกร และ
มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดูเรื่องกองทุน 
ETF  

๒. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 ๒.๑ ไม่เห็นด้วย หากจะรับรองสิทธิให้เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์

ในที่ดินนอกจาก ๔๖ รายการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เพราะจะเป็นการทําให้เกิดการบุกรุกปุามากขึ้น ซึ่ง
การอ้างสิทธิครอบครองทําให้ปุาไม้ในประเทศหายไป 

    ๒.๒ ให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งดําเนินการขยายเวลาในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบพ้ืนที่เปิดกรีดยางระดับตําบล และคณะทํางานระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบทํางานได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปูองกันการทุจริต 

   ๒.๓ ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาระยะยาว ให้หาตลาดใหม่ในการซื้อขายยางพารา    
ให้ได้  

 ๒.๔ ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสิ่งสําคัญคือต้องตั้งโรงงานเพ่ือดูแลผลผลิตต้นน้ํา 
กลางน้ํา และปลายน้ํา เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน 

 
 ๑.๔ การพิจารณาราคาหอมแดง 
 

  ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาญัตติเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษตกต่ํา  

เสนอโดยนายปวีณ แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน 
กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และตัวแทนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมได้
ดังนี้ 

กรณีหอมแดงจากอินโดนีเซียขายในราคาต่ําเกินความเป็นจริงกระทรวงพาณิชย์ต้องเร่ง
ดําเนินการตรวจสอบโดยทูตพาณิชย์ที่อยู่ที่อินโดนีเซีย เพราะถ้าราคาขายต่ํากว่าราคาทุนจะผิดกฎ 
WTO (World Trade Organization WTO) และสามารถดําเนินการตามข้อตกลงได้ เมื่อเป็นการดัมปิ้ง 
(dumping) ก็สามารถใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping : AD) จัดการ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ในกรณีดังกล่าว อีกทั้งการนําเข้าหอมแดงจากต่างประเทศปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้มีคําสั่งให้กรมการ
ค้าต่างประเทศ โดยใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการนําเข้าส่งออก ขอให้งดนําเข้าหอมอินโดนีเซียทันที  

 การแก้ไขปัญหาหอมแดงตกต่ําอยากให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการโดยการจัดหาตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ อีกทั้งเข้ามากํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของผู้นําเข้าและกลุ่มพ่อค้าใน
ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอ่ืน ๆ ที่เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกหอมแดง มิให้มีการเอารัดเอาเปรียบ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงภายในประเทศ และขอค่าชดเชยค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายหอมแดง เช่น 
ค่าขนส่งในการจําหน่ายหอมไปต่างจังหวัด ประมาณกิโลกรัมละ ๒ บาท ค่าชดเชยในการบรรจุกระสอบ
หอมแดง เช่น ค่าแรงงาน ประมาณกิโลกรัมละ ๔๐ สตางค์ ค่าชดเชยค่ากระสอบหอมแดง ประมาณ
กิโลกรัมละ ๓๐ สตางค์ ความเสียหายจากการเก็บรักษา เสียหายประมาณ ๒๐%   ค่าตกแต่งหอมแดง 
ประมาณกิโลกรัมละ ๓ บาท เป็นต้น 

คณะกรรมาธิการประสานงานผ่านกระทรวงมหาดไทย ในการจัดการรับซื้อหอมแดงซึ่งมีอยู่
ประมาณ ๕,๐๐๐ ตัน โดยให้กระจายผ่านไปยังจังหวัดต่าง ๆ และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นต้นเรื่องใน
การนําปัญหานี้เข้าประชุมกับคณะรัฐมนตรี เพ่ือที่จะแก้ปัญหาหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษโดยเร่งด่วน 
รวมทั้งทางคณะกรรมาธิการได้มีมติให้ทําหนังสือถึงคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรเพ่ือให้พิจารณางบประมาณเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 
 ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามการดําเนินการหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก

หอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีมติให้ทําหนังสือถึงประธาน คชก. ดังนี้  
๑. ควรสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเช่นที่เคยปฏิบัติในปีที่ผ่านมา 
๒. ควรกําชับให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการตรวจสอบว่ามีการทุ่มตลาดจากหอมของ

อินโดนีเซียหรือไม่ เพ่ือหามาตรการตอบโต้และปูองกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก 
๓. ควรกําหนดมาตรการนําเข้าหอมแดงจากประเทศอินโดนีเซียโดยการตัดรากและตัดจุก

เช่นเดียวกับท่ีประเทศอินโดนีเซียปฏิบัติต่อไทย เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสินค้าตกต่ํา  

ซึ่งในกรณีหอมแดงองค์การคลังสินค้าอนุมัติเงิน ๒๙๐ กว่าล้านบาทเพ่ือนําไปดําเนินการแก้ไข โดยการ
แทรกแซงรับซื้อ ระบาย และจําหน่าย ส่วนราคารับซื้อองค์การคลังสินค้าจะทําความตกลงกับทาง
จังหวัดว่าจะรับซื้อในราคาเท่าไร ซึ่ งตามที่ตกลงกันราคาประมาณ ๑๕ บาท/กิโลกรัม ส่วน
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้อนุมัติเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐ ล้าน
บาทให้องค์การคลังสินค้านําไปดําเนินการ อีกทั้ง กรมการค้าภายในมีการตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๖ โดย
ให้เกษตรกรนําหอมแดงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
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 ครั้งที่ ๒๓ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามการจ่ายเงินค่าหอมแดงของเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งขาย

หอมแดงให้กับองค์การคลังสินค้า (อคส.) แม้ทาง อคส. ไม่สามารถตัดยอดการรับซื้อได้ตรงกับประมาณ
การที่ได้รับจัดสรรเนื่องจากมีเกษตรกรมีการเข้าคิวขายหอมแดงจํานวนมากซึ่งอาจเกิดการจลาจล จึงใช้
วิธีปิดยอดตามเวลาทําการ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและมาตรกรช่วยเหลือเกษตรกร ให้เปิดรับซื้อรอบ
ที่ ๒ แต่เนื่องจากมีกระแสข่าวการทุจริตจึงให้ชะลอการจ่ายเงินจนกว่าผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จ 
ตัวแทนเกษตรกรได้กล่าวว่า  ขอให้แยกประเด็นการตรวจสอบการทุจริตกับการจ่ายเงินให้เกษตรกร
ออกจากกัน ซึ่งเกษตรกรมีความเดือดร้อนเงินที่ต้องนําเงินไปจ่ายค่าเทอมลูก 

 
 ครั้งที่ ๒๔ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการติดตามการจ่ายเงินค่าหอมแดงให้เกษตรกรจังหวัดศรี

สะเกษในโครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๕๕ ทั้งระบบ โดยเชิญประธาน
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัด นายกเทศมนตรีตําบลยางชุมน้อย และนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลส้มปุอย เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

ตัวแทนเกษตรกรได้เรียกร้องให้ อคส.จ่ายค่าหอมแดงท่ีค้างชําระกับเกษตรกรดังนี้ 
๑. ค้างจ่ายเงินให้กับเกษตร ณ หน่วยรับซื้ออําเภอยางชุมน้อย ในรอบที่  ๑ จํานวน 

๔๙,๗๘๘,๐๐๐ บาท ในรอบที่ ๒ จํานวน ๑๒๘,๕๗๘,๒๐๐ บาท 
๒. ค้างจ่ายเงินให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจหอมแดง อําเภอราษีไศล ในรอบที่ ๒ จํานวน 

๙๔,๐๘๓,๖๐๐ บาท  
๓. ค้างจ่ายค่าน้ําหนักหอมแดงที่สูญหายตามธรรมชาติคิดเป็น ๒๐% จากจํานวน ๒,๗๐๐ ตัน 

ที่สหกรณ์หอมแดงยางชุมน้อยตกลงกับ อคส.ในการรวบรวมหอมแดงจากเกษตรกร 
คชก. อนุมัติงบประมาณจํานวน ๓๓๔.๕ ล้านบาท แต่เงินดังกล่าวหมดลง โดยสามารถรับซื้อ

หอมแดงในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๐๐๖ ตัน
ทําให้เกิดปัญหากับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขายหอมแดงให้ อคส. โดยตัวแทนเกษตรกรชี้แจงว่าหอมแดงที่
เก็บไว้ยังโรงแขวนในบ้านของเกษตรกรนั้น เป็นหอมแดงที่ อคส.ได้ซื้อและฝากไว้ยังบ้านเกษตรกรแล้ว
และมีการตรวจสอบครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วนั้น ผู้แทน อคส.ชี้แจงว่าหอมแดงดังกล่าวถือว่ายังไม่
สิ้นสุดกระบวนการรับซื้อของ อคส. เนื่องจากยังไม่ได้ออกใบรับสินค้าและลงลายมือชื่อผู้ซื้อ -ขายตาม
ระเบียบแม้ คชก.มีมติอนุมัติเงินในรอบที่ ๒ จํานวน ๑,๒๖๕ ล้านบาท แต่ต่อมาได้มีมติให้ชะลอการรับ
ซื้อหอมแดงเพ่ิมเติมจนกว่า อคส.จะมีความชัดเจนเรื่องปริมาณการรับซื้อ และแนวทางในการระบาย
หรือแก้ไขปัญหาการเน่าเสียของหอมแดงที่ซื้อในงวดแรกก่อน อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีข้อสรุปในเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว อคส.เชื่อว่า คชก. จะมีมติให้รับซื้อหอมแดงต่อไปโดย อคส.ขอประเมินน้ําหนักหอมแดง
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และนําเข้าที่ประชุม คชก. ภายใน ๗ วันเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ก่อน ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ให้ทาง อคส.
แจ้งผลความคืบหน้าให้คณะกรรมาธิการทราบด้วย 

 
 ครั้งที่ ๔๑  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบการบริหารจัดการหอมแดง

ในโครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ โดยเชิญประธานคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการหอมแดง อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า เข้า
ร่วมประชุม กรมการค้าภายใน ได้ให้ข้อมูลโดยสรุปคือสําหรับเรื่องการบริการจัดการหอมแดงของ
จังหวัดศรีสะเกษ นั้น คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติ
มอบหมายให้องค์การคลังสินค้าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการโดยตรงทั้งกระบวนการ ทั้ง
เรื่องการอนุมัติจ่ายเงิน การรับซื้อ และการจําหน่ายหอมแดง โดยกรมการค้าภายใน ไม่สามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมได้ แต่จากการดําเนินการเหมือนกับว่าทางองค์การคลังสินค้าได้รับซื้อหอมแดงไว้แล้ว ไม่ได้
จําหน่ายออกจึงทําให้เกิดปัญหาและจากการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหาร
จัดการหอมแดง ที่มีนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นประธาน และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกระทรวง
พาณิชย์ พบว่า  

 ๑. องค์การคลังสินค้าได้รับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรไว้ และไม่มีการเก็บรักษาท่ีถูกต้อง  
ทําให้น้ําหนักสูญหาย และไม่มีการขายหอมแดงออก 
 ๒.  มีการนําหอมแดงที่เก็บไว้ไปหมุนเวียน และนํามาขายใหม่ 
 ๓.  มีการสวมสิทธิเกษตรกรโดยการนําหอมแดงมาขายใหม่ เนื่องจากวิธีการเก็บรักษาไม่เป็น

ระบบที่ชัดเจน มีการนําหอมแดงมาจากพ้ืนที่อ่ืนเข้ามา รวมทั้งเมื่อไปตรวจสอบหอมแดงที่แจ้งว่าเก็บ
แขวนไว้ที่บ้านของเกษตรกรเอง แต่กลับไม่พบหอมแดงที่บ้านของเกษตรกรตามที่อ้างไว้  

๔. จากการที่เก็บหอมแดงโดยการวางซ้อนทับกันไว้เป็นจํานวนมาก และเมื่อระยะเวลาผ่านไป
จะทําให้หอมแดงท่ีอยู่ชั้นล่างช้ํา และเน่าเสียลามไปเป็นจํานวนมากจนส่งกลิ่นเหม็นไปเป็นบริเวณกว้าง 

กรมการค้าภายในได้มีหนังสือไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือตรวจสอบ และแจ้งความ
กล่าวโทษกับตํารวจแล้ว ซึ่งขณะนี้ทางตํารวจได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเพ่ือตรวจสอบแล้ว แต่ไม่ทราบว่าทางองค์การคลังสินค้าได้ไปชี้แจงแล้วหรือยัง  

 
 ครั้งที่ ๔๖ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบการบริหารจัดการหอมแดง

ในโครงการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ โดยเชิญประธานคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการหอมแดง (นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อมูลโดยสรุปคือสําหรับเรื่องการบริการจัดการหอมแดง
ของจังหวัดศรีสะเกษ นั้น คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติ
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มอบหมายให้องค์การคลังสินค้าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโดยการใช้ราคานํา คือ 
ราคาในขณะนั้น ๑๑–๑๒ บาทแต่รับซื้อในราคา ๑๕ บาท และจากการตรวจสอบในเบื้องต้น
คณะอนุกรรมการได้มีการความเห็นให้ดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้มีการตรวจสอบปริมาณหอมแดงที่รับซื้อไว้และสูญหายจากปริมาณคงเหลืออยู่ตามยอดบัญชี 
๒. ให้มีการตรวจสอบความเสียหายปริมาณหอมแดงที่เก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บ ว่ามีการเก็บ

รักษาที่ถูกต้องตามวิธีการและหลักปฏิบัติหรือไม่  
๓. ให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเบิกเงินขององค์การคลังสินค้าและตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่

ได้รับเงินโดยมิชอบทั้งหมด 
๔. ให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะท่ีกํากับองค์การคลังสินค้า แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ

บริหารจัดการโครงการดังกล่าว 
๕. การใดที่ดําเนินการตามโครงการที่มิชอบด้วยกฎหมายให้ดําเนินการตามกฎหมาย 

ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
๖. หากองค์การคลังสินค้าจะดําเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหอมแดงต่อไป ต้องมีการบริหาร

จัดการภายในองค์กรเพ่ือวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติให้มีความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นท่ี และการบริหารจัดการต้องดําเนินการเองโดยไม่ให้คนอ่ืนทํา  

ส่วนผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการในรอบแรกพบว่ามีการเก็บหอมแดงที่รับซื้อไว้ไม่
ถูกวิธีจนทําให้เกิดความเสียหายเป็นจํานวนมาก มีเกษตรกรบางรายที่ได้รับเงินจากการขายหอมแดง
ตามโครงการถึง ๙ ครั้ง รวมทั้งได้รับเงินช่วยเหลือจากภัยพิบัติซ้ําซ้อนอีกเป็นจํานวนมาก ส่วนการ
ตรวจสอบหอมแดงในโกดังที่อ้างว่าใช้เก็บหอมแดงปรากฏว่าพบหอมแดงของเกษตรกรอยู่ในโกดังเพียง 
๔๐-๕๐ ราย เท่านั้น ดังนั้น จึงเห็นว่ามีการร่วมกันทุจริตเป็นขบวนการ ทั้งเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของจังหวัด ทําให้รัฐเกิดความสูญเสียเกิน ๑๐๐ % 

ส่วนผู้แทนองค์การคลังสินค้าได้ชี้แจงข้อมูลว่าก่อนการเบิกจ่ายเงินทางองค์การคลังสินค้าได้ให้
จังหวัดศรีสะเกษตรวจสอบและรับรองความถูกต้องก่อนทุกครั้ง   

คณะกรรมาธิการได้มีความเห็นโดยสรุป คือ การบริหารจัดการหอมแดงในโครงการแก้ไข
ปัญหาราคาหอมแดงฤดูกาลผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ของจังหวัดศรีสะเกษ มีการทุจริต โดยการร่วมมือ
กันระหว่างเกษตรกร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัด อําเภอ และตําบล รวมทั้งนักการเมืองที่มี
อิทธิพล จนทําให้เกิดความสูญเสียเกิน ๑๐๐ % โดยรัฐเสยีหายเป็นจํานวนเงิน ๗๐๐ กว่าล้านบาทซึ่ง
เป็นความเสียหายที่เกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๐๐ กว่าล้านบาท และภาคเหนือ ๒๐๐ กว่าล้าน 

 
 ๑.๕ การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ า 

 
 ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
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คณะกรรมาธิการพิจารณาญัตติด่วนเรื่องการศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรด
ตกต่ําและการหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเสนอโดย นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และนายอรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี  โดยเชิญ
ประธ านคณะกรรมกา รน โ ยบายและมาตรกา รช่ ว ย เหลื อ เ กษตรกร  และ เ ลข านุ ก า ร
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรมาเข้าร่วมประชุม แต่เนื่องจากประธาน คชก. 
และเลขานุการ คชก. ติดภารกิจในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นผล
ให้คณะกรรมาธิการไม่สามารถดําเนินการประชุมได้เนื่องจากไม่มีท่านใดมาประชุม ที่ประชุมจึงมีมติ
เลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไปเป็นครั้งต่อไปโดยเชิญประธาน คชก. และเลขานุการ คชก. มาเข้ า
ร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง  

 
 ครั้งที่ ๖ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาญัตติด่วนเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาสับปะรดมีราคาตกต่ําและ

มาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งเสนอญัตติโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร และนายอรรถพร พลบุตร 
โดยมีกรมการค้าภายใน ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร (คชก.) เข้าชี้แจงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 

นายอรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ยื่นญัตติ) นําเสนอข้อมูล
ความเดือนร้อนของเกษตรกรในพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ จังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนที่เพาะปลูกสับปะรด ๙๘,๖๔๘ ไร่ 
มีการเพาะปลูกใน ๕ อําเภอจากทั้งหมด ๘ อําเภอ มีผลผลิตรวมทั้งปี ๑๙๑,๘๙๑ ตัน ทําให้สับปะรด
เป็นพืชไร่ที่ทํารายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี มีโรงงานสับปะรดใกล้เขตพ้ืนที่เพาะปลูก 
๑๔ โรง แต่โรงงานเกือบทั้งหมดอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อโรงงานลดกําลังการผลิต โรงงาน
ได้จํากัดการรับซื้อไว้แต่พ้ืนที่เพาะปลูกในเขตโรงงานซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกร
จังหวัดเพชรบุรีซึ่งอยู่นอกเขตรับซื้อจึงประสบปัญหาอย่างรุนแรง นายอรรถพรและนายอลงกรณ์ ได้ยื่น
ปัญหาดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเกษตรฯ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งท่านรัฐมนตรี
เกษตรฯ ได้รับเรื่องไปแล้วแต่จนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมแม้แต่มาตรการ
เดียว มีการประชุมที่จังหวัดเพชรบุรี ๒ ครั้ง คือ ในวันที่ ๑๔ และ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมมาตรการต่าง ๆ ซึ่งมาตรการที่เกษตรกรและที่ประชุมเห็นพ้องต้องกัน คือ มาตรการ
แทรกแซงตลาดด้วยการใช้เงินจาก คชก. เพ่ือรับซื้อสับปะรดส่วนเกินบางส่วนออกไปจากตลาด รวมทั้ง
การเจรจากับโรงงานต่าง ๆ ปัจจุบันพ่ีน้องเกษตรกรชาวจังหวัดเพชรบุรีประสบปัญหามาตลอดโดยยัง 
ไม่มีการช่วยเหลือใด ๆ จากภาครัฐเลย 

นายอรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ยื่นญัตติ) เสนอที่ประชุมถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้ ๑. ขอให้หน่วยงานภาครัฐรับฟังปัญหาเรื่องสับปะรดให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ เพาะปลูก ๒. ควรแยกมาตรการการแก้ปัญหาระยะสั้นและระยะยาวออกจากกัน  ซึ่ ง
คณะกรรมาธิการสามารถใช้เวทีนี้รวบรวมประเด็นปัญหาจากทุกภาคส่วนและสรุปแนวทางการแก้ไข
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ปัญหาในระยะยาวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนําเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขต่อไป สําหรับ
มาตรการระยะสั้น สรุปได้ ๓ แนวทาง คือ ๑. ให้โรงงานสามารถทํา packing credit ได้จากการทําน้ํา
สับปะรดเข้มข้น เนื่องจากสต็อคเนื้อสับปะรดมีอยู่เกินความต้องการเป็นจํานวนมากแล้ว ๒. เรื่องของ
การชดเชยค่าขนส่ง เนื่องจากมีตารางระบบโครงสร้างอยู่แล้วแค่นํามาใช้กับจังหวัดเพชรบุรี ๓. เรื่องการ
รับซื้อผลผลิตออกไปจากระบบ เช่น อาจซื้อไปแจกโรงเรียน หรือทําลายทิ้งแล้วแต่การศึกษา จากการ
รับฟังท่ีประชุมในวันนี้เห็นว่าภาคราชการพร้อมที่จะดําเนินการอยู่แล้ว อยู่ที่ฝุายบริหารภาครัฐว่าจะเอา
ใจใส่จริงจังมากน้อยแค่ไหนอย่างไร  

 
 ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร

ตกต่ําในกรณีปัญหาราคาสับปะรดตกต่ํา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะฝุายเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายสับปะรดแห่งชาติมีการจัดทําโครงการ Packing Credit  โดยกู้เงินจาก  

ธ.ก.ส. จํานวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓ รับซื้อช่วงเดือนธันวาคม – 
เดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่โรงงานแปรรูป การแก้ไขปัญหาสับปะรดระยะยาว
ต้องมีการทํา Contract Farming  

 
 ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาสับปะรดตกต่ํา เพ่ือเป็นการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดให้เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่ง
สรุปแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ดังนี้ 

ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ 
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด มีการอนุมัติเงินจาดคณะกรรมการนโยบาย
และช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ๑,๐๐๐ ล้านบาท ให้โรงงานกู้เป็น Packing Credit และชดเชย
ดอกเบี้ย ๓ เปอร์เซ็นต์ โดยผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   

(ธ.ก.ส.) และให้โรงงานมีการรับซื้อสับปะรดจากเกษตรกร ราคา ๔ บาท/กิโลกรัม  
เงื่อนไขในการปล่อยเงินกู้มี ๓ ประการ ได้แก่ 
๑. ไม่ติดเครดิตบูโร (Credit Bureau) 
๒. ต้องไม่มีหนี้เสียคณะกรรมการนโยบายและช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 
๓. หลักประกันต้องใช้น้ําสับปะรดกระป๋อง ในกรณีที่ไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สินสําหรับการ 
ค้ําประกัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปและสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรด

ไทยเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซึ่งเงื่อนไขนี้เป็นปัญหาทําให้
ไม่สามารถปล่อยเงินกู้จํานวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท  

คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
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๑. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สับปะรด ประสานงานสมาคมโรงงานหรือปรับวิธีการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสภาพคล่อง 
(packing credit) ให้กับผู้ประกอบการสับปะรดเพ่ือให้สามารถกู้เงินไปใช้ในการรับซื้อได้โดยเร็ว และ
ปรับปรุงเงื่อนไขในหลักประกัน packing credit ให้กับโรงงาน 

๒. ขยายระยะเวลาปล่อยเงินกู้ packing credit ออกไปถึงเดือนมิถุนายน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การปล่อยสินเชื่อที่ล่าช้า ซึ่งจะสอดคล้องกับมติของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับประรดที่
ให้ขยายระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ออกไปจาก ๕ เดือน เป็น ๖ เดือน 

๓. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สับปะรดเร่งรัดดําเนินการโครงการจัดซื้อสับปะรดส่วนเกินของโรงงานประมาณ     
๒๐๐,๐๐๐ ตัน (คาดว่าผลผลิตประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตัน เข้าโรงงาน ๖๐๐๐,๐๐๐ ตัน) โดยรับซื้อ
กิโลกรัมละ ๔ บาท ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยนําไปบริหารจัดการ
ในด้านของนําไปทําปุ๋ย การนําไปเป็นอาหารสัตว์ หรือนําไปกระจายในพ้ืนที่ที่ยังมีการบริโภคสับปะรด
น้อย อีกท้ัง ให้สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรวางมาตรการตรวจสอบการดําเนินงานให้เกิดความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔. ในการแก้ไขปัญหาระยะยาวคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควรกําหนดการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะการตกลงซื้อขายแบบ Contract Farming เพราะจะ
ช่วยให้การผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะด้านการผลิตให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย 

๕. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ควรรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนงานหรือโครงการที่ปฏิบัติไปแล้วและยังมีปัญหาอุปสรรคให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
สับปะรดแห่งชาติทราบโดยเร็วเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์ 

 
 ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ํา  ก ร ม

ส่งเสริมการเกษตรให้โรงงานทําสัญญากับเกษตรกรในบริเวณพ้ืนที่ ๘ จังหวัด ซึ่งทางโรงงานได้นํา
สัญญาดังกล่าวไปทํา Packing Credit กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ มีการอนุมัติแล้ว
ประมาณ ๒-๓ โรงงาน ส่วนการขยายระยะเวลาการปล่อยเงินกู้  Packing Credit 
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว กําลังส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการ 
นโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ส่วน การทํา Contract Framing กับทางโรงงาน
สับปะรดและเกษตรกร ได้ดําเนินการติดต่อกับทางสมาคมโรงงานผลิตสับปะรดและเกษตรกรต่าง ๆ 
แล้ว 
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 ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลในการกํากับดูแลราคาสับปะรด ซึ่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลว่า ผลผลิตในปีนี้มีประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ตัน นํามาแปรรูป ๖๐๐,๐๐๐ ตัน 
การกู้เงินจากสถาบันการเงินรัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓  ขยายระยะเวลาให้กู้ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
งบประมาณช่วยเหลือจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) จํานวน ๑๕ 
ล้านบาท  อีกทั้ง รัฐช่วยหาตลาดต่างประเทศเพ่ือระบายสินค้าและปลดเงื่อนไขกรณีหลักประกันน้ํา
สับปะรดให้สามารถนําสับปะรดกระป๋องเป็นหลักประกันได้ ส่วนที่สองคือ ส่วนเกินประมาณ ๒๐๐,๐๐ 
ตัน มีโครงการดําเนินการเป็น ๓ โครงการ คือ โครงการผลิตอาหารสัตว์ โครงการผลิตสับปะรดกระป๋อง 
และโครงการทําน้ําหมักชีวภาพ ส่วนการทําโซนนิ่ง (Zoning) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
ให้กรมพัฒนาที่ดินจัดทําเรื่องเขตเหมาะสมในการปลูกพืช โดยมีมาตรการใจการจูงใจเกษตรกร เช่น 
การคํ้าประกันความเสียหาย เป็นต้น  

 
 ครั้งที่ ๔๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ํา โดยมี

ผู้แทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะผู้แทนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
สับปะรดแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร นายกสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย สมาคม
ผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย และประธานสภาเกษตรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

สภาพปัญหา ปลายปี ๒๕๕๔ – ปี ๒๕๕๕ เกษตรกรขายสับปะรดราคาต่ํากว่าต้นทุนมาโดย
ตลอด จึงเสนอขอให้ภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถจําหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่คุ้มกับต้นทุน 
สาเหตุที่ทําให้สับปะรดมีราคาตกต่ํา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําให้การสั่งซื้อชะลอตัวลง อีกส่วนหนึ่ง
ปัญหาสต๊อกในโรงงานมีเหลืออยู่จํานวนมากทําให้โรงงานขาดเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อ 

ตัวแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะผู้แทนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ
พัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ได้ชี้แจงว่า ในปี ๒๕๕๕ ขอความร่วมมือให้โรงงานรับซื้อสับปะรดในราคา ๔ 
บาท แต่เนื่องจากโรงงานยังมีสต๊อกอยู่จํานวนมากเป็นเหตุให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน คณะกรรมการฯ จึง
มีมติเห็นชอบให้โรงงานกู้ยืมเงินจาก ธกส. โดยใช้เงิน คชก. จํานวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลชดเชย
ดอกเบี้ยในอัตรา ๓% เป็นเวลา ๙ เดือน 

ในปี ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยให้จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ จํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ ล้านตัน และโครงการแปรรูปน้ําสับปะรดพร้อมดื่มเพ่ือส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ 
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านตัน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๖ ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการ
นําเสนอขอกําหนดวันประชุมของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้
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ความเห็นชอบโครงการฯ และพิจารณาขออนุมัติการใช้เงินจาก คชก. หรืองบกลาง หากมีมติเห็นชอบ
เป็นประการใดจักได้ดําเนินการทันที 

คณะกรรมาธิการได้สรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
๑. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝุายเลขานุการฯ ควรเร่งรัดให้คณะกรรมการฯ มี

การประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ และพิจารณาขออนุมัติการใช้เงินจาก คชก. หรือ
งบกลาง  

๒. จัดทํา Contract Farming ระหว่างโรงงานกับเกษตรกร โดยคณะกรรมการฯ เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๓. คณะกรรมาธิการฯ ควรทําหนังสือถึง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ในฐานะประธานคณะ
กรรมการฯ ให้เร่งรัดพิจารณาขออนุมัติการใช้เงินจาก คชก. หรืองบกลาง อีกทางหนึ่ง  

๔. เกษตรกรควรลดพ้ืนที่การปลูกลง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้จัดทําโซนนิ่งให้
เกษตรกร รวมทั้งหาแนวทางในการปลูกพืชอ่ืนทดแทน 
 
 ๑.๖ การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามันส าปะหลังตกต่ า 

 
 ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ 

 คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติด่วนเรื่อง
การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาราคามันสําปะหลังตกต่ําและหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  ซึ่งเสนอ
โดย นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี มีผู้แทนจาก กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมการค้าภายใน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสําปะหลัง  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนเกษตรกรจากจังหวัดจันทบุรีและนครราชสีมา สรุปผลการประชุมได้
ดังนี้ 
สาเหตุหลักของปัญหามันสําปะหลังราคาตกต่ํา ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาเรื่องอุทกภัยและเรื่องมลภาวะที่
ทําให้ประเทศจีนมีการสั่งซื้อมันสําปะหลังลดลง เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องการขนส่ง อีกทั้งมีการ
นําเข้ามันสําปะหลังจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมีราคาที่ต่ํากว่าราคามันของประเทศไทย โรงแปูง ลานมัน 
ไม่รับซื้อมันสําปะหลังจากเกษตรกรทําให้มันสําปะหลังล้นตลาด แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยเกษตรกรได้เสนอข้อเรียกร้อง สรุปได้ดังนี้ 

๑. ให้รัฐบาลเปิดโครงการรับจํานําหรือโครงการประกันราคามันสําปะหลังราคากิโลกรัมละ 
๓ บาท 

๒. ให้รัฐบาลกําหนดมาตรฐานการรับซื้อหัวมันสด เพ่ือปูองกันการเอารัดเอาเปรียบจากลาน
มันหรือโรงแปูง โดยให้รัฐตรวจสอบการวัดเปอร์เซ็นต์แปูงของโรงมันที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลอย่าง
เข้มงวด 
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๓. ให้รัฐกําหนดวิธีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกับภาระหนี้สิน
ของเกษตรกรตามสถาบันการเงินที่เกษตรกรกู้ยืมมาลงทุน 

๔. ให้รัฐกําหนดมาตรฐานการเข้าร่วมโครงการของลานมันว่าจะสามารถรับหัวมันสดจาก
เกษตรกรได้เท่าไหร่ เพ่ือปูองกันการเอาเปรียบเกษตรกร ซึ่งขณะนี้พอเข้าร่วมโครงการลานมันจะซื้อวัน
ละหนึ่งเที่ยว หลังจากนั้นจะซ้ือนอกโครงการ 

๕. ให้เกษตรกรเป็นผู้เก็บเก่ียวผลผลิตให้กับลานมันที่เข้าร่วมโครงการ 
๖. ให้รัฐช่วยเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตขายไปแล้ว ในราคากิโลกรัมละ ๒.๑๐ – ๒.๒๐ 

บาท โดยให้รัฐชดเชยให้แก่เกษตรกร ตันละ ๕๕๐-๖๕๐ บาท 
๗. ให้รัฐชะลอการนําเข้ามันสําปะหลังจากประเทศเพ่ือนบ้านตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ 

– วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เพ่ือปูองกันปัญหามันนอกระบบที่จะเข้าร่วมโครงการ 
การแก้ไขปัญหาเรื่องมันสําปะหลังราคาตกต่ําได้มีการหารือราคารับจํานํามันสําปะหลัง โดย

ราคาเริ่มต้นที่ ๒.๗๐ บาท มีการนําเรื่องเข้าคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง ในเดือนพฤศจิกายน
โดยให้เริ่มต้นราคา ๒.๖๐ บาท และเพ่ิมข้ึนเดือนละ ๕ สตางค์  

กรมการค้าภายในมีการหารือกับ ธกส. เรื่องการจ่ายเงินได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ ยวกับ
หลักเกณฑ์ทั้งหมด และการออกประกาศของ อคส. ธกส.จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการรับจํานําข้าว ส่วน
การขอรับจํานําในราคา ๓ บาท ต้องเป็นเรื่องนโยบายว่าจะปรับหรือไม่ ณ วันนี้ราคาอยู่ที่ ๒.๗๕ บาท 

กรณีเครื่องชั่ง ทางกรมการค้าภายในมีสํานักงานชั่งตวงวัดอยู่ในแต่เขตพ้ืนที่เพ่ือควบคุมดูแลอยู่
แล้ว ส่วนเรื่องมาตรฐานโรงงานได้มีการเสนอตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนเกษตรกร
เป็นตัวแทนอยู่ด้วย การวางแผนส่งมันสําปะหลังจะอยู่ในความดูแลของคณะอนุกรรมการจังหวัด 

การชะลอนําเข้ามันสําปะหลัง ซึ่งการนําเข้ามันสําปะหลังตามชายแดนเป็นเรื่องผิดกฎหมาย 
ต้องมีการดําเนินการในด้านศุลกากร อีกทั้งมีการกําหนดระยะเวลาในการนําเข้า กล่าวคือ ต้องนําเข้า
ในช่วงที่ประเทศไทยมันสําปะหลังขาดตลาดเท่านั้น 

 
 ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคามัน

สําปะหลังตกต่ํา คณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในหลักการโครงการแทรกแซงรับจํานํามันสําปะหลัง 
๒๕๕๔/๒๕๕๕ ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอตามมติของคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง โดยมี
เปูาหมายรับจํานํามันสด ๑๐ ล้านตัน เพ่ือแปรรูปเป็นมันเส้น และแปูงมัน ให้องค์การคลังสินค้ารับฝาก
และออกใบประทวน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์รับจํานําใบประทวนที่องค์การคลังสินค้าเป็นผู้
ออกให้เกษตรกรรายบุคคล ไม่เกินรายละ ๒๕๐ ตัน 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการรับจํานําเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ระยะเวลาในการไถ่ถอน ๓ เดือนนับถัดจากเดือนที่รับจํานํา โครงการสิ้นสุดเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  
ราคารับจํานําเริ่มที่ ๒.๗๕ บาท ปรับขึ้นเดือนละ ๕ สตางค์ ส่วนประเด็นเชื้อแปูงในหัวมันสดควรจะเป็น 
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๒๕ เปอร์เซ็นต์หรือ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์หาข้อยุติในเรื่องดังกล่าว อีกทั้ง
งบประมาณจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากปริมาณระยะเวลามีการเปลี่ยนแปลง 

 
 ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือหาแนวทางเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรในปัญหาโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง ซึ่งยังไม่เริ่มดําเนินการ ส่งผลให้เกษตรกรต้องขายมัน
สําปะหลังในราคาต่ํากว่าราคาที่รัฐบาลประกาศรับจํานํา ซึ่งสรุปแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ได้ดังนี ้

๑.  ควรให้ใช้มาตรการเมื่อเกษตรกรได้รับคํารับรองจากจังหวัดเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สําปะหลังจริง สามารถนํามันสําปะหลังมาไว้ในคลังสินค้าได้ทันที แล้วทางองค์การคลังสินค้าจะออก
เอกสารให้ เกษตรกรจะได้เงินตามราคาท่ีรัฐบาลประกาศรับจํานําไว้ 

๒.  มาตรการการชะลอขุดมันสําปะหลัง ควรให้เกษตรกรจํานําหัวมันในดิน โดยไม่ต้องขุดจะ
ช่วยลดปัญหามันสําปะหลังราคาตกต่ําได้ 

๓.  ขณะนี้มีการนําเข้ามันสําปะหลังจากประเทศกัมพูชาเป็นจํานวนมาก ควรมีการควบคุมดูแล
ไซโลที่อยู่ตามแนวชายแดน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดควรกวดขันไซโลในเรื่องจากรับซื้อมันสําปะหลังจาก
ประเทศกัมพูชา 

๔.  ควรมีการกําหนดอัตราค่าแปรสภาพที่เป็นธรรม เพ่ือปูองการเอาเปรียบเกษตรกร 

 
 ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาความคืบหน้าการรับ

จํานํามันสําปะหลังตามโครงการรับจํานําของรัฐ เป็นการติดตามผลการดําเนินการตามโครงการรับจํานํา
มันสําปะหลัง เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ซึ่งสรุปแนวทางการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ได้ดังนี้ 

๑. ปัญหาการลักลอบการนําเข้ามันสําปะหลัง ทางคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการฯได้
ทําข้อเสนอแนะไปยังกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังแห่งชาติ โดยให้วาง
หลักเกณฑ์ในการปูองกันการลักลอบการนําเข้ามันสําปะหลังบริเวณชายแดน ๒๔ จังหวัด 

๒. ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่โครงการรับจํานํามันสําปะหลัง อาทิ มันสําปะหลัง
ที่รับจากเกษตรกรจะต้องมีโรงเก็บชั่วคราว มีการตรวจสอบเครื่องชั่ง และควรมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ 
ได้แก่ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนองค์การคลังสินค้าและตัวแทนท้องถิ่น เป็นต้น 

 
 ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
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คณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสินค้า
ตกต่ํา ในกรณีมันสําปะหลัง โดยที่ในขณะนี้ผลผลิตอยู่ในความครอบครองของผู้ส่งออกประมาณ 
๑,๑๐๐,๐๐๐ ตัน  ส่วนมันสดที่กําลังจะทําเป็นมันเส้นมีประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัน รวมทั้งประเทศ
ประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ ตัน หากภาครัฐดึงผลผลิตออกจากระบบตลาดประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน จะ
ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น ตามโครงการรับจํานําราคารับจํานําอยู่ที่ ๒.๗๐ บาท/กิโลกรัม โดยราคาขายใน
ตลาดปกติอยู่ที่ ๑.๓๐ – ๑.๔๐ บาท/กิโลกรัม 

 
 ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมพิจารณาศึกษาการดําเนิน

โครงการรับจํานํามันสําปะหลังของรัฐบาล ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของรัฐ
ในการเร่งแก้ไขปัญหาในโครงการรับจํานําแก่เกษตรกร ซึ่งสรุปแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ได้ดังนี ้

๑. ปัญหาลานมันหรือโรงแปูงที่เข้าร่วมโครงการมีจํานวนน้อย ไม่มีการกระจายไปยังพ้ืนที่
ต่างๆ ทําให้เกษตรกรมีภาระในเรื่องการขนส่ง เสนอความเห็นควรชดเชยค่าใช้จ่ายในการนําส่งไปยังโรง
มันที่มีศักยภาพที่จะรับได้ เช่น ในกรณีที่มีการขนส่งตั้งแต่ ๕๐ กิโลเมตรขึ้นไป ทางภาครัฐอาจให้ความ
ช่วยเหลือค่าขนส่ง เป็นต้น อีกท้ังควรมีการเปิดจุดรับซื้อหัวมันสดให้รัฐช่วยขนส่งไปยังโกดัง  

๒. การแก้ไขปัญหามันสําปะหลังล้นตลาด เสนอความเห็นให้นําไปทําเป็นเอทานอล ซึ่งจะ
เสนอกระทรวงพลังงานเพื่อพิจารณาต่อไป 

๓. ควรมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามสภาพของความเป็นจริง โดยไม่ต้องคํานึงถึงเอกสาร
สิทธิ์ (แม้ที่ดินที่เพาะปลูกจะไม่มีเอกสารสิทธิ์ ก็ต้องขึ้นทะเบียน) แต่ต้องคํานึงถึงว่าบุกรุกพ้ืนที่ปุา
หรือไม่ เนื่องจากมันสําปะหลังนอกทะเบียนทําให้ราคามันสําปะหลังในตลาดตกต่ํา ส่วนเกษตรกรที่มี 
ภ.บ.ท. ให้ดําเนินการติดต่อกับภาครัฐขอเช่ากับหน่วยงานให้ถูกต้อง เพ่ือประกอบการขึ้นทะเบียน 

๔. กรณีเกษตรกรที่อ้างว่าจะต้องขุดมันไปขาย เพ่ือนําเงินมาชําระหนี้และถูกกดราคา ทาง
ธ.ก.ส.ได้มีหนังสือแจ้งเกษตรกรให้ไม่ต้องขุดมันได้จนกว่าโครงการรับจํานํามันจะสิ้นสุด หากมีความ
เดือนร้อนเรื่องเงิน สามารถขอกู้เงินได้ไม่เกิน ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
และได้มีการขยายหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. โดยให้มาขึ้นทะเบียนกับ
ทาง ธ.ก.ส. 

๕. กรณีมันสําปะหลังที่มีการนําเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลกระทบต่อราคามันใน
ประเทศ มีการขอความร่วมมือไปทางศุลกากรด่านชายแดน ให้ใช้มาตรการการชะลอการนําเข้า อีกทั้ง
มันเส้นที่นําเข้าจากต่างประเทศ หากจะเคลื่อนย้ายออกจากจังหวัดที่นําเข้าต้องขออนุญาต
คณะกรรมการกําหนดราคาสินค้าปูองกันการผูกขาดและค้ากําไรเกินควร 

 
 ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ 
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คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมพิจารณาศึกษาพิจารณาติดตาม
นโยบายของรัฐบาลในการดําเนินโครงการรับจํามันสําปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ โดยเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุปแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ดังนี้ 

กรณีการออกใบประทวนสินค้าที่ล่าช้า ขณะนี้ได้มีการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้รีบดําเนินการให้ทัน
กําหนดการตามที่คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังแห่งชาติกําหนดให้ออกภายใน ๓ วัน นับแต่
เกษตรกรนํามันสําปะหลังสดมาส่งมอบที่ลานมันหรือโรงแปูง 

การหักน้ําหนักของโกดังกลาง หลังจากท่ีลานมันรับมันสําปะหลังจากเกษตรกรจะกําหนดว่าให้
มีดินทรายปนมาไม่เกินร้อยละ ๓ หากเกินกว่านี้เมื่อส่งไปโกดังกลางจะมีการหักน้ําหนักได้ตามประเพณี
การค้า แต่กรณีหักน้ําหนักเกินเกณฑ์ปกติ จะเร่งรัดตรวจสอบในกรณีดังกล่าวต่อไป 

การปรับเปลี่ยนอัตราค่าแปรสภาพมันเส้นจาก ๓๐๐ บาท/ตัน ปรับเป็น ๓๔๒ บาท/ตัน 
โรงงานแปูงมันจาก ๒,๓๐๐ กว่าบาท ปรับเป็น ๓,๓๒๐ บาท ส่วนอัตราค่าขนส่งคํานวณจากระยะทาง
ขนส่ง ซึ่งมีการคํานวณเพ่ิมค่าขนส่งให้ทุกระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร 

กรณีลานมันและโรงแปูงที่เข้าร่วมโครงการมีจํานวนน้อย แก้ปัญหาโดยการให้ลานมันที่มี
ศักยภาพ ไปเปิดจุดรับจํานํานอกพ้ืนที่และให้อัตราค่าใช้จ่ายในการขนส่งแก่ลานมันดังกล่าว และให้
โรงงานแปูงมันช่วยเสริมการรับจํานํา 

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขยายระยะเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
การแก้ปัญหาในภาพรวม ควรทําระบบ Zoning ให้เกษตรกรเข้าร่วมโดยความสมัครใจ และให้

ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม อีกทั้งคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังแห่งชาติ
ส่งเสริมให้มีการใช้มันสําปะหลังในการนํามาเป็นพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น ให้กระทรวงพลังงานเข้าดูด
ซับมันสําปะหลังที่รัฐบาลได้รับจํานําไว้ โดยส่งเสริมการใช้เอทานอลจากมันสําปะหลัง  

การปลูกมันสําปะหลังในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ควรอนุโลมหรือผ่อนผันให้แก่เกษตรกรสามารถ
เข้าร่วมโครงการได้ อีกทั้งเรื่องอัตราการแปรสภาพ ค่าจ้างแปรสภาพและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ได้รับยังไม่
เป็นที่พอใจ และควรพิจารณาทําตลาดกลางสินค้าเกษตรเก่ียวกับมันสําปะหลัง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ในระยะยาว 

 
 ครั้งที่ ๓๐ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด

นครราชสีมาเกี่ยวกับโครงการรับจํานํามันสําปะหลังปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ โดยมีผู้แทนเกษตรกรและผู้แทน
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
นครราชสีมา สํานักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง 
(กรมการค้าภายใน) สถานีตํารวจภูธรเสิงสาง ตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม สรุป
สาระสําคัญได้ดังนี้ 
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เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังที่นํามันสําปะหลังไปจําหน่ายที่ลานมันพลายพาโชค อําเภอเสิง
สาง จังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้รับเงินหรือได้รับเงินเพียงบางส่วน ซึ่งเกษตรกรได้ร้องเรียนต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ลานมันพลายพาโชคไม่ได้เป็นลานมันใน
โครงการรับจํานํามันสําปะหลังของรัฐบาล แต่เหตุจูงใจที่เกษตรกรนําไปจําหน่ายที่ลานมันดังกล่าว
เนื่องจากมีการให้ข้อมูลว่าลานมันดังกล่าวสามารถให้ใบประทวนโดยไม่ต้องรอคิวส่งมอบไม่มีการวัด
เปอร์เซ็นต์เชื้อแปูง และคิดเงินในอัตราที่รัฐบาลกําหนด ทําให้เกษตรกรหลงเชื่อและนํามันสําปะหลังไป
จําหน่ายยังลานมันดังกล่าว โดยมีเกษตรกรอําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอําเภอปะคํา 
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับความเดือดร้อนจํานวน ๙๖ ราย ในทางคดีอาญาพนักงานสอบสวน สถานี
ตํารวจภูธรเสิงสาง ได้ส่งสํานวนให้อัยการจังหวัดฐานฉ้อโกงเพ่ือดําเนินคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล
ต่อไป ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ว่าราชการจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดของทั้งสองจังหวัดได้
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานต่อกระทรวงมหาดไทย และกรมการค้าภายในเพ่ือให้มีการ
ดําเนินการช่วยเหลือต่อไป 

แนวทางการช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร คือ ให้ ธ.
ก.ส. ขยายเวลารับชําระหนี้ออกไป และจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําหรือปลอดดอกเบี้ยให้เกษตรกรเพ่ือ
เป็นเงินทุนในการเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ 

คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ โดยให้นายอําเภอเสิงสาง และสถานีตํารวจภูธรเสิงสาง
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่าลานมันพลายพาโชคสามารถมีใบประทวนให้กับเกษตรกร
บางส่วนได้อย่างไร ซึ่งเสนอให้มีการตรวจสอบจาก ธกส. ที่รับจํานําใบประทวนของเกษตรกรเพ่ือให้
ทราบเส้นทางของใบประทวนดังกล่าว และขอให้รายงานผลต่อคณะกรรมาธิการภายใน ๑๕ วัน 

 
 ครั้งที่ ๓๑ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมพิจารณาศึกษาการเตรียมความ

พร้อมโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม ซึ่งสรุปแนวทางการดําเนินการกรณีดังกล่าว ได้ดังนี้ 

กรมการค้าภายในชี้แจงถึงการขึ้นทะเบียนโครงการรับจํานํา เริ่มเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕-
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ระยะเวลาการจํานํา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระยะเวลาไถ่ถอน
ภายใน ๓ เดือนนับถัดจากเดือนที่รับจํานํา ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม ๒๕๕๕ – กันยายน ๒๕๕๖ 
ราคารับจํานําเริ่ม ๒.๕๐ บาท/กิโลกรัม โดยจะปรับขึ้นเดือนละ ๕ สตางค์ เปูาหมายการรับจํานําจํานวน 
๑๕ ล้านตัน ส่วนการดําเนินการโครงการรับจํานําขณะนี้ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ
เรื่องกรอบหลักเกณฑ์ ขอวงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท เงินหมุนเวียน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท และเงินจ่าย
ขาด ๕,๐๐๐ ล้านบาท 

หลักเกณฑ์ที่เพ่ิมเติมจากโครงการรับจํานํา ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ลานมันต้องผลิตมันเส้นซึ่งเมื่อร่อน
แล้วต้องเหลือบนตะแกรงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และจุดรับจํานําจะมีตํารวจประจําทุกจุดจํานวน ๒ คน
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ต่อจุด เพ่ือปูองกันการทุจริต อีกทั้งองค์การคลังสินค้าจะจ้างเจ้าหน้าที่ออกเอกสารประจําลานมันเพ่ิม
อีก ๔๐๐ อัตรา เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการ 

กรมส่งเสริมการเกษตรชี้แจงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน ซึ่งมี ๓ ขั้นตอนดังนี้ 
๑. การข้ึนทะเบียน 
๒. ทําประชาคมและตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล 
๓. การออกใบรับรอง โดยเกษตรอําเภอและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกาศให้มีการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ ๑ มิถุนายน เป็นต้นไป ซึ่งโครงการรับจํานําปีการผลิตนี้จะ

ใช้ฐานข้อมูลเดิมของเกษตรกรสําหรับขึ้นทะเบียน เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการ ซึ่งมีจํานวน
เกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้ว ๔๐๙,๔๒๒ ราย เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๗๐ การขึ้นทะเบียน
จะข้ึนได้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนพื้นที่ทํากินท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่ถือครอง
ที่ดินดังกล่าว เพ่ือให้สามารถขึ้นทะเบียนได้ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ มีดังต่อไปนี้ 
๑. ทางจังหวัดยังไม่ได้รับหลักเกณฑ์โครงการรับจํานําจากกรมการค้าภายใน ซึ่งขณะนี้อยู่

ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจึงควรเร่งดําเนินการและส่งหลักเกณฑ์ไปยังพาณิชย์
จังหวัดอย่างเร่งด่วน  

๒. การคํานวณค่าแปรสภาพสําหรับลานมัน ควรกําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณให้ไม่ให้ลาน
มันประสบปัญหาขาดทุน 

๓. การเอามันสําปะหลังไปสต็อกในคลังกลาง มีการหักเปอร์เซ็นต์มากเกินไป ซึ่งหักถึง ๓% 
ทําให้ลานมันหักจากเกษตรกรเกิน ๑๐% ควรตรวจสอบไปยังคลังกลางว่าได้ดําเนินการตามนโยบายรัฐ
หรือไม่ ซึ่งกําหนดให้หัก ๑ เปอร์เซ็นต์ เพื่อปูองกันปัญหาดังกล่าว 

๔. ปัญหาสําหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยื่นคําร้อง คือ (๑) เกษตรตําบลต้องทําประชาคมด้วย
ตนเองและต้องเข้าใจกระบวนการอย่างชัดเจน (๒) พ้ืนที่ทํากินที่ไม่ให้ขึ้นทะเบียน เช่น พ้ืนที่ส.ป.ก. 
หรือพ้ืนที่อ่ืนที่หน่วยงานรัฐถือกรรมสิทธิ์ เกษตรตําบลต้องอธิบายแก่เกษตรกรให้เข้าใจว่าพ้ืนที่ ส.ป.ก. 
คืออะไร เหตุที่ขึ้นทะเบียนไม่ได้เป็นเพราะเหตุใด เพ่ือปูองกันปัญหาการเข้าร่วมโครงการสําหรับที่ดินที่
ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งเป็นการปูองกันตั้งแต่ต้นทาง อีกทั้งควรชี้แจ้งข้อกฎหมายแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการ
รับจํานําและโทษของการทุจริตในโครงการรับจํานํา 

๕. การออกใบรับรองเก่ียวกับการพิมพ์รายชื่อผู้ผ่านการรับรอง ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
ไม่ให้มีการผิดพลาด  

๖. การพิมพ์ใบรับรองรายงานแปลง ต้องเป็นใบรับรองปริมาณพ้ืนที่จริง เพ่ือปูองกันปัญหา
ที่จะเกิดข้ึนในขั้นตอนการรับจํานําใบประทวนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

๗. ควรควบคุมการนําเข้ามันจากเพ่ือนบ้านอย่างเข้มงวด เพ่ือปูองกันการสวมสิทธิ์ 
๘. ควรมีการสํารวจพ้ืนที่ปลูกมัน โรงแปูงและลานมันในพ้ืนที่ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ให้

เหมาะสมกับผลผลิตที่ออกสู่ตลาด 
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๙. ประเด็นปัญหาที่องค์การคลังสินค้า ควรดําเนินการมีดังนี้ 
 - การรับจํานําของลานมันต้องไม่ให้เกษตรกรรอนานเกิน ๒ วัน 
 - ไม่ควรกําหนดขนาดไซร์ลานมันที่เข้าร่วมโครงการ เพียงแต่กําหนดสเปคเครื่องมือให้มี

มาตรฐานตามที่องค์การคลังสินค้ากําหนด อีกทั้งการออกใบประทวนล่าช้า ควรเอาระบบไอทีมาใช้ใน
การออกใบประทวน อีกทั้งควรออนไลน์ไปยังธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทันทีและ
เอกสารที่แนบกบัใบประทวนเพื่อเบิกเงิน ควรมีหนังสือรับรองเกษตรกรพร้อมใบชั่งน้ําหนัก เพ่ือปูองกัน
ช่องว่างการสวมสิทธิ์ 

 - ควรเพ่ิมเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าซึ่งประจําลานมัน เพ่ือให้เพียงพอสําหรับการ
ดําเนินการ 

 - มันสําปะหลังเก่าที่ค้างอยู่ในโครงการรับจํานําปีการผลิตก่อนมีจํานวนมาก ควรเร่ง
ระบายมันสําปะหลังดังกล่าวก่อนเริ่มโครงการใหม่ 

๑๐. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรซึ่งมีการออกหนังสือรับรอง ซึ่งหลังจากออกหนังสือรับรองในบาง
พ้ืนที่อาจประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งกรณีดังกล่าวควรแจ้งจุดรับจํานําว่ามีผลผลิตลดลงเป็นจํานวน
มากน้อยเพียงไร เพ่ือให้มีจํานวนจํานํามันสําปะหลังตรงกับความจริง 

 
 ครั้งที่ ๓๕ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง  ใน

ประเด็นหลักเกณฑ์การคํานวณค่าแปรสภาพมัน ค่าเช่าคลังกลางที่ใช้เก็บมัน รวมทั้งนโยบายและแนวทาง
ในการระบายมันออกจากคลังกลางของรัฐบาล โดยเชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้า
ภายใน องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสําปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สมาคมชาวไร่มันสําปะหลัง ตัวแทนผู้ประกอบการลานมันมาเข้าร่วมประชุม โดยผู้แทนจากกรมส่งเสริม
การเกษตรได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยจนถึงปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สําปะหลังขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรสี่แสนห้าหมื่นกว่าราย และได้ผ่านการทําประชาคมแล้วสามแสนกว่า
ราย และออกใบรับรองแล้วสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันราย  

 ผู้แทนสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสําปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตัวแทน
ผู้ประกอบการลานมัน ได้นําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับการคํานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 ๑. ค่าแปรสภาพ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเสื่อมลาน ค่าเครื่องจักร ค่าน้ํามัน ค่าแรงงาน ค่า
บริหารจัดการของผู้ประกอบการ และค่าอะไหล่และซ่อมบํารุง ซึ่งรวมแล้วอยู่ที่ ๕๑๐ บาท/ตัน  

 ๒. ขอเปลี่ยนอัตราค่าแปรสภาพจาก ๒.๓๘ เป็น ๒.๕๘ 
 ๓. ขอให้ปรับเปลี่ยนการเก็บมันในคลังสินค้าจากการใช้สัญญาฝากเก็บเป็นสัญญาเช่า โดย

ผู้ประกอบการยินดีใช้อัตราค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คงเดิม 
 ผู้แทนกรมการค้าภายในได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคํานวณค่าใช้จ่ายที่มีตัวเลขแตกต่างกันคือ

ค่าเสื่อมลาน และค่าเครื่องจักร  ซึ่งจะต้องใช้หลักการทางวิชาชีพในการคํานวณ อย่างไรก็ตามจะมีการ
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ประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา 
๑๓.๓๐ นาฬิกา โดยได้เชิญตัวแทนสมาคมฯเข้าร่วมประชุมด้วย และจะได้นําประเด็นดังกล่าวเสนอต่อ
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อไป 

คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ผู้แทนกรมการค้าภายในและองค์การคลังสินค้าได้นําข้อเสนอของผู้แทนสมาคมโรงงานผู้ผลิต

มันสําปะหลัง สมาคมชาวไร่มันสําปะหลัง ตัวแทนผู้ประกอบการ และลานมันไปพิจารณาดําเนินการ 
และนําเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลฯในวันพรุ่งนี้ และหากผลการพิจารณาเป็นประการใด
ขอให้แจ้งให้คณะกรรมาธิการทราบด้วย 

 
 ครั้งที่ ๓๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินงานของรัฐบาล ในโครงการรับ

จํานํามันสําปะหลัง ในประเด็นหลักเกณฑ์การคํานวณค่าแปรสภาพมัน ค่าเช่าคลังกลาง ที่ใช้เก็บมัน 
รวมทั้งนโยบายและแนวทางในการระบายมันออกจากคลังกลางของรัฐบาล และพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ของสมาคมชาวไร่มันสําปะหลังภาคอีสาน กรณีปัญหาการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในโครงการรับ
จํานํามันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ โดยขอให้ทบทวนนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคา
มันสําปะหลังตกต่ํา โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์ และสมาคมชาวไร่มันสําปะหลังภาคอีสานเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

เลขาธิการสมาคมชาวไร่มันสําปะหลังภาคอีสาน ได้นําเสนอปัญหาต่อท่ีประชุม กรณีรัฐบาลเริ่ม
ดําเนินโครงการรับจํานํามันสําปะหลังตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕– ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ในราคา
เริ่มต้น ๒.๕๐ บาท/กิโลกรัม เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ รับจํานํา ในราคาเริ่มต้น ๒.๗๕ บาท/
กิโลกรัม ทําให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ลงประมาณ ๐.๒๕ บาท/กิโลกรัม ขณะเดียวกันต้นทุนของ
เกษตรกรเพ่ิมขึ้นประมาณ ๐.๑๐ บาท/กิโลกรัม ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงมีหนังสือเสนอขอให้รัฐบาล
ทบทวนการประกาศราคารับจํานําเริ่มต้น โดยขอให้ประกาศในราคาเริ่มต้นที่ ๒.๗๕ บาท/กิโลกรัม 

ผู้แทนกรมการค้าภายใน ได้ชี้แจงข้อมูลต่อท่ีประชุม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ได้มีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผลการประชุมเรื่องอัตราค่าแปรสภาพยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ที่ประชุมได้
มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ฐานะฝุายเลขานุการ ศึกษารายละเอียดเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อได้ข้อสรุปเป็นที่ยุติแล้วจะได้นําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง
เพ่ือพิจารณาอนุมัติอัตราค่าแปรสภาพ 

สําหรับการประกาศราคารับจํานําเริ่มต้นที่ ๒.๕๐ บาท/กิโลกรัม กรมการค้าภายใน ฐานะฝุาย
เลขานุการได้นําเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังในการกําหนดราคาเริ่มต้นโดย
พิจารณาต้นทุนการผลิตหัวมันสดจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑.๘๐ บาท บวกค่าขนส่ง ๐.๑๕ 
บาท และบวกกําไรที่ ๒๕% รวมเป็น ๒.๔๔ บาท แต่มติคณะกรรมการฯ ปัดให้เป็น ๒.๕๐ บาท และ
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กําหนดให้ราคาเพ่ิมข้ึนเดือนละ ๐.๐๕ บาท/กิโลกรัม และในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เชื้อแปูง กรณี
หัวมันสดที่เชื้อแปูง ๒๕% จากเดิม ๐.๐๒ บาท เป็น ๐.๐๕ บาทต่อเปอร์เซ็นต์เชื้อแปูง 

ส่วนข้อเสนอของเกษตรกรผ่านทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในประเด็น ๑.ขอให้ชะลอ
โครงการแทรกแซงตลาดไว้ก่อน เพราะตลาดยังมีความต้องการหัวมันอยู่ ๒.ขอให้รับจํานําราคามัน
สําปะหลังในราคาเดียว คือ ๒.๘๐ บาท/กิโลกรัม ๓.ถ้ารัฐบาลไม่สามารถดําเนินการตามข้อ ๑ หรือข้อ 
๒ ได้ ขอให้ประกาศเริ่มโครงการรับจํานํามันสําปะหลังในเดือนพฤศจิกายน ราคาเริ่มต้น ๒.๖๐ บาท/
กิโลกรัม นั้น ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการนําเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

 
 ครั้งที่ ๓๗ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาโครงการรับจํานํามันสําปะหลังโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ให้ข้อมูล ดังนี้   
กรณีที่เกษตรกรได้รับราคาจํานําไม่ตรงกับรัฐบาลประกาศไว้นั้น เนื่องจากการรับจํานําสินค้า

เกษตรจะต้องกําหนดคุณภาพ หากคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ ความชื้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ประกาศไว้
ต้องลดราคาจํานําตามอัตราส่วน 

กรณีลานมันและโรงแปูงเข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากเริ่มโครงการกลางฤดูกาลผลิต ซึ่งโรง
แปูงและลานมันได้ดําเนินธุรกิจต้นฤดูกาลผลิตมาแล้วทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไดเต็มที่ แต่
กรมการค้าภายในได้แก้ไขปัญหาโดยให้ลานมันนอกพ้ืนที่ไปเปิดจุดรับจํานํา โดยสหกรณ์ในพ้ืนที่สามารถ
รวบรวมมันจากเกษตรกรรายย่อยเพื่อนํามาส่งลานมันได้ 

กรณีการนํามันเข้าจากต่างประเทศมีมาตรการปูองกันการขนย้ายและนําเข้าซึ่งเป็นความ
ร่วมมือหับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และการนําเข้าจะไม่นําเข้าหัวมันสดเพราะปูองกันการสวมสิทธิ์ 

โครงการรับจํานํามันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครลานมันและ
โรงแปูงเข้าร่วมโครงการ มีลานมันสมัครเข้าร่วมโครงการ ๓๑๕ ลาน โรงแปูง ๑๘ โรง อยู่ในพ้ืนที่ ๒๕ 
จังหวัด  

 
 ครั้งที่ ๗๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมได้ประชุมเพ่ือพิจารณามาตรการและแนว

ทางการดูแลราคามันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ โดยมีผู้แทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และผู้แทนเกษตรกรจากภาคตะวันออก 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังแห่งชาติ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
และมีมติให้ดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ในปีการผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ โดยมี
หลักเกณฑ์เบื้องต้นกล่าวคือ ปริมาณที่จะรับจํานํา ๑๐ ล้านตัน ราคารับซื้อคงที่ที่  ๒.๖๐ บาท 
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ระยะเวลารับจํานําตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงมีนาคม ๒๕๕๗ และมีเงื่อนไขรับจํานําจากเกษตรกรรายละ
ไม่เกิน ๑๐๐ ตัน ทั้งนี้หลักเกณฑ์เง่ือนไขโดยละเอียดคณะกรรมการจะได้พิจารณาต่อไป 

คณะกรรมาธิการมีความเห็นและข้อเสนอแนะสรุป ดังนี้ 
๒.๑ มาตรการระยะยาว รัฐบาลต้องให้ความสําคัญในการลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้กับ

เกษตรกร เช่น การบริหารจัดการดินและน้ํา การพัฒนาสายพันธุ์ การจัดโซนนิ่งการผลิต เป็นต้น 
๒.๒ คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังแห่งชาติควรทบทวนมาตรการแทรกแซงตลาดมัน

สําปะหลัง และควรใช้มาตรกรการชดเชยปัจจัยการผลิตแทน เนื่องจากงบประมาณจะไปถึงเกษตรกรได้
ทั่วถึงกว่าโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกตลาด และมีปัญหางบประมาณของรัฐ
รั่วไหลจากการทุจริตได้น้อยกว่า  

๒.๓ ปัญหางบประมาณที่ต้องใช้ในการชดเชยปัจจัยการผลิตจะสูงกว่าการแทรกแซงตลาดมัน
สําปะหลัง คณะกรรมาธิการเห็นว่า ในทางปฏิบัติคณะกรรมการอาจกําหนดเพดานที่จะชดเชย และ
อัตราชดเชยอาจต่อรองกับเกษตรกรให้มีความเหมาะสมได้ ทําให้งบประมาณที่จะใช้ลดลงใกล้เคียงหรือ
ต่ํากว่าการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง และจํานวนงบประมาณที่ใกล้เคียงกันการชดเชยปัจจัยการ
ผลิตจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรมากกว่า  

๒.๔ สําหรับปัญหาว่าหากมีมันสําปะหลังล้นตลาด มาตรการดังกล่าวจะไม่สามารถดูดซับมัน
สําปะหลังออกจากตลาดได้นั้น คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลอาจแก้ไขได้โดยปล่อยเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ําให้กับพ่อค้าท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือจูงใจให้มีการซื้อมันสําปะหลังในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งภาคเอกชน
มีศักยภาพที่จะบริหารจัดการต่อไป และผู้แทนเกษตรกรยืนยันว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจและยอมรับ
ถึงความเสี่ยงดังกล่าว  ๒.๕ หากคณะกรรมการฯ ยืนยันที่จะใช้มาตรการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลัง จะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์ให้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเหมาะสมและทั่วถึง 
เช่น ขยายระยะเวลารับจํานํา เพ่ิมปริมาณและราคาท่ีรับจํานําให้สูงขึ้น เป็นต้น 

 
 ครั้งที่ ๗๓ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษามาตรการ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ และการปูองการลักลอบสวมสิทธิ์ 
โดยมีผู้แทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน กรมการค้า
ต่างประเทศ และผู้แทนเกษตรกรจากภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมาธิการ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังได้มีมติที่จะเสนอ
มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามี
มติเลือกมาตรการใดมาตรการหนึ่ง กล่าวคือ  

๑. การแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง (การรับจํานํามันสําปะหลัง) โดยจะรับจํานําปริมาณ ๑๐ 
ล้านตัน ในราคารับซื้อคงที่ที่ ๒.๖๐ บาท ระยะเวลารับจํานําตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงมีนาคม ๒๕๕๗ 
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และมีเงื่อนไขรับจํานําจากเกษตรกรรายละไม่เกิน ๑๐๐ ตัน ข้อดีของแนวทางนี้คือ จะช่วยรักษา
เสถียรภาพราคามันสําปะหลังไม่ให้ต่ําจนเกินไป เนื่องจากสามารถดูดซับมันสําปะหลังส่วนเกินออกจาก
ตลาดได้ อีกทั้งพ่อค้าจะไม่ทุบราคาให้ต่ํากว่าที่รัฐรับซื้อ ทําให้เกษตรกรมีหลักประกันรายได้ขั้นต่ํา แต่มี
ปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ เช่น ลานมันโรงแปูงไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ การทุจริตขององค์กรที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งจะเป็นการใช้งบประมาณจํานวนมาก แต่เกษตรกรกลับไม่ได้รับอย่างท่ัวถึง 

๒. การชดเชยปัจจัยการผลิต ในอัตรากิโลกรัมละ ๐.๕๐ บาท จํากัดรายละไม่เกิน ๑๒๐ ตัน 
ข้อดีของแนวทางนี้คือ ไม่เป็นการแทรกแซงกลไกตลาด เกษตรกรสามารถกําหนดเวลาเก็บเกี่ยวได้เอง
ตามความเหมาะสมของตลาด และเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง  แต่มีปัญหาว่าการชดเชย
ลักษณะนี้อาจทําให้พ่อค้าทุบราคาซื้อลง เนื่องจากเห็นว่าต้นทุนเกษตรกรได้รับการชดเชย อีกทั้งหากมี
มันสําปะหลังส่วนเกินความต้องการตลาดจะไม่สามารถมีกลไกในการดูดซับมันสําปะหลังส่วนเกินออก
จากตลาดได ้

ผู้แทนเกษตรกรได้แสงความคิดเห็นว่ารัฐบาลควรเลือกใช้มาตรการชดเชยปัจจัยการผลิต แม้จะ
มีความเสี่ยงต่อรายได้หากสภาพตลาดมีปัญหามันสําปะหลังล้นตลาด แต่เกษตรกรในนามสหพันธ์ 

ชาวไร่มันสําปะหลังแห่งประเทศไทยยืนยันที่จะรับความเสี่ยงดังกล่าวเนื่องจากมาตรการนี้ใช้
งบประมาณที่น้อยกว่า เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างทั่วถึง และเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อ
เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนมาตรการที่ไม่เป็นการแทรกแซงตลาด 

กรมการค้าต่างประเทศได้เตรียมพร้อมมาตรการต่าง ๆ เพ่ือรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด 
เช่น ระเบียบการส่งออกท่ีจะมุ่งเน้นให้เกิดการดึงมันสําปะหลังออกจากตลาด ระเบียบการนําเข้าที่จะมี
การปูองกันไม่ให้มีการเพิ่มปริมาณมันสําปะหลังในประเทศมากเกินไป หรือการเตรียมตลาดต่างประเทศ 
เช่น จีน ไว้รองรับผลผลิต เป็นต้น 
 
 ๑.๗ แนวทางการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด 

 
 ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด มีผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

กรณีการนําเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ เมื่อปี ๒๕๕๓ มีมติคณะรัฐมนตรีให้นําเข้าไก่ไข่อย่างเสรี ทําให้มี
การนําเข้าไก่ไข่เพ่ิมมากข้ึน การที่ราคาไข่ไก่ตกต่ําแต่ยังมีการนําเข้าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรพยายาม
สร้างเครือข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งกรณีดังกล่าวกรมปศุสัตว์ได้เชิญผู้ประกอบที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม โดย
ที่ประชุมได้มีมติว่าให้เป็นไปตามกลไกตลาดก่อน อีกทั้ง  ในขณะนี้การที่ไข่ไก่เก่ามีจํานวนมากใน
ท้องตลาด สืบเนื่องจากช่วงน้ําท่วม ระบบโลจิสติกส์ไม่สามารถดําเนินการได้ จึงมีไข่ไก่ตกค้างเป็น
จํานวนมาก 
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 กระทรวงพาณิชย์ได้ระงับการนําเข้าไข่ไก่แล้วตั้งแต่ช่วงน้ําท่วม แต่มีการนําเข้ามาประมาณ ๒ 
ล้านฟองแล้ว การนําเข้าพ่อ-แม่พันธุ์จะรับนําไปเสนอกระทรวงพาณิชย์เพ่ือพิจารณาต่อไป ส่วนการ
จัดการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือมีกฎ ระเบียบที่จะใช้บังคับเกี่ยวกับการผลิตหรือการจําหน่าย 

 ปัจจุบันมีการบริโภคไข่เฉลี่ยประมาณ ๑๖๐-๑๗๐ ฟอง/คน/ปี ประมาณ ๒ วัน/ฟอง/คน ได้มี
การจัดทํายุทธศาสตร์ไข่ไก่เพ่ือเป็นการกระตุ้นการบริโภคให้ได้ประมาณ ๒๐๐ ฟอง/คน/ปี  ซึ่งปัจจุบัน
มีปริมาณไข่ไก่ประมาณ ๓๑ - ๓๒ ล้านฟอง/วัน 
 
 ๑.๘ นโยบายการปรับตัวภาคการเกษตรเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 

 
 ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมพิจารณานโยบายการปรับตัวภาคการเกษตร

เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community) กระทรวงเกษตรได้มี
มาตรการระยะสั้นเป็นมาตรการเชิงรับและมาตรการเชิงรุก เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รองรับการนําเข้าสินค้าเกษตร (ภาษีนําเข้า ร้อยละ ๐-๕) จากประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย 
มาตรการเชิงรับ มาตรการปูองกัน (Border Measure) มาตรการปราบปราม (Internal Measure) 
และมาตรการปกปูองพิเศษ (Special Safeguard) และมาตรการเชิงรุก ส่วนมาตรการระยะยาวเป็น
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มี
ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการจัดการสินค้า สนับสนุนระบบตลาดของสินค้า
เกษตร 

 
 ครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕  
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมพิจารณาศึกษานโยบายการปรับตัวของภาค

การเกษตร เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือหาแนวทางปกปูองราคาสินค้าเกษตรของ
ไทย โดยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ และเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมาเข้าร่วมประชุม สรุป
สาระสําคัญได้ดังนี้ 

สิ่งที่เป็นข้อจํากัดและอุปสรรคในการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ เรื่องภาษี โควตา และมาตรการ
กีดกันทางด้านอ่ืน ๆ  สําหรับเรื่องภาษี อัตราภาษีสินค้าทุกชนิดเป็น  ๐% ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕๓ เป็นต้นมา ยกเว้นสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหว จํานวน ๔ ชนิด เช่น เมล็ดกาแฟ ไม้ตัดดอก 
มะพร้าวแห้ง และมันฝรั่ง และปัจจุบันไม่มีการจํากัดโควตาของสินค้าแล้ว ส่วนมาตรการกีดกันทาง
การค้ายังมีการกีดกันทางการค้าอยู่บ้าง 
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สินค้าเกษตรที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง กาแฟ
สําเร็จรูป สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม ผ้าไหม น้ําตาล ส่วนสินค้าที่มีข้อกังวลว่า
จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า ได้แก่ น้ํามันปาล์ม กาแฟ มะพร้าว ชา ไหมดิบ ยา 
เครื่องสําอาง เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟูา เหล็ก และเหล็กกล้า ส่วนสถานการณ์สินค้าเกษตรในปี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ของไทย กับประเทศคู่ค้า FTA ขณะนี้ประเทศไทยยังได้เปรียบดุลการค้าในภาพรวมส่วน
จุดอ่อนคือ ประเทศไทยมีภาคการเกษตร ๘๐% สภาพการแข่งขันในตลาดจึงมีสูงขึ้น ดังนั้น อาจ
กําหนดนโยบายให้มีการโซนนิ่งเพ่ือที่จะเป็นการลดต้นทุนการผลิต และทําให้เกษตรกรรายย่อยได้มี
โอกาสในการแข่งขันมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมการโดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล
สินค้าเกษตรแต่ละกลุ่ม และมีมาตรการอื่น ๆ ดังนี้ 

๑. มาตรการเชิงรับ ได้แก่ การบริหารจัดการการนําเข้าสินค้าเกษตร การปราบปรามการ
ลักลอบการนําเข้า  และมาตรการปกปูองพิเศษ 

๒. มาตรการเชิงรุก ได้แก่ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือลดต้นทุนการผลิต การกําหนด
มาตรฐานการพัฒนาสินค้าเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ และการส่งเสริมการทําเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คณะกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. ควรจัดโครงการเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเกษตรเป็นที่รู้จักในต่างประเทศและคัดเลือก

ผลผลิตให้เหมาะสมกับตลาดในแต่ละประเทศ 
๒. ศึกษาข้อมูลสินค้าของต่างประเทศเพ่ือนํามากําหนดเป็นมาตรการในการส่งเสริมภาค

การเกษตร 
๓. ควรแปรรูปเพื่อเพ่ิมคุณค่าสินค้าให้สูงขึ้น 
๔. ควรมีมาตรการเพ่ือปูองกันการลักลอบการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาสวมสิทธิ

ของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการของรัฐบาล 
 
 ๑.๙ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

 
 ครั้งที่ ๖๒ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖  
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษา

เศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม (ราคาและปริมาณ) เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกท่ีส่งผลกระทบต่อราคาผลิตผลเกษตรกรรม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก สหรัฐอเมริกาปรับลดการเติบโตเหลือร้อยละ ๑.๗ เนื่องจากการตัดลด
งบประมาณรายจ่ายกดดันการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ กลุ่มยูโรโซนหดตัวร้อยละ ๐.๖ ญี่ปุุนมีการกระตุ้น
เศรษฐกิจจึงประเมินว่าน่าจะขยายตัวร้อยละ ๒.๐ และจีนจะขยายตัวระดับทรงที่ร้อยละ ๗.๘ ประเด็น
ที่ต้องจับตามองคือ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจีน โดยจะมีการควบคุมการปล่อยกู้อสังหาริมทรัพย์ 
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การห้ามก่อสร้างใหม่ของรัฐบาลท้องถ่ิน รวมทั้งการยอมรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ ๗.๕ 
และธนาคารกลางสหรัฐหลังพิจารณานโยบายการเงินในการลดปริมาณ QE ซึ่งจะส่งผลต่อความผันผวน
ของค่าเงินบาท ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปลายปี ๒๕๕๖ จึงมีแนวโน้มชะลอตัวมากยิ่งข้ึน 

ภาวะเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซน ประเทศกลุ่มยูโรโซน ๕ ประเทศ ได้แก่ กรีซ สเปน โปรตุเกส 
อิตาลี และไอร์แลนด์ มีปัญหาหนี้สินจํานวนมากและไม่สามารถชําระหนี้สินได้ โดยเหตุที่มีหนี้สินจํานวน
มากเนื่องมาจากมีการออกพันธบัตรเพ่ือนํามาใช้จ่ายในประเทศจํานวนมาก ซึ่งอังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาซื้อเพราะมีความเชื่อมั่นกลุ่มยูโรโซนโดยเห็นว่ามีความเข้มแข็ง แต่รัฐบาลทั้ง ๕ 
ประเทศ กลับนําเงินไปบริหารในรูปแบบประชานิยมมิใช่เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพของประเทศในระยะยาว
ทําให้เกิดหนี้สาธารณะสูงมากและไม่สามารถชําระหนี้ได้ ทั้งนี้ประเทศในกลุ่มยูโรโซนที่เหลือจําเป็นต้อง
เข้ามาให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากสถาบันการเงินแต่ละประเทศได้ซื้อพันธบัตรจากประเทศทั้ง ๕ 
ประเทศ หากปล่อยให้ประเทศเหล่านั้นล้มละลายก็จะสร้างความเสียหายแก่สถาบันการเงินประเทศ
ตนเองด้วย และอาจจะลุกลามทําให้เศรษฐกิจทางการเงินกลุ่มประเทศยูโรโซนชะงัก ไปด้วย ฉะนั้น 
ภาวะดังกล่าวจึงส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก เพราะกลุ่มประเทศยูโรโซนไม่มีกําลังซื้อสินค้าทําให้การ
ส่งออกสินค้าให้กลุ่มยูโรโซนลดลง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้
ทําการปรับลดอัตราเติบโตของเศรษฐกิจไทยลงเหลือร้อยละ ๔  

สถานการณ์สินค้าเกษตร ในช่วงครึ่งปีแรกสินค้าเกษตรยังขยายตัว ยกเว้นข้าวเปลือกเจ้าที่หดตัว
จากสถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งนี้ราคาสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่ใน
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี ๒๕๕๖ จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑.๕ – ๒.๕ อย่างไรก็ตาม 
สัญญาณภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีกําลังปรากฏนี้รัฐบาลจึงควรเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ราคาสินค้า
เกษตรที่จะเกิดขึ้นจากการชะลอตัวของการส่งออก และในระยะยาวรัฐบาลไทยควรต้องระมัดระวัง
เกี่ยวกับนโยบายและการก่อหนี้สาธารณะเพ่ือมิให้ต้องตกอยู่ในภาวะเช่นเดียวกับประเทศกลุ่มยูโรโซน 
๕ ประเทศข้างต้น 
 
 ๑.๑๐ แนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาราคาส้มตกต่ า 
 

 ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและ

มาตรการแก้ไขปัญหาราคาส้มตกต่ํา มีผู้แทนจาก สํานักงานเลขาธิการเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้า
ภายใน กรมวิชาการเกษตร และกรมการค้าต่างประเทศ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

๑. ควรมีการเข้มงวดการตรวจการนําเข้า โดยห้ามนําเข้าก่ิง ก้านและใบ ซึ่งจะส่งผลให้มีต้นทุน
สูงขึ้น ทําให้ราคาขายสูงขึ้นด้วย จะเป็นประโยชน์ต่อส้มในประเทศ  
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๒. ช่วงที่ผ่านมาไทยได้เปิด FTA กับจีน ซึ่งส้มได้รับผลกระทบ ทางกรมการค้าต่างประเทศได้
พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน ไม่ได้มีลักษณะเป็นเงินให้เปล่า แต่เป็นการให้เพ่ือปรับตัวทางด้านการผลิต 
ทําให้ราคาส้มมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

๓. กระทรวงพาณิชย์มีกฎหมายพระราชบัญญัติการนําเข้าส่งออก พ.ศ. ๒๕๒๒ อาจจะมี
มาตรการกําหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้นําเข้าและรายงานการนําเข้า โดยส้มไทยจะออกผลผลิตตั้งแต่    
ตุลาคม-มกราคม ช่วงดังกล่าวควรระงับการนําเข้าส้มจากต่างประเทศหรือนําเข้าได้ในปริมาณน้อย 

๔. ควรให้หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดเกษตรกรเป็นตัวแทนในการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร ซึ่งมี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ส่วนกระทรวงพาณิชย์เข้าแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้
การช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบในการปรับตัวภาคการผลิต และเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ 

 
 ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕  
คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขสินค้าเกษตรตกต่ํา 

ซึ่งส้มประสบปัญหาล้นตลาด เนื่องจากมีการนําเข้าส้มจากประเทศจีนซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาส้ม
ภายในประเทศ  

แนวทางแก้ไข คือ ใช้มาตรการขอร้องผู้นําเข้าให้ลดปริมาณการนําเข้าในช่วงผลผลิตออก
ปริมาณมาก 

 
 ๑.๑๑ ราคาผลผลิตปาล์มสดตกต่ า 

 
 ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕  
คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลในการกํากับดูแลสินค้าเกษตร 

กรณีปาล์มน้ํามันผลผลิตจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นประมาณ ๑๑.๖ ล้านตัน ไม่มีสถานการณ์ว่าจะขาดแคลน
ในประเทศ การขอขึ้นราคาน้ํามันปาล์มจากการประชุมคณะอนุกรรมการน้ํามันพืชบริโภค ณ วันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๕๕ ราคายังไม่เป็นที่ยุติ 

 
 ครั้งที่ ๒๓ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
คณะกรรมาธิการพิจารณาญัตติด่วนสถานการณ์น้ํามันปาล์มเนื่องจากรัฐบาลได้มีการอนุมัติการ

นําเข้าน้ํามันปาล์มในกรอบอัตรา ๔๐,๐๐๐ ตัน เพ่ือหวังผลทางจิตวิทยาในการควบคุมราคาขายปลีก
น้ํามันปาล์มชนิดบรรจุขวดให้คงที่ราคา ๔๒ บาท/ลิตร เนื่องจากมีแรงกดดันจากโรงสกัดน้ํามันปาล์มซึ่ง
เป็นตัวกลางที่รับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกรและเป็นผู้ผลิตน้ํามันปาล์มชนิดบรรจุขวดขาย ต่อมา
รัฐบาลมีการนําเข้าน้ํามันปาล์มดิบจริงเป็นจํานวน ๑๐,๐๐๐ ตัน การนําเข้านี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มในทันที ราคาปาล์มดิบตกลงกว่า ๕๐-๖๐ สตางค์/กิโลกรัม จึงเป็นที่มาของการพิจารณา
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ญัตติด่วนเพ่ือศึกษาสถานการณ์ปาล์มน้ํามัน รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ ให้เหตุผลความจําเป็นของ
การนําเข้าน้ํามันปาล์มว่าเพ่ือปูองกันการขาดแคลนและการแย่งกันซื้อในตลาดซุปเปอร์มาเก็ตต่าง ๆ 
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวออกสื่อต่าง ๆ ในปีที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในให้เหตุผลว่า
ในช่วงที่กําหนดให้มีการนําเข้านั้นเกิดภาวะสต็อกน้ํามันปาล์มในระดับเตือนภัย (สต็อกมี ๓ ระดับ คือ 
ปลอดภัย, เตือนภัย, และวิกฤต) และในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยควรมีสต็อกมากเนื่องจากเป็นช่วง
ฤดูการผลิต แต่กลับมีสต็อกน้อยจึงเป็นที่มาของการสั่งนําเข้าดังกล่าว ผู้แทนสมาคมปาล์มน้ํามันให้
เหตุผลว่า เนื่องจากภาวะโลกร้อนผลผลิตจึงเลื่อนฤดูการออกจากเดิมที่เคยออกผลในเดือนกุมภาพันธ์  
เลื่อนมาเป็นเดือนพฤษภาคม จึงอยากให้ทางภาครัฐตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจนําเข้าในครั้งต่อไป 
อย่างไรก็ดีทางกรมการค้าภายในให้เหตุผลว่าขอให้พ่ีน้องเกษตรกรไม่ต้องกังวลมากนัก เนื่องจากสต็อก
ดังกล่าวผลิตน้ํามันปาล์มชนิดบรรจุขวดได้แค่ประมาณ ๒ ล้านขวด สัปดาห์เดียวก็จะใช้หมดเนื่องจากมี
การบริโภคภายในประเทศประมาณ ๒๕ ล้านขวด/เดือน 

 
 ครั้งที่ ๔๔ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖  
คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่อง “ราคาผลผลิตปาล์มสดตกต่ํา” โดยได้รับการเสนอญัตติจาก

นายอาคม เอ่งฉ้วน, นายธานี เทือกสุบรรณ และนายสุชีน เอ่งฉ้วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
ประชาธิปัตย์  ขอให้คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ  คณะกรรมาธิการการพลังงาน, และ
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลผลิตเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกันพิจารณาการแก้ไขปัญหา
และติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลหลังจากเกษตรกรชุมนุมเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มสด
ตกต่ํา และคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (กนป .) มีมติให้ดําเนินโครงการดูดซับน้ํามัน
ปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ๒ ครั้งๆ ละ ๕๐,๐๐๐ ตัน โดยให้โรงงานที่เข้าร่วมโครงการซื้อผลปาล์ม
ดิบจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ ๔ บาท แต่เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้ในราคา
ตามที่รัฐบาลกําหนด  จําเป็นที่จะต้องนําเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมของคณะกรรมาธิการฯ และให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนต่อไป  

การพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมาธิการฯ ผู้เสนอญัตติ และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ทํา
ให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาโดยที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขและให้ นายอาคม  เอ่งฉ้วน ใน
ฐานะผู้เสนอญัตติ กล่าวสรุปถึงปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขต่อ นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กนป. สําหรับเป็นแนวทางเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรต่อไป 
โดยสาเหตุสําคัญท่ีเกษตรกรไม่สามารถขายผลปาล์มสดได้ในราคากิโลกรัมละ ๔ บาท เนื่องจากราคาที่
รัฐบาลกําหนดต้องขายให้โรงงานสกัดที่เข้าร่วมโครงการ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้เพาะปลูกรายย่อย
ไม่มีกําลังที่จะนําผลผลิตที่ได้บรรทุกไปขายโรงงาน จึงจําเป็นต้องขายให้ลานเทในพ้ืนที่เพียงราคา
กิโลกรัมละ ๓.๐๐ – ๓.๑๐ บาท กลับกลายเป็นว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายคือ เจ้าของลานเท
เหล่านั้น และจากการชี้แจงของกรรมาธิการ , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัดที่มีการเพาะปลูก
ปาล์มน้ํามันจํานวนมาก เช่น จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง  พบว่าในขณะนี้โรงงานไม่สามารถรับซื้อ
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ผลปาล์มจากเกษตรกรเพ่ิมเติมได้ เพราะไม่มีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับจัดเก็บน้ํามันดิบ เนื่องจากมีน้ํามันดิบ
ในสต็อกที่ยังไม่ได้ระบายออกเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) รับซื้อน้ํามันดิบจาก
โรงงานสกัดได้เพียง ๑๔,๐๐๐ ตัน เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เริ่มดําเนินการมา
ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การกําหนดเงื่อนไขและขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก
ในการปฏิบัติทั้งต่อเกษตรกรและโรงงาน กล่าวคือเกษตรกรต้องมอบเอกสารพร้อมทั้งรับรองความ
ถูกต้องให้แก่โรงงานที่รับซื้อ โดยต้องเป็นเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกไม่เกิน ๕๐ ไร่ และเมื่อนํา
น้ํามันดิบมาขายให้แก่ อคส. โรงงานต้องแนบเอกสารเหล่านั้นพร้อมทั้งมีการรับรองของพาณิชย์จังหวัด
เพ่ือปูองกันการแอบอ้างนําปาล์มที่รับซื้อจากนายทุนต่างๆ มาขาย น้ํามันที่ขายให้ อคส . ต้องนําไปเก็บ
ไว้ที่สต็อกกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นอีก ๑๕ วันจึงจะได้รับเงิน เงื่อนไขเหล่านี้กําหนดขึ้น
เพ่ือให้การทํางานมีความโปร่งใส แต่ไม่อาจสร้างความมั่นใจให้โรงงานต่าง ๆ ว่าจะได้รับเงินจริงหรือไม่ 
ประกอบกับปาล์มน้ํามันเป็นพืชที่มีกําหนดเวลาในการเก็บเกี่ยวและต้องขายภายในกําหนดมิเช่นนั้นจะ
เน่าเสีย หรือเสื่อมคุณภาพได้ง่าย ดังนั้น ผู้เสนอญัตติและผู้เข้าร่วมประชุมจึงได้เสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่อ นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันดําเนินการ ดังนี้ 

๑. เร่งให้มีการระบายน้ํามันดิบในสต็อกของโรงงานสกัดที่มีอยู่ประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ ตัน  
เนื่องจากสต็อกน้ํามันดิบทั้งประเทศควรมีปริมาณไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน จึงต้องระบายน้ํามันออกไป
บางส่วน โดยรัฐบาลต้องดําเนินการส่งเสริมอาจจะเป็นการสนับสนุนด้านการส่งออก หรือจะซื้อน้ํามัน
ส่วนนี้มาเก็บไว้ในสต็อกของรัฐบาลและระบายออกในภายหลัง ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่งแต่
คุ้มค่าเพราะเป็นการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ ทําให้โรงงานมีพ้ืนที่จัดเก็บน้ํามันดิบและ
รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพ่ิมขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป โดย รัฐบาลต้องหารือกับ
ผู้ประกอบการโรงงานเพ่ือกําหนดรายละเอียดข้อตกลงต่างๆ โดยเฉพาะข้อตกลงเรื่องราคา พร้อมทั้ง
กําหนดให้โรงงานเหล่านั้นรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ํากว่า ๔ บาท อย่างแท้จริงและเท่า
เทียมกัน  

๒. การรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดที่ อคส. เป็นผู้รับผิดชอบ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน 
ตามมติของ กนป. ทั้ง ๒ ครั้ง ต้องกําหนดหลักเกณฑ์และติดตามเพ่ือให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ไม่ต่ํา
กว่ากิโลกรัมละ ๔ บาท และปูองกันการเอาเปรียบของลานเทต่างๆ นอกจากนี้ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่โรงงานสกัดว่าจะได้รับเงินในการขายน้ํามันดิบที่ราคาลิตรละ ๒๕ บาท ควรเปลี่ยนเงื่อนไขในการ
ดําเนินการบางส่วน ควรมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ประกอบการอย่างน้อย ๑๕% โดยไม่ต้องรอให้ครบ
กําหนด ๑๕ วันเสียก่อน 

๓. ควรกําหนดให้โรงงานสกัดรับซื้อผลปาล์มดิบในอัตราน้ํามัน ๑๗% เพียงอัตราเดียว เพราะ
ผลปาล์มที่มีการขายกันในปัจจุบันมีอัตราน้ํามันไม่ถึง ๑๘.๕% เว้นแต่จะเป็นผลปาล์มสุกที่หลุดร่วงจาก
ทะลายเท่านั้น  

๔. การแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลควรศึกษาและพิจารณาแนวโน้มของผลผลิตปาล์มน้ํามันใน
อนาคต เนื่องจากมีการเพาะปลูกปาล์มน้ํามันทั่วประเทศ ปัญหาเรื่องผลผลิตราคาตกต่ําจึงเกิดขึ้นอย่าง
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แน่นอน ดังนั้นการขยายพ้ืนที่ในการจัดเก็บน้ํามันของรัฐบาลจึงมีความสําคัญ เพ่ือจะได้สามารถสต็อก
น้ํามันเอาไว้ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมาก นอกจากนี้ การส่งออกน้ํามันดิบเป็นสิ่งสําคัญที่
รัฐบาลควรช่วยเหลือและส่งเสริมในเรื่องนี้ตามความเหมาะสม 

๕. รัฐบาลควรพิจารณาโครงสร้างต้นทุนในการผลิตน้ํามันขวดของโรงกลั่นเช่นกัน เนื่องจากขณะนี้
ราคาปาล์มดิบตกต่ํา แต่ราคาน้ํามันขวดกลับไม่ลดลงในปริมาณที่เหมาะสม จึงอาจจะเกิดข้อสงสัยแก่
ผู้บริโภคได้ว่าเหตุใดราคาน้ํามันขวดไม่สอดคล้องกับกลไกทางการตลาด 

นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์ม
น้ํามันแห่งชาติ (กนป.) ชี้แจงในประเด็นสําคัญพร้อมทั้งรับข้อเสนอต่างๆ ของที่ประชุม สรุปสาระสําคัญ
ได้ดังนี้  

๑) รัฐบาลและ กนป. ตระหนักถึงปัญหาราคาผลปาล์มดิบตกต่ําและกําหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหา โดยให้ อคส. รับซื้อน้ํามันปาล์มดิบราคาลิตรละ ๒๕ บาท จากโรงสกัดที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ ตัน และมีโรงงานสกัดเข้าร่วมโครงการ จํานวน ๕๖ แห่ง ซึ่งโรงงานเหล่านั้นต้องรับซื้อผล
ปาล์มสดอัตราน้ํามัน ๑๗% ในราคากิโลกรัมละ ๔ บาท และอัตราน้ํามัน ๑๘.๕% ในราคากิโลกรัมละ 
๔.๓๕ บาท โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) อนุมัติวงเงิน ๑,๓๘๐ 
ล้านบาท เพ่ือใช้ในโครงการนี้ การกําหนดราคาผลปาล์มดิบตามอัตราน้ํามันนั้น กระทรวงพาณิชย์ใช้
อัตรา ๑๗% มาโดยตลอด แต่ตัวแทนผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรเสนอให้มีการกําหนดราคาผล
ปาล์มสดที่อัตราน้ํามัน ๑๘.๕% ด้วยอีกส่วนหนึ่ง กระทรวงพาณิชย์จึงมีการประกาศราคาเป็น ๒ ส่วน
ควบคู่กัน  

๒) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาเพ่ือกําหนด
แนวทางเรื่องนี้เช่นกัน แต่ต้องดําเนินการอย่างรอบคอบเพ่ือมิให้เกิดข้อครหาว่ารัฐบาลเอ้ือประโยชน์
ให้แก่โรงงานสกัด โดยนําเงินงบประมาณมาช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งที่สามารถขายน้ํามันได้ในราคา
สูงกว่าต้นทุนอยู่แล้วเพ่ือให้โรงงานได้รับกําไรเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ํามันดิบในสต็อกของโรงงาน 
จํานวน ๓๗๐,๐๐๐ ตัน บางส่วนมาจากการรับซื้อผลปาล์มราคาไม่ถึงกิโลกรัมละ ๔ บาท เพราะฉะนั้น
การส่งเสริมการส่งออกต้องพิจารณาเสียก่อนว่าควรมีมากน้อยเพียงใด แต่หากโรงงานสกัดยินยอมที่จะ
ขายโดยอ้างอิงราคาตลาดโลก รัฐบาลยินดีรับข้อเสนอนี้เข้าหารือกับผู้ประกอบการต่อไป แต่ในเบื้องต้น
จะให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการโรงงาน ๕๖ แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการดูดซับปาล์มน้ํามันกับ อคส. ก่อน 

๓) กําหนดให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
พลังงาน การไฟฟูาฝุายผลิต เป็นต้น หาแนวทางนําน้ํามันปาล์มไปใช้เป็นเชื้อเพลิงให้มากขึ้นเพ่ือช่วย
ระบายสต็อกน้ํามันดิบ ปูองกันผลผลิตล้นตลาดและรองรับผลผลิตที่จะรับซื้อเข้ามาใหม่ 

๔) การเพ่ิมพ้ืนที่จัดเก็บน้ํามันให้เพียงพอต่อผลผลิตในฤดูกาลที่มีผลผลิตล้นตลาด รัฐบาลจะ
เน้นการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการที่เป็นเอกชนก่อนเป็นหลัก โดยอาจจะกําหนดให้มีการปล่อยสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําให้ผู้ประกอบการใช้ลงทุน หรือกําหนดให้สามารถนําเงินที่ใช้ลงทุนมาหักลดหย่อนภาษี
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ได้มากขึ้น แต่หากการส่งเสริมดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจจากเอกชนอย่างเพียงพอ รัฐบาลก็จะต้อง
ดําเนินการด้วยตนเองโดยจัดให้มีพ้ืนที่จัดเก็บน้ํามันส่วนกลางเพ่ิมข้ึนนั่นเอง  

๕) เกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ํามันขวด ในอดีตราคาน้ํามันขวดเคยสูงถึงลิตรละ ๔๗ บาท แต่
รัฐบาลกําหนดให้ตรึงราคาที่ลิตรละไม่เกิน ๔๒ บาท โดยขณะนั้นผู้ประกอบการต่างประสบภาวะ
ขาดทุนและเกิดข้อตําหนิรัฐบาลเช่นกัน ต้องยอมรับว่าความผันผวนของราคาผลผลิตส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านต้นทุน ซึ่งรัฐบาลจะต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการมีคําสั่งใดๆ 
ออกไปเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝุายน้อยที่สุด 

ข้อสังเกตของท่ีประชุม 
๑. การกําหนดให้ อคส. รับซื้อน้ํามันดิบจากโรงงานสกัดเพ่ือดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจาก

ระบบตลาดเป็นกลไกที่ดี แต่ไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุผลได้ เพราะรัฐบาลขาดการติดตาม
ประเมินผลอย่างจริงจัง ถือว่าเป็นการบริหารงานที่ล้มเหลว 

๒. กรณีที่ บริษัท ปตท.ฯ ลงทุนปลูกปาล์มน้ํามันในประเทศเพ่ือนบ้านจํานวนมากเป็นที่น่า
สังเกตว่า จะนําผลผลิตส่วนนั้นมาใช้อย่างไร และจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยหรือไม่ เพราะ
ประเทศไทยยังประสบปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ําอย่างต่อเนื่อง  

 
 ครั้งที่ ๔๘ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผล

การศึกษาเรื่องข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มคงคลัง และราคาผลปาล์มตกต่ําโดยเชิญ
คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงานมาเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงานได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการส่งเสริม
ราคาผลิตผลเกษตรกรรมเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จากนั้น ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่อง
ปัญหาปาล์มน้ํามันทั้งระบบและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้คณะกรรมาธิการพิจารณาดังนี้ 

 ๑. ควรเร่งรัดการส่งออกน้ํามันปาล์มดิบที่รับซื้อตามโครงการดูดซับน้ํามันปาล์มดิบออกจาก
ระบบตลาดปี ๒๕๕๕/๕๖ โดยกําหนดแนวทางดําเนินการและงบประมาณเพ่ือชดเชยภาระขาดทุนที่
อาจเกิดข้ึนรวมถึงพิจารณาแนวทางการอุดหนุน/ชดเชยผู้ส่งออก เพ่ือเป็นการเร่งระบายน้ํามันปาล์มอีก
ทางหนึ่งด้วย 

 ๒. ควรขยายปริมาณการรับซื้อตามโครงการดูดซับน้ํามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาดปี 
๒๕๕๕/๕๖ อีก ๕๐,๐๐๐ ตัน รวมเป็น ๑๕๐,๐๐๐ ตัน ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามัน
แห่งชาติ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖  

 ๓. พิจารณาแนวทางการดําเนินการและการชดเชย เพ่ือผลักดันการใช้น้ํามันปาล์มดิบทดแทน
น้ํามันเตาเพ่ือการผลิตไฟฟูาของโรงไฟฟูา (กระบี่) ของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้
เป็นตัวอย่างโรงไฟฟูาที่ใช้น้ํามันปาล์มดิบแห่งแรกของโลก เป็นการประชาสัมพันธ์การมีส่วนลดภาวะโลก
ร้อน สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และสร้างเสถียรภาพให้กับราคาสินค้าเกษตรของประเทศไทย 
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 ๔. ควรผลักดันการเพ่ิมสัดส่วนไบโอดีเซล (B100) ผสมในน้ํามันดีเซลจาก B5 เป็น B7 สําหรับ
ใช้กับรถยนต์เล็ก และศึกษาแนวทางในการนําไปใช้กับเครื่องจักรกลในภาคเกษตรกรรม รวมทั้งผลักดัน
การใช้ B20 ในเรือประมง รถไฟ รถบรรทุก และเครื่องมือจักรกลการเกษตรเพ่ิมความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองด้านพลังงานของประเทศไทย ทั้งนี้จะต้องพิจารณาแนวทางการดําเนินการและการชดเชย
ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

 ๕. พิจารณาแนวทางปล่อยให้ราคาขายปลีกน้ํามันพืชปาล์มขวด ๑ ลิตร สําหรับการบริโภคให้
เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งจะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพ่ือให้เกิดการแข่งขันภายในประเทศอันจะส่งผลดี
ต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง รวมถึงโรงกลั่นน้ํามันปาล์มให้สามารถดําเนินการอยู่ได้ ซึ่ง
จะส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไทยในระยะยาว 

 คณะกรรมาธิการฯ เห็นชอบกับรายงานและข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยคณะกรรมาธิการได้
แสดงความเห็นและให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้รับที่จะนําไปปรับแก้รายงานให้
สมบูรณ์ต่อไป 

 
 ครั้งที่ ๖๗ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖  
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามสถานการณ์ราคาปาล์มน้ํามันทั้งระบบ  โดยเชิญผู้แทน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม โดยผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์น้ํามันปาล์มในช่วงของปลายปีซึ่งจะมีผลผลิตน้อยในขณะที่ความต้องการในการใช้มีมาก 
ดังนั้น ราคาน้ํามันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ น่าจะอยู่ที่ ๒๔ – ๒๕ บาท ราคาผลปาล์มจะอยู่ที่ ๔ – 
๕ บาท สต็อกปาล์มมีแนวโน้มสูงขึ้น คือมีตัวเลขประมาณสี่แสนตัน ซึ่งโดยปกติระดับสต็อกที่เหมาะสม
จะอยู่ที่ ๑.๕ เท่าของความต้องการใช้ ดังนั้น สต็อกจึงสูงเกินปกติเล็กน้อย ส่วนแนวโน้มของการส่งออก
และราคาน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับเดือนมกราคมหน้าจะมีการปรับการใช้น้ํามันจาก B 5 เป็น 
B 7 ก็จะทําให้มีการใช้น้ํามันปาล์มเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

ส่วนผู้แทนของกรมการค้าภายในได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลผลิตปาล์มน้ํามันจะใช้
ตัวเลขของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหลัก โดยในปีนี้มีผลผลิตของผลปาล์มประมาณสิบสองล้านตัน
เศษ โดยจะเป็นน้ํามันปาล์มดิบประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนเก้าหมื่นตัน ในขณะที่ทั้งประเทศ
มีความต้องการใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นตัน อย่างไรก็ตามตัวเลขผลผลิตในแต่ละเดือนจะมีการ
ผันแปรไปบ้าง ซึ่งจะทําให้ราคาปาล์มน้ํามันผันแปรตามไปด้วย นอกจากนี้แล้วปริมาณผลผลิตปาล์มของ
ประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย รวมทั้งค่าเงินบาทที่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบกับราคา
ปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มในประเทศด้วย และในส่วนของเลขาธิการสมาคมปาล์มน้ํามันและน้ํามัน
ปาล์มแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาน้ํามันปาล์มซึ่งจะข้ึนอยู่กับสถานการณ์ตลาดโลก สภาพ
ภูมิอากาศโลก รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมือง และความขัดแย้งระหว่างประเทศด้วย แต่ปัญหาราคา
น้ํามันปาล์มที่ผ่านมาเกิดจากสถานการณ์การผลิตน้ํามันปาล์มได้เพ่ิมมากขึ้นในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจ
โลกซบเซาลง ทําให้กําลังในการซื้อลดลง และที่สําคัญประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียได้กําหนด
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มาตรการต่าง ๆ เพ่ือบริหารจัดการปริมาณการใช้ และการสต๊อกน้ํามันปาล์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และในส่วนของการผลิตน้ํามันปาล์มของประเทศไทยตามตัวเลขของกรมการค้าภายในจะทําให้มีน้ํามัน
ปาล์มเหลือใช้ประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นตัน ที่ต้องมีการวางแผนการดูดซับน้ํามันปาล์มในอนาคตให้มี
ประสิทธิภาพ แต่ปัญหาจะอยู่ที่การจัดการน้ํามันเก่าที่มีเหลืออยู่ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการนําเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขและมาตรการต่าง ๆ เสนอต่อหลายหน่วยงาน แต่กลับไม่มีการนําไปปฏิบัติ ยกเว้นการ
ไฟฟูาฝุายผลิตที่ได้ทําสัญญารับซื้อไปประมาณหนึ่งหมื่นตันแต่ก็มีการส่งมอบยังไม่ครบตามจํานวน 
นอกจากนี้ยังได้มีการผลักดันให้รัฐบาลได้เร่งดําเนินการเพ่ือส่งออกน้ํามันปาล์มให้มากที่สุด เพ่ือให้มีผล
ทางด้านจิตวิทยาและเป็นการช่วยเหลือให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์ม 

คณะกรรมาธิการ ได้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติควรหามาตรการในการระบายสต็อกน้ํามันให้

เร็วที่สุด โดยควรอยู่ที่ประมาณสองแสนห้าหมื่นตัน 
๒. กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทบางจาก ปิโตรเลียม 

ประสานงานกับกลุ่มยานยนต์ เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานน้ํามัน จาก B 7 ให้ไปถึง B 10 ให้ได้ ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม 

๓. กรมการค้าภายในหาทางในการเปิดตลาดใหม่ โดยสนับสนุนผู้ส่งออกในเรื่องของค่าขนส่ง 
หรือในเรื่องของข้อกฎหมาย 

๔. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรวางแผนการบริหารจัดการเรื่องปาล์มน้ํามันทั้งระบบ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การปลูก สภาพอากาศ การทําโซนนิ่ง การเก็บสต็อก และเศรษฐกิจโลกเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรในระยะยาว 

๕. กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตรดําเนินการส่งเสริมและวางแผนนโยบาย
เรื่องการผลิตให้เกษตรกรทั้งในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูก รวมทั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องให้อยู่ร่วมกันให้ได้ 

๖. รัฐบาลควรกําหนดนโยบายให้ชัดเจนว่าจะใช้น้ํามันปาล์มในการผลิตกระแสไฟฟูา และ
พลังงานทดแทนอย่างไร รวมทั้งมีการแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 

๗. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคเอกชน เช่น สมาคมปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มแห่งชาติ 
ร่วมกันพิจารณาเพ่ือวางแผนการผลิต การใช้ภายประเทศ ทั้งในเรื่องของพลังงาน และการบริโภคให้
เกิดความสมดุล 
 
 ๑.๑๒ การแก้ไขปัญหาผลไม้ 

 
 ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕  
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องการเตรียมการ

รับฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก เพ่ือเป็นการเตรียมรับมือกับผลไม้ที่จะออกมา เป็นการปูองกันมิให้เกิด
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ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ํา อีกท้ังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสรุปแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ได้ดังนี ้

แนวทางของคณะกรรมการพัฒนาบริหารและจัดการผลไม้จะไม่เน้นการแทรกแซงราคาตลาด 
ให้กลไกตลาดดําเนินไปตามปกติ จะเน้นการเสริมสภาพคล่องด้านการตลาด  อีกทั้งได้เร่งรัดให้
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร(คชก.) พิจารณาในเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกร 
เพ่ือจัดการส่งให้ระดับจังหวัดก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕  

 แผนป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก แบ่งได้ ๓ ส่วน 
(๑.) การจัดการโดยกลไกตลาดปกติ ประมาณ ๖๑๑,๔๗๒ ตัน คิดเป็น ๘๐.๙๘ เปอร์เซ็นต์ 
(๒.) การจัดการโดยงบทางจังหวัด ประมาณ ๕๕,๘๗๘ ตัน คิดเป็น ๗.๔๐ เปอร์เซ็นต์  
(๓.) การจัดการโดยทางส่วนกลางเข้าไปช่วยดําเนินการ(คชก.) ประมาณ ๘๗,๘๐๐ ตัน คิดเป็น 

๑๑.๖๒ เปอร์เซ็นต ์   
มาตรการที่จะเข้าช่วยเหลือ มี ๔ แนวทาง 
(๑.)  การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต 
(๒.)  การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยเสริมสภาพคล่องการซื้อขาย ชดเชยดอกเบี้ย

ร้อยละ ๓ และค่าขนส่ง 
(๓.) การส่งเสริมการแปรรูป 
(๔.) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ประมาณการณ์ไว้ว่าในปี ๒๕๕๕ ผลผลิตจะออกประมาณ 

๘๐๐,๐๐๐ ตัน แต่สามารถนําผลผลิตมาแปรรูปได้ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ตัน ผลผลิตดังกล่าวจะใช้
มาตรการโดยโรงงานใดที่รับซื้อทางรัฐจะขยายเวลา Packing Credit ออกไปอีก ๖ เดือน ส่วนการ
ชดเชยดอกเบี้ยจะขยายระยะเวลาจาก ๓๑ พฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ส่วนเกิน ๒๐๐,๐๐๐ 
ตัน จะใช้มาตรการเป็นการรับซื้อผลผลิตเพ่ือนําไปทําเป็นอาหารสัตว์ รับซื้อในราคา ๔ บาท/กิโลกรัม 
โดยผ่านทางจังหวัดให้ดําเนินการ มีตัวแทนชาวไร่สับปะรดและเกษตรจังหวัดร่วมดําเนินการ วงเงินใน
การดําเนินการประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท  

 
 ครั้งที่ ๑๙ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕  
คณะกรรมาธิการพิจารณาติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลในการกํากับดูแลสินค้าเกษตร ซึ่ง

การแก้ไขปัญหาผลไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนระยะสั้นติดตามการการดําเนินงานตามฤดูกาล
ผลิต ส่วนแผนระยะยาวปียุทธศาสตร์การผลิต การแปรรูป การตลาด และการส่งเสริมการบริโภค ส่วน
การช่วยเหลือเกษตรกรกรณีปะสบภัยพิบัติมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระเบียบโดยใช้ฐาน  ๕๕% ของ
ต้นทุนการผลิต นําร่องโดยให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประสบอุทกภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างการทําความตกลง
กับกรมบัญชีกลางเพ่ือขอปรับแก้ไขระเบียบ  และการเบิกจ่ายเงินของคณะกรรมการนโยบายและ
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มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ควรลดขั้นตอนในการปฏิบัติเพ่ือให้ทันการณ์ในการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร 

 
 ครั้งที่ ๒๕ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเงาะราคาตกต่ํา ซึ่งสรุปสาระสําคัญ

ได้ดังนี ้
ข้อเสนอแนะจากสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี สรุปได้ดังนี้ 
๑.  ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายงบ คชก. ให้เหมาะสมเพ่ือให้เกษตรกรได้รับ

ประโยชน์อย่างแท้จริง 
๒.  ควรใช้งบ คชก. สนับสนุนการสร้างห้องเย็นความจุประมาณ ๕,๐๐๐ ตัน เพ่ือเก็บรักษา

เงาะหรือผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินเพ่ือปูองกันผลผลิตล้นตลาดจนทําให้เกิดปัญหาราคาผลผลิต
ตกต่ํา 

ข้อเสนอแนะจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังนี้ 
๑. งบ คชก. ควรมีไว้เพ่ือใช้แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรเมื่อจําเป็น เช่น ราคาผลผลิต

ตกต่ํา และปรับปรุงการบริหารการตลาดตลอดจนประโยชน์อ่ืนใดตามสภาพการณ์ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

๒. หากรัฐอนุมัติงบประมาณสร้างห้องเย็นให้แก่เกษตรกรแล้ว ต้องมีกระบวนการจัดการ
บริหาร ดูแล ห้องเย็นนั้นให้ใช้ตามวัตถุประสงค์และรักษาสภาพให้ดีคงเดิมเนื่องจากห้องเย็นดังกล่าวเป็น
ทรัพย์สินของราชการ 

๓. เมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมากควรกระจายผลผลิตออกทั้งภายในและภายนอก
ประเทศโดยเร็ว เช่น เวียดนาม กัมพูชา โดยเฉพาะการส่งออกไปเวียดนามเหนือเพ่ือผ่านไปจีน เนื่องจาก
อาจไม่เสียภาษี 

๔. จัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคเงาะ เช่น การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้บริโภคเงาะ 
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากคณะกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้ 
๑. ควรพัฒนาระบบการขนส่งให้สามารถกระจายผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว ลดขั้นตอนการ

ขนส่งให้น้อยลง ไม่จําเป็นต้องนําผลผลิตมารวมกันที่ อบจ.จันทบุรี อาจส่งแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
(QC)  ไปคัดแยกผลผลิตที่ต้นทางเพ่ือความรวดเร็ว 

๒. คนไทยไม่นิยมบริโภคผลไม้แช่แข็ง หากส่งออกเงาะแช่แข็งไปต่างประเทศก็ต้องมีการ
วางแผนการตลาดที่ดี เพราะหากขาดการวางแผนการตลาดที่ดีทําให้เกิดปัญหาเงาะแช่แข็งล้นตลาดอีก 

๓. หากราชการจะสนับสนุนงบประมาณในการสร้างห้องเย็นควรมีการตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมดูแลรักษาสภาพห้องเย็นมิให้เสื่อมสภาพหรือชํารุด 

๔. ผลผลิตทางการเกษตรไม่ควรออกสู่ตลาดพร้อมกัน 
 



หน้า | ๕๕ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

 ครั้งที่ ๔๙ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการผลไม้  ปี ๒๕๕๖ โดยเชิญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ชี้แจงสรุปสาระสําคัญว่า คณะอนุกรรมการปูองกันปัญหา

ผลไม้ภาคเหนือได้พิจารณาปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ที่กําลังจะออกสู่ตลาด โดยสํารวจระยะแรกประมาณการ
ผลผลิตได้ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ตัน ต่อมาระยะ ๒ ได้สํารวจพบว่าผลผลิตลดลงซึ่งการทํางานแก้ไขปัญหา
ผลไม้แบ่งเป็น ๓ กลไก คือ 

๑. ประมาณการในระบบปกติท่ีมีการซื้อขายในแต่ละปี 
๒. บริหารจัดการแก้ไขโดยจังหวัด (งบจังหวัด) 
๓. กลไกการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ 
(ใช้งบประมาณจาก คชก.) 
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาภาคตะวันออกและภาคใต้ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๖ เรื่องผลไม้ภาคตะวันออกและภาคใต้ เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ โดยประเมินสถานการณ์
ทุเรียนไม่น่าจะมีปัญหาแต่มังคุดมีแนวโน้มออกสู่ตลาดมากกว่าปี ๕๕ ประมาณ ๒๐% ลองกองมี
แนวโน้มออกสู่ตลาดมากกว่าปี ๕๕ ประมาณ ๑๐% ส่วนเงาะมีผลผลิตที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี 

สําหรับมาตรการแก้ปัญหาต่าง ๆ จังหวัดจะเป็นผู้เสนอโดยคณะอนุกรรมการจะทําหน้าที่
พิจารณาตรวจสอบ ซึ่งมีแนวทางมาตรการการแก้ปัญหา ดังนี้  

๑. เร่งรัดกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตซึ่งดําเนินการโดยสถาบันเกษตรกร 
๒. กระจายผลผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม โดยร่วมกับสถาบัน

เกษตรกร 
๓. สกัดทุเรียนด้อยคุณภาพ โดยตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ 
๔. นําผลผลิตส่วนเกินของตลาดเข้าสู่ห้องเย็น 
๕. ส่งเสริมสภาพคล่องการซื้อผลไม้โดยรัฐอาจชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ ๓%  
๖. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตโดยเฉพาะมังคุด 
๗. จับคู่ประชาสัมพันธ์กับจังหวัดภาคอีสาน 
นอกจากนี้คณะกรรมาธิการได้เสนอทางเลือกให้ระบายผลผลิตโดยเสนอให้เกษตรกรนําผลไม้

มาจําหน่ายหน้าสนามแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น ๒ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนจัดหาพ้ืนที่จําหน่ายให้และจัดหาเต็นท์ให้แก่เกษตรกรโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  

คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการบริหารและจัดการผลไม้ควรสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ใส่ผลไม้และภาชนะสําหรับ

การขนส่ง  
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 ๒. ขอให้สนับสนุนค่าขนส่งในการกระจายผลผลิตเช่นทุกปี และขอให้มีการเตรียมความพร้อม
มาตรการเสริมสภาพคล่องการซื้อผลไม้ท่ีรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้ ๓%      

๓. ขอให้กรมการค้าภายในประสานกับห้างสรรพสินค้าในการกระจายผลผลิตและประสานงาน
กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงการดําเนินการกระจายผลผลิตในการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น ๒  
 ๔. ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีสนามซึ่งใช้แข่งขันฟุตบอลสนับสนุนในการจัด
พ้ืนที่และเต๊นท์สําหรับขายผลไม้ และขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทยได้ประสานงานกับสโมสรฟุตบอลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าหรือเกษตรกรทราบ 

 
 ครั้งที่ ๕๔ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางการดําเนินการปูองกันแก้ไขปัญหา

ผลไม้ภาคตะวันออกปี ๒๕๕๖ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสรุปสาระสําคัญ  ได้ดังนี้ 
ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร  ภาพรวมผลผลิต ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง จะออกสู่ตลาด

ประมาณ ๗.๓ แสนตัน สําหรับมังคุดกับลองกองจะออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วและในวันที่ ๕ เม.ย. จะมี
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรอีกประมาณ ๑๔๐ ล้านบาท โดยจะกระจายงบประมาณจํานวนนี้ลงพ้ืนที่ ๓ จังหวัด 
ได้แก่ จันทบุรี ระยอง ตราด ซึ่งมาตรการช่วยเหลือมี ๔ มาตรการดังนี้  ๑. การบริหารจัดการคุณภาพ
ผลผลิต  ๒. การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตโดยเสริมสภาพคล่องการซื้อขายโดยชดเชยดอกเบี้ย 
๓% และค่าขนส่ง  ๓. การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ๔. การประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การบริโภคผลไม้ไทย 

ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  ได้ประมาณการผลผลิตของทั้ง ๓ จังหวัด ว่า
น่าจะมีปริมาณประมาณ ๗.๖ แสนตัน แบ่งเป็นทุเรียนประมาณ ๓๒๓,๖๐๐ ตัน มังคุดประมาณ 
๑๓๔,๐๐๐ ตัน เงาะประมาณ ๒๓๙,๐๐๐ ตัน ลองกองประมาณ ๖๕,๐๐๐ ตัน ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาด
พร้อมกันประมาณ ๕๑%  (ประมาณ ๓๙๓,๐๐๐ ตัน) ในช่วงเดือน มิ.ย. จึงต้องเร่งกระจายผลผลิตออก
นอกพ้ืนที่โดยเร็วเพ่ือปูองกันราคาผลผลิตตกต่ํา 

คณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. คณะอนุกรรมการปูองกันการแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

จํานวน ๑๔๐ ล้านบาท ที่ได้รับจาก คชก. ให้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี  ระยอง โดยเร็ว สําหรับผลผลิต
ส่วนเกินอีก ๓ หมื่นตันให้เสนอแผนกันงบประมาณบางส่วนเพื่อใช้บริหารจัดการผลผลิตจํานวนดังกล่าว   

๒. กรมการค้าภายในในฐานะหน่วยงานที่กํากับดูแลการบริหารโครงการระดับจังหวัดต้อง
บริหารโครงการแก้ไขปัญหาผลไม้ ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด 

๓. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ผลผลิตอย่างใกล้ชิดเนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตมีความผันผวนตลอดเวลา   
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๔. จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ควรประสานงานจับคู่กับจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เพ่ือให้
สามารถระบายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตได้อย่างรวดเร็ว   
 
 ๑.๑๓ แนวทางการส่งเสริมการลงทุนด้านเกษตรกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) 
 

 ครั้งที่ ๕๐ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมพิจารณาศึกษาแนวทางการ

ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุปแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้ดังนี้ 

ร่างบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนตามยุทธศาสตร์ใหม่ที่จะยกเลิกการให้การ
ส่งเสริมในหมวด ๑ เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตรทั้งหมด ๑๒ รายการ คณะกรรมาธิการ มี
ความเห็นดังนี้ 

๑. กิจการเพาะปลูกด้วยระบบ Hydroponics เห็นสมควรคงไว้ แต่ต้องทําการส่งเสริมจาก
ภาคครัวเรือนให้เป็นระดับอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นจุดแข็งของประเทศ แต่ให้กําหนดเงื่อนไขในการขอรับ
การส่งเสริมเพ่ิมเติม 

๒. กิจการปลูกปุา เห็นสมควรคงไว้เพราะหากยกเลิกจะเป็นการขัดกับนโยบายรัฐที่ให้
ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะให้มีการศึกษาข้อมูลการปลูกปุาของประเทศในสมาคม
อาเซียนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

๓. กิจการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ หรือสารปรับปรุงดิน เห็นควรคงไว้เนื่องจากปุ๋ย
อินทรีย์เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม อีกท้ังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิต 

๔. กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสมอาหารสัตว์ เห็นสมควรคงไว้เนื่องจากไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมหากสามารถผลิตอาหารสัตว์เองได้จะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตส่งผลอย่าง
ต่อเนื่องในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ 

๕. กิจการอบพืชและไซโลขณะนี้โครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล รวมทั้งเกษตรกรที่ปลูกพืช
จําเป็นต้องใช้ไซโลในการเก็บรักษาพืชเหล่านี้ไว้ เนื่องจากหากไม่มีไซโลหรือไม่เพียงพอก็จะเป็นการบีบ
ให้เกษตรกรขายผลผลิตในทันทีทําให้เกิดการกดราคาจากพ่อค้า 

๖. กิจการประมงน้ําลึก เห็นควรคงไว้แต่ให้กําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมอนุญาตให้ผู้ประกอบการ
ใช้แรงงานต่างด้าวที่ชอบด้วยกฎหมายได้ 

๗. กิจการฆ่าและชําแหละสัตว์ เห็นควรคงไว้แต่ควรมีการดูแลสุขลักษณะของโรงฆ่าสัตว์ 
๘. กิจการฟอกหนัง แต่งสําเร็จหนังสัตว์หรือการตกแต่งขนสัตว์ เห็นควรให้ยกเลิกเนื่องจาก

เป็นกิจการที่ทําลายสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง ประกอบกับยังต้องนําเข้าหนังสัตว์จึง
เห็นควรยกเลิกการสนับสนุน 
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๙. กิจการลูกอม ช็อคโกแลตและหมากฝรั่ง ไม่ควรสนับสนุนเนื่องจากไทยไม่สามารถผลิต
ช็อกโกแลตได้เอง อีกท้ังจากการดําเนินงานที่ผ่านมาผู้ขอส่งเสริมการลงทุนมีจํานวนน้อย 

๑๐. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร เห็นสมควรคงไว้เนื่องจากเป็นพืชที่ต้องรักษาไว้
เพราะเป็นของไทย 

๑๑. กิจการห้องเย็นหรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น เห็นควรคงไว้เนื่องจากระบบ โลจิ
สติกส์ต้องพ่ึงพาการใช้ห้องเย็นด้วยจึงจําเป็นต้องมี 

๑๒. กิจการการบริหารจัดการฟาร์ม เห็นควรคงไว้เนื่องจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
จําเป็นอย่างยิ่งต้องให้การส่งเสริมด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับเกษตร 

คณะกรรมาธิการฯมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต้องมีนโยบายให้ชัดเจนสําหรับเรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งสภา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเคยตั้งเปูาหมายว่าจะดําเนินการให้ประเทศไทยมีจุดเด่นในเรื่องของเกษตร
กรรรมให้มากที่สุดและอาหารเป็นลําดับต่อมา ดังนั้น BOI ต้องดําเนินการอย่างรอบคอบ อีกทั้งขณะนี้
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีการสนับสนุนให้ชาวต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย ดังนั้นพอ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วควรจะสนับสนุนให้คนไทยไปลงทุนต่างประเทศในเชิงรุกให้ได้
เช่นกัน 
 
 ๑.๑๔ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 
 ครั้งที่ ๒๐ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมพิจารณาศึกษาแผนการช่วยเหลือ

เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุป
แนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 

การเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือกระทรวงที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม   
เป็นต้น และจังหวัดต่าง ๆ มีเงินทดรองราชการประมาณ ๕๐ ล้านบาทในการให้ความช่วยเหลือได้ทันที 
หากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอทางจังหวัดสามารถทําเรื่องเพ่ือขอขยายวงเงินทดรองราชการได้ ซึ่งกรอบ
ระยะเวลา ๙๐ วันในการขอรับการช่วยเหลือดังกล่าวทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพยายามเสนอ
ให้เหลือเพียง ๖๐ วันต่อไป 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้แก้ไขขั้นตอนการดําเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง  
กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมส่งสํานักงบประมาณ พร้อมจัดทําคําขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคําขอดังกล่าวเป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
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กรณีเกษตรกรตกหล่นจากการให้ความช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๔ มีมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 
๒๕๕๔ เป็นกรณีพิเศษเพ่ิมเติม ในกรณีเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยไม่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถมาขอความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
โดยให้ทําการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องก่อนขอรับความช่วยเหลือ 

 
 ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา

เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นการประชุมต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมี
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ กรมประมง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ           

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงข้อมูลว่าการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมไม่เพียงพอกับความเสียหายที่
เกษตรกรควรจะได้รับ ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความ
เห็นชอบในหลักเกณฑ์และอัตราการช่วยเหลือกรณีพิเศษเป็นครั้งๆ ไป เพ่ือให้หลักเกณฑ์และอัตราการ
ช่วยเหลือสอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่การขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติทุกครั้งส่งผลให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเวลาดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรไม่ทันกับการเกิดภัย จึงเป็น
ที่มาให้เสนอร่างขอปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ (เสนอครั้งที่ ๓) เพ่ือขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งถ้าเห็นชอบตาม
หลักเกณฑ์นี้ก็จะได้นําเสนอเพ่ือให้ ค.ร.ม.เห็นชอบตามแนวทางนี้ ส่วนหลักเกณฑ์ปลีกย่อยจะเป็นเท่าไร
กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่ง  

อย่างไรก็ตามปัญหาการใช้เงินทดรองราชการ คือ ต้องมีเงินงบกลาง รายการสํารองจ่าย เพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นรองรับอยู่เพ่ือนํามาชดใช้คืนเงินคงคลังภายหลัง ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เงินทดรอง
ราชการเป็นจํานวนมากโดยขาดการรับรู้ของหน่วยงานกลาง เป็นปัญหาประการหนึ่งของการบริหารเงิน
คงคลัง และเป็นปัญหาที่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาไม่สามารถรับรู้การใช้ เงิน ซึ่ งในส่วนของ
กรมบัญชีกลางได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าการช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่า
จะเป็นกรณีใดๆ ก็ตามควรจะดึงออกจากระเบียบเงินทดรองราชการเป็นระเบียบต่างหาก ซึ่งควรจะใช้
จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยสํานักงบประมาณและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือ ค.ร.ม.จะได้ทราบว่ามีการใช้จ่ายเงินเท่าใดในการแก้ไขปัญหา ในส่วนของ
ฝุายบริหารและรัฐสภาก็จะได้ทราบว่ามีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีไว้จํานวนเท่าไร 
 
 ๑.๑๕ แนวทางในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ า 
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 ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ํา เนื่องจาก

การนําเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศและการระบาดของแมลงดําหนาม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวได้ให้ข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาและข้อเรียกร้อง ดังนี้ 
สภาพปัญหา ในปี ๒๕๕๔ ราคามะพร้าวลูกละประมาณ ๒๓ – ๒๔ บาท ปัจจุบันราคาตกต่ํา

เหลือเพียงลูกละ ๓ บาท แต่ก็ยังไม่มีผู้ประกอบการหรือพ่อค้ารับซื้อ แต่มีการนําเข้ามะพร้าวจาก
ต่างประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาความเดือดร้อนหลายพ้ืนที่ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน   
๑. ขอให้แทรกแซงราคามะพร้าวลูกละ ๑๕ บาท 
๒. ขอให้ตรวจสอบสต๊อกมะพร้าวของบริษัทท่ีขออนุญาตนําเข้า 
๓. ขอให้ด่านศุลกากรตรวจสอบเข้มงวดจับกุมผู้ลักลอบนําเข้ามะพร้าว 
แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว 
๑. จัดเก็บภาษีนําเข้ามะพร้าวตามกรอบการค้า WTO (๕๔.๖%) 
๒. เก็บภาษีส่งออกเก่ียวกับอุตสาหกรรมมะพร้าว ๑๐% เพ่ือตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้ปลูกมะพร้าว 
๓. ไม่ควรอนุญาตให้นําเข้าเนื้อมะพร้าวสดและมะพร้าวแห้ง 
๔. กระทรวงพาณิชย์ควรกําหนดยุทธศาสตร์มะพร้าว เพ่ือสร้างเสถียรภาพราคามะพร้าวอย่าง

ยั่งยืน 
๕. แต่งตั้งเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช 
๖. ควรส่งเสริม วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าวอย่างครบวงจร 
คณะกรรมาธิการได้มีมติในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ า ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ควรพิจารณาแต่งตั้งเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเข้าร่วม

เป็นกรรมการเพ่ิมเติม  
๒. คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ควรพิจารณามาตรการชดเชยให้เกษตรกรผู้ปลูก

มะพร้าวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคามะพร้าวตกต่ํา พร้อมทั้งนําเสนอมาตรการชดเชยดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (ค.ช.ก.) เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยต่อไป 

๓. การแก้ไขปัญหาระยะยาว กระทรวงพาณิชย์ควรกําหนดยุทธศาสตร์มะพร้าว เพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคามะพร้าวอย่างยั่งยืน 

 
 ครั้งที่ ๒๗ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้พิจารณาติดตาม ความคืบหน้าผลการ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ํา โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน สํานักงานเศรษฐกิจ
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การเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ บริษัท อําพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จํากัด และเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช ได้ให้ผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๖ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และจะได้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้แทน
เกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดดังกล่าวต่อไปซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการ 
โดยคณะกรรมการได้มีมติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในปัญหาราคามะพร้าวตกต่ําโดยจะรับซื้อ
มะพร้าวกระเทาะเปลือกชนิดตากแห้งที่ความชื้น ๕ % ในราคากิโลกรัมละ ๒๑ บาท จํานวน ๙,๐๐๐ 
ตัน โดยจะใช้งบประมาณในการรับซื้อจากคณะกรรมนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 
และจะให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้ตั้งจุดรับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรและส่งต่อให้โรงงาน  

๒. คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ 
 ๒.๑ เสนอให้ คชก. ทบทวนมาตรการของคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืชโดย

กําหนดหลักเกณฑ์ในการรับซื้อให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงเพ่ือให้เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น การกําหนดราคาและความชื้นที่เหมาะสม 

 ๒.๒ คชก. ควรพิจารณาเงินชดเชยให้กับเกษตรกรโดยมีผลย้อนหลัง เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวเกิดข้ึนมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว 

 ๒.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดควรเป็นตัวกลางให้เกษตรกรและโรงงานผู้แปรรูปมะพร้าวได้
ประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดราคาซื้อขายที่เป็นธรรม 

 ๒.๔ รัฐบาลควรตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านมะพร้าว เพ่ือให้มีการบริหารจัดการ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมทั้งควรตั้งกองทุนมะพร้าว เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรหากมี
ปัญหาราคาตกต่ํา 

 ๒.๕ รัฐบาลควรมีมาตรการในการจัดการปัญหาของเกษตรให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหา 
ที่เกิดขึ้น 

 ๒.๖ ควรมีการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือหาแนวทาง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่น 

 ๒.๗ ควรมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและอํานาจ
ต่อรองให้เกษตรกร 
 
 ๑.๑๖ การร้องเรียนของชาวประมงโพงพางจังหวัดจันทบุรี 

  
 ครั้งที่ ๓๒ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

 คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนของชาวประมงโพงพางจังหวัดจันทบุรี โดยที่
ชาวประมงโพงพางเข้าร้องเรียนว่าพ้ืนที่ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เป็นพ้ืนที่ปากอ่าวชายฝั่งทะเล 
แบ่งเป็นพ้ืนที่ปุาชายเลน ๘๐% เป็นพ้ืนที่ชายฝั่ง ๑๐% และที่เหลือ ๑๐% เป็นพ้ืนที่เกาะ เนื่องจาก
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พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตําบลบางชันอยู่ในเขตปุาชายเลน ประกอบอาชีพประมงส่วนใหญ่จึงจําเป็นต้องใช้
เครื่องมือการประมงที่เรียกว่าโพงพาง และบางหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ ๒ ของตําบลบางชันนั้นมีพ้ืนที่
หมู่บ้านอยู่ในเขต ปุาชายเลน ๑๐๐% จึงไม่สามารถทําประมงวิธีอ่ืนใดได้เลยนอกจากการใช้เครื่องมือ
ดักสัตว์น้ําโพงพาง  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๑) 
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๑ เรื่อง “ห้ามใช้เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมาน หรือกั้นซู่รั้วไซมาน ลี่ หรือ
เครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกัน ทําการประมง” การประกอบอาชีพประมงโดยใช้
โพงพางจึงเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี ชาวประมงในเขตปุาชายเลน ณ ตําบลบางชัน  ให้
เหตุผลว่า พื้นทีข่องตําบลบางชันนั้นแตกต่างกว่าพ้ืนที่อ่ืน กล่าวคือ แม่น้ําและปากแม่น้ํามีลักษณะกว้าง
มาก การวางโพงพางของชาวประมงก็มิได้มีการวางขวางทั้งลําน้ําหากแต่วางกระจายเป็นจุด ๆ อวนที่ใช้
ก็มีลักษณะตาไม่ถี่ สัตว์น้ําวัยอ่อนสามารถลอดผ่านโดยไม่ติดดักโพงพางได้ การทําการประมงโดยใช้
โพงพางของคนตําบลบางชันมีมาเป็นร้อยปี ก่อนประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าวประกาศใช้ และที่
สําคัญเนื่องจากพ้ืนที่ตําบลบางชันเป็นพ้ืนที่ปุาชายเลน การทําการประมงโดยใช้โพงพางจึงค่อนข้างจะ
เป็นวิธีเดียวที่จะทําการประมงได้ ชาวตําบลบางชันจึงอยากขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบ
เหตุผลความจําเป็น ลักษณะชนิดและขนาดของสัตว์น้ํา ลักษณะการวางโพงพาง และลักษณะอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมาธิการฯ จึงได้ร้องขอให้กรมประมงลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเหตุผลความ
จําเป็นทางภูมิศาสตร์และหาทางช่วยเหลือ เช่น ฝึกสอนการประมงด้วยวิธีอ่ืนๆ ฝึกอาชีพ อ่ืนๆ พัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ และรายงานให้คณะกรรมาธิการทราบต่อไป 

 
 ๑.๑๗ การช่วยเหลือเกษตรกรด้านราคาสินค้าเกษตรโดยการประมูลในตลาดกลาง 

 
 ครั้งที่ ๓๔ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาและหา
แนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านราคาผลิตผลทางการเกษตรโดยประมูลในตลาดกลาง และ
แนวทางในการขยายตลาดต่างประเทศ เพ่ือส่งเงาะ ลําไย และส้มโอ ไปจําหน่ายในสาธารณรัฐเกาหลี 
โดยเชิญผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

กรมการค้าภายในดูแลและสนับสนุนตลาดกลางสินค้าเกษตรผักและผลไม้ มี ๒๑ แห่ง อยู่ใน 
๑๔ จังหวัด ซึ่งมีเอกชนเป็นเจ้าของ ส่วนตลาดประมูลปัจจุบันไม่ได้ดําเนินการ และแสดงความเห็นว่า
ตลาดประมูลกลางในต่างประเทศมีรัฐบาลเป็นเจ้าของ มีการกําหนดมาตรฐานสินค้าที่เข้ามาจําหน่าย
และมีผู้ซื้อรองรับที่แน่นอน ส่วนของไทยพ่อค้าจะไปซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรง แล้วนํามา
จําหน่ายยังตลาดกลาง 
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ในจังหวัดเชียงใหม่ มีตลาดกลางที่อยู่ในความสนับสนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ โดยมีชุมนุมสหกรณ์เป็นผู้บริหารงาน แต่ไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากมี
สินค้าเข้ามาปริมาณน้อย ขณะนี้กําลังหาเอกชนมาบริหารจัดการแต่ยังหาไม่ได้ โดยกรมจะปรับแผนงาน
เพ่ือความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 

กรมส่งเสริมการเกษตรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ปลอดภัยอยู่แล้วใน
ทุกกลุ่มสินค้า 

สภาพปัญหาคือผลผลิตที่ออกมาเน่าเสียง่าย เกษตรกรควรรวมกลุ่มและใช้เทคโนโลยีในการเก็บ
รักษาผลผลิตให้ได้นาน และมีการคัดคุณภาพของผลผลิต 

ประเทศไทยส่งผลไม้ไปจําหน่ายยังหลายประเทศ ส่วนสาธารณรัฐเกาหลีเป็นตลาดลําดับที่ ๑๐ 
ของไทย ซึ่งไม่ถึงร้อยละ ๑ ของปริมาณสินค้าที่ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท โดยผลไม้ที่กําลังผลักดันให้เปิดตลาดที่สาธารณรัฐเกาหลีในขณะนี้มีอยู่ ๓ 
ชนิด คือ ส้มโอ เงาะ และลําไย ซึ่งการส่งออกผลไม้ไปจําหน่ายยังสาธารณรัฐเกาหลีจะต้องผ่านการ
ทดสอบเรื่องสุขอนามัยก่อน โดยทางสาธารณารัฐเกาหลีจะพิจารณาอนุญาตทีละชนิด ซึ่งขณะนี้ได้ส่งผล
การตรวจวิเคราะห์ของส้มโอไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคมนี้ จะมีการประชุม Simultaneous 
Buy and Sell (SBS) ระหว่างไทยและเกาหลี โดยมีเรื่องนี้อยู่ในประเด็นการหารือด้วย ซึ่งจะมีการ
ผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดผลต่อไป 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. หากสามารถบริหารจัดการให้ระบบการประมูลมีมาตรฐาน เกษตรกรจะเป็นผู้ได้เปรียบด้าน

ราคา เพราะสามารถจําหน่ายสินค้าให้ทั้งผู้มีกําลังซื้อมากและผู้มีกําลังซื้อน้อย  ซึ่งแตกต่างจากระบบ
การต่อรองราคา ที่ทําให้เกษตรกรถูกกดราคาจากผู้ที่มีกําลังซื้อมาก  

๒. เวลาเข้าสู่ตลาดประมูล สินค้าต้องมีมาตรฐานเดียวกัน ทางราชการจึงควรกําหนดมาตรฐาน
ของสินค้าให้มีความแน่นอน เนื่องจากผลไม้ไทยที่ออกในช่วงเวลาต่างกัน จะมีคุณภาพต่างกัน 

๓. สินค้าเกษตรของไทยยังมีสารพิษตกค้างอยู่จํานวนมาก ควรมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือ
ผลิตสินค้าท่ีปลอดภัย   มีการทําคอนแทรกฟาร์มมิ่ง การประมูล แล้วนําไปสู่การโซนนิ่งในอนาคต  

๔. ส่วนราชการยังมีความเข้าใจในเรื่องตลาดกลางประมูลที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงควร
สร้างความเข้าใจและบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุข 

 
 ๑.๑๘ ขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าสินค้าเกษตรของไทยไปต่างประเทศ 

 
 ครั้งที่ ๕๖ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาขีด

ความสามารถในการแข่งขันและการค้าสินค้าเกษตรของไทยไปต่างประเทศ โดยเชิญผู้แทนกรมการค้า
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ภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้ 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการเจรจาเปิดตลาดการค้าเสรีระหว่างประเทศหรือ FTA  
นอกจากเจราจาเรื่องอัตราภาษีแล้วยังมีการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยพืชซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มี
การเจรจาเพ่ือให้เป็นไปตามความตกลงขององค์การการค้าโลก โดยการออกมาตรการใดๆ เกี่ยวกับ
สุขอนามัยต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ   

การออกมาตรการการนําเข้าส่งออกสินค้าเกษตรที่จะออกในฤดูกาลต่อไป เช่น ทุเรียน ทาง
กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกระทรวงไปแล้วเป็นมาตรการขั้นพ้ืนฐานภายใต้กรอบกติกา
สากล เช่น การออกใบสุขอนามัยขึ้นทะเบียน เป็นต้น กรณีการออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
ทางกรมมีหลักการโดยจะออกใบอนุญาตไปก่อนแล้วค่อยมาตรวจสอบภายหลัง เพื่อให้การส่งออกเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีการส่งเสริมการระบายสินค้าหลายช่องทาง อาทิ งาน
แสดงสินค้าภายในประเทศ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การจัดงานแสดงสินค้าไทยใน
ต่างประเทศ ฯลฯ แผนการที่จะดําเนินการต่อไปคือการจัดโรดโชว์ (Road Show) ที่อินเดีย ดูไบและ
พม่าเพ่ือเป็นการกระจายสินค้า อีกทั้งขณะนี้ทางกรมได้มองหาตลาดใหม่ๆ เพ่ือกระจายสินค้าให้มากขึ้น
โดยคาดว่าจะเจาะตลาดในจีนเนื่องจากยังมีความต้องการสูง 

กรมการค้าภายในดูแลระบบตลาดซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการไม่บริโภคผลผลิตในประเทศว่ามี
ปัญหาอุปสรรคใดแล้วดําเนินการแก้ไขให้ตรงจุด เช่น ปัญหาการนิยมบริโภคหอมแดงจากอินโดนีเซีย
มากกว่าไทยเนื่องจากปอกง่ายหัวใหญ่กว่าหอมแดงไทย ทางกรมแก้ไขโดยการจัดกิจกรรมให้เกษตรกร
ในท้องที่รวมกลุ่มปอกหอมแดงในเวลาว่างรวบรวมส่งโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และอาจมีการ
ส่งเสริมแปรรูปเป็นหอมเจียวเพ่ือขยายระบบตลาดให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการร่วมมือกับอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยในท้องที่จัดการอบรมปอกหอมแดงให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย ส่วนขั้นตอนที่จะดําเนินการ
ต่อไปคือการประมาณการต้นทุนในการตั้งจุดเพ่ือดําเนินกิจกรรมข้างต้นและขยายไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

กรณีการตรวจสอบระบบตลาดมีการดําเนินการตรวจสอบสารพิษตกค้างผลผลิตที่นําเข้ามาขาย
และจัดอบรมผู้ค้าในตลาดให้มีความรู้ในการคัดเกรดสินค้า การตรวจสอบสารพิษตกค้างและการบรรจุ
หีบห่อ เพื่อให้สินค้ามีมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเมื่อประสบปัญหา

ภาษีหรืออุปสรรคต่างๆ เกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกและควรให้ความรู้แก่ผู้ส่งออกให้มากยิ่งขึ้น 
๒. กรมการค้าต่างประเทศออกใบอนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับการส่งออกให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ส่งออก  
๓. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศช่วยหาตลาดใหม่ๆ เพ่ือเป็นช่องทางในการระบาย

สินค้าให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทําได้ 
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๔. กรมการค้าภายในสนับสนุนเรื่องการค้าภายในประเทศเพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะเรื่องสารพิษตกค้างและควรสนับสนุนเรื่องการออกแบบหีบห่อ (Packing) ให้ได้มาตรฐาน 

๕. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงคมนาคม ร่วมกันดําเนินงานอย่างบูรณาการในเรื่องการส่งออกสินค้า 
เพ่ือให้ระบบการผลิตสอดคล้องกับระบบตลาด 

 
 ครั้งที่ ๕๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรของไทยไป

ต่างประเทศ และติดตามผลการดําเนินงานการปูองกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก โดยเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม คือ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ และสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

ผลไม้ส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ทุเรียน ซึ่งมีจีนเป็นคู่ค้าสําคัญและเป็นผลไม้ที่มีศักยภาพในการ
ส่งออกสูง ลําไยและมังคุดมีจีนเป็นคู่ค้าสําคัญ เงาะ มะม่วง สับปะรด และลองกองมีเวียดนามและ
กัมพูชาเป็นคู่ค้าสําคัญ สําหรับผลไม้ภาคตะวันออกที่มีผลผลิตออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึง
มิถุนายนจะมีการกระจายผลผลิตบางส่วนออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน คือ กัมพูชา  เวียดนาม แต่ประสบ
ปัญหาเรื่องด่านปิดเร็วทําให้สามารถส่งผลไม้ออกไปได้ทันเวลา 

มาตรฐานสินค้าเกษตรมีหลายมาตรฐาน เช่น ระดับฟาร์มมีมาตรฐาน GAP และ COC โรงงาน
คัดบรรจุหรือโรงงานผลิตมีมาตรฐาน GMP/HACCP และการส่งออกเป็นไปตามกฎระเบียบประเทศคู่ค้า
มาตรการสุขอนามัยพืช (5p5) อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังประสบปัญหาหลายประการอันเป็น
อุปสรรคต่อการส่งออก เช่น เกษตรกรขาดความรู้ในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ผู้ประกอบการใช้วิธีสวมสิทธิกับผลผลิตของเกษตรกร ที่ผ่านมาการรับรอง GAP ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน
ตามข้อกําหนด เช่น ขนาดเล็กเกินไป น้ําหนักน้อยเกินไป เป็นต้น 

คณะกรรมาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ และกรมการค้าภายใน ประสาน 
ช่วยเหลือผู้ส่งออกระบายสินค้าออกต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาต้องทําอย่างเป็นระบบ และ

ทําให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๒.  สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร และกรม 
ส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้แก่เกษตรกรอย่าง

ทั่วถึง 
๓.    สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยได้สะท้อนปัญหาและข้อเท็จจงริเกี่ยวกับผลไม้อย่าง

ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของเกษตรกรและผู้ส่งออก 
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 ๑.๑๙ การบริหารการจัดการล าไย 
 
 ครั้งที่ ๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการลําไย ซึ่งนายประเทือง คงรอด รอง

ประธานและเลขานุการเครือข่ายผู้ปลูกและผู้ผลิตลําไยภาคเหนือเป็นผู้ร้องเรียน โดยเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยนายประเทือง คงรอด ได้นําเสนอปัญหาโดยสรุปคือ 

๑.  เรื่องคุณภาพลําไยภาคเหนือที่มีคุณภาพต่ํา จนไม่สามารถคัดเกรดเพ่ือส่งออกได้  
๒. เรื่องต้นทุนการผลิตลําไย ซึ่งปัจจุบันราคาต้นทุนเฉลี่ยประมาณ ๒๐- ๑๕ และ ๑๐ บาท

ตามคุณภาพ ในขณะที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรคิดในอัตราเฉลี่ย ๑๕.๕ บาท 
๓. เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ และคณะอนุกรรมการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ครบ คือขาดผู้แทนกรมส่งเสริม
การส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ผู้แทนกรมศุลกากร 

๔. เรื่องการขาดการบูรณาการในการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทําให้การทํางานไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

๕.  ปัญหาประเทศอินโดนีเซียได้มีการลดโควตาการนําเข้าลําไยของไทยลง ส่วนประเทศจีนก็มี
ปัญหาการเข้มงวดในเรื่องสารซัลเฟอร์ ที่ไม่ให้เกิน ๕๐ ppm  

๖. ปัญหาเรื่องลําไยอบแห้ง โดยเฉพาะลําไยในฤดูกาล ที่ปริมาณ ๖๐ % จะต้องนําไปอบแห้ง 
และปัจจุบันตลาดลําไยอบแห้งเป็นตลาดผูกขาดของพวกนายทุน  

๗. ปัญหาเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อม  
จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น นายอนันต์ ผลอํานวย กรรมาธิการได้แสดงความเห็นว่า

ได้รับทราบข้อมูลทั้งหมดแล้ว และจากการที่ได้ร่วมเดินทางไปกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เพ่ือมอบนโยบายให้กับข้าราชการในกระทรวง ซึ่งก็ได้มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าว และรับที่จะ
จัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือกําหนดนโยบายแก้ไขปัญหาลําไยทั้งระบบ
ต่อไป 

คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรม

วิชาการเกษตร กรมชลประทาน รวมทั้งจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดฝึกอบรม
เรื่องการปลูกและการผลิตลําไยแบบครบวงจรให้กับเกษตรกรในภาคเหนือ ทั้งเรื่องพันธุ์  ดิน น้ํา ปุ๋ย 
และการใช้สารเคมีให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด  

๒. กระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะกรมการค้าภายใน ดําเนินการจัดหาตลาดภายในประเทศ 
รวมทั้งตลาดตามแนวชายแดน และให้กรมการค้าต่างประเทศ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
หาตลาดในต่างประเทศเพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการส่งออกลําไย 
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๓. หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้อง คือกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย เร่งดําเนินการในเรื่องการจัดทําโซนนิ่งการปลูกลําไยให้มีคุณภาพ และจําหน่ายได้
ในราคาที่สูง 

๔. ประสานงานให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และจังหวัดแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าว
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตลําไยออกเป็นจํานวนมาก 

๕. ให้กรมการค้าต่างประเทศดําเนินการเพ่ือหาตลาดใหม่ ๆ ในการส่งออกลําไย รวมทั้ง
ประสานงานกับประเทศคู่ค้าเดิมเพ่ือส่งออกลําไยให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอินโดนีเซีย จีน และ
เวียดนาม  

๖. กรมการค้าภายในให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการส่งออกลําไยภาคเหนือไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้านในบริเวณตามแนวชายแดนให้มากที่สุด 

๗. กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการค้าภายในให้การสนับสนุนเรื่องการแปรรูปลําไยเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าของเกษตรกรให้มากที่สุด 
 
 ๑.๒๐ แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการรับจ าน าข้าว 

 
 ครั้งที่ ๓๓  วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมพิจารณาศึกษาหาแนวทางการ

แก้ไขปัญหาโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ โดยเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

ผู้แทนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้รับจํานําข้าวปริมาณ ๑๑.๑๑ ล้านตัน โดยใช้วงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และ
ต่อมาได้ขอขยายวงเงินงบประมาณเพ่ิมอีก ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อรองรับข้าวเปลือกนาปรังพิเศษ โดย
คาดว่าจะมีจํานวนประมาณ ๒.๒ ล้านตัน และเพ่ิมวงเงินงบประมาณเป็น ๑๙๓,๙๑๐ ล้านบาท 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามเสนอ ทว่าเมื่อได้ดําเนินโครงการไปแล้วกลับมีปริมาณข้าวเข้าสู่ระบบ
มากกว่า ๑๓.๓๑ ล้านตัน ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ทําให้มีเกษตรกรนําข้าวเข้าร่วมโครงการมากกว่า
ปริมาณที่มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงได้เสนอ
เรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาอนุมัติและได้นําเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ืออนุมัติต่อไป แต่ปัจจุบันคณะรัฐมนตรียังมิได้มีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าว  ธ.ก.ส. 
จึงสามารถใช้จ่ายเงินในโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ตามจํานวนเดิมที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้คือ ๑๙๓,๙๑๐ ล้านบาท และคาดว่าจะจ่ายเงินครบวงเงินงบประมาณภายใน
ศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ จึงอาจทําให้เกษตรกรที่มีใบประทวนบางส่วนอาจไม่ได้รับเงิน 
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ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวนา
ปรังปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้ 

เดิมกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่าจะมีข้าวเข้าสู่โครงการรับจํานําปีการผลิต 
๒๕๕๔/๒๕๕๕ ปริมาณ ๑๓.๓๑ ล้านตัน ภายหลังจึงได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า จะมี
ข้าวนาปรังพิเศษเข้าร่วมโครงการรับจํานําอีกประมาณ ๓ ล้านตัน รวมเป็น ๑๖.๓๑ ล้านตัน ทว่าเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินโครงการกลับมีข้าวเข้าสู่ โครงการรับจํานําเพียง ๑๔.๖ ล้านตัน 
คณะรัฐมนตรีจึงสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาทบทวนปริมาณ และวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้
ดําเนินโครงการรับจํานําตามจริง กระทรวงพาณิชย์จึงสรุปและเสนอปริมาณข้าวและวงเงินงบประมาณ
ที่ได้ดําเนินโครงการรับจํานําข้าวนาปรัง ปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว 

กระทรวงพาณิชย์ได้แก้ไขปัญหาหนังสือการแจ้งเวียนมติของคณะกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในระยะเวลากระชั้นชิด โดยการประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าเพื่ออํานวยความสะดวกให้เกษตรกรได้ทันเวลา 

คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
๑. หากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ จะมีมติในเรื่องใดควรแจ้งให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทราบและให้เวลาในการปฏิบัติตามมตินั้น อย่างน้อย ๑๕ วัน 
๒. คณะรัฐมนตรีควรเร่งพิจารณาอนุมัติขยายกรอบระยะเวลา และวงเงินงบประมาณของ

โครงการรับจํานําข้าวนาปรังปีการผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเสนอ 
เนื่องจากมีเกษตรจํานวนมากที่มีใบประทวนไม่สามารถข้ึนเงินจาก ธ.ก.ส. ได้ 

๓. การออกหนังสือรับรองเกษตรกร การทําประชาคม การออกใบประทวน และการออก
ใบรับรองต่าง ๆ ต้องมีมาตรฐานมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้  หากพบ
เจ้าหน้าที่ผู้ใดทุจริตต้องลงโทษทางวินัยและดําเนินคดีตามกฎหมายถึงท่ีสุด 

๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรบูรณา
การทํางานร่วมกัน เพ่ือให้ผลปฏิบัติงานเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

๕. ต้องเข้มงวดปูองกันมิให้มีการลักลอบนําข้าวจากต่างประเทศมาสวมสิทธิเข้าร่วม
โครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาล 

๖. โกดังที่ใช้เก็บรักษาข้าวที่เข้าโครงการรับจํานําของรัฐบาลต้องมีความพร้อมสามารถเก็บ
รักษาข้าวได้อย่างมีคุณภาพไม่เกิดความเสียหาย 

 
 ครั้งที่ ๓๗ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

คณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามโครงการรับจํานําข้าว โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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๑. กรณีท่ีปีนี้มีการส่งออกข้าวได้น้อยลง แต่ได้มูลค่าสูงสุด เนื่องจากประเทศไทยส่งออกข้าวที่
มีคุณภาพและราคาสูง ไนจีเรียได้นําเข้าข้าวจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจาก ๓๐๐,๐๐๐ ตัน เป็น 
๕๐๐,๐๐๐ ตัน และระงับการข้ึนภาษีการนําเข้าข้าว 

๒. การรับจํานําข้าวนาปี ๕๕/๕๖ เริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ วงเงิน ๒.๔ หมื่นล้าน ข้าวเปลือก ๑๕ ล้านตัน โดยรัฐบาลจัดหาเงิน
เพ่ิมให้ ๑.๕ หมื่นล้าน ทางองค์การคลังสินค้าได้เปิดรับสมัครโรงสีและจุดรับจํานําแล้วจํานวน ๕๔๗ โรง 
รับจํานําข้าวแล้วจํานวน ๑ ล้านตัน 

๓. ส่วนเกษตรกรที่ได้รับเงินจากโครงการล่าช้า เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยทําให้ผลผลิต
เสียหาย พอน้ําลดเกษตรกรก็เริ่มปลูกข้าวซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาลรับจํานําข้าวนาปรัง จึงมีการเปิดรับ
จํานําข้าวนาปรังรอบพิเศษ โครงการรับจํานําข้าวนาปรังในปีการผลิต ๕๔/๕๕ จึงรวมเป็น ๒ รอบ ทํา
ให้มีปริมาณข้าวเข้าร่วมโครงการจํานวนมากกว่าที่กําหนดไว้ จึงต้องรอมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพ่ิมเติม
เป็น ๑๓.๓๑ ล้านตัน ต่อมามีมติให้ปรับปริมาณข้าวในโครงการเพ่ิมอีก ๑๔.๗ ล้านตัน สืบเนื่องจาก
กรณีดังกล่าวการจ่ายเงินแก่เกษตรกรจึงล่าช้า 

๔. แผนการรองรับข้าวที่จะออกสู่ตลาด องค์การคลังสินค้าประกาศรับสมัครโกดังคลังสินค้า
กลางเข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้มีจํานวนปริมาณที่รองรับได้ ๓ แสนกว่าตัน ส่วนเรื่องสต๊อกในปีการ
ผลิตที่ผ่านๆ มามีข้าวในสต๊อกภาพรวมปริมาณ ๗ ล้านตัน ซึ่งจะมีการเร่งระบายโดยกรมการค้า
ต่างประเทศ 

 
 ครั้งที่ ๔๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาติดตามผลการดําเนินการตรวจสอบเครื่องวัดค่า

ความชื้นในการรับซื้อและรับจํานําข้าวของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ ในโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาล 
โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน และองค์การคลังสินค้าเข้าชี้แจงข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการ สรุป
สาระสําคัญได้ดังนี้ 

๑. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลได้ร้องเรียนถึงการหักค่าความชื้นจาก
โรงสีที่เข้าร่วมโครงการว่ามีความไม่เป็นธรรม ซึ่งส่วนหนึ่งมีปัญหาจากเครื่องวัดความชื้นที่ไม่ได้
มาตรฐาน และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัดต่าง ๆ รวมถึงเครื่องวัด
ความชื้นนั้นไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามหากมีการตรวจสอบพบว่าเครื่องวัดความชื้นที่ไม่ได้มาตรฐาน
เจ้าหน้าที่จะดําเนินการเป็น ๒ กรณีด้วยกัน กล่าวคือ กรณีที่เครื่องวัดความชื้นนั้นใช้งานไม่ได้มาตรฐาน
เพราะปัญหาทางเทคนิคซึ่งไม่ได้เป็นความตั้งใจของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่จะสั่งให้มีการแก้ไขให้
ถูกต้องเว้นแต่เป็นเครื่องวัดความชื้นรุ่นที่แก้ไขไม่ได้จะไม่ให้คํารับรองใช้งาน และกรณีที่เครื่องมีลักษณะ
ครุฑขาดหรือนอกเหนือจากครุฑขาดแล้วมีอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดโดยมี
ลักษณะเจตนาเอาเปรียบประชาชน จะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒ 
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มาตรา ๗๐ ซึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้ งจําทั้งปรับ และ
หากมีลักษณะเป็นการฉ้อโกง ต้องดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา  

๒. คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับปัญหาข้างต้น
ในระยะยาว ดังนี้ 

- ควรให้ท้องถ่ินมีส่วนรวมในการตรวจสอบเครื่องวัดความชื้น 
- ควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่ประจําตามจุดรับจํานําให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่อง

ชั่งตวงวัด  
- ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดให้มีอัตราที่แคบลง เพ่ือ

ไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ 
 
 ครั้งที่ ๕๙ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 คณะกรรมาธิการได้พิจารณาผลการตรวจสอบสต๊อกข้าวในโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาล 

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม คือ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และองค์การ
คลังสินค้า สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

 กรมการค้าภายใน ได้ชี้แจงข้อมูลต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) 
ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือขององค์การคลังสินค้าและ
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร โดยมี  พลตํารวจตรี ธวัช    บุญเฟ่ือง  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝุายการเมือง 
เป็นประธานคณะทํางาน จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบทั้งหมด ๒,๑๒๒ จุด เป็นโรงสี ๗๕๕ โรง คลังกลาง 
๑,๓๖๗ แห่ง ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีความผิดปกติ ๒๗ จุด และดําเนินคดีต่อโรงสี ๔ โรงใน
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ในข้อหายักยอกทรัพย์  

 องค์การคลังสินค้า ได้ชี้แจงข้อมูลสต๊อกข้าวในโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ๕๔/๕๕ 
ปริมาณรับจํานํา ๔.๙ ล้านตันเศษ สีแปรสภาพได้ข้าวสาร ๓.๒ ล้านตัน ระบายไปแล้วคงเหลือข้าวสาร
ในคลังกลาง ๑.๓๙ ล้านตัน และคงเหลือที่ยังไม่ได้สีแปรสภาพ  ๒ แห่ง ได้แก่ ๑.โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ๕,๐๐๐ ตัน ซึ่งถูกดําเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ ๒.ตลาดกลางสินค้าเกษตร 
จังหวัดสุโขทัย ๒๕,๐๐๐ ตัน เป็นข้าวเสื่อมคุณภาพ ส่วนโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังปี ๕๔/๕๕ 
ปริมาณรับจํานํา ๑๑.๓ ล้านตันเศษ สีแปรสภาพได้ข้าวสาร ๗.๓๙ ล้านตัน ระบายไปแล้วคงเหลือ
ข้าวสารในคลังกลาง ๔.๒๓ ล้านตัน  

 ปัจจุบันโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปี ๕๕/๕๖ มี ๒ รอบ ปริมาณรับจํานํา ๑๖ ล้านตัน
เศษ นําไปสีแปรสภาพ ๑๕ ล้านตันเศษ ได้ข้าวสาร ๙.๙ ล้านตันเศษ เก็บในคลังกลาง ๖.๔ ล้านตัน อยู่
ระหว่างการส่งมอบ ๐.๙๔ ล้านตัน ส่วนที่เหลือมีการระบายโดยกรมการค้าต่างประเทศ สําหรับปัญหา
ในการรับจํานําข้าวของ อ.ค.ส. คือ จํานวนคลังสินค้าที่จะรองรับปริมาณข้าวสารยังไม่เพียงพอ 
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คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้สรุปผลการประชุมและมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 

๑. องค์การคลังสินค้าควรดําเนินการจัดหาคลังสินค้าในการเก็บข้าวสารให้เพียงพอกับนโยบาย
ของรัฐบาล 

๒. องค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร และกรมการค้าต่างประเทศ ต้องดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพข้าวสารอย่างเข้มงวด 

๓.  กรมการค้าต่างประเทศควรเร่งดําเนินการระบายข้าวสาร จํานวน ๙.๙๔ ล้านตัน โดย
เร่งด่วน 

๔. ขอให้กรมการค้าภายในประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรและกรมอนามัยในการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรมยาข้าวโดยใช้สารอลูมิเนียมฟอสไฟด์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และไม่มี
สารพิษตกค้างต่อร่างกายโดยเร่งด่วน 

๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางฯ ในโครงการรับจํานําข้าว กรรมาธิการมีความเห็นว่าควรให้
ผู้แทนชาวนาเป็นกรรมการร่วมด้วย   

๖. รัฐบาลควรดําเนินการอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับปัญหาการสวมสิทธิในโครงการรับจํานําข้าว 
 
 ครั้งที่ ๖๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมพิจารณาศึกษานโยบายโครงการ

รับจํานําข้าวของรัฐบาลฤดูกาลผลิตข้าวนาปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ในประเด็นเรื่องราคารับจํานําข้าว โดยเชิญ
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร องค์การคลังสินค้าและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมประชุม 

สืบเนื่องจากรัฐบาลจะปรับลดราคารับจํานําข้าวในฤดูกาลผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ลงเหลือ 
๑๒,๐๐๐ บาทต่อตัน ทําให้เกษตรกรเกิดความไม่พอใจ ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมเพ่ือหา
แนวทางกําหนดราคารับจํานําโดยพิจารณาให้สัมพันธ์กับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ซึ่งในขณะนี้การ
กําหนดราคารับจํานําสําหรับฤดูกาลผลิตดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติ 

ในส่วนการจัดทําโซนนิ่ง ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการชี้แจงแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุก
จังหวัด โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะปลูกใดไม่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวอาจมีการส่งเสริมให้ปลูกอ้อย
แทน  จากการประสานงานกับโรงงานผู้ผลิตอ้อยและน้ําตาลยังขาดแคลนผลผลิตที่จะนํามาเป็นวัตถุดิบ 
แต่ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความสมัครใจของเกษตรกร อีกทั้งในขณะนี้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังอยู่
ระหว่างการหาแนวทางและมาตรการจูงใจเพ่ือให้เกษตรกรหันมาเข้าร่วมโครงการนี้ เช่น การให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ําแก่เกษตรกร     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายนี้ กระทรวงเกษตรฯ 
พร้อมจะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับข้อมูลต้นทุนการผลิต ตลอดจนความรู้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีการ
ผลิตเพ่ือถ่ายทอดให้กับเกษตรกร 

คณะกรรมาธิการได้สรุปแนวทางเสนอแนะ ดังนี้ 
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๑. คณะกรรมาการนโยบายข้าวแห่งชาติ หาข้อสรุปในส่วนของราคารับจํานําข้าวฤดูกาล
ผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ วงเงินการรับจํานําข้าวต่อราย คุณสมบัติของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชนิดพันธุ์
ข้าวที่จะรับจํานําก่อนเริ่มดําเนินการตามโครงการรับจํานําเพ่ือให้เกษตรกรทราบถึงหลักเกณฑ์ใน
เบื้องต้นก่อน 

๒. กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการคิดต้นทุนการผลิตข้าวโดยแยกประเภทตามพันธุ์ข้าว
และคิดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์การคํานวณแยกตามพ้ืนที่ในและนอกชลประทาน อีกทั้ง
ดําเนินการจัดทําโซนนิ่งในการปลูกข้าวให้เหมาะสมและตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ชัดเจน
เพ่ือปูองกันการสวมสิทธิ อีกทั้งโครงการจัดทําบัตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart  Farmer) โดยนํา
ทะเบียนข้อมูลเกษตรกรที่แจ้งแก่หน่วยงานเข้าไปไว้ในฐานข้อมูลบัตรประชาชนของกระทรวงมหาดไทย 
จึงจําต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนดําเนินการ 

๓. กรมการค้าภายในดําเนินการจัดหาตลาดในการขายข้าวให้มากขึ้นและต้องร่วมมือกับ
กรมการค้าต่างประเทศในการระบายสต๊อกข้าวก่อนเข้าสู่ฤดูกาลผลิตรอบใหม่ 

๔. องค์การคลังสินค้าบริหารจัดการโครงการจํานําข้าวให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและ
จัดหาคลังสินค้าให้เพียงพอเพ่ือรองรับผลผลิตที่จะเข้าสู่โครงการ 

๕. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับกระทรวงการคลังหาข้อสรุปวงเงิน
การรับจํานําข้าวและวงเงนิที่กระทรวงการคลังจะคํ้าประกัน 

 
 ครั้งที่ ๖๖ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 

๒๕๕๖/๒๕๕๗ โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
กรมส่งเสริมการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

ผู้แทนกรมการค้าภายใน ได้ชี้แจงข้อมูลว่า รัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายรับจํานําข้าวเปลือกจาก
รับจํานําทุกเม็ดเป็นรับจํานําตามใบรับรองผลผลิต วงเงินงบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยจะเริ่ม
โครงการรับจํ านํ าข้ าว เปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ในวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่ ง
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติกําหนดหลักเกณฑ์การรับจํานําข้าวเปลือกนาปี โดย
จะรับจํานําที่ราคา ๑๕,๐๐๐ บาทต่อตัน จํากัดวงเงินรับจํานําไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน 
สําหรับข้าวเปลือกนาปรัง จะรับจํานําที่ราคา ๑๓,๐๐๐ บาทต่อตัน จํากัดวงเงินรับจํานําไม่เกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน 

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ชี้แจงข้อมูลหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะรับขึ้น
ทะเบียนเป็นครัวเรือนตามเอกสารสิทธิ์ที่นํามาแสดง กรณีครัวเรือนต้องการกระจายสิทธิ์ให้กับเครือ
ญาติ กรมส่งเสริมการเกษตรมีมาตรการให้ขอขยายครัวเรือนได้หากอาศัยอยู่คนละทะเบียนบ้าน ส่วน
กรณีที่อาศัยอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันแต่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสองครัวเรือน มีหลักเกณฑ์ว่าจะต้อง
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แยกกันทํามาหากินและกํานัน/ผู้ใหญ่บ้านต้องรับรองการขอขยายครัวเรือนจากหนึ่งหลังคาเป็นสอง
หลังคาเพ่ือเสนอให้กรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติเพ่ิมเติมเป็นครัวเรือนใหม่ได้ 

สําหรับกรณีเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ กันยายน ๕๖ จํานวน ๔,๐๐๐ 
กว่าราย ผลผลิตประมาณ ๕๔,๐๐๐ ตัน เป็นเกษตรกรที่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต ๕๕/๕๖ ซึ่งปิดรับจํานําวันที่ ๑๕ กันยายน ๕๖ และโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
ปีการผลิต ๕๖/๕๗ ซึ่งจะเริ่มวันที่ ๑ ตุลาคม ๕๖ โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) จะ
พิจารณาช่วยเหลือต่อไป 

ผู้แทนองค์การคลังสินค้า ได้ชี้แจงข้อมูลว่า โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๕๕/๕๖ ณ 
วันที่ ๑๐ กันยายน ๕๖ รอบที่ ๑ ปริมาณการรับจํานํา ๑๑.๔๘ ล้านตัน รอบที่ ๒ ปริมาณการรับจํานํา 
๖.๙๒ ล้านตัน รวมทั้งสิ้น ๑๘.๐๔๐ ล้านตัน เป็นข้าวเปลือกสั่งสีแปรจํานวน ๑๗.๕๐๙ ล้านตัน ได้
ข้าวสาร ๑๑.๓๕๑ ล้านตัน ส่วนที่เหลือข้าวเปลือกอยู่จํานวน ๐.๕๓ ล้านตัน อยู่ระหว่างสั่งสีแปร จะได้
ข้าวสารประมาณ ๐.๓ ล้านตันเศษ 

สําหรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต ๕๖/๕๗ คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิต
ข้าวเปลือกนาปีจะมีประมาณ ๑๐.๕ ล้านตัน 

ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้สรุปผลการดําเนินโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ รอบที่ ๑ จ่ายเงินไปทั้งสิ้น ๒๒๖,๕๒๔ ล้านบาทเศษ จํานวน 
๑,๓๓๒,๕๓๓ ราย รอบท่ี ๒ จ่ายเงินไปทั้งสิ้น ๕๒,๕๘๑ ล้านบาท จํานวน ๓๑๒,๐๐๐ รายเศษ 

คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ควรพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าว

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ กันยายน ๕๖ จํานวน ๔,๐๐๐ ราย เป็นการเร่งด่วน 
๒. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ควรพิจารณาทบทวนนโยบายรับจํานํา

ข้าวเปลือกในราคาที่คุ้มต่อต้นทุนการผลิต 
๓. กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และกรม

ชลประทาน ควรให้การสนับสนุนงานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพข้าว โดยเฉพาะข้าวปลอดสารเคมี ซึ่งจะ
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวไทยในตลาดโลก 

๔. รัฐบาลควรมีมาตรการสนับสนุนจัดการระบบข้าวของชุมชนด้วยตนเองและสร้างตลาดข้าว
โดยชุมชนชาวนา สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนชาวนาเพ่ือให้เกิดการสร้างตลาดเองในเบื้องตน 
หรือมีช่องทางในการจําหน่ายข้าวที่หลากหลาย 

๕. รัฐบาลควรให้ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพข้าวเพ่ือยกระดับราคา ให้การอุดหนุนเพ่ือ
พัฒนาผลผลิต ในการรวมกลุ่มกันสร้างความเข้มแข็งเพ่ือให้ผลผลิตเพียงพอต่อการส่งออก และกําหนด
มาตรการลดพ้ืนที่การปลูกข้าว โดยให้ปลูกข้าวในเขตชลประทานเท่านั้น 

๖. รัฐบาลควรกําหนดพื้นที่การเกษตร โดยลดพ้ืนที่การเกษตรและลดสารเคมีอย่างจริงจัง เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันในด้านคุณภาพข้าวต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อน  
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๗. รัฐบาลควรเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องข้าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 

๘. กรมการค้าภายในควรสนับสนุนกลไกการตลาดและการค้าข้าวอย่างแท้จริง โดยไม่ปล่อยให้
พ่อค้าคนกลางเป็นผู้กําหนดราคาและแสวงหาช่องทางผ่านกลไกการตลาด 
 
 ๑.๒๑ แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวและมันส าปะหลังที่ไม่ได้
รับใบประทวน 

 
 ครั้งที่ ๒๒ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาหาแนวทาง

ช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าว และมันสําปะหลังที่ไม่ได้รับใบประทวนจาก
เจ้าหน้าที่โดยเชิญผู้แทนจากกรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร และ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้แทนกรมการค้าภายใน ได้ชี้แจง
ข้อมูลโดยสรุปคือ เรื่องการรับจํานําข้าว ในส่วนของการออกใบประทวนนั้น องค์การคลังสินค้า และ
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร จะเป็นหน่วยปฏิบัติในเรื่องของการออกใบประทวน ซึ่งปัญหาที่มีการออก
ใบประทวนของเจ้าหน้าที่ล่าช้านั้นเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ซึ่งก็ได้แก้ไขปัญหาไปแล้วสําหรับข้าว
นาปี ส่วนข้าวนาปรังเท่าที่ทราบไม่มีปัญหาเรื่องการออกใบประทวน แต่ในส่วนที่มีปัญหาเรื่องการออก
ใบประทวนล่าช้าคือข้าวนาปีของจังหวัดบุรีรัมย์ มีที่เกษตรกร ๔๖๐ คน มาร้องเรียนว่าไม่ได้รับใบ
ประทวน และเมื่อกรมการค้าภายในส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าเป็นการทุจริตในเรื่องของการสวม
สิทธิ ในการรับจํานําที่ท่าข้าว ในอําเภอหนองกี่ แต่ปัจจุบันปัญหาได้คลี่คลายไปแล้ว โดยองค์การ
คลังสินค้า (อคส.) ได้รับที่จะไปติดตามดูแล ซึ่งถ้าเป็นข้าวของเกษตรกรจริงก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการ  
สวมสิทธิ เนื่องจากทางจังหวัดได้มีการตรวจสอบในระดับหนึ่งแล้ว จากนั้นทาง อคส. จะรับรองให้ 

ส่วนโครงการรับจํานํามันสําปะหลังนั้นไม่มีปัญหา ยกเว้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ยังไม่สามารถ
ออกใบประทวนให้ได้ แต่ก็ได้ประสานงานกับทางจังหวัดและ อคส. ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถออกใบ
ประทวนได้ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายไปแล้ว 

และในส่วนขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้เปิดจุดรับจํานําเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
ขณะนี้ได้เปิดจุดรับจํานําไปแล้ว ๔๓๐ แห่ง ออกใบประทวนให้กับเกษตรกรเพ่ือไปรับเงินแล้วสองล้าน
เจ็ดแสนกว่าตัน มีการสั่งให้สีแปรข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ๔ ครั้ง และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ
ส่วนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับข้าวคือเรื่องความชื้น เนื่องจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวสดเป็นส่วนใหญ่จึงทํา
ให้ถูกหักน้ําหนักออก ซึ่งทาง อคส. ได้ดําเนินการหักน้ําหนักตามหลักเกณฑ์ในอัตราที่รัฐบาลกําหนด 
คือรับจํานําข้าวเปลือกในอัตราความชื้น ๑๔% หากมีความชื้นเกินก็จะหักน้ําหนักในอัตรา ๑% ต่อ ๑.๕ 
กก. ในขณะที่ข้าวของเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีความชื้นประมาณ ๓๐% เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกร
มักจะเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเก็บเกี่ยว ทําให้มีความชื้นและสิ่งเจือปนสูง ส่วนโครงการ รับจํานํา มัน
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สําปะหลัง ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เนื่องจากก่อนหน้านั้นสถานการณ์ราคามัน
สําปะหลังค่อนข้างสูงและจนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ได้รับจํานําหัวมันสดไปแล้ว ห้าล้านห้าแสนกว่าตัน 
และเมื่อแปรรูปเป็นมันเส้นแล้วจะได้ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนกว่าตัน และเป็นแปูงมันสามแสนเก้า
หมื่นกว่าตัน โดยมีลานมันเข้าร่วมโครงการ ๕๖๔ ลานมัน มีโรงงานแปูงมัน ๕๒ แห่ง 
 
 ๑.๒๒ การศึกษาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 

 
 ครั้งที่ ๔๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาเรื่องต้นทุนการ

ผลิตอาหารสัตว์ของประเทศไทยกับประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน โดยเชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

ปัญหาราคาต้นทุนอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น รัฐบาลประกันราคา
ผลผลิตทางการเกษตรทําให้ต้นทุนวัตถุดิบราคาสูงขึ้น  จึงเป็นเหตุให้ราคาอาหารสัตว์ภายในประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้นตาม  เช่น กากถั่วเหลืองปรับราคาจากเดิมราคา ๑๒ - ๑๓ บาท/กก.  เป็น ๒๑ บาท/กก. 
แต่ไทยยังมีข้อได้เปรียบอาหารสัตว์จากประเทศเพ่ือนบ้านเนื่องจากอาหารสัตว์ของไทยมีคุณภาพดีกว่า
แต่สิ่งที่ภาครัฐควรเร่งหาวิธีแก้ไข คือ ปัญหานักลงทุนในประเทศเคลื่อนย้ายเงินลงทุนออกไปลงทุนใน
ประเทศเพ่ือนบ้านและพัฒนาทําอาหารสัตว์จนมีคุณภาพใกล้เคียงกับไทย ซึ่งผู้แทนจากสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ได้ชี้แจงต่อปัญหาดังกล่าวว่า  คณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้ควบคุมปริมาณ
การนําเข้าและส่งออกอาหารสัตว์ตลอดจนการเก็บภาษี ซึ่งอาหารสัตว์ที่มีปริมาณมากภายในประเทศ  
ได้แก่ ข้าวโพดและกากถ่ัวเหลือง ซึ่งข้าวโพดนั้นไทยสามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ
และการส่งออก สําหรับถั่วเหลืองไทยยังต้องอาศัยการนําเข้าจากต่างประเทศกว่า ๙๐% ด้านการลด
ต้นทุนการผลิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งจัดทําแผนโซนนิ่งการปลูกพืชชนิดต่างๆ เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรแล้ว 

นอกจากนี้  ผู้แทนจากรมส่งเสริมการเกษตรได้เพ่ิมเติมว่า ปัญหาการขาดแคลนกากถั่วเหลือง
เกิดจากสาเหตุสําคัญดังนี้  ๑. เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ ๒. เกษตรกร
เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนถั่วเหลือง เช่น ข้าวโพด มันสําปะหลัง เนื่องจากให้ผลตอบแทนดีกว่า ๓. 
ขาดแคลนงบประมาณในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ ซึ่งล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลเพื่อใช้วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพียง ๑ ล้านบาท 

คณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. รัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถ่ัวเหลืองเพ่ิมข้ึน 
๒. รัฐควรเร่งจัดทําโซนนิ่งพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ เช่น ถั่วเหลือง 
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการวิจัย

พัฒนาผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ  
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 ครั้งที่ ๕๑ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีผู้แทน

จากกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าชี้แจง
ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

๑. ข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ พบว่ามีต้นทุนสูงขึ้นเป็นอย่างมากโดยมี
สาเหตุจากราคาของปุ๋ย สารเคมี และค่าเช่านาที่สูงขึ้นในทุกปี กรมการข้าวจึงได้ดําเนินการจัดทํา
โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบลดต้นการผลิตข้าว ซึ่งปี ๒๕๕๖ มีหมู่บ้านเปูาหมาย ๒๖ หมู่บ้าน 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑,๕๐๐ ไร่ต่อหมู่บ้าน นอกจากนี้ภารกิจด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว
สามารถผลิตได้ประมาณ ๖ แสนตันต่อปี ในขณะที่มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ถึง ๑ ล้านตันต่อปี จึงได้มี
การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ 

๒. คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๒.๑ กรมการข้าวควรวางมาตรการลดต้นทุนการผลิตข้าว วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี

เหมาะสมกับการปลูกแต่ละพ้ืนที่ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
ดําเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการทํานาที่ถูกต้อง  

 ๒.๒ ปัญหาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีไม่เพียงพอเนื่องจากเครื่องจักรไม่ทันสมัย ขอให้กรมการข้าว
จัดทําแผนเสนองบประมาณรายจ่ายในการสร้างศูนย์ข้าวชุมชนและปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันสมัย  และ
ควรประสานขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวเพื่อหาวิธีการเพ่ิมผลผลิตข้าวต่อไร่ให้สูงขึ้น  

 ๒.๓ กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรควรกําหนดเขตโซนนิ่งการปลูกข้าวให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยประสานงานขอความร่วมมือกับกรมการข้าวและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือให้จําหน่ายได้ราคาผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตต่ําลง 

 ๒.๔ การแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้และภาคตะวันออก กรมส่งเสริมการเกษตรควรติดตาม
อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกษตรกรกระจายสินค้าให้ได้มากที่สุด  

 
 ครั้งที่ ๖๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาการใช้

เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร โดยเชิญผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และบริษัท กมลอินดัสตรี จํากัด 
เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

กรมส่งเสริมการเกษตร ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว ต้องลดการใช้เมล็ดพันธุ์ลงเตรียมดินโดย
หมักฟางและปรับดินให้เหมาะสม การกําจัดวัชพืชตั้งแต่ช่วงแรก ใส่ปุ๋ยเคมีตามสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการของพืช ปูองกันกําจัดโรคและแมลงโดยใช้สารจุลินทรีย์ซึ่งจะทําให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง บริหาร
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จัดการน้ําโดยควบคุมระดับน้ําในแปลงนาให้ถูกต้องเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย และเก็บเกี่ยวให้ตรงเวลาจะ
ทําให้ผลผลิตไม่ตกหล่น  

กรมการข้าว มีแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตข้าวคือ “๓ ต้องทํา ๓ ต้องลด” คือต้องปลูก
ข้าวไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี โดยใช้เมล็ดพันธุ์ดี และทําบัญชีฟาร์ม และต้องลดอัตราเมล็ดพันธุ์ ลดการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมี ผลคือผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น คุณภาพข้าวดีขึ้น รายได้ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้นและสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ส่วนแนวทางการขับเคลื่อนเพ่ือขยายผลต่อไปคือใช้กลไกเกษตรกรปราดเปรื่องใน
แต่ละพ้ืนที่เป็นแกนนําในการขยายผล บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของเทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติโดยยึดเขตที่กําหนดว่ามีความเหมาะสมในการผลิตข้าว 
(Zoning) ซึ่งในการดําเนินงานจะพิจารณาให้หน่วยงานในพ้ืนที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน มี
เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตโดยการไม่เผาฟาง ให้พลิกหน้าดินเพ่ือกลบฟางข้าว ระบายน้ําเข้านา
และใช้สารเร่ง พด. ๒ หมักฟางข้าว ๒ สัปดาห์ และปรับหน้าดินให้เรียบสม่ําเสมอ 

กรมพัฒนาที่ดิน ปัจจุบันมีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมากและเหมาะสมปานกลางในการปลูกข้าว 
จํานวน ๔๓ ล้านไร่ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างเสนอแนวทางให้มีการบริหารจัดการโดย
ลดต้นทุนการผลิตข้าว การฟ้ืนฟูปรับปรุงบํารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และเพ่ิมคุณภาพข้าว ส่วนกรม
พัฒนาที่ดินจะสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด ผลิตภัณฑ์ พด. ปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ ส่วนในพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวซึ่งมีจํานวน ๒๗.๔ ล้านไร่ ซึ่งมีต้นทุน   การผลิตสูง
ต้องทําเป็นเขตส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน หรือเลี้ยงสัตว์หรือทําประมง โดยสนับสนุนข้อมูลเพ่ือ
เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร 

กรมวิชาการเกษตร ในการลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยพันธุ์
ที่ทนทานแล้งซึ่งในช่วงแล้งจะทําให้ผลผลิตลดลงเพียง ๓๐-๔๐% ซึ่งหากเป็นพันธุ์ธรรมดาผลผลิตจะ
ลดลง ๕๐-๑๐๐% สําหรับเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้สร้างพันธุ์ลูกผสมนครสวรรค์ ๓ โดยได้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองให้กับเกษตรกร ซึ่งได้ดําเนินโครงการนําร่องมา ๓ ปีแล้ว 
ในจังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรต้นแบบมากขึ้น โดยหากกลุ่มใด
สนใจก็สามารถมาติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ นครสวรรค์ หรือสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 
นอกจากนี้ยังมีการลดต้นทุนโดยให้คําแนะนําในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับดินชนิดต่าง ๆ  อีกทั้งสถาบันวิจัย
เกษตรวิศวกรรมได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องผลิตฝักข้าวโพดซึ่งจะสามารถลดค่าแรงในการเก็บเกี่ยวลง
ประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต ์

สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปัญหาหลักของต้นทุนการผลิตขณะนี้คือแรงงานมี
ราคาสูงและขาดแคลน ซึ่งขณะนี้แรงงานในภาคเกษตรเหลือเพียงร้อยละ ๓๕ ของประชากร และกว่า
ครึ่งมีอายุกว่า ๔๐ ปี ซึ่งในอนาคตคงต้องใช้เครื่องจักรและวิธีการทํางานสมัยใหม่ สําหรับข้าวหากใช้
เครื่องจักรดํานาจะสามารถลดการใช้เมล็ดพันธุ์ลงได้เหลือประมาณ ๑๒-๑๕ กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมี
เครื่องโรยกล้า เครื่องลูกเทือก ซึ่งแม้ใช้ต้นทุนในการปลูกสูงกว่าแต่จะทําให้การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ลดลง ซึ่งการใช้เครื่องจักรกลจะต้องลงทุนเพ่ิมขึ้นแต่ผลผลิตและรายได้สุทธิก็จะเพ่ิมขึ้นด้วย สําหรับพืช
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ไร่ในการไถระเบิดดินดานเป็นการเตรียมดินที่ดีสําหรับพืชไร่ สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ประมาณ ๑๖% ใน
ระดับสากลตอนนี้มีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร โดยใช้ GPS ควบคุมรถแทรกเตอร์ได้ นอกจากนี้
ประเทศในอาเซียนมีการพัฒนาเครื่องจักรกลสําหรับการเกษตรขนาดใหญ่ ส่วนในประเทศไทยขณะนี้อยู่
ระหว่างการวิจัยให้มีการควบคุมรถเก่ียวข้าวโดยใช้รีโมท ดังนั้น จึงต้องเร่งพัฒนาทั้งระบบและบุคคลากร
ในท้องถิ่นให้ทันต่อยุคสมัยและเทคโนโลยี เนื่องจากผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักรกลในปัจจุบันมี
จํานวนน้อย 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. กรมการข้าวหามาตรการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างดี และประชาสัมพันธ์เรื่อง  “๓ ต้อง

ทํา ๓ ต้องลด”  
๒. กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตรหามาตรการในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชนิด

อ่ืนนอกจากข้าวให้เพียงพอกับเกษตรกร 
๓. กรมพัฒนาที่ดินจัดทําโซนนิ่งระหว่างชนิดพืช กับดิน น้ํา และกระบวนการผลิตให้เหมาะสม 

และสิ่งสําคัญคือต้องให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณกับความต้องการของผู้ผลิตกับผู้บริโภค 
๔. กรมส่งเสริมการเกษตรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงจากการใช้

แรงงานคนมาใช้เครื่องจักรกลเพื่อสร้างเกษตรกรมืออาชีพให้จงได้ 
๕. กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน 

และสหกรณ์ทั่วประเทศ ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกพืชแต่ละชนิดมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาการปลูก
พืชโดยของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องจักรกลในการเพ่ิมผลผลิตเพ่ืออนาคตที่ดี
ของเกษตรกรต่อไป 
 
 ๑.๒๓ ติดตามการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช 

 
 ครั้งที่ ๔๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมพิจารณาติดตามการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุปการดําเนินการ ได้ดังนี้ 

สํานักงบประมาณชี้แจงการจัดสรรงบประมาณมีลักษณะแบบโครงสร้างผลผลิตกับกิจกรรม มี
ลักษณะเป็นการจัดสรรโดยรวมของงบประมาณในส่วนของผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ไม่ได้มีการ
จัดสรรงบประมาณแยกเป็นพืชแต่ละชนิด สําหรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๗ หากทางรัฐบาลมี
นโยบายชัดเจนในด้านนี้ต้องให้กรมวิชาการเกษตรสนับสนุนของบประมาณในส่วนนี้เพ่ิมเติม ซึ่งเมื่อปี 
๒๕๕๖ มีการตั้งงบส่วนนี้ไว้ ๒๕๔ ล้านบาท แยกเป็นส่วนของถั่วเหลือง ๒๗ ล้านบาท นอกจากนี้ งบ
เกี่ยวกับถั่วเหลืองยังอยู่ในส่วนของงบด้านวิจัยและพัฒนาอีกด้วย ส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรจะเน้น
งบประมาณในเรื่องการให้ความรู้แก่เกษตรกร การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
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สาเหตุที่ผลผลิตถั่วเหลืองไม่เพียงพอกรมวิชาการเกษตรชี้แจงว่าเนื่องจากในอดีตมีการแยก
กรมการข้าวออกจากกรมวิชาการเกษตร ทําให้ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้แยกออกไปสังกัดกรมการข้าว 
ส่งผลให้วงจรการผลิตเมล็ดพันธุ์หยุดชะงัก ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรจะดําเนินการกรณีปัญหาเมล็ด
พันธุ์พืชไม่เพียงพอกับความต้องการโดยการกระจายพันธุ์พืชด้วยการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้น
พันธุ์จําหน่าย ดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ๔ ชั้น ได้แก่ พันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยายและพันธุ์
จําหน่าย ซึ่งในปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ทางกรมวิชาการเกษตรจะผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายเพ่ิมขึ้นเป็น ๖๐๐ 
ตัน ทําให้เกิดระบบการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ที่เป็นมาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิตและเป็นการ
เพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร 

กรมส่งเสริมการเกษตร สําหรับการดําเนินการกรณีขาดแคลนเมล็ดพืชพันธุ์ดีในระบบ ในปี 
๒๕๕๕ ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานงาน MOU (Memorandum of Understanding) กับ
ทางกรมวิชาการเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี โดยการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือถ่ายทอดให้เกษตรกรและจัดตั้งศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุมชนใน
พ้ืนที่ ๑๐ จังหวัด โดยรับเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรมาจัดทํา ซึ่งในปี ๒๕๕๕ รับเมล็ดพันธุ์มา 
๑๒ ตัน ได้ผลผลิตประมาณ ๑๗๐ ตัน 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเสนอว่าควรให้ภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกรร่วมผลิตเมล็ด
พันธุ์คัดหลัก ต้องมีการตั้งเปูาท่ีจะขยายพื้นที่การผลิตและแบ่งแยกงบในส่วนของการวิจัยและพัฒนาถั่ว
เหลืองออกจากพืชอ่ืนๆ ให้ชัดเจน อีกท้ังนโยบายประกันราคาพืชชนิดอ่ืนให้ผลตอบแทนดีกว่าถั่วเหลือง
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกษตรกรปลูกถ่ัวเหลืองน้อยลง 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมาธิการ 
๑. กรมวิชาการเกษตรควรเตรียมความพร้อมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและจัดทําแผน

งบประมาณในด้านนี้ให้เหมาะสม ควรสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกถั่วเหลืองเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจขอ
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาถั่วเหลือง 

๒. ควรมีการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันเพ่ือลดการนําเข้าถั่วเหลืองและเพ่ิมปริมาณการ
ปลูกถ่ัวเหลือง โดยการร่วมมือของกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรม
ชลประทาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและ สํานักงบประมาณ 

๓. เสนอให้มีการจัดทําถั่วเหลืองออร์แกนิคจําหน่าย เนื่องจากราคาสูงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการจูงใจเกษตรกรหันมาปลูกถ่ัวเหลืองเพ่ิมยิ่งข้ึน 

 
 ครั้งที่ ๕๓ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณางบประมาณของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
สํ านั กงาน เศรษฐกิจการ เกษตร  ขอตั้ ง งบประมาณภาพรวม ปี  ๒๕๕๗ จํ านวน 

๑,๒๑๗,๓๓๙,๕๐๐ บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๖ จํานวน ๖๓๔,๑๗๑,๔๐๐ บาท โดยงบประมาณที่



หน้า | ๘๐ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

ได้รับจะนําไปพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมุ่งผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นดีมีคุณภาพเพ่ือ
ส่งออก เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และยกระดับมาตรฐานศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พิษณุโลกให้เป็นศูนย์
การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ระดับอาเซียน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรในการผลิตให้ทันสมัย 

กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยขอ
ตั้งงบประมาณภาพรวม ปี ๒๕๕๗ จํานวนประมาณ ๑๑,๒๒๙ ล้านบาท โครงการที่สําคัญ เช่น โครงการ
พัฒนาศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอตั้งงบประมาณไว้
ที่ ๓๗๓ ล้านบาท โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้า ขอตั้งงบประมาณไว้ที่ ๔,๘๙๒ ล้านบาท 

กรมส่งเสริมการเกษตร ขาดแคลนงบประมาณในการผลิตเมล็ดพันธุ์ทําให้ผลผลิตตกต่ํา เมล็ด
พันธุ์ที่ขาดแคลน เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งา ฯลฯ อย่างไรก็ตามในปีนี้ได้ใช้งบประมาณ  จํานวน    ๖ 
ล้านบาท สร้างศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนจํานวน ๓๕ แห่ง และในปี ๒๕๕๗ ได้ขอตั้งงบประมาณ
จํานวน ๒๐ ล้านบาท เพื่อสร้างศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชชุมชนอีก ๒๐๐ แห่ง 

กรมการข้าว ได้ขอตั้งงบประมาณภาพรวม ปี ๒๕๕๗ จํานวนประมาณ ๑๐,๕๙๑ ล้านบาท ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๖ จํานวนประมาณ ๘,๘๖๔ ล้านบาท สําหรับโครงการที่สําคัญเช่น โครงการบริหาร
จัดการเขตเศรษฐกิจสําหรับสินค้าเกษตรที่สําคัญ โครงการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฯลฯ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑. สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีตามความ

เป็นจริงและเหมาะสม 
๒.  ประเทศไทยควรเน้นการผลิตข้าวพันธุ์ดี ส่วนข้าวพันธุ์ใดที่ไม่มีคุณภาพก็ไม่ควรได้รับการ

ส่งเสริม และต้องกระจายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรได้รับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และให้กรมการข้าวผลิต
ข้าวมาตรฐาน GAP เพ่ือส่งออกให้ได ้

๓. กรมวิชาการเกษตรผลิตเมล็ดพืชพันธุ์ดีให้เพียงพอเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้
เกษตรกร 

๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์พืชดีได้เอง 

๕. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนการโซนนิ่งให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
 
 ๑.๒๔ แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาอ้อย 
 

 ครั้งที่ ๕๒ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาอ้อยตกต่ํา โดยเชิญ

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม โดยเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาล
ทรายได้ให้ข้อมูลโดยสรุปคือสถานการณ์อ้อยในปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 
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๒๕๕๖ อนุมัติราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี ๕๕/๕๖ ตันละ ๙๕๐ บาท และคณะกรรมการอ้อยได้มี
การสํารวจราคาต้นทุนตามหลักเกณฑ์ และอิงกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยได้ราคาต้นทุนอยู่ที่ 
๑,๑๙๖.๘๑ บาท แต่เนื่องจากในปีนี้เกิดปัญหาภัยแล้ง ราคาน้ําตาลโลกตกต่ํา ประกอบกับค่าเงินบาท
ตกต่ํา ทําให้ชาวไร่อ้อยเกิดการขาดทุน จึงขอให้ทางราชการได้ให้ความช่วยเหลือโดยการเพ่ิมราคาอ้อย 
ซึ่งคณะทํางานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายจึงได้พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือ
เกษตรกรโดยเสนอทางเลือก ๓ ประเด็น แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ และเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้มาชุมนุม
เรียกร้องที่หน้ากระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายจึงได้ตกลงที่จะนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในประเด็นการเพิ่มค่าอ้อยที่ตันละ ๑๖๐ บาท และประเด็นข้อเดือดร้อน 

ต่าง ๆ ของเกษตรกรโดยขอเงินเพ่ิมเพ่ือให้คุ้มต่อต้นทุนการผลิตอีกตันละ ๙๐ บาท  
ในส่วนของเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้ให้

ข้อมูลโดยสรุปคือสํานักงานฯ ทําหน้าที่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ และต่อกรณีการดําเนินการกับสินค้าอ้อย
และน้ําตาลที่ผ่านมาได้มีการเจรจากับเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายแล้ว 

คณะกรรมาธิการให้ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายหาแนวทางในการปรับปรุงระบบให้สามารถพ่ึงตนเอง

ได ้
๒. โรงงานมีแรงจูงใจและมีอิสระในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต 
๓. ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ควรแบ่งปันผลประโยชน์ให้เกษตรกรมากขึ้นเพ่ือให้เกิดความ

เป็นธรรมจนกว่าเกษตรกรจะพ่ึงตนเองได้โดยไม่มีการแทรกแซง 
๔. การกําหนดราคาอ้อยปัจจุบันมีขั้นตอนการคํานวณที่ซับซ้อนมากและไม่คํานึงถึงรายได้จาก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้จากอ้อย ซึ่งถ้านํามาคํานวณด้วยน่าจะได้ที่ระบบ ๗๕:๒๕ และใช้สูตรกําหนดราคา
อ้อยราคาเดียวกันทั้งประเทศโดยใช้ความหวานเป็นตัวกําหนด 

๕. ควรให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทรายขึ้นใหม่โดยเร่งด่วน 
๖. ควรเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร่งด่วนโดยให้เกษตรกรได้รับเงินเพิ่มตันละ ๑๖๐.๘๑ บาท และ

เงินเพ่ิมเพ่ือให้คุ้มต่อต้นทุนการผลิตตันละ ๙๐ บาท โดยใช้วงเงินประมาณสองหมื่นหกพันล้านบาท 
๗. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทําโซนนิ่งการเพาะปลูกให้เหมาะสมทั้งด้านการตลาด การ

ผลิต และขนส่ง ซึ่งรัฐบาลได้ทําอยู่แล้วใน ๖ พืช 
๘. สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้มีการเจรจากับ

คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย โรงงานน้ําตาลทราย สหพันธ์ชาวไร่อ้อย และสหกรณ์ชาวไร่อ้อย 
เพ่ือวางแผนการตลาด และราคาการผลิต เพ่ือการแก้ไขปัญหาราคาอ้อยและน้ําตาลทรายอย่างมีระบบ
และให้เข้าสู่ระบบการซื้อขายในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้ได้ 

 
 ครั้งที่ ๗๒ วันที่ ๗ พฤซจิกายน ๒๕๕๖ 



หน้า | ๘๒ 
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คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาแนวทางการเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อย
โรงงานและการส่งเสริมการปลูกอ้อย โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กรมการข้าว กรมวิชาการ
เกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า แนวคิดและหลักการ 
ปัจจุบันเกษตรกรปลูกข้าวในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นจํานวนมาก ประกอบกับประสบปัญหาเรื่องราคา
ตกต่ํามาโดยตลอด จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมมาปลูกพืชชนิดอ่ืนที่เหมาะสม
ทดแทน ซึ่งอ้อยเป็นพืชที่เหมาะสม เนื่องจากมีตลาดและโรงงานรองรับ พ้ืนที่เปูาหมาย ๗.๕ แสนไร่ 
โรงงานอุตสาหกรรม ๒๐ แห่ง 

ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า กรอบแนวคิด คือการบริหารจัดการที่ดิน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องตามสภาพที่ดิน รวมทั้งให้ผลตอบแทนการผลิตที่เหมาะสม ซึ่ง
พ้ืนที่เปูาหมายในการส่งเสริมการปลูกอ้อยคัดเลือกจากพ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมเล็กน้อยจนถึง
ไม่เหมาะสม เพ่ือให้ได้พ้ืนที่เหมาะสมหรือพ้ืนที่มีศักยภาพในการปลูกอ้อยโรงงาน โดยจะได้พ้ืนที่
เปูาหมายในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอ้อยโรงงานในระยะรัศมี ๕๐ กิโลเมตรจากโรงงานน้ําตาล 
๕๐ แห่ง รวมทั้งหมด ๔๕ จังหวัด เนื้อที่รวม ๔,๑๙๒,๓๙๑ ไร่ โดยมีโรงงานจํานวน ๒๐ แห่ง ซึ่งมีกําลัง
การผลิตที่ต้องการพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานเพ่ิม รวมเนื้อที่ ๘๐๒,๕๖๑ ไร่ พ้ืนที่เปูาหมายการขยายพ้ืนที่
ปลูกอ้อยโรงงานในรัศมี ๕๐ กิโลเมตร รวมทั้งหมด ๓๓ จังหวัด เนื้อที่รวม ๒,๓๒๘,๓๗๐ ไร่ ส่วนพ้ืนที่
เปูาหมายการขยายพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานเพ่ิมเติมในรัศมี ๕๐ กิโลเมตรจากโรงงานน้ําตาล ๙ แห่ง 
สําหรับพ้ืนที่ปรับเปลี่ยนจากมันสําปะหลังเป็นอ้อยโรงงาน ซึ่งจะได้พ้ืนที่เปูาหมายในการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังเป็นอ้อยโรงงาน รวมทั้งหมด ๕ จังหวัด เนื้อที่รวม ๒๒๒,๒๖๒ ไร่  

ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ด้านพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จะต้อง
เป็นพันธุ์ดีและสะอาด โดยพ้ืนที่เปูาหมายประมาณ ๘ แสนไร่ จะต้องใช้พ้ืนที่ขยายพันธุ์จํานวน 
๘๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรมีข้อจํากัดในเรื่องพ้ืนที่ขยายพันธุ์มีไม่เพียงพอ ปัจจุบันมีพ้ืนที่
ขยายพันธุ์เพียง ๒๐๐ ไร่ สําหรับพันธุ์ที่มีและเป็นที่นิยม คือ ขอนแก่น ๓   

คณะกรรมาธิการได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. กรมพัฒนาที่ดินควรดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและคุณภาพของดินใน

พ้ืนที่ปลูกข้าวซึ่งจะปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานว่ามีความเหมาะสมในการปลูกหรือไม่อย่างไร 
และประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร 

๒. กรมวิชาการเกษตรควรจัดหา/รวบรวม วิจัย ขยายพันธุ์ดี และสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงงานใน
การขยายพันธุ์ดีต่อไป 

๓. กรมส่งเสริมการเกษตรควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะพันธุ์ กระบวนการปลูก ปุ๋ยเคมี 
ยากําจัดศัตรพืูช การขนส่ง ฯลฯ 



หน้า | ๘๓ 
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๔. สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของ
ปริมาณการผลิตและราคาให้สอดคล้องกัน เพ่ือไม่ให้ปริมาณการผลิตเกินกําลังความต้องการและมี
โรงงานที่เพียงพอ 

๕. กระทรวงการคลังควรสนับสนุนสินเชื่อให้กับโรงงานผลิตอ้อย เ พ่ือเพ่ิมจํานวนโรงงานและ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรให้ทันสมัย 

๖. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรควรประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ
เรื่องคุณภาพอ้อย การแปรรูปอ้อยเป็นน้ําตาล การผลิตอ้อยเป็นเอทานอล การผลิตกระแสไฟฟูา เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอ้อยโรงงาน 
 
 ๑.๒๕ แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ า 

 
 ครั้งที่ ๖๔ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดภาระการ

ขาดทุนและหามาตรการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้  

ปัจจุบันราคาข้าวโพดตกต่ําทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดมีต้นทุนการผลิตประมาณ  ๔ – ๕ บาท/
กิโลกรัม แต่ราคาขายข้าวโพดพร้อมฝักในฤดูกาลเก็บเกี่ยวการผลิต ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ขายได้เพียง ๓.๕๐ – 
๔ บาท/กิโลกรัม จึงส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนและเป็นหนี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
กองทุนต่าง ๆ รวมทั้งสหกรณ์และหนี้นอกระบบเป็นจํานวนมาก ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า
เนื่องจากรัฐมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณจึงควรวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดราคา
ถูกที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและควรเร่งแก้ไขปัญหาการนําเข้าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศพร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อปูองกันสารปนเปื้อนจากเนื้อสัตว์
สู่คน  

คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. กรมวิชาการเกษตรควรวิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีคุณภาพและเพียงพอเพ่ือช่วยเกษตรกร

ลดต้นทุนการผลิต 
๒. รัฐควรมีมาตรการลดราคาปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต 
๓. รัฐควรมีมาตรการแก้ไขผลกระทบจากนโยบายค่าแรง ๓๐๐ บาท 
 
 ครั้งที่ ๖๙ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ํา โดยเชิญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จากปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ําในหลายพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคเหนือ 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยรับซื้อข้าวโพด ในราคากิโลกรัมละ ๘ บาท สําหรับค่า
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ความชื้น ๓๐% และราคากิโลกรัมละ ๑๐ บาท สําหรับค่าความชื้น ๑๔.๕% และขอให้ภาครัฐตั้งจุดรับ
ซื้อข้าวโพดเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการกระจายการจําหน่ายข้าวโพดอย่างทั่วถึง   

ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลมีมติอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม ตามมาตรการแทรกแซง
ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ จากเงินงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็นปี ๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑. ควรมีการแทรกแซงการรับซื้อ โดยกําหนดราคารับซื้อข้าวโพดเมล็ด กิโลกรัมละ ๗ บาท     
ณ ความชื้น ๓๐% และกิโลกรัมละ ๙ บาท ณ ความชื้น ๑๔.๕% จากเปูาหมาย ๑ ล้านตัน เพ่ิมขึ้นอีก 
๐.๘๗๕ ล้านตัน รวมเป็น ๑.๘๗๕ ล้านตัน 

๒. ควรมีการชดเชยค่าขนส่งให้ผู้รวบรวมและสหกรณ์ผู้รวบรวม ใน ๖ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน และพะเยา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่บนพ้ืนที่สูง   
การคมนาคมไม่สะดวก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าการขนส่งบนที่ราบ โดยให้ใช้เกณฑ์อัตรา   
ค่าขนส่งเดียวกันกับโครงการรับจํานําสินค้าเกษตรอ่ืนๆ ของรัฐบาล 

๓. ควรมีการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
๔. ให้มีการผลักดันการส่งออก เพ่ือบริหารจัดการปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนเกินของตลาด

ประมาณ   ๒ ล้านตัน ที่คาดว่าจะออกในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยเร็ว เพ่ือไม่ให้กระทบ
ต่อราคาภายในประเทศ ตามหลัก อุปสงค์ อุปทาน 

คณะกรรมาธิการมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
๑. กรมการค้าภายในกําชับหน่วยงานที่อยู่ในการดูแลและกํากับในทุกจังหวัด ไม่ให้พ่อค้าเอา

เปรียบประชาชนและให้เงินช่วยเหลือได้ถึงมือเกษตรกรผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง 
๒. กรมการค้าภายในทําศูนย์รับซื้อข้าวโพดให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรและให้

บริหารการจัดการให้รวดเร็วทันต่อการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร 
๓. กรมการค้าภายในวางมาตรการลงโทษผู้รับซื้อข้าวโพดต่ํากว่าราคาที่รัฐบาลกําหนดอย่าง

จริงจังและรวมถึงให้ดําเนินคดีตามกฎหมายด้วย 
๔. กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เรื่องการขึ้นทะเบียน

เกษตรกรให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเอกสารสิทธิ์  
๕. คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์วางมาตรการในการแทรกแซงโดยนําปัญหามา

แก้ไขเพ่ือวางระบบในอนาคตไม่ให้เกิดการทุจริตอีกต่อไป 
 
 ๑.๒๖ การประกาศเขตความเหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 

 ครั้งที่ ๕๕ วันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าการประกาศเขตความเหมาะสมในการปลูก

พืชเศรษฐกิจ (โซนนิ่ง) โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม
ประชุม ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลโดยสรุป คือ กระทรวงเกษตร
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และสหกรณ์ได้มีการออกประกาศกระทรวงเพ่ือกําหนดเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ ๖ 
ชนิด เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ํามัน อ้อยโรงงาน มัน
สําปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเตรียมข้อมูลแผนที่
เขตความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนคือ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน และ
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยในเบื้องต้นได้ให้แต่ละจังหวัดไปสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับ
ชนิดพืชที่ปลูกในพ้ืนที่ ปริมาณการผลิต การจําหน่าย และในพฤษภาคมจะได้มีการพิจารณาเพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการดําเนินการ นอกจากนี้ ยังได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เขต
เหมาะสมสําหรับปศุสัตว์  ๕ ชนิด ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย โคเนื้อ   โคนม สุกร ไก่เนื้อ 
และไก่ไข่ รวมทั้ง ได้มีการเตรียมการเพ่ือประกาศเขตเหมาะสมสําหรับ ลําไย สับประรดโรงงาน ปลานิล 
กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม เงาะ มังคุด ทะเรียน มะพร้าวและกาแฟ เพ่ือที่จะได้ดําเนินการต่อ 

คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลและได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
๑. กรมพัฒนาที่ดินกล้าตัดสินใจที่จะกําหนดชนิดพืชให้ชัดเจน และกําหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมใน

การเพาะปลูกพืชให้มีพ้ืนที่ใหญ่มากกว่าที่นําเสนอ 
๒. มีการกําหนดมาตรการหรือสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชตามที่ได้กําหนดไว้ 

เช่น การแจกเมล็ดพันธุ์ หรือปุ๋ย 
๓. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรประสานงานกับกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องชนิดพืชที่ถูกกําหนดให้

ปลูกในแต่ละพ้ืนที่นั้นมีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ และถ้าหากถูกต้องเหมาะสมแล้วให้ใส่เรื่ององค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดจากการวิจัย การพัฒนา ทั้งเรื่องพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี การหมุนเวียนการปลูกพืช หรือ
การอยู่ร่วมกันของพืชให้ชัดเจนและประกาศให้เกษตรกรทราบ 

๔. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รวบรวมพ้ืนที่ และกําหนดยุทธศาสตร์โดยคํานึงถึง  
    ๔.๑  การลดต้นทุนการผลิต ทั้งในเรื่องของคุณภาพดิน ปริมาณน้ําฝน และหลักวิชาการต่าง 

ๆ เพื่อให้มีการลดต้นทุนการผลิต และในขณะที่ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
    ๔.๒  การจัดระบบการขนส่ง โดยการให้มีตลาด โรงงานอุตสาหกรรม ไซโล ที่อยู่ใกล้กับ

แหล่งปลูกพืชให้มากที่สุด 
    ๔.๓  การตลาด ควรมีการวางยุทธศาสตร์โดยมีข้อมูลว่าในประเทศมีผลผลิตพืชแต่ละชนิดมี

ปริมาณเท่าไหร่ มีผู้บริโภคเท่าไหร่ กันไว้สําหรับการบริโภคสําหรับการเกิดภัยต่าง ๆ เท่าไหร่ และมีการ
ส่งออกต่างประเทศเท่าไหร่ 

๕. กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
สนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดทําโซนนิ่งให้กับกรมพัฒนาที่ดิน และกรม
วิชาการเกษตรให้สําเร็จต่อไปเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนต่อไป 
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๒. การด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
  

คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎรได้แต่งตั้งคณะอนุ
กรรมาธิการ รวม ๔ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการผลิตผลเกษตรกรรม คณะอนุ
กรรมาธิการศึกษาเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม (ราคาและปริมาณ) คณะอนุ
กรรมาธิการติดตามการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืช
พลังงาน โดยแต่ละคณะอนุกรรมาธิการมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

  
๒.๑ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการผลิตผลเกษตรกรรม  
 
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการพืช เพ่ือ
ทําหน้าที่พิจาณาศึกษาเกี่ยวกับพืชอย่างครบวงจร ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการพืชได้มีการประชุมครั้งแรก
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพ่ือทําการเลือกตําแหน่งต่าง ๆ ผลปรากฏดังต่อไปนี้ 

๑. นายอนันต์  ผลอํานวย เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นายชนะ คณารัตนดิลก เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. นายบุญแก้ว สมวงศ ์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. นายธนิต บุญรอด เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
๖. นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๗. นายรังสรรค์ สบายเมือง เป็นอนุกรรมาธิการ 
๘. นายอรุณ เลิศวิไลย์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๙. นายโอฬาร พิทักษ์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑๐. นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

 
  สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการผลิตผลเกษตรกรรม ในคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคา
ผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๑๘ ครั้ง โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 

ครั้งที่ ๑  วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
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พืช เพ่ือทําหน้าที่พิจาณาศึกษาเกี่ยวกับพืชอย่างครบวงจร ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการพืชได้มีการประชุม
ครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพ่ือทําการเลือกตําแหน่งต่าง ๆ ในคณะอนุ
กรรมาธิการและไดพิ้จาณาแต่งตั้งที่ปรึกษาและกําหนดกรอบการดําเนินงาน เพ่ือให้การดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมาธิการเป็นไปอย่างเป็นระบบมีแบบแผน อีกทั้งมีเปูาหมายและจุดประสงค์ที่ชัดเจน
สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ตอบสนองต่อ
รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐในการยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคการเกษตร ซึ่ง
แผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมาธิการพืชแบ่งออกเป็น ๓ ภารกิจหลัก ได้แก่ 

แผนปฏิบัติงานคณะอนุกรรมาธิการพืช 
๑. แผนงานเชิงรับ พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดท าข้อเสนอการแก้ไขปัญหาราคา

สินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ตกต่ า และการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงนโยบายรับจ าน า
สินค้าเกษตรตามท่ีเกษตรกรได้ร้องเรียน 

๒. การตรวจสอบโครงสร้าง และข้อเท็จจริง รวมทั้งการพิจารณาให้ความเห็นที่เป็น
ข้อเสนอแนะในผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาสินค้า
เกษตรพืชโดยการเข้าเยี่ยมแต่ละส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูล ผลการด าเนินงานและร่วม
หารือในการปฏิบัติงาน โดยฝุายเลขานุการจะได้ประสานงานและจัดท าเป็นปฏิทินเพ่ือการด าเนินงาน
เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการพืชพิจารณาต่อไป ซึ่งในการเยี่ยมชมดังกล่าวต้องก าหนดประเด็นในการ
เข้ารับฟังความคิดเห็นให้ชัดเจน ตรงต่อประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด  

๓. แผนงานเชิงรุก ศึกษา วิเคราะห์ข้อเสนอต่อรัฐบาลในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรพืช 
ที่จะท าให้เกษตรกรได้รับการยกระดับราคาสินค้าเกษตร โดยครอบคลุมในประเด็นการผลิตให้ได้
คุณภาพสอดคล้องกับตลาด หรือโรงงานแปรรูป โดยใช้หลักการ Zoning และประเด็นการได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐที่เป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
๒๕๕๐ ตัวอย่างในการศึกษาเชิงรุก เช่น 

- ระบบการผลิตข้าว Matching แหล่งผลิตและชนิดข้าวที่ตลาดต้องการ การก าหนดราคา
ขั้นต่ าของอ้อยเพ่ือความเป็นธรรมของเกษตรกร เนื่องจากอ้อยมีคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านน ามา
ผลิตน้ าตาลและพลังงาน 

- ปัญหาราคายางพาราตกต่ า และการสร้างเสถียรภาพด้านราคา 
- การก าหนดราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ให้สอดคล้องกับราคาเนื้อสัตว์  และเกิดความเป็น

ธรรมแก่เกษตรกร 
- การศึกษาการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพื่อเป็นการสร้างงานให้กับประชาชน เช่น โครงการพัฒนา

ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร โครงการผลิตข้าวหอมมะลิในทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี และโครงการ
จัดการผลไม้ด้วยโลจิสติกส์ จ.จันทบุรี เป็นต้น 
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ในการนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว อีกทั้งได้มีมติก าหนดให้
ประชุมเป็นประจ าทุกวันอังคารของสัปดาห์ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดยสลับกับการเดินทางเข้าเยี่ยม                       
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือรับทราบข้อมูล ผลการด าเนินงาน และหารือในการปฏิบัติงานตามแผนการ
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

 
ครั้งที่ ๒  วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการภาคการเกษตร

หลังอุทกภัยน้ าท่วม สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านพืชเป็นเงินสดในอัตราดังนี้ ๑.ข้าว 

๒,๒๒๒ บาทต่อไร่ ๒.พืชไร่ ๓,๑๕๐ บาทต่อไร่ พืชสวนและอ่ืนๆ ๕,๐๙๘ บาทต่อไร่ นอกจากนี้ได้
ก าหนดแผนฟื้นฟูหลังน้ าลดไว้ ๔ ระยะ คือ  

ระยะที่ ๑ การดูแลหลังน้ าลด โดยการให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยการจัดท าเอกสารวิชาการ
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ ความรู้ด้านการปรับพื้นที่ การปรับปรุงบ ารุงดิน การปลูกและดูแลรักษาพืช 
และการปูองกันก าจดัศัตรูพืช 

ระยะที่ ๒ การส่งเสริมพืชอาหารเพ่ือการยังชีพ โดยผลิตกล้าพันธุ์ผัก ๗ ชนิด ได้แก่ พริก 
มะเขือเปราะ กะเพรา โหระพา ถั่วฝักยาวไร้ค้าง ผักหวาน และปูเล่ จ านวน ๖,๕๐๐,๐๐๐ ต้น เพ่ือ
แจกจ่ายให้เกษตรกรรายละไม่เกิน ๑๕ ต้น สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง และแตงกวา 
แจกจ่ายให้รายละ ๓ ชนิดๆ ละ ๑๐ กรัม และสนับสนุนต้นพันธุ์ไม้ระยะสั้น ได้แก่ มะละกอและกล้วย 

ระยะที่ ๓ การส่งเสริมการผลิตพืชเสริมรายได้ระยะสั้น โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าว
เหนียว ข้าวโพดหวาน 

ระยะที่ ๔ การฟ้ืนฟูอาชีพ ได้เสนอโครงการไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ โครงการ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างน าเสนอคณะรัฐมนตรี ได้แก่ ๑.โครงการฟ้ืนฟูพ้ืนที่และส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร มี
รายได้ในระยะยาว ๒.โครงการเร่งรัดฟื้นฟูการผลิตพืชต้นทุนสูง ๕ ชนิด ได้แก่ กล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้
ต้นหรือไม้กระถาง กล้วยไม้ที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในขวด ไม้ดอกไม้ประดับอื่น ๆ และเห็ด 

กรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชไร่ พืชผัก 
และก่ิงพันธุ์เพ่ือแจกจ่ายให้เกษตรกร ดังนี้  

๑. พืชไร่ แบ่งเป็น ๗ ชนิด ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฟักสด 
งา และข้าวฟุาง  

๒. กิ่งพันธุ์ไม้ผล ได้แก่ มะขาม มะนาว มะม่วง ส้มเขียวหวานและส้มปลอดโรค  
๓. พืชผัก ได้แก่ มะละกอ พริก ถั่วฟักยาว คะน้า ผักกาด และกวางตุ้ง  
นอกจากนี้ยังเตรียมแผนอบรมให้กับเกษตรกรในเรื่องการผลิตพืช โดยเน้นเรื่องการระบาดของ

แมลงศตัรูพืช การปูองกันและก าจัดศัตรูพืช แบ่งเป็น ๒๐ รุ่นๆ ละ ๔๐ คน รวม ๘๐๐ ราย 
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กรมการข้าวต้องอาศัยการประสานงานกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพราะกรมการข้าวไม่มี
บุคลากรในระดับจังหวัดมีเพียงบุคลากรในศูนย์วิจัยข้าว ๒๗ แห่ง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งท าหน้าที่
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๓ แห่ง รวม ๕๐ แห่ง ตั้งอยู่ใน ๓๓ จังหวัด พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหาย มี
ประมาณ ๙ ล้านไร่เศษ โดยเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและผ่านการพิสูจน์จากจังหวัดและอ าเภอจะ
ได้รับเงินช่วยเหลือ ๒,๒๒๒ บาทต่อไร่ การช่วยเหลือเยียวยาชาวนาได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอ
อนุมัติโครงการพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔  โดยเกณฑ์ที่น าเสนอและครม.เห็นชอบ คือ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวที่มีพ้ืนที่เสียหายเกิน ๕๐% จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เกิน ๑๐ ไร่ ใน
อัตราไร่ละ ๑๐ กิโลกรัม รวมไม่เกิน ๑๐๐ กิโลกรมัต่อราย 

กรมพัฒนาที่ดินด าเนินการฟ้ืนฟูดินที่ประสบภัยพิบัติ ๑๙ จังหวัด เป็นพ้ืนที่ ๑,๖๘๙,๐๐๐ ไร่ 
แบ่งเป็น พ้ืนที่นาข้าวจ านวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ ไร่ พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ ๙๕,๐๐๐ ไร่ พ้ืนที่ปลูกไม้ผล 
๑๗๓,๐๐๐ ไร่ กิจกรรมที่ด าเนินการ คือ ๑.ปรับปรุงคุณภาพดิน ด าเนินการในพ้ืนที่เป็นดินเปรี้ยวหรือ
ดินกรด พื้นที่เปูาหมาย ๑,๖๘๙,๐๐๐ ไร่ ๒.จัดหาปุ๋ยหมักเพ่ือฟ้ืนฟูดินในสวนไม้ผล เน้นให้เกษตรกรท า
ปุ๋ยหมัก พ้ืนที่เปูาหมาย ๑๗๓,๐๐๐ ไร่ ใช้ปุ๋ยหมัก ๐.๕ ตันต่อไร่ ๓.ปรับปรุงดินด้วยน้ าหมักชีวภาพ 
พ้ืนที่เปูาหมาย ๑,๖๘๙,๐๐๐ ไร่ ๔.ปรับปรุงดินด้วยพืชตระกูลถั่วหรือพืชปุ๋ยสด พ้ืนที่เปูาหมาย 
๒๐,๐๐๐ ไร่ ๕.จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เน้นพ้ืนที่นาข้าวที่มีผลกระทบจากน้ าท่วมโดยบูรณาการ
ร่วมกับกรมส่งเสริมและกรมการข้าว โดยมีพ้ืนที่ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ไร่ 

จากนั้น คณะอนุกรรมาธิการได้สรุปความเห็น ดังนี้  
๑. รัฐบาลควรเร่งท าแผนบริหารจัดการโดยให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่

รับผิดชอบโดยตรงต้องด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน  
๒. น าเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเงิน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้ทันเหตุการณ์  
๓. ควรเร่งด าเนินการให้รวดเร็ว  
๔. การแจกจ่ายต้องเป็นธรรม 
 
ครั้งที่ ๓  วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันส าปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเข้า
ร่วมประชุม สรุปดังนี้  

๑. พิจารณาแผนการด าเนินงานโครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง 
ในปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ คาดว่ามีพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลัง ๗,๓๖๗,๐๐๐ ไร่ ผลผลิตจะ

เพ่ิมเป็น ๒๕.๑๐๘ ล้านตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ย ๓.๔๐๙ ตัน/ไร่ คาดว่าความต้องการมันส าปะหลังสด
ในประเทศของปี ๒๕๕๕ จะอยู่ที่ประมาณ ๗.๖ ล้านตัน โดยมีความต้องการแปรรูปเป็นมันเส้น ๑.๖ 
ล้านตัน แปรเป็นมันส าปะหลัง ๕ ล้านตัน และท าเป็นเอทานอลประมาณ ๑ ล้านตัน ส่วนการส่งออก
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คาดว่าจะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังประมาณ ๖ ล้านตัน หรือ ๑๘ ล้านตันหัวมันสด ราคาที่ 
เกษตรกรขายได้ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เฉลี่ยเพียง ๑.๙๘ บาท/กิโลกรัมเนื่องจากช่วงเวลา
ดังกล่าวมีปริมาณฝนมากท าให้เกิดความชื้นประกอบกับผู้ประกอบการมีสต๊อกจ านวนมาก  อย่างไรก็ตามใน
ปี ๒๕๕๕ ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะผลผลิตของประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามลดลง
เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ 

ส าหรับหลักเกณฑ์โครงการที่หน่วยงานก าลังจะน าเสนอประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแล
การแทรกแซงตลาดมันส าปะหลังคือจะรับจ าน าในราคา ๒.๖๐ บาท/กิโลกรัม โดยจะเพ่ิมราคาขึ้นเดือน
ละ ๕ สตางค์ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ มีเปูาหมาย ๑๕ ล้านตัน โดยรับจ าน าจากเกษตรกรรายละ
ไม่เกิน ๒๕๐ ตัน จากการปิดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ มีเกษตรกรมาขึ้น
ทะเบียนและผ่านการประชาคมแล้ว ๔๙๘,๘๒๓ ราย คิดเป็นพ้ืนที่ ๗.๓๙ ล้านไร่ และขณะนี้ได้ออก
ใบรับรองให้แก่เกษตรกรไปแล้วจ านวน ๔๘๔,๐๙๒ ครัวเรือน 

๒. พิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์วิจัยมันส าปะหลังที่จังหวัดก าแพงเพชร 
เนื่องจากจังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดที่ปลูกมันส าปะหลังมากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ แต่

ปริมาณผลผลิตยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนภาครัฐจึงควรสนับสนุนการตั้ง
ศูนย์วิจัยมันส าปะหลังในจังหวัดก าแพงเพชรเพ่ือพัฒนาและฝึกอบรมเกษตรกรในการเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิต ซึ่งเกษตรจังหวัดก าแพงเพชรให้ข้อมูลว่าขณะนี้จังหวัดก าแพงเพชรได้รับการสนับสนุนด้าน
วิชาการจากเจ้าหน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย จึงเห็นด้วยกับแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์นี้ซึ่ง
สามารถใช้พื้นที่ของศูนย์บริหารศัตรูพืช ที่มีอยู่ ๗ ไร่ มาใช้เป็นพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ได้ 

 
ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาของรัฐบาลในโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการ

ผลิต ๒๕๕๔/๕๕ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการในโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก

นาปี ปีการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ซึ่งพบว่าปัญหาที่เกิดข้ึนมีดังนี้ 
๑. เกษตรกรบางส่วนมีพ้ืนที่ท านา แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีใบ ภ.บ.ท. ๕ 

จึงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ รวมทั้งเกษตรกรที่เช่าที่ดินที่มีเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑  ก็ไม่มีสิทธิเข้าร่วม
โครงการได ้

๒. ปัญหาการได้รับเงินเยียวยาจากอุทกภัยน้ าท่วมในจังหวัดก าแพงเพชร เกษตรกรจ านวน 
๑๐,๐๐๐ ครัวเรือนยังไม่ได้รับเงิน 

๓. ฤดูการผลิตมีการเปลี่ยนไป ท าให้เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวในเดือนสิงหาคมและกันยายน 
ถูกเรียกใบรับรองคืนท าให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งชาวนาที่จะเกี่ยวข้าวในเดือนธันวาคม ไม่
สามารถเข้าร่วมโครงการได้จึงต้องน าข้าวไปขายให้กับพ่อค้าคนกลาง 
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๔. เกษตรกรที่พักช าระหนี้ ๓ ปี ไม่สามารถกู้เงินต่อได้ จึงไม่มีเงินไปลงทุน อีกทั้งราคาปุ๋ยก็
แพงขึ้น 

ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑. ในการรับจ าน าข้าวไม่ควรน าระยะเวลามาก าหนด เนื่องจากแต่ละภูมิภาคการเพาะปลูกและ

การเก็บเกี่ยวมีความแตกต่างกัน 
๒. รัฐบาลควรขยายระยะเวลาในการรับจ าน าออกไปเพ่ือให้เกษตรกรที่อยู่ในช่วงคาบเกี่ยว

โครงการประกันรายได้และโครงการรับจ าน าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
๓. ธ.กส. ควรตรวจสอบว่าเกษตรกรที่กู้เงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท มีกี่ราย และกู้ไปท าอะไร 

และกรณีที่เกษตรกรไม่มีเงินช าระหนี้เนื่องจากระสบภัยธรรมชาติธ.ก.ส.ควรเข้ามาดูแล 
๔. ให้เร่งประชาสัมพันธ์โครงการพักหนี้ให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยของธ.ก.ส.ให้เกษตรกร

ทราบอย่างทั่วถึง 
 
ครั้งที่ ๕ วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔   
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาหาแนวทางการผ่อนปรนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรตาม

โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตรของรัฐบาลในพ้ืนที่ของ ส.ป.ก. ที่ให้เช่าช่วง และในที่ดินที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ซึ่งไม่ได้เป็นการบุกรุกแผ้วถางที่ดินของรัฐเพ่ิม โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม ซึ่ง
สรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี ้

๑. ในจังหวัดก าแพงเพชรมีที่ดินที่ส.ป.ก.ซื้อจากเอกชนเพ่ือให้ประชาชนเช่าซื้อจ านวนกว่าหมื่น
ไร่ ปัญหาคือเกษตรกรที่มาเช่าช่วงจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วย เนื่องจากไม่ใช่เจ้าของที่ดิน 

๒. เกษตรกรที่เช่าที่ดินจากผู้ที่มีส.ป.ก. ๔-๐๑ หรือซื้อที่ดินที่มี ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก็ไม่สามารถเข้า
ร่วมโครงการได้ เพราะไม่มีหลักฐานการเป็นเจ้าของที่ดินมาแสดง 

๓. กรณีที่เกษตรกรเข้าไปท ากินในที่ดินในแนวเขตระหว่างจังหวัดซึ่งยังไม่มีการชี้ชัดว่าเป็นเขต
ปุาไม้หรือเขตส.ป.ก. เมื่อมีปัญหาท าให้ไม่ทราบว่าจะต้องยื่นเรื่องไปที่จังหวัดใด 

ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑.เกษตรกรที่ท ากินอยู่บนพ้ืนที่ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานใด ก็ให้ขออนุญาตจาก

หน่วยงานนั้นเพ่ือน าไปขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ส าหรับพ้ืนที่ในอ าเภอคลองลานพัฒนา ๓๐,๐๐๐ กว่า
ไร่ ให้ขออนุญาตจากศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา 

๒. คณะอนุกรรมาธิการได้ท าหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้
เอกสารสิทธิ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
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ครั้งที่ ๖  วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณารายงานการเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงาน เรื่องการ

ก าหนดแผนฟื้นฟูภาคเกษตรกรรมหลังอุทกภัยของรัฐบาล ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. ให้ท าหนังสือเพ่ือเสนอแนะเรื่องแผนการบริหารจัดการน้ าไปยังประธานคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์เพื่อการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ซึ่งมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร เป็นประธาน 
๒. ให้ท าหนังสือเพ่ือเสนอสภาพปัญหาทางการเกษตรและแผนการบริหารจัดการน้ าไปยัง             

ผู้ที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 - นายกรัฐมนตรี 
 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 
และได้พิจารณาศึกษานโยบายและมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของรัฐบาลทั้งระบบ  

โดยสรุปสาระส าคัญดังนี้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตร ซึ่งล่าสุด

อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ส าหรับ
สถานการณ์ของประเทศไทยในเรื่องทรัพยากรการผลิตที่ส าคัญและเป็นปัญหาของประเทศ คือ 
เกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย การค้าเป็นแบบเสรี (free trade) และไม่มีกฎหมายโซน
นิ่งบังคับ ท าได้แต่เพียงประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลว่าปีนี้ปลูกเกินเท่าไรจะมีปัญหาเรื่องราคา ซึ่งสิ่งที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามท าขณะนี้ คือ จัดการเรื่องการผลิต โดยการวางแผนให้ผลผลิตมี
การกระจายตัวโดยอาศัยเทคโนโลยี จัดแผนการผลิตในแต่ละจังหวัด งานวิชาการซึ่งกรมวิชาการเกษตร
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด าเนินการร่วมกันเพ่ือไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัวและให้ได้พืชนอกฤดู ด้าน
การตลาดจะแปรเปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายรับจ าน า การ
แก้ปัญหาการตลาดใช้วิธีการตลาดน าการผลิต เช่น โครงการผลิตแบบ Contract Farming โดยน า
ผู้ประกอบการมาท าสัญญาซื้อขาย ซึ่งพืชที่ประสบผลส าเร็จมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชโรงงาน ข้าวโพด
ฝักอ่อน มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามความเชื่อหรือทัศนคติของเกษตรกร เมื่อพืชที่
ปลูกท ารายได้ให้กับเกษตรกรแม้จะมีเกษตรต าบลอยู่ในพ้ืนที่คอยให้ข้อมูลเกษตรกรก็ไม่ยอมรับ ดังนั้น
สิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการอยู่ คือ ท าอย่างไรจึงจะหาพืชทางเลือกไปทดแทนให้ ซึ่ง
ต้องมีงานวิจัยเข้ามาสนับสนุน การให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์การผลิต การท าตลาดน าการผลิต รวมทั้ง
กระทรวงพาณิชย์ช่วยหาตลาด 
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ครั้งที่ ๗  วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง  

ของรัฐบาลทั้งระบบ โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วม
ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ และมี
ความเห็นที่เป็นข้อเสนอแนะ สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ 
๑. การด าเนินโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังของรัฐบาลล่าช้า ส่งผลให้เกษตรกรประสบ

ปัญหาไม่สามารถน าผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วเข้าโครงการได้ ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่มีฝนตกมาเป็น
ระยะ ๆ ส่งผลกระทบให้มันส าปะหลังมีเชื้อแปูงลดลงเกษตรกรจึงต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาด 
ซึ่งราคาตลาดขณะนี้ตกต่ ากว่าราคารับจ าน ามาก 

๒. การเปิดจุดรับจ าน ามีจ านวนไม่เพียงพอท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการได้ เนื่องจากผู้ประกอบการโรงแปูงและลานมันที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีจ านวนน้อย เพราะ
ข้อยุติเรื่องอัตราการแปรสภาพ ค่าจ้างแปรสภาพ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ได้รับยังไม่เป็นที่พอใจ ประกอบ
กับท่ีผ่านมาการจ่ายเงินดังกล่าวของรัฐล่าช้าท าให้ผู้ประกอบการขาดความมั่นใจ  

๓. เกษตรกรรอขุดมันเข้าโครงการซึ่งปกติจะต้องขุดที่อายุ ๑๒ เดือน เป็น ๑๖-๑๘ เดือน 
ท าให้เปอร์เซ็นต์แปูงลดลง รัฐจะมีแนวทางในการคิดค่าน้ าหนักสูญหายอย่างไรให้เป็นธรรมแก่เกษตรกร 

๔. เกษตรกรถูกหักค่าน้ าหนักสูญหายและสิ่งเจือปนในอัตราสูงถึง ๑๐% โดยผู้ประกอบการ
โรงแปูงและลานมันอ้างว่าคลังกลางขอหัก ๒%  

ความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑. การแก้ปัญหาเร่งด่วนที่เป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรในการขายผลผลิตนอก

โครงการ เนื่องจากรัฐบาลด าเนินโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังล่าช้า ประกอบกับถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
และสภาพแวดล้อมที่มีฝนตกเป็นระยะๆ ส่งผลให้เกษตรกรต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดในราคา
ที่ต่ ากว่าราคาจ าน า เมื่อโครงการรับจ าน าก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น ๑ กุมภาพันธ์ สิ้นสุด ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปูาหมายการรับจ าน า ๑๐ ล้านตัน ซึ่งต่อไปผลผลิตจะออกน้อยลงเรื่อยๆ ท าให้ผล
ผลิตที่รัฐบาลตั้งเปูาหมายไว้คาดว่าจะไม่ถึง ๑๐ ล้านตัน ดังนั้นงบประมาณที่ตั้งไว้เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการจึงไม่ถึง ๑๐ ล้านตัน ซึ่งการที่เกษตรกรเตรียมผลผลิตพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการไว้แล้ว แต่             
ไม่สามารถน าผลผลิตเข้าโครงการได้จึงต้องขายในราคาที่ต่ ากว่าราคารับจ าน า อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินโครงการรับจ าน าล่าช้า รัฐบาลจึงควรพิจารณาหามาตรการชดเชยเงินส่วนต่างที่เกษตรกรควรจะ
ได้รับ 

๒. คณะกรรมการนโยบายมันส าปะหลังแห่งชาติควรพิจารณาทบทวนและท าความเข้าใจ
เรื่อง อัตราการแปรสภาพ ค่าจ้างแปรสภาพ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยปรับตามจ านวนค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น
จริง เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการโรงแปูงและลานมันสมัครเข้าร่วมโครงการ 
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๓. คณะกรรมการนโยบายมันส าปะหลังแห่งชาติควรเร่งพิจารณาหาแนวทางในการ
แก้ปัญหากรณีผู้ประกอบการโรงแปูงและลานมันหักค่าน้ าหนักสูญหายและหักสิ่งเจือปนในอัตรา ๑๐% 
โดยอ้างว่าคลังกลางหัก ๒% เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับเกษตรกรควรคิดค่าน้ าหนักสูญหายและ
สิ่งเจือปนตามข้อเท็จจริง ซึ่งวิธีการควรแต่งตั้งคณะกรรมการกลางตรวจสอบ เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยัน
ข้อเท็จจริง  

 
ครั้งที่ ๘  วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดท าเขตเกษตร

เศรษฐกิจ (โซนนิ่ง) ในพ้ืนที่ประเทศไทย โดยมีสาระส าคัญโดยสรุปคือเรื่องดังกล่าวได้มีการก าหนดไว้ใน
กฎหมายเศรษฐกิจการเกษตร มาตรา ๕ (๒) ที่ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดเขตเศรษฐกิจ
การเกษตรได้ เรียกว่าเขตเกษตรเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้มีการน ามาใช้อย่างจริงจัง เนื่ องจากตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดบทคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้โดยไม่สามารถไปบังคับ
เกษตรกรว่าต้องปลูกพืชชนิดใดได้ และที่ผ่านมาได้พยายามใช้มาตรการจูงใจต่าง ๆ แต่ก็จะไปขัดกับ
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญอีกเช่นกัน และถ้าเป็นพ้ืนที่บริเวณใหญ่ก็จะต้องใช้งบประมาณสูง เช่นในพ้ืนที่
โซนนิ่งได้มีการก าหนดว่าจะมีการประกันรายได้ มีการประกันราคาพืชที่ปลูกในโซนแล้ว แต่พืชที่ปลูก
นอกโซนก็จะมีปัญหาเรื่องราคาที่แตกต่างกัน จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นรูปธรรมได้ ปัจจุบัน
นโยบายของรัฐบาลต้องการให้มีการจัดโซนนิ่ง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้
มอบหมายให้ที่ปรึกษา ๕ คน และอธิบดีกรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ๕ กรม มาร่วมกันคิดว่าในอนาคตจะท า
โซนนิ่งด้วยวิธีใด ซึ่งก็ได้ข้อสรุปโดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ในเรื่องการเลือกสินค้าอาจจะเป็นการเลือก
ในเชิงด้านนโยบาย คือการปูองกัน เช่นในพ้ืนที่หนึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดไข้หวัดนกก็จะต้องด าเนินการ
ปูองกันเพ่ือไม่ให้ไก่เกิดโรคดังกล่าว หรือรัฐบาลต้องการส่งเสริมสินค้าชนิดใดก็จะด าเนินการจัดท าโซน
นิ่ง นอกจากนี้ยังต้องดูความเหมาะสมระหว่าง demand กับ supply เช่น เรื่องอ้อย ก็จะต้องดูในพ้ืนที่
เพาะปลูกกับโรงงานนั้นอยู่ใกล้กัน อย่างไรก็ตามจะต้องดูถึงเรื่องสิ่งที่ควรจะเป็น เช่นน าเรื่องข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ ต้นทุน ค่าขนส่ง มาวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ รวมทั้งอาจต้องมีมาตรการที่
เหมาะสมไปสนับสนุน  

 
ส่วนแนวทางการท าโซนนิ่งในเบื้องต้นคือการใช้มาตรการตลาดเป็นหลักในการจูงใจ ในระยะ

เริ่มแรกควรท ากับสินค้าที่รัฐบาลมีมาตรการในการดูแลเรื่องการตลาด รวมถึงหอม กระเทียม ผลไม้ 
และกุ้ง ซึ่งสินค้าทั้งหมดนั้นรัฐบาลรับภาระในการให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วโดยผ่านคณะกรรมการ 
คชก. และเกษตรกรที่ผลิตสินค้าดังกล่าวอยู่แล้วแต่อยู่นอกเขตโซนนิ่งรัฐต้องให้การดูแลควบคู่ โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงการผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับสินค้าอ่ืนทดแทน 
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ครั้งที่ ๙  วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดท าเขตเกษตร

เศรษฐกิจในพ้ืนที่ประเทศไทย โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม สรุปประเด็นแนวทางใน
การด าเนินการได้ดังนี ้

๑. ให้มีมาตรการสนับสนุนการก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ(Zoning) โดยใช้มาตรการด้าน
การตลาดเป็นมาตรการจูงใจ เพราะจากการท าวิจัยส ารวจพบว่าสิ่งที่เกษตรกรเรียกร้องคือเรื่องตลาด 
ราคาสินค้า รัฐบาลจะช่วยเหลือดูแลการตลาด เช่น การรับจ าน า การประกันราคา หรือส่งเสริมการท า
การเกษตรแบบมีพันธะสัญญา (Contract Farming) ให้กับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรตามการ
ก าหนดเขตเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้รัฐมีมาตรการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

๒. การก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจในระยะเริ่มแรก ควรเลือก ข้าว มันส าปะหลัง และข้าวโพด 
เป็นสินค้าเกษตรน าร่องในการด าเนินงาน  

๓. การเลือกชนิดสินค้าเกษตรน าร่อง ควรเลือกสินค้าเกษตรที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือด้าน
การตลาดอยู่แล้วเช่น มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เป็นภาระของรัฐบาล
เพ่ิมขึ้น โดยอาจก าหนดให้การผลิตสินค้าเกษตรดังกล่าวที่อยู่ในเขตเกษตรเศรษฐกิจเท่านั้นที่สามารถ
เข้าร่วมโครงการด้านการตลาดของรัฐบาลได้ ในกรณีนี้ จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะท าให้การท า
การเกษตรในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่ากับการผลิตลดน้อยลงและเกษตรกรไม่ขยายการผลิตสินค้า
เกษตรที่รัฐบาลดูแลการตลาด/รับจ าน า เพ่ิมข้ึนในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสม 

๔. เกษตรกรที่ท าการผลิตสินค้าเกษตรที่รัฐบาลจะก าหนดเป็นเขตเกษตรเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้
ผลิตอยู่ในเขตเกษตรเศรษฐกิจที่ก าหนด รัฐบาลต้องมีโครงการส่งเสริมให้ท าการผลิตสินค้าเกษตรอ่ืน    
ที่เหมาะสมมาทดแทนและช่วยเหลือในด้านการตลาดเช่นเดียวกัน 

๕. ให้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลความต้องการด้านกายภาพของสินค้าที่จะก าหนดเขต
เศรษฐกิจ ข้อมูลด้านการตลาด Logistics และอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมกับให้มีการทบทวนข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพตามความ
เหมาะสมรายพื้นที่ในระดับต าบลให้เป็นปัจจุบัน 

๖. ให้มีคณะกรรมการขึ้นมาเป็นคณะกรรมการบริหารสินค้าในรูปแบบโซนนิ่ง ซึ่งเป็นบอร์ด
เพ่ือบริหารจัดการในรูปแบบโซนนิ่งที่ต้องใช้องคาพยพจากทุกหน่วยมาดูแลสินค้าแล้วพิสูจน์ให้เห็นว่า
กระบวนการโซนนิ่งมีความเป็นไปได้ 

 
ครั้งที่ ๑๐  วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาข้อมูลโดยเชิญปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตร

และสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร และเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร มาเข้าร่วมประชุม สรุปดังนี้ 
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๑. พิจารณาแผนการจัดท าโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ส่งให้โรงพยาบาลของรัฐภายใต้
เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) : กรณีโรงพยาบาลจังหวัดก าแพงเพชร คณะอนุกรรมาธิการ
มีแนวคิดในการจัดท าโครงการนี้โดยด าเนินการในจังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดน าร่อง ซึ่งมีหลักการ
เพ่ือจัดหาผักและผลไม้ที่มีมาตรฐานอยู่ระดับปลอดภัย (Food Safety) หรือคุณภาพมาตรฐานอินทรีย์ 
(Organic) ส่งให้โรงพยาบาลซึ่งมีงบประมาณและความต้องการในการจัดซื้อทุกวันอยู่แล้ว นอกจากนี้ยัง
เป็นการสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงเกษตรได้วาง
นโยบายไว้นานแล้วและมีการท า MOU กับกระทรวงสาธารณสุขในการผลิตผักเพ่ือสนับสนุนให้กับ
โรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จส่วนหนึ่งคือเกษตรกรยังไม่มีความพร้อม
ในการผลิต ซึ่งต้องค านึงถึง ชนิด ปริมาณ คุณภาพ ราคา และความต่อเนื่องในการผลิต จากนั้นคณะอนุ
กรรมาธิการได้ก าหนดให้มีการเดินทางไปประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ 
รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ และผู้แทนส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณาการจัดท า
โครงการนี้ให้ประสบความส าเร็จที่จังหวัดก าแพงเพชร 

๒. พิจารณาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดท าเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ใน
พ้ืนที่ประเทศไทยต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว ในการโซนนิ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือ ๑) Crops 
Requirement ๒. ทรัพยากรดิน น้ า อากาศ และ ๓) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การตลาด ทุน ราคาสินค้า
เกษตร ที่ตั้งโรงงานฯลฯ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญด้วย 
ซึ่งโครงการจะเกิดผลเป็นรูปธรรมหรือไม่สิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณาคือมาตรการจูงใจเกษตรกร การ
สนับสนุนทั้งผู้ที่ปลูกพืชอยู่ในโซน และดูแลผู้ปลูกพืชที่ไม่ได้อยู่ในโซน ตลอดจนให้มีการสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องเพ่ือดึงศักยภาพของตลาดเข้ามาสู่จังหวัด ซึ่งหากท าได้ก็จะท าให้เกษตรกร
ปลูกพืชในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ส่งผลให้ลดต้นทุนการผลิต และปริมาณผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 

 
ครั้งที่ ๑๑  วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ 

ส่งให้โรงพยาบาลของรัฐภายใต้เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) กรณีน าร่องในจังหวัด
ก าแพงเพชร ต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
ผักปลอดสารพิษในต าบลวังแขมมาเข้าร่วมประชุม สรุปดังนี้ 

ในการผลิตผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาล มีโครงการต้นแบบที่ด าเนินการแล้วประสบ
ความส าเร็จคือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ส่วนจังหวัดก าแพงเพชรมี
โรงพยาบาล ๑๑ แห่ง โดยโรงพยาบาลก าแพงเพชรมี ๔๑๐ เตียง ที่เหลืออีก ๑๐ แห่ง เป็นโรงพยาบาล
ชุมชน มีจ านวนรวม ๘๐๐ เตียง มีความต้องการผักประมาณ ๑ ตัน/วัน ประเด็นส าคัญคือโรงพยาบาล
จะต้องมีรายการความต้องการพืชผักท้ังคุณภาพ ชนิด และปริมาณที่ชัดเจน ควรปรับระบบการรับซื้อให้
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กลุ่มเกษตรกรสามารถจ าหน่ายได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องดูแลและส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งแหล่งน้ า และระบบโลจิสติกส์ และนอกจากการขายผักให้
โรงพยาบาลเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ผู้ปุวยแล้ว อาจเพ่ิมช่องทางโดยขายในร้านค้าของ
โรงพยาบาลด้วย 

ซึ่งการสนับสนุนโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 
กรมพัฒนาที่ดินจะจัดการอบรมให้ความรู้ เกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทาง

การเกษตรซึ่งจะสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในพ้ืนที่ได้ 
กรมวิชาการเกษตรจะสนับสนุนปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการผลิต ซึ่งขณะนี้ผักและผลไม้ใน

ก าแพงเพชรที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง GAP มีอยู่เกือบ ๔,๐๐๐ ราย ส่วนใหญ่จะอยู่ที่อ าเภอลาน
กระบือและอ าเภอพรานกระต่าย ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตร และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
๒ พร้อมที่จะมาตรวจรับรองให้ทั้งในระบบ GAP และอินทรีย์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีเรื่องเงินทุนให้บริการกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ และทางด้านกลุ่ม
เกษตรกรก็มีเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่วนด้านเกษตรอินทรีย์ กรมมี
งบประมาณ ในช่วงปี ๒๕๔๖-๕๐ ให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดกลุ่มละ 
๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้ท าเรื่องเกษตรอินทรีย์โดยตรง แต่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ส านักงบประมาณไม่ให้เงิน
อุดหนุนนี้  

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีโครงการปลูกผักกางมุ้งในทุกจังหวัด โดย 
ส.ป.ก.เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ให้ 

คณะอนุกรรมาธิการมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานเพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนงาน/โครงการ ดังกล่าวในการ
ประชุมในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดก าแพงเพชร 

          
ครั้งที่ ๑๒  วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาแผนงาน/โครงการ และแนวทางในการด าเนินงานของ

กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดท าโครงการผลิตพืชผัก
ปลอดสารพิษ ส่งให้โรงพยาบาลของรัฐภายใต้เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) กรณีน าร่อง 
ในจังหวัดก าแพงเพชร โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม ต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
สรุปดังนี้ 

ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการได้ยกร่างโครงการที่
จะด าเนินการในจังหวัดก าแพงเพชรมาเสนอต่อที่ประชุม โดยระยะเริ่มต้นกลุ่มเปูาหมายคือเกษตรกรใน
อ าเภอพรานกระต่าย ควรมีแปลงต้นแบบขึ้นมา ๑ แห่ง จากนั้นประชาสัมพันธ์ให้มีผู้มาเข้าร่วมโครงการ
และคัดเลือกเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ และต้องท าต่อเนื่อง จากนั้นจึงพิจารณาเรื่องการตลาด เพ่ือ
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สร้างความเชื่อม่ันให้กับเกษตรกรโดยการจัดประชุมและเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรจะน างบประมาณไปใส่ไว้ในต้นแบบของจังหวัดก าแพงเพชร ๑.๗ ล้านบาท และทางจังหวัด
ควรตั้งคณะท างานข้ึนมาเพ่ือขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไป ซึ่งหลังจากผลผลิตออกประมาณ  ๒ - ๓ เดือน
ก็จะจัดงานวันรณรงค์ในจังหวัด และจัดประกวดผลผลิตเพ่ือการขับเคลื่อนทั้ง ๑๑ แห่ง 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ มีดังนี ้
๑. ต้องท าแผนธุรกิจโดยส ารวจปริมาณความต้องการผักแต่ละชนิดในแต่ละวันของโรงพยาบาล

แต่ละแห่ง และวางแผนในการปลูกเพ่ือให้ปริมาณผักตรงตามความต้องการของโรงพยาบาล โดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยสนับสนุน 

๒. ให้กรมพัฒนาที่ดินวางแผนการปลูก เพราะมีข้อมูลบริเวณดินที่มีความเหมาะสม 
๓. หลังจากวางแผนการปลูก แล้วต้องหาเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิตและเงินทุน จากนั้นจึงจัดหา

เกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
๔. ในการท า Contract Farming ควรก าหนดราคาซื้อขายลงไปเลยเพ่ือเกษตรกรจะสามารถ

ค านวณต้นทุนและก าไรได้ และเป็นการเลี่ยงความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
๕. เพ่ือให้สินคา้มีมาตรฐานที่ดีจะต้องมีโรงบรรจุ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องไปตรวจ

คุณภาพก่อนน าส่งโรงพยาบาล 
๖. ควรมีสหกรณ์บริการ เพ่ือจะได้น ารถไปขนสินค้าส่งให้โรงพยาบาล และต้องควบคุมความ

สะอาดของรถด้วย 
๗. ควรปรับระบบการช าระเงินให้ชัดเจนเพ่ือเกษตรกรจะได้วางแผนการเงินได้ถูกเนื่องจาก

เกษตรกรไม่มีเงินทุนจ านวนมาก 
 
ครั้งที่ ๑๓  วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ พิจารณาศึกษาหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหากรณีการน าพื้นที่ปลูกพืชที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐมาแจ้งขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
พืชเศรษฐกิจ เพ่ือเข้าร่วมโครงการับจ าน าสินค้าเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล โดยเชิญผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีสาระส าคัญโดยสรุปคือ 
หลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นจะรับทุกเอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้ ยกเว้นพ้ืนที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ที่ทางราชการออกให้ โดยได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ไม่ให้
เกษตรกรรายใหม่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มาขึ้นทะเบียนเพ่ิมเติม โดยยอมให้เฉพาะเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้เมื่อปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓ เนื่องจากเพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการบุกรุกที่ดินของรัฐเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึง
เป็นหลักเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรถือปฏิบัติ แต่ถ้าหากเป็นเอกสารอ่ืนรับขึ้นทะเบียนหมด ยกเว้น
ในพ้ืนที่เช่าในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้ท าหนังสือหารือไปยัง
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งได้รับค าตอบว่าถ้าเป็นพ้ืนที่ให้เช่าก็ไม่สามารถใช้สิทธิได้ 
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ซึ่งคนที่จะใช้สิทธิได้จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อตรงกับเอกสาร  สปก. ๔-๐๑ เท่านั้น ส่วนเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงผู้ถือครองที่ดินที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ในปี ๕๒/๕๓ นั้น ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ยินยอมให้ขึ้นทะเบียนได้ในกรณีที่เป็นผู้สืบสันดานโดยตรงตามกฎหมาย ส่วนการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
เมื่อปี ๕๒/๕๓ แต่เนื่องจากขนาดของพ้ืนที่มีขนาดน้อยลงก็ต้องอยู่ที่ข้อเท็จจริงว่ามีการเพาะปลูกใน
พ้ืนที่เท่าใด ซึ่งในส่วนนี้จะดูที่เวทีการท าประชาคม และถ้าหากเกิดความคลาดเคลื่อนและได้มีการส่ง
รายชื่อมาทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะตรวจสอบให้ 

ส่วนคณะอนุกรรมาธิการได้มีความเห็นโดยสรุปคือขอให้ผู้ว่าราชการ หรือเกษตรจังหวัดของ 
แต่ละจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ลงไปท าประชาคมและอธิบายให้เกษตรกรเข้าใจให้ได้ส่วนคณะอนุ  
กรรมาธิการจะได้แจ้งให้ทุกจังหวัดที่มีปัญหาได้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ส่วน
เรื่องมันส าปะหลังมีปัญหาไม่มากนัก นอกจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเร่งรัดด าเนินการให้เร็วที่สุด เนื่องจาก
มันส าปะหลังก าลังจะออกผลผลิต ข้าวนาปรังก็ก าลังจะเริ่มขึ้น ส่วนกระบวนการในการท าประชาคม 
หากมีเกษตรกรท ากินในที่ดินของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด ก็ขอให้เชิญหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการท าประชาคมด้วย  

 
ครั้งที่ ๑๔  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. พิจารณาติดตามความคืบหน้าการจัดท าโครงการผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาลของรัฐ

ภายใต้เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ในจังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชรได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาล

ของรัฐ ภายใต้เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) โดยมีนายประธาน ดวงพัตรา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ และเกษตรจังหวัดก าแพงเพชรเป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
ประชุมครั้งแรกเม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ โครงการได้ด าเนินการแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง
ให้การสนับสนุน ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ได้แก่ การรับซื้อผักปลอดภัยสารพิษของ
โรงพยาบาลก าแพงเพชร มีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพผัก
ปลอดภัยจากสารพิษได้ ดังนั้น ในอนาคตโรงพยาบาลจะด าเนินการประกอบอาหารเองหรือหา
ผู้ประกอบการที่สามารถรับซื้อผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพผักปลอดภัย 

และปริมาณผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษมีเกินความต้องการของหน่วยงานรัฐที่จะสามารถ
รับซื้อได้ หน่วยงานราชการจึงต้องประสานงานให้เกิดการเจรจาซื้อขายผักปลอดภัยกับตลาดอ่ืนๆ เพ่ือ
เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผักปลอดสารพิษให้มีมากข้ึน   

๒. พิจารณาการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประชุมเรื่อง “การจัดท าโครงการผักปลอด
สารพิษส่งให้โรงพยาบาลของรัฐ ภายใต้เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming)” ในวันจันทร์ที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดจันทบุรี  
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จังหวัดจันทบุรี มีความต้องการพืชผักเพ่ือการบริโภคภายในจังหวัด ประมาณวันละ ๑๓๒  ตัน 
โดยน าเข้าจากแหล่งผลิตนอกจังหวัดประมาณวันละ ๗๒ ตัน และผลิตได้เองภายในจังหวัดประมาณ ๖๐ 
ตัน จากข้อมูลการตรวจเลือดหาสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี โดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ปี ๒๕๕๕ จ านวน ๑๗,๙๘๓ ราย พบสารเคมีในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย 
จ านวน ๓,๒๘๘ ราย หรือร้อยละ ๑๘.๒๘  ส่วนโรงพยาบาลพระปกเกล้ามีจ านวน ๗๕๕ เตียง มีปริมาณ
ความต้องการผัก ๒๐๐ กิโลกรัม/วัน ซึ่งหลังจากคณะกรรมาธิการได้เดินทางไปประชุมในวันจันทร์ที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดจันทบุรีแล้วขอให้ทางจังหวัดต้องตั้งคณะท างานขึ้นมาเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการนี้ จากนั้นคณะกรรมาธิการจะติดตามความคืบหน้าการด าเนินการโครงการนี้ต่อไป 

 
ครั้งที่ ๑๕  วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงาน

เรื่องการจัดท าโครงการผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาลของรัฐ ภายใต้เกษตรพันธะสัญญา (Contract 
Farming) ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีสาระส าคัญคือ 
คณะกรรมาธิการจะมีการประชุมร่วมกับผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด
เชียงราย จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดจันทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ 
นาฬิกาเป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเสม พริ้มพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีขั้นตอน
ในการประชุมคือเริ่มจากผู้ว่ าราชการกล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการ จากนั้นเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งแนะน า
คณะกรรมาธิการ ต่อด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน ศรีแก้ว) ชี้แจงนโยบาย
ของกระทรวงเกี่ยวกับโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาลของรัฐ และให้ทาง
โรงพยาบาลน าเสนอข้อมูลการด าเนินโครงการผลิตอาหารปลอดภัยของโรงพยาบาล โดยที่ประชุมได้
ขอให้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ท าให้การด าเนินการโครงการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ ปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึน้ รวมทั้งวิธีการแก้ไข จนน าไปสู่การต่อยอดของโรงพยาบาลแม่ลาว วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตผลทางการเกษตรจากเกษตรกรจนมาผลิตเป็นอาหารปลอดภัย จากนั้นจะเป็นการเปิดเวทีให้แสดง
ความเห็นและตอบข้อซักถาม นอกจากนี้จะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานดังนี้ 

วันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศึกษาดูงานการด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนชาวนา อ าเภอแม่
สาย  วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศึกษาดูงานหมู่บ้านผู้ปลูกผักพ้ืนบ้านในชุมชนบ้านปุา            
ก่อด า อ าเภอแม่ลาว และศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกลุ่มผู้ปลูกข้าว หอมแดง กระเทียมปลอดสารพิษ 
บ้านเจริญเมือง อ าเภอพาน 

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดอาหารปลอดภัย ใน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ศึกษาดูงานการผลิตอาหารปลอดภัยของโรงพยาบาลแม่ลาว และ
ศึกษาดูงานสถานประกอบการการแปรรูปจากเนื้อสัตว์ จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร  
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ครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดทํา

โครงการผลักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาลของรัฐ ภายใต้เกษตรพันธะสัญญา (Contact Farming) ณ 
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และพิจารณาความคืบหน้าในการดําเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวของจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งผู้แทนสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชรได้ให้ข้อมูล
โดยสรุปคือ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้รับรางวัลโรงพยาบาลต้นแบบด้านอาหารปลอดภัย
ในปี ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนและผู้ปุวยได้บริโภคและตระหนักถึงอาหารปลอดภัย 
รวมทั้งมีการขยายเครือข่ายไปยังชุมชนและโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งในการดําเนินงานจะเป็น ๓ ขั้นตอน คือ
การเตรียมคนโดยการสร้างความรู้ ปรับทัศนคติให้บุคลากรของโรงพยาบาล การเตรียมงานโดยการ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ และการ
ดําเนินการโดยการลงพ้ืนที่แหล่งผลิตพืชผัก ติดต่อประสานงานกับเกษตรกรเพ่ือให้ปลูกผักและขนส่ง
ให้กับโรงพยาบาล จากนั้นจะมีการเฝูาระวังการปนเปื้อนของสารเคมี และเมื่อมีเกษตรกรปลูกผักเป็น
จํานวนมากทางโรงพยาบาลจึงได้จัดให้มีตลาดนัดในโรงพยาบาลเพ่ือให้เกษตรกรได้จําหน่ายพืชผักที่ผลิต
ได้ รวมทั้งได้มีการขยายเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลศูนย์ วัด โรงเรียน และเรือนจํา ส่วนผลการดําเนินงาน
ที่ผ่านมาพบว่าทางโรงพยาบาลได้วัตถุดิบที่ปลอดภัยเกือบ ๑๐๐ % และทําให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

ส่วนผลการดําเนินงานทางเกษตรจังหวัดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอจัดอบรมให้กับ
เกษตรกร  ๕๓๖ ราย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
กําแพงเพชรให้การส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี และทําการตรวจ
วิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกร ส่วนโครงการชลประทานจังหวัดกําแพงเพชรได้สนับสนุนเรื่องการจัดหา
เครื่องสูบน้ําให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๒ พิษณุโลก
เตรียมการประเมินแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จนถึงการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่
เหมาะสม สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกําแพงเพชรดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับการ
จัดทําบัญชีฟาร์ม  สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมจังหวัดกําแพงเพชรได้มอบวัสดุในการ
จัดสร้างโรงเรือน ๒ หลัง ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร
ทําการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผักปลอดภัยเพ่ือส่งให้กับโรงพยาบาล ส่วนสหกรณ์การเกษตรจังหวัด
กําแพงเพชรสนับสนุนงบประมาณการจัดทําโรงคัดบรรจุภัณฑ์ ๒ แห่ง และรถขนส่งจํานวน ๑ คัน ส่วน
ช่องทางในการจําหน่ายนอกจากจะส่งให้กับโรงพยาบาลแล้ว ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกําแพงเพชรซึ่ง
จํ า ห น่ า ย ผั ก ป ล อ ด ภั ย อ ยู่ แ ล้ ว ก็ ยิ น ดี ที่ จ ะ ห า พ้ื น ที่ ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร เ ข้ า ไ ป จํ า ห น่ า ย 
ผักปลอดภัยได้ และในส่วนของสํานักงานการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกําแพงเพชรจะได้ติดตามการออก
ใบรับรองอาหารปลอดภัย และติดตามโครงการอาหารปลอดภัย นอกจากนี้จะได้ประสานงานกับโรงเรียน
กําแพงเพชร และโรงเรียนวัชระให้ใช้อาหารปลอดภัยด้วย   
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ครั้งที่ ๑๗ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้ พิจารณาเตรียมความพร้อมการเดินทางไปประชุม                  

ที่จังหวัดกําแพงเพชรเรื่องการดําเนินการให้จังหวัดกําแพงเพชรเป็นศูนย์กลางการผลิต แปรรูป และ
การค้ามันสําปะหลังโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

เนื่องจากจังหวัดกําแพงเพชรเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ในการปลูกมันสําปะหลังมากกว่า ๗๐๐,๐๐๐ 
ไร่ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสําปะหลังประมาณ ๒๔,๐๐๐ ราย มีผลผลิตมันเส้น สูงเป็นลําดับที่
สองของประเทศ ทุกอําเภอเป็นเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกมันสําปะหลัง และ                  มี
ผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตจํานวนมาก แต่สภาพการผลิต การแปรรูป และการเพ่ิมรายได้                    
ให้เกษตรกรกลับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น จึงควรผลักดันให้จังหวัดกําแพงเพชรเป็นศูนย์กลางในการผลิ ต 
การแปรรูป และการค้ามันสําปะหลัง ซึ่งขณะนี้ได้สรุปโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจร ในวันที่ ๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ จังหวัดกําแพงเพชร อย่างเป็นทางการแล้ว 
โดยใช้งบประมาณของจังหวัด จํานวน ๒๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท พัฒนามันสําปะหลังสู่การเป็น HUB และมี
เจ้าภาพหลักคือกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือผลักดันให้โครงการนี้ดําเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนและประสบ
ความสําเร็จ ตลอดจนสามารถพัฒนาทั้งระบบประกอบด้วย ด้านต้นน้ําหรือกระบวนการผลิตทั้งหมด 
ด้านกลางน้ําคือกระบวนการแปรรูป การตลาด และปลายน้ําคือระบบโลจิสติกส์ และ              การ
ขนส่งเพื่อประหยัดต้นทุน  

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร มีบทบาทโดยตรงในการส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนา
กระบวนการผลิตหรือด้านต้นน้ํา ดังนั้นลักษณะการดําเนินโครงการทั้งหมดจะพัฒนาทั้งระบบคือ        
ด้านต้นน้ํา หรือกระบวนการผลิตทั้งหมด ด้านกลางน้ําคือกระบวนการแปรรูป การตลาด และ              
ปลายน้ําจะเป็นเรื่องของระบบโลจิสติกส์ และการขนส่งเพ่ือประหยัดต้นทุน โดยมีแนวคิดว่าต้องการ
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังภาคเหนือ จังหวัดกําแพงเพชร ขึ้นมา โดยมี
เปูาหมายว่าภายใน ปี ๒๕๖๐ จังหวัดกําแพงเพชรจะเป็นผู้นําในการผลิตที่จะสามารถยกระดับผลผลิต
จาก ๓.๔ ตัน/ไร่ เพ่ิมเป็น ๖ ตัน/ไร่ ภายใน ๕ ปี ซึ่งหากศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นแล้ว ก็จะสามารถผลักดัน
กระบวนการผลิตด้านต้นน้ําซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ              
เพ่ือผลิตวัตถุดิบปูอนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูปต่าง ๆ ซึ่งเป็นด้านกลางน้ําและ
ปลายน้ําได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

จากนั้นคณะอนุกรรมาธิการจึงได้กําหนดให้มีการเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงาน               
เพ่ือเตรียมการให้จังหวัดกําแพงเพชรเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การจําหน่ายมันสําปะหลังระดับ
ภาคเหนือ ในวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดกําแพงเพชร โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากส่วนกลาง หน่วยงานในจังหวัด และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม 
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ครั้งที่ ๑๘ วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร              

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจําหน่ายมันสําปะหลังให้กับ หจก.ศรีบุญส่งพืชไร่ ซึ่งเข้าร่วมโครงการ
แทรกแซงมันสําปะหลังปี ๒๕๕๕/๕๖ แล้วยังไม่ได้รับชําระค่ามันสําปะหลัง โดยเชิญหน่วยงาน                    
ที่เก่ียวข้องมาเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายจันทร์แดง ศรีบุญมา ตัวแทน
เกษตรกรจากจังหวัดกําแพงเพชร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าร่วมโครงการแทรกแซงมัน
สําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยเกษตรกรได้นํามันสําปะหลังไปส่งเข้าลานมัน หจก.ศรีบุญส่งพืชไร่ ซึ่งตั้งอยู่
จังหวัดกําแพงเพชร แต่เกษตรกรได้รับเพียงใบชั่งน้ําหนัก โดยไม่ได้รับใบประทวนและไม่ได้รับเงินจาก
การจําหน่ายมันสําปะหลัง สรุปจํานวนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนมี ๑๒๘ ราย ผลผลิต ๖,๔๐๐ ตัน  
มูลค่าความเสียหายประมาณ ๑๖.๔ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี ๑ คือเกษตรกรที่นํามันสําปะหลังไปจํานํากับลานมัน หจก.ศรีบุญส่งพืชไร่ ตั้งแต่วันที่ ๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๘๙ ราย ปริมาณมันสําปะหลัง จํานวน ๔,๒๑๒ 
ตัน ความเสียหายประมาณ ๑๐.๗ ล้านบาท 

กลุ่มที่ ๒ คือเกษตรกรที่ไม่ทราบว่าลานมันหจก.ศรีบุญส่งพืชไร่ ถูกสั่งปิดชั่วคราว จึงได้นํามัน
สําปะหลังไปจํานําตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑๕ ราย 
ประมาณมันสําปะหลังจํานวน ๕๗๔ ตัน ความเสียหายประมาณ ๑.๕ ล้านบาท 

กลุ่มที่ ๓ คือเกษตรกรที่นํามันสําปะหลังไปขายฝากกับลานมันโดยตรงหรือไม่ได้เข้าร่วม
โครงการจํานวน ๒๔ ราย ปริมาณมันสําปะหลัง จํานวน ๑,๗๐๘ ตัน ความเสียหายประมาณ                  
๔.๓ ล้านบาท 

ข้อสังเกตและความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑. ให้ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่มาร้องเรียนว่าซ้ําซ้อนกับรายชื่อเกษตรกรที่นํามันสําปะหลัง

มาจํานํากับลานมัน หจก.ศรีบุญส่งพืชไร่ที่องค์การคลังสินค้าออกใบประทวนให้ไปจํานวน ๓๑๕ ราย
หรือไม่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

๒. ให้คณะกรรมการองค์การคลังสินค้าพิจารณากรณีมันเส้นที่อยู่ ในคลังสินค้าของ              
ลานมัน หจก.ศรีบุญส่งพืชไร่ว่าเป็นของเกษตรกรที่นํามาจํานําหรือไม่ จะได้นําไปจําหน่ายเพ่ือใช้เงินคืน
ให้กับเกษตรกร เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้มันสําปะหลังจะเน่าเสียไปโดยไม่มีประโยชน์ ส่วนองค์การ
คลังสินค้าก็ให้นําส่วนที่ขาดไปฟูองเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของลานมันเพ่ิมเติม 

๓. ในระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนการดําเนินคดี เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเงินไปซื้อ
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในปีการผลิตต่อไป ขอให้ทางจังหวัดจัดทําโครงการเสนอต่อ
คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร เพ่ือขอใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมาให้เกษตรกรกู้ยืม
โดยปลอดดอกเบี้ยไปพลางก่อน 
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๒.๒ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม  
(ราคาและปริมาณ)  
 

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเศรษฐกิจ
มหภาคที่มีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม (ราคาและปริมาณ) ขึ้นเพ่ือทําหน้าที่พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ
การส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถ
จําหน่ายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูง คุ้มต่อต้นทุนการผลิต สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าทั้งตลาดภายใน
และตลาดภายนอกประเทศ ตลอดจนมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอาชีพ โดยคณะอนุกรรมาธิการมีการ
ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ และได้พิจารณาเลือกตั้งตําแหน่งต่าง ๆ  

๑.  ดร.ไตรรงค์  สุวรรณคีรี เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒.  นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓.  ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔.  นายทรงศักดิ์  วงศ์ภูมิวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
๕.  นางสาวนริศา  อดิเทพวรพันธุ์ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๖.  นางนันทนา  สงฆ์ประชา เป็นอนุกรรมาธิการ 
๗.  นายเกียรติ  สิทธิอมร เป็นอนุกรรมาธิการ 
๘.  รศ.ดร.ชวินทร์  ลีนะบรรจง เป็นอนุกรรมาธิการ 
๙.  นายนิพนธ์  วงษ์ตระหง่าน เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑๐. รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย เป็นอนุกรรมาธิการ 

 
  สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ 

  
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม (ราคาและ

ปริมาณ) ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นต่าง ๆ รวม ๙ ครั้ง สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

 ครั้งที่ ๑  วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาเลือกตั้งตําแหน่งต่าง ๆ และพิจารณากําหนดกรอบและ

แนวทางในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และพิจารณากรอบการดําเนินงานของคณะอนุ
กรรมาธิการเป็น ๓ ด้านกล่าวคือ 
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๑. ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจและผลกระทบต่อภาคเกษตรในอีก ๕ ปีข้างหน้า เศรษฐกิจ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุุนจะฟ้ืนตัวได้อย่างไร และในการฟ้ืนตัวจะมีผลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างไร  

๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN Economic Community ) มีผลกระทบ
ต่อภาคการเกษตรอย่างไร  

๓. FTA (Free Trade Area) ที่ทําไปแล้วมีผลกระทบต่อการเกษตรอย่างไร 
 

ครั้งที่ ๒  วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารโลก และพิจารณาศึกษา

ร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา และร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการประกัน
ความเสี่ยงของเกษตรกรของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) โดยมี ดร.พจน์ ชุมศรี นายกสมาคมธุรกิจสี
เขียวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

๑. พิจารณาศึกษาเก่ียวกับความม่ันคงด้านอาหารโลก 
ดร.พจน์ ชุมศรี นายกสมาคมธุรกิจสีเขียวแห่งประเทศไทย ได้ให้นิยามของคําว่า “ความมั่นคง

ทางด้านอาหาร” คือ ความสามารถในการเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพของคนทั่ว
โลก รวมถึงการผลิตที่เอ้ือต่อระบบนิเวศน์ ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างถาวร ปัจจุบันอาหารยังมีเพียงพอ แต่ปัญหาคือการเข้าถึง
อาหารและการกระจายอาหาร ปัญหาเรื่องของดินและน้ําจะมีความสําคัญสูงเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนที่แห้งแล้ง
และน้ําท่วมจะเพ่ิมมากขึ้นจากวิกฤติความแปรปรวนทางภูมิอากาศ ปัญหาที่จะตามมา คือความ
ต้องการพลังงานมากขึ้น ที่ดินมีจํากัด ขาดแคลนแหล่งน้ําสะอาด จํานวนภัยธรรมชาติเพ่ิมจาก ๑,๖๙๐ 
ครั้ง ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๘๐-๑๙๘๙ เป็น ๓,๘๘๖ ครั้ง ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๙๙-๒๐๐๙ และ ๔๕% ของ
ภัยทั้งหมดเกิดขึ้นในเอเชียแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาอาหารของโลก ปัญหาเรื่องกฎ 
ระเบียบของการนําเข้าส่งออกมีผลต่อราคาและการเคลื่อนย้ายอาหาร จึงได้เสนอแนะการแก้ไขปัญหา
คือ ๑. เรื่องของที่ดินและแหล่งน้ํา ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ๒. เรื่องของเทคโนโลยี และการวิจัย 
ประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จากทาง UN ๓. การค้าขายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเจรจาต่อรอง
ทางการค้ากับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ จะช่วยขจัดปัญหาความไม่เป็นธรรมออกไป ๔. บริหารจัดการความ
เสี่ยง อาทิ การประกัน การเกษตรแบบพันธสัญญา เป็นต้น  

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน อนุกรรมาธิการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง รัฐบาลควรมีระบบเตือนภัย (Warning System)  

๒. พิจารณาศึกษาร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา และร่างข้อเสนอ
การปฏิรูประบบการประกันความเสี่ยงของเกษตรกรของคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) 
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 จากการระดมความคิดเห็นของ ๑.นายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร  ๒. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ ๓. ดร.ธราดล เปี่ยม
พงศ์สานต์ เคยเป็นกรรมการในการจัดระบบประกันภัยพืชผล ได้ข้อคิดเห็นสรุปดังนี้ 

 ๑. รัฐควรมีหน่วยงานกลางในการกําหนดราคาซื้อขายข้าวเปลือกภายในประเทศโดย
จะต้องทําการอ้างอิงกับราคาซื้อขายข้าวสารในตลาดโลกมาเป็นเกณฑ์ เพ่ือปูองกันการกดราคารับซื้อ
ข้าวเปลือกในประเทศ 

 ๒. ควรจะหามาตรการในการที่เกษตรกรถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าในการซื้อขาย
ข้าวเปลือก เช่น ความชื้น เป็นต้น 

 ๓. ในรอบปีรัฐควรจะต้องมีแผนในการที่จะต้องมีการเก็บข้าวสารไว้จํานวนหนึ่ง (Buffer 
Stock) เพ่ือสามารถนํามาใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติในประเทศ 

 
ครั้งที่ ๓  วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการเกษตรแบบพันธะ

สัญญา และร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการประกันความเสี่ยงของเกษตรกรของคณะกรรมการปฏิรูป 
(คปร.) สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

การเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farming) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน
ได้ดําเนินการเกี่ยวกับ Contract Farming ๒ รูปแบบ คือ ๑. เกี่ยวกับตลาดข้อตกลงมีการจัดทําสัญญา
ข้อตกลงที่เป็นมาตรฐาน ๒.มีการจัดทําโครงการลงทุนเกษตรแบบพันธะสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ACMES (The Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic 
Cooperation Strategy) แต่กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้จัดทําแบบมาตรฐานสําหรับโครงการลงทุน
เกษตรแบบพันธะสัญญาภายในประเทศที่เนื่องมาจากการเข้ามาลงทุนของต่างประเทศ หรือประเทศ
เพ่ือนบ้าน ขณะที่ภาคเอกชนได้มีการดําเนินการส่วนนี้ก้าวหน้าไปแล้วระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามในส่วน
ของสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายในที่ใช้อยู่ในประเทศควรเพ่ิมการบริหารความเสี่ยง
ด้านการผลิตเข้าไปด้วย ทาง FAO มี Contract Farming  ๕ รูปแบบ คือ ๑) Centralized model 
บริษัทคู่สัญญาเป็นผู้สนับสนุนการผลิตในด้านต่างๆ และรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยเพ่ือนําไป
แปรรูป บรรจุหีบห่อ และจัดจําหน่าย ๒) การที่เจ้าของดําเนินการและบริการจัดการเอง ๓) มีการ
สนับสนุนจากส่วนราชการ จาก private sectors จาก local farmers ที่ให้การสนับสนุนทั้งทางด้าน
การผลิต การบริหาร การ processing และmarketing ๔) Informal model ผู้ประกอบการรายย่อย
หรือบริษัทขนาดเล็กจะทําสัญญากับเกษตรกรเพื่อผลิตสินค้าเกษตรสําหรับแปรรูป หรือบรรจุหีบห่อเพ่ือ
จําหน่ายปลีกในแต่ละฤดูการผลิตเป็นการดําเนินการง่ายๆ ไม่มีสัญญาเป็นทางการจึงมีความเสี่ยงสูงทั้ง
สองฝุาย ๕) เป็นโมเดลที่อยู่ระหว่างกลาง ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม ทางด้านภาวะโลกร้อยจะเพ่ิม
มากขึ้น ดังนั้นการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อโลกจึงมีความสําคัญยิ่งขึ้นในอนาคต 
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ในระบบ Contract Farming ที่พิจารณาศึกษากันนี้จะดูแลแต่ทางด้านการตลาดมิได้ดูแล
ความเสี่ยงด้านการผลิต ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการควรจะพิจารณาว่าจะลดความเสี่ยง
ทางด้านการผลิตให้แก่เกษตรกรอย่างไร จะเป็นการประกันหรือเป็นการชดเชยให้กับเกษตรกรอย่างไร 
นอกจากนี้ได้เสนอแนะให้ TDRI ช่วยดูแลในเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการกับ
เกษตรกร จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร การปรับปรุงสัญญาต้องพิจารณากฎหมายแม่ประกอบให้สอดคล้อง 
หรือการปรับปรุงสัญญาตามแบบที่ควรจะเป็นให้เกิดการยอมรับ ถูกต้องตามมาตรฐาน และออก
กฎระเบียบให้อยู่ในเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่ 

เกษตรกรมีความเสี่ยง ๒ ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านราคา และความเสี่ยงด้านผลผลิตที่เกิดจาก
โรคระบาดหรือความแปรปรวนของดินฟูาอากาศ มาตรการที่ใช้ประกันความเสี่ยงด้านราคามี ๓ 
มาตรการ ได้แก่ ๑.การรับจํานําพืชผล การประกันรายได้เกษตรกร ๓.ระบบเกษตรพันธะสัญญา แต่ละ
มาตรการมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ส่วนนโยบายประกันและแก้ไขความเสี่ยงด้านผลผลิตมี ๓ วิธี 
ได้แก่ ๑.การประกันภัยพืชผล ๒.การประกันด้วยดัชนีดินฟูาอากาศ ๓.การจ่ายชดเชยหลังจากเกิดภัย
ธรรมชาติ 

 
ครั้งที ่๔  วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณารายงานความคิดเห็นร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการเกษตร

แบบพันธะสัญญา และร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการประกันความเสี่ยงของเกษตรกร (เป็นการ
ประชุมต่อจากครั้งที่ผ่านมา) ซึ่งนายทรงศักดิ์ วงศ์ภูมิวัฒน์ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ และนาย
วิโรจน์ แสงบางกา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ได้ร่วมกันรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้
ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ จากนั้นจะได้นําเสนอคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผล
เกษตรกรรมให้พิจารณาเห็นชอบต่อไป  

๑. ร่างข้อเสนอการปฏิรูประบบการเกษตรแบบพันธะสัญญา ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกัน
อย่างกว้างขว้าง สรุปได้ดังนี้ 

 ๑.๑  สาเหตุที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามพันธะสัญญาเกิดขึ้นได้ทั้งจากนายทุนและเกษตรกร
 ๑.๒  เอกชนได้ดําเนินการทําสัญญา Contract Farming ภายในประเทศ เนื่องจากการ
ลงทุนของต่างประเทศ โดยไม่ผ่านหน่วยงานของรัฐบาล 

 ๑.๓  ควรมีการพัฒนาไปสู่ระบบพันธะสัญญาที่ยืนอยู่บนความยินยอมของผู้ผลิตและผู้
ซื้อ โดยจัดให้มีองค์กรกลางที่ทําหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็น
ต้น 

 ๑.๔  ควรมีการตรวจสอบกฎหมายที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อการควบคุมกํากับดูแล
การปฏิบัติตามพันธะสัญญาหรือไม่  และในกรณีที่ต้องออกกฎหมายเพ่ิมเติมควรจะดําเนินการอย่าง
รอบคอบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อความสมัครใจและความคล่องตัว
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ในการจัดทําและบริหารสัญญาของทั้งสองฝุายที่เกิดจากการทําพันธะสัญญาในรูปแบบ Informal 
model 

 ๑.๕ การประกันภัยพืชผล เป็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการผลิตซึ่งรวมทั้งคุณภาพและปริมาณของผลผลิตด้วย 

 ๒. ร่างข้อเสนอปฏิรูประบบการประกันความเสี่ยงของเกษตรกร สรุปได้ดังนี้ 
 ที่ประชุมมีมติให้ปรับข้อความในส่วนของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กระชับขึ้น ซึ่ง

เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการได้สรุปว่า การปรับเนื้อความจะกล่าวถึงความเสี่ยงของเกษตรกรมี ๒ 
ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านราคาและด้านผลผลิต มาตรการที่ใช้ประกันความเสี่ยงด้านราคาประกอบด้วย
หลายมาตรการ เช่น การรับจํานําพืชผล การประกันรายได้ ระบบเกษตรแบบพันธะสัญญา และตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นต้น แต่ละมาตรการมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน จึงควรทบทวนข้อดี -
ข้อเสียแต่ละมาตรการและปรับใช้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่บิดเบือนกลไกตลาด 

 สําหรับการประกันภัยพืชผล คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ควรผลักดันให้เกิดการประกันภัยพืชผล โดยเบื้องต้นภาครัฐอาจสนับสนุนเบี้ยประกันแก่
เกษตรกร   

 นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ ๑.ควรจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และข้อมูล
ข่าวสารทีส่ําคัญต่อการตัดสินใจอย่างทั่วถึง เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล จึง
จําเป็นต้องปรับปรุงระบบการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลข่าวสารของประเทศให้ถูกต้อง แม่นยํา และ
รวดเร็ว ๒.การเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ได้กับทุกพ้ืนที่และกับเกษตรกรทุกระดับฐานะ  

 
ครั้งที่ ๕  วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของราคาสินค้าเกษตรและราคา

พลังงาน (Food Fuel Finance Linkage) โดยมีดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญดังนี้  

ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ข้อมูล
ว่า ผลงานวิจัยเรื่อง Food Fuel Finance Linkage เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายของประเทศ
ไทยในอนาคตได้ดังนี้ ๑) ศึกษาและทําความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของราคาน้ํามัน ราคาสินค้าเกษตร 
และราคาสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดส่งมอบทันที ( spot 
market) และตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures market) รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท้าทายอ่ืนๆ ใน
อนาคต อันได้แก่ ความต้องการพลังงานทดแทน การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก และการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ ๒) ผลจากการศึกษาจะทําให้รัฐบาลเข้าใจที่มาที่แท้จริงของปัญหา รวมถึงช่วยในการ
คาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันจะเป็นรากฐานที่สําคัญในการกําหนดกรอบ
นโยบายในช่วง ๑๐–๑๕ ปีข้างหน้า ๓) กรอบนโยบายควรกําหนดถึงแนวทางในการพัฒนาภาค
การเกษตรเพ่ือรับมือกับปัจจัยท้าทาย ทั้งการลดลงของเชื้อเพลิงฟอสซิล การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก 
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และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกและของประเทศไทย เพ่ือแสวงหาโอกาสที่ช่วยให้เกิด
การขยายตัวและยกระดับรายได้ของภาคการเกษตร ๔) เนื่องจากโครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรโลกเป็น
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยธรรมชาติ และผลกระทบของการเกร็งกําไรผ่านตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีผล
ต่อราคาสินค้าเกษตร ดังนั้น รัฐบาลควรกําหนดกลยุทธ์ในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในตลาดส่งมอบทันที
(spot market) และตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Futures market) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
รักษาเสถียรภาพทั้งด้านปริมาณและราคาของสินค้าเกษตรที่ไทยเป็นผู้ส่งออกหลัก 

การเปลี่ยนแปลงทางอุณหภูมิในอนาคตคาดว่า ประเทศไทยไม่น่าจะประสบปัญหาความมั่นคง
ด้านอาหารในด้านของปริมาณ แต่คาดการณ์จากแบบจําลอง พืชที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ มัน
สําปะหลัง ในช่วง ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ผลผลิตจะลดลง ๑๘% อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านเสถียรภาพด้าน
ราคาและการยกระดับรายได้ของเกษตรกรเป็นสิ่งสําคัญ การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาจึงมีความสําคัญในระดับสูง  ส่วน
ความมั่นคงทางด้านพลังงาน (น้ํามันเชื้อเพลิง) พบว่าความต้องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงมีความสัมพันธ์กับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพยากรณ์ความต้องการน้ํามันไบโอดีเซลอีก ๒๐ ปีข้างหน้า คาดว่าจะมี
ความต้องการ ๔-๘ ล้านลิตรต่อวัน จากความต้องการโดยเฉลี่ย ๑.๕ ล้านลิตรต่อวัน ณ ปัจจุบัน คิดเป็น
ปริมาณเพ่ิมข้ึน ๒.๖-๕.๓ เท่า นอกจากนี้ได้เสนอแนะการเตรียมความพร้อมในการรองรับความต้องการ
พลังงานเชื้อเพลิงจากพืชในอนาคตดังนี้ ๑) เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันให้มากขึ้นอย่างน้อย ๒-๔ 
เท่า ๒) ศึกษาแนวทางการปลูกปาล์มแบบยกร่องในพ้ืนที่นาร้างในเขตภาคกลาง ๓) ส่งเสริมให้มีโรงงาน
สกัดน้ํามันปาล์มที่มีกําลังการผลิตที่เหมาะสมอยู่ในแหล่งเพาะปลูก 

 
ครั้งที่ ๖  วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเก่ียวกับสภาวะเศรษฐกิจของโลกท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันและ

มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้ข้อมูลว่า วิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรป ส่งผลต่อการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยส่งออกสินค้าไปประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือประเทศ
ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา และกลุ่มยูโรโซนตามลําดับ ซึ่งกลุ่มยูโรโซนมีส่วนแบ่งของการส่งออกประมาณ 
๙.๘% สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของสหภาพยุโรปส่งผลกระทบต่อไทย ๓ ด้าน คือ ๑.ด้านการค้า ส่งผล
กระทบทางอ้อมที่ไทยส่งออกไปยังอาเซียนและจีนที่นําเข้าสินค้าไปผลิตเพ่ือการส่งออกอีกต่อหนึ่ง ๒.
ด้านการลงทุน มีการลงทุนโดยตรงมายังประเทศไทยน้อยมาก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ๑.๗% ๓.ด้าน
การท่องเที่ยว พบว่าสหภาพยุโรปมีนักท่องเที่ยวมายังประเทศไทยกว่า ๒๖% (อาเซียน ๒๙% จีน 
เกาหลี และญี่ปุุน รวม ๒๕%) แต่เมื่อพิจารณาถึงประเทศที่มีหนี้สาธารณะปรากฏว่ามีสัดส่วนจํานวน
นักท่องเที่ยว ๒% ของจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของไทย สําหรับค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งตัวขึ้น 
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เนื่องจากมีการไหลเข้าของเงินลงทุนต่างประเทศมายังไทย โดยรวมความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาล
ไทยถือว่ายังดีอยู่ ส่วนดุลการค้าคาดการณ์ว่าจะเกินดุลไม่มากนัก 

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีผลกระทบไม่มากนัก ส่วน
หนึ่งเป็นเพราะยุโรปลดการปล่อยกู้ต่างๆ ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดการหดตัวของสินเชื่อในเมืองไทยหรือ
ในเอเชียแต่อย่างใด เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้มิได้พ่ึงพาเงินกู้จากยุโรปมากนัก ยกเว้น
ฮ่องกงและสิงคโปร์ นอกจากนี้ธนาคารในภูมิภาคยังมีระดับเงินทุนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่
ธนาคารในภูมิภาคยังอาจใช้โอกาสนี้เข้าซื้อลูกหนี้ชั้นดีจากธนาคารยุโปด้วย ผลการประมาณการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี ๒๕๕๔ เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว ๑% ผลกระทบ
เกิดจากสึนามิของประเทศญี่ปุุน อุทกภัยครั้งใหญ่ของไทย และเศรษฐกิจโลกโดยรวมชะลอตัวลง ปี 
๒๕๕๕ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟ้ืนตัว โดยมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ที่ ๔.๙% และ 
๕.๖% เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะชะลอตัวในปี ๒๕๕๕ และจะเริ่มฟ้ืนตัวในปี ๒๕๕๖ IMF ให้ตัวเลขการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกไว้ที่ประมาณ ๓.๘% ๓.๓% และ ปี๓.๙% ในปี ๕๔,๕๕ และ๕๖ 
ตามลําดับ โดยการเจริญเติบโตของเอเชียถือว่ายังดีอยู่ 

 
ครั้งที่ ๗  วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับภาวะสินค้ามีราคาแพง ซึ่งมีผลกระทบต่อความ

เป็นอยู่ของประชาชนจํานวนมาก : สาเหตุและแนวทางแก้ไข โดยมีผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกรมการค้าภายใน เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

ผู้แทนกรมการค้าภายใน ได้สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเฉลี่ยปี 
๕๔ อยู่ที่ ๓.๘๑ ถือว่าต่ํากว่าประเทศเพ่ือนบ้านค่อนข้างมาก ปี ๕๕ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค (ใน
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม) ส่วนใหญ่ราคายังคงตัวต่อเนื่องจากปี ๕๔ และคาดว่าการปรับค่าแรงวันละ 
๓๐๐ บาทในช่วงเดือนเมษายนจะทําให้การจ่ายเงินของประชาชนดีขึ้น การที่ประชาชนมีความรู้สึกว่า
ค่าครองชีพและสินค้ามีราคาปรับตัวสูงขึ้นน่าจะเกิดจากช่วงภาวะน้ําท่วมที่ผ่านมา แต่ในภาพรวมราคา
สินค้ายังเป็นระดับเดียวกันกับในช่วงปีที่แล้ว ยกเว้นบางตัวที่มีการปรับราคาเล็กน้อยซึ่งเกิดจากการที่
บางโรงงานยังไม่ฟ้ืนตัวดีนัก กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภค เช่น โครงการธงฟูา เงิน
เฟูอของเดือนมกราคม ๕๕ อยู่ที่ ๓.๓๘% และคาดว่าเงินเฟูอของปี ๕๕ จะอยู่ที่ ๓.๓-๓.๘%  

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ได้สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมว่า เงินเฟูอทั้งปีของ
ธนาคารแห่งชาติประมาณการอยู่ที่ ๓.๒% ซึ่งจะมีการปรับตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตัวเลข ๓.๒% 
นั้น reflect จากราคาน้ํามันที่ยังไม่ได้เพ่ิมขึ้นสูง ข้อเท็จจริงมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพแฝงตัวเลข
อยู่จริง ถ้าดูประกอบกันในเรื่อง PPI (Product Price Index : ดัชนีผู้ผลิต) เป็นตัวเลขที่บิดเบือนน้อย
กว่า CPI (Consumer Price Index : ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป) ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในระดับ ๑.๘ 
เดือนมกราคมอยู่ที่ ๓.๖ มีแนวโน้มลดต่ําลงส่วนหนึ่งสะท้อนจาก commodity price ที่ลดลงจาก
เศรษฐกิจโลกที่ไม่สู้ดีนัก สําหรับสินค้าเกษตรประมาณการเจริญเติบโตอยู่ที่ ๑-๒% เท่านั้น แตกต่าง
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จากเดิมที่โต ๑๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ส่วนนโยบายรัฐบาลที่มีการเพ่ิมค่าแรง ๓๐๐ บาท (ประมาณ ๔๐%) 
จะมีผลต่อเงินเฟูอไม่มากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการมีการปรับตัว แรงงานเถื่อนหรือแรงงานนอกระบบ
จะมีอยู่ ราคาน้ํามันจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางจิตวิทยามากกว่าปัจจัยอ่ืนๆ ต่อต้นทุนค่าครอง
ชีพและส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้นตามราคาน้ํามันท่ีเพ่ิมข้ึน 

ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์จะเห็นได้ว่า ราคาในหมวดอาหารและเครื่องดื่มจะสูงกว่าราคาใน
หมวดที่มิใช่อาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉลี่ย ๗% ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่มาของการที่ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้ามี
ราคาแพง โดยเฉพาะอาหารสด ประชากรกลุ่มรายได้ต่ํามีค่าใช้จ่ายในสัดส่วนของค่าอาหารสูงกว่าคนที่
มีรายได้สูง กล่าวคือคนจนมีรายจ่ายที่เป็นค่าอาหารคิดเป็น ๖๐-๗๐% ในขณะที่คนรวยมีรายจ่ายที่เป็น
ค่าอาหารคิดเป็น ๑๕-๒๐% เงินเฟูอในสัดส่วนของราคาอาหารจึงส่งผลกระทบกับคนจนมากกว่าคน
รวย ราคาน้ํามันก็ส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มล่างมากกว่าเช่นกันแต่ก็ยังไม่เท่าราคาอาหาร 

 
ครั้งที่ ๘  วันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ํามันปาล์ม  โดยมีผู้แทนจาก

กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมวิชาการเกษตร ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ํามันกระบี่ 
จํากัด และสมาคมปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สรุปสถานการณ์น้ํามันปาล์มว่า ผลผลิตตั้งแต่
เดือนตุลาคมเริ่มลดลง ราคาประมาณ ๔.๓๐ – ๔.๕๐ บาท/กิโลกรัม ขยับสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
เป็น ๕ บาทกว่า มีการคาดการณ์ตรงกันว่าในปีนี้จะไม่มีปัญหาขาดแคลนปาล์มน้ํามัน แต่จะมีปัญหา
เรื่องราคาที่มีการซื้อแตกต่างกันไปตั้งแต่ ๔ บาทกว่าไปจนถึง ๖ บาทกว่า ขณะนี้ราคาประมาณ ๖ บาท
กว่า หากพิจารณาราคาผลปาล์มที่กิโลกรัมละ ๖ บาทกว่า ราคาน้ํามันปาล์มเพ่ือการบริโภคควรอยู่ที่
ประมาณ ๔๙ – ๕๐ บาท แต่ภาครัฐมีความจําเป็นต้องควบคุมราคาเนื่องจากน้ํามันปาล์มเป็น
องค์ประกอบสําคัญในการผลิตอาหาร ส่งผลกระทบราคาอาหารและต่อเนื่องไปถึงอัตราเงินเฟูอ รัฐบาล
จึงได้กําหนดราคาน้ํามันปาล์มเพ่ือการบริโภคลิตรละ ๔๒ บาท คาดว่าในช่วงเดือนเมษายนจะมีผล
ปาล์มดิบออกสู่ตลาดประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ ตัน ใช้ผลิตเป็นอาหาร ๗๘,๐๐๐ ตัน ใช้เป็นพลังงาน
ประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตัน หากจําเป็นก็จะมีการนําเข้าเล็กน้อยประมาณ ๔๐,๐๐๐ ตัน การนําเข้ามีระบบ
ตรวจสอบสต๊อกว่ามีน้ํามันปาล์มอยู่ที่ไหนอย่างไร ราคาเท่าไร และตามแผนรัฐบาลได้ให้ ปตท. เป็นผู้
จัดหาและประสานการนําเข้าในราคาไม่เกินกิโลกรัมละ ๓๐ บาท โดยให้ อคส. เป็นผู้นําเข้า  

ตัวแทนผู้ประกอบการ ให้ข้อมูลว่า ราคาน้ํามันปาล์มที่ผ่านมามีการขึ้นลงตามภาวะปกติ แต่
ครั้งที่เกิดปัญหาขาดแคลน เกิดจากดอกปาล์มออกในช่วงหน้าแล้งทําให้ดอกฝุอจึงไม่มีผลปาล์ม 
สถานการณ์ในปีนี้ฝนดีดอกปาล์มไม่ฝุอจึงคาดการณ์ได้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดจํานวนมากไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอน ประกอบกับสต๊อกภายในประเทศมีอยู่ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน แต่การ
ที่รัฐบาลจะนําเข้าน้ํามันปาล์มดิบ ๔๐,๐๐๐ ตัน ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ํามันตกลงจาก ๖ บาทกว่า เป็น 
๕ บาทกว่า ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบขาดทุนสะสมมาโดยตลอด รวมระยะเวลากว่าครึ่งปีที่
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ผู้ประกอบการทยอยขาดทุนเรื่อยมา รัฐบาลควรหามาตรการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
อุตสาหกรรมทั้งระบบ อย่างไรก็ตามน้ํามันปาล์มจากต่างประเทศเมื่อบวกค่าขนส่งแล้วจะมีราคาแพง
กว่าภายในประเทศอย่างแน่นอน เมื่อเป็นดังนี้ การที่รัฐบาลสั่งนําเข้าน้ํามันปาล์มจากต่างประเทศและ
ต้องชดเชยราคาเพ่ือควบคุมราคาบรรจุขวด เกษตรกรเห็นพ้องต้องกันว่ารัฐควรชดเชยราคาให้เกษตรกร
ภายในประเทศมากกว่าที่จะชดเชยให้ต่างชาติ  

 
ครั้งที่ ๙  วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อหนี้สาธารณะ

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และแผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยมีผู้แทนจากสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

กระทรวงการคลังค้ําประกันการกู้เงินโครงการรับจํานําผลิตผลทางการเกษตร วงเงินรวม 
๒๖๙,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ ของ GDP ใช้เงินกู้เพ่ือดําเนินการแล้ว จํานวน ๙๓,๒๕๐ ล้าน
บาท ซึ่งครม.มีมติให้ อตก. และอคส. ประเมินสินค้าให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงทุกสิ้นปี และให้สํานัก
งบประมาณชดเชยการขาดทุนในปีงบประมาณถัดไป เมื่อ อตก. และอคส.ขายสินค้าแล้วให้นําเงินมา
ชําระหนี้แก่ ธกส.ทันที ขณะเดียวกันให้กระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์ข้าวให้ ครม.ทราบ  

สําหรับหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑ ของ GDP  
ประกอบด้วยหนี้รัฐบาล ร้อยละ ๓๐.๐๗ หนี้รัฐวิสาหกิจ ประมาณร้อยละ ๙.๕ และหนี้รัฐวิสาหกิจที่
เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งรัฐบาลค้ําประกัน ประมาณร้อยละ ๑.๕ และถ้าสมมติรัฐบาลกู้เงินทั้งหมดตาม
กรอบวงเงินกู้ จํานวน ๒๖๙,๐๐๐ ล้านบาท อัตราส่วนหนี้ประมาณการอยู่ที่ร้อยละ ๔๓ ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง   

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ประมาณการหนี้สาธารณะต่อGDP และภาระหนี้ต่อ
งบประมาณแบ่งเป็นหลายสถานการณ์ (ภายใต้สมมติฐานที่เป็นหมายเหตุ ๖ ข้อ) ดังนี้ 

กรณีพ้ืนฐาน เป็นการรวมหนี้ของ ธกส. เข้าไปแล้ว ซึ่ง ธกส. จะทยอยชําระหนี้ที่ครบกําหนด
ตามสัญญาเงินกู้ ระยะเวลาอาจเป็น ๓ ปี หรือ ๕ ปี เป็นต้น โดยในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ งบชําระเงินต้นที่
ขอกับสํานักงบประมาณ คือ ๓.๕% ของงบประมาณรายจ่าย ส่วนกรณีท่ีหนี้สาธารณะ/GDP สูงขึ้นทุกปี 
สาเหตุมาจากหลายองค์ประกอบ กรณีแรก คือ ได้เงินงบประมาณเพ่ือชําระเงินต้นน้อย กรณีที่สอง การ
ชําระคืนเงินต้นของ ธกส. จะชําระตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีหรือรายได้ที่ทําได้ จึงไม่ได้
กําหนดว่าจะต้องชําระให้หมดภายในปีใด  

กรณีที่ ๑ ธกส. นํารายได้ชําระภายในปี ๒๕๕๖ เป็นกรณีที่ ธกส. ได้รับงบประมาณมาชําระ
หรือนําเงินที่ขายข้าวได้มาชําระหนี้ทั้งหมด ภายในปี ๒๕๕๖  

และกรณีที่ ๒ ธกส. นํารายได้ชําระภายในปี ๒๕๕๙ เป็นกรณีที่ ธกส. ได้รับงบประมาณมา
ชําระหรือนําเงินที่ขายข้าวได้มาชําระหนี้ทั้งหมด ภายในปี ๒๕๕๖  

จะเห็นได้ว่า กรณีท่ี ๑ และ ๒ ภาระหนี้ลดลงเร็ว 



หน้า | ๑๑๓ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

๒.๓ คณะอนุกรรมาธิการติดตามการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม 
  
 ในการประชุมคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง คณะอนุกรรมาธิการติดตามการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล
เกษตรกรรม เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และคณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมครั้งแรกเมื่อเมื่อวันพุธที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๕๕ ซ่ึงที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งตําแหน่งต่างๆ ในคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้ 

๑. นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นายนภินทร ศรีสรรพางค ์ เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน เป็นรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. นายสมเชาว์ เกษประทุม เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 
๕. นายสมัย เจริญช่าง เป็นอนุกรรมาธิการ 
๖. นายสุวันชัย แสงสุขเอ่ียม เป็นอนุกรรมาธิการ 
๗. นางกัญญานนท์ กมลยะบุตร เป็นอนุกรรมาธิการ 
๘. นายประยูร สงค์ประเสริฐ เป็นอนุกรรมาธิการ 
๙. นายสิริวุฒิ เสียมภักดี เป็นอนุกรรมาธิการ 
๑๐. นายวัชรินทร์ โรจนพานิช เป็นอนุกรรมาธิการ 

 
  สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการติดตามการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาประเด็นปัญหาต่าง ๆ รวม ๗ ครั้ง สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑  วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมครั้งแรกเพ่ือทําการเลือกตําแหน่งต่าง ๆ และได้กําหนด

แผนงานการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมาธิการติดตามการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สรุป
ดังนี้ 

๑. กระบวนการติดตามการแก้ไขปัญหาผลิตผลเกษตรกรรม  จากการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาฯ ในพืชผลแต่ละชนิด 

๒. กระบวนการการศึกษาปัญหาพืชไร่แต่ละชนิด รวมทั้งกระบวนการแก้ไขปัญหาที่จะ
นําเสนอคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาฯ ซึ่งข้ันตอนการศึกษาแบ่งได้หลายกรณี เช่น 

 ๒.๑ แยกผลผลิตออกเป็น ผลผลิตที่ควรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กับผลผลิตที่ควรแก้ไข
ปัญหาอย่างถาวร 

 ๒.๒ การสร้างกลไกหรือระบบในการตรวจสอบการแก้ไขปัญหา 



หน้า | ๑๑๔ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

 ๒.๓ การศึกษาระบบต้นทุน เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาแก้ไขปัญหาราคา 
๓.  ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการติดตามฯ จะสร้างเครือข่ายหรือกลไกในการแก้ไข

ปัญหากับองค์กรหรือหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น  สภาเกษตรกรประจําจังหวัด สภาหอการค้าประจํา
จังหวัด เป็นต้น ให้รับทราบข้อมูล รวมถึงชี้แจงข้อมูลที่สําคัญให้คณะอนุกรรมาธิการติดตามได้รับทราบ 

๔.  การเชิญหน่วยราชการที่เก่ียวข้องหรือบุคคลเข้าชี้แจงจะใช้ในกรณีที่จําเป็นเท่านั้น 
ในการนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นด้วยกับแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว อีกทั้งได้มีมติกําหนดให้

ประชุมเป็นประจําทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา  
 

 ครั้งที ่๒  วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแนวทางในการติดตามการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

ที่คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมได้เคยดําเนินการพิจารณา  และกรอบการ
ดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ด้าน สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

๑. การติดตามผลการดํ า เนินงานของหน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องซึ่ ง ได้ เคยชี้ แจงต่อ
คณะกรรมาธิการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดําเนินการ
ว่ามีความคืบหน้าหรือไม่อย่างไร จากนั้นจะได้สอบถามจากเกษตรกรซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องที่จะได้รับการ
แก้ไขปัญหาโดยอาจใช้ช่องทางสอบถามผ่านสภาเกษตรกรว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการแก้ไข
ปัญหาตามที่ได้ตกลงไว้หรือไม่ หากคณะอนุกรรมาธิการยังเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพออาจมีการลง
พ้ืนที่เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะรายงานผลการพิจารณา
ติดตามแก่คณะกรรมาธิการต่อไป 

๒.  การศึกษาสภาพปัญหาที่แท้จริงของปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม และแนวทางแก้ไข 
เช่น การศึกษาหาต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของผลผลิตเกษตรกรรมแต่ละประเภท การทําโซนนิ่ งพ้ืนที่
เกษตรกรรม โดยวิธีการอาจใช้การจัดสัมมนาเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ
มุมมองต่อสภาพปัญหาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งอนุกรรมาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกลุ่ม
สาขาอาชีพทางการเกษตรที่สําคัญ  รวมทั้งนักวิชาการ 

นอกจากนี้เพ่ือให้ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึง
ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ได้มีการพิจารณาไปสู่ภายนอก  

 
 ครั้งที ่๓  วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความคืบหน้าในการดําเนินการแก้ไขปัญหาราคาส้ม ไข่ไก่ 
สับปะรด และยางพารา สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

ปัญหาราคาส้ม 
กระทรวงพาณิชย์ ได้ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกร สรุปได้ดังนี้ 
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๑. คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน FTA อนุมัติโครงการเสริมสร้างความรู้และเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน  

๒. ขณะนี้กําลังพิจารณาร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดมาตรการส่งออกไปนอก
และนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ....  

๓. ประสานงานกรมศุลกากร กรมวิชาการเกษตร ในการเข้มงวดการตรวจสอบการนําเข้าส้ม 
ปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด 
กรมปศุสัตว์ได้แจ้งว่า คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ได้มีมติเห็นชอบแก้ไข

ปัญหา สรุปไดด้ังนี้ 
๑. ยกเลิกมาตรการชะลอการส่งออกไข่ไก่ 
๒. ขอให้กรมการค้าภายในรณรงค์การบริโภคไข่ไก่ 
๓. บริหารจัดการระบบการผลิตไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภค 
ปัญหาราคาสับปะรด 
รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) ประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด

แห่งชาติ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ํา สรุปได้
ดังนี้ 

๑. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อเงินกุ้ให้กับ
โรงงานแปรรูปสับปะรดแล้ว ๗ โรงงาน เป็นเงิน ๔๐๑.๗๔๗ ล้านบาท 

๒. คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (ค.ช.ก.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ขยายระยะเวลาโครงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการโรงงานแปร
รูปสับปะรดจากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  

๓. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรดจะเร่งผลักดันยุทธศาสตร์สับปะรดปี 
๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

ปัญหาราคายางพารา 
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาระยะสั้นสําหรับยางแผ่นรมควันของสถาบัน

เกษตรกรที่ยังไม่สามารถขายได้โดยให้ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ในอัตรา
ดอกเบี้ย ๐%  

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ได้ทําสัญญากู้เงินและ
กําลังทยอยเบิกจ่ายเงินจาก ธ.ก.ส. และมีผลการดําเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

๑. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานในการปฏิบัติงานตามโครงการ 
๒. อ.ส.ย. ได้เข้าประมูลซื้อยางในตลาดกลางยางพาราสงขลา เพื่อเป็นการชี้นําตลาดตั้งแต่วันที่ 

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รวม ๑๓ ครั้ง 
๓. อ.ส.ย. ได้เริ่มดําเนินการประกาศราคารับซื้อ และสถาบันเกษตรกรเริ่มขายยางตั้งแต่วันที่ ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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 ครั้งที ่๔  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล
เกษตรกรรมตกต่ํา และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

- พิจารณาผลความคืบหน้าในการดําเนินโครงการแก้ปัญหาราคาหอมแดง และการดําเนินการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการในโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ องค์การ
คลังสินค้า และคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังแห่งชาติได้รายงานผลความคืบหน้าในการดําเนิน
โครงการแก้ปัญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิต ๒๕๕๔/๕๕ และการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ ในโครงการรับจํานํามันสําปะหลังปี ๒๕๕๔/๕๕   

- พิจารณาการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ํา ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑ 
และวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาแนวทางของคณะกรรมการพืชน้ํามัน
และน้ํามันพืช กรมการค้าภายใน ข้อสังเกตของเกษตรกร และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

- พิจารณาโครงการสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมของคณะอนุกรรมาธิการ 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน กล่าวคือ รวบรวมข้อมูลเรื่องหลักเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผล
เกษตรกรรมตกต่ําจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร (ค.ช.ก.)  คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (ก.ข.ช.) เป็นต้น นําข้อมูลดังกล่าวมาจัด
สัมมนาแบบกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้แทนกลุ่มเกษตรกร คณะอนุกรรมาธิการ
นําข้อมูลมาจัดทําร่างคู่มือการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมตกต่ํา และสัมมนาเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อร่างคู่มือที่คณะอนุกรรมาธิการจัดทํา เมื่อเสร็จสิ้นตามขั้นตอนดังกล่าวจึง
ได้นําคู่มือดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมาธิการและรัฐบาลต่อไป 

 
ครั้งที่ ๕ วันพุธที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๕ 

คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเรื่องโครงการสัมมนาของคณะอนุกรรมาธิการ ติดตาม
การแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ถูกต้องรวดเร็ว ทันเวลา โดยมีสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑. ขอให้คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมจัดทําหนังสือถึงหน่วยงาน       ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอประกาศหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดช่วงปี
การผลิต ๒๕๕๔/๒๕๕๕ โดยมีหน่วยงานประกอบด้วย 

 ๑.๑ ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการต่อไปนี้ (หน่วยงานระดับนโยบาย) 
  - คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) 
  - คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) 
  - คณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช 
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  - คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ 
  - คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 
  - คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง 
  - คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 ๑.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ (หน่วยงานปฏิบัติของรัฐ) 
  - องค์การคลังสินค้า 
  - องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
  - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  - กรมส่งเสริมการเกษตร 
  - กรมการค้าภายใน 
  - กรมการค้าต่างประเทศ 
๒. คณะอนุกรรมาธิการจัดการประชุมย่อย (Focus  Group) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

วิพากษ์หลักเกณฑ์ที่ได้รับจากหน่วยงานตามข้อ ๑ โดยเชิญภาคเกษตรกรและภาคธุรกิจหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง อาท ิ

 - สมาคมชาวนาข้าวไทย 
 - สมาคมโรงสีข้าวไทย 
 - สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย 
 - สมาคมปาล์ม 
 - สมาคมมันสําปะหลัง 
 - สมาคมข้าวโพด 
 - สมาคมผลไม ้
 - สมาคมยางพารา 
 - สหพันธ์ยางพาราไทย 
 - นักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ เช่น TDRI มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - ผู้แทนจากหน่วยงานตามข้อ ๑ 
๓. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําคู่มือสรุปหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือปัญหาราคาสินค้า

การเกษตร 
๔. คณะอนุกรรมาธิการจัดสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น (Public  Hearing) ต่อคู่มือข้างต้น

โดยเชิญหน่วยงานราชการระดับนโยบาย หน่วยงานราชการระดับปฏิบัติการ ภาคเกษตรกร              
ที่เก่ียวข้องร่วมวิพากษ์คู่มือว่ามีส่วนใดต้องแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕. คณะอนุกรรมาธิการนําข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงคู่มือและจัดทํา
เป็นรายงานเสนอคณะกรรมาธิการเพื่อเสนอต่อรัฐบาลต่อไป  

 



หน้า | ๑๑๘ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

 ครั้งที ่๖  วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
คณะอนุกรรมาธิการติดตามการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา

แนวทางการแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชุมพร ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดชุมพร เกษตรจังหวัดชุมพร ผู้แทนประธานคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม้ ผู้แทนประธานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
(คชก.) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนอธิบดี
กรมการค้าภายใน และผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ดําเนินการในพ้ืนที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ ชุมพร                 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งในปี ๒๕๕๕ คาดว่าจะมีผลผลิต
ออกสู่ตลาดทั้งสิ้น ๓๖๒,๒๒๔ ตัน ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้กําหนดเปูาหมายในการระบาย
ผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตจํานวน ๓๑,๕๐๐ ตัน หรือคิดเป็น ๘.๗ % ของผลผลิตผลไม้ในภาคใต้
ทั้งหมด โดยใช้วงเงินจ่ายขาดทั้งสิ้น ๑๑๔.๗ ล้านบาท เพื่อดําเนินการ ๒ มาตรการ คือ กระจายผลผลิต
ออกนอกแหล่งผลิต จํานวน ๓๑,๕๐๐ ตัน วงเงินจ่ายขาด ๑๐๓.๖๗ ล้านบาท และการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย วงเงินจ่ายขาด ๘ ล้านบาท  

ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตว่าทิศทางการแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ทั้งสองมาตรการมี
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการกระจายผลผลิตว่า ด้วยผลไม้สดมีจุดอ่อนที่ต้องระวังและเป็นเรื่องที่สัมพันธ์
กันคือคุณภาพของผลผลิตกับระยะเวลาในการขนส่ง จึงควรมีการเตรียมการขนส่งที่เหมาะสม ควรมี
มาตรการอื่นเพ่ิมเติมด้วยเพราะเพียง ๒ มาตรการไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหา เช่น การแปรรูปผลไม้เมื่อ
มีผลผลิตออกมามากเกินความต้องการของตลาด และนําผลผลิตที่แปรรูปมาส่งเสริมการขาย เป็นต้น 
สําหรับในระยะยาวควรมีการศึกษาต้นทุนที่แท้จริงของการผลิต และพ่อค้าคนกลาง เพ่ือจะได้มีการ
วางแผนภาคเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังควรมีการใช้กลไกตลาดให้ถูกต้องและ
เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ปัจจุบันมีตลาดกลางทั่วประเทศ ๑๗ แห่ง ซึ่งสามารถเป็นช่องทางในการขอ
ความร่วมมือเพ่ือเป็นแหล่งกระจายผลผลิตออกสู่ผู้บริโภค เนื่องจากเป็นกลไกพ้ืนฐานของตลาดกลางอยู่
แล้วในการกระจายสินค้า โดยจะเป็นประโยชน์ทั้งการกระจายสินค้าและทําให้ผู้บริโภคได้สินค้าราคาถูก
ด้วย แต่มีข้อพึงระวังหากกําลังการบริโภคเท่าเดิมแต่มีผลผลิตในตลาดมากขึ้น อุปสงค์และอุปทานจะไม่
สมดุลและไม่สามารถทําให้แก้ปัญหาได้ ซึ่งอาจมีมาตรการกระจายผลผลิตส่วนเกินโดยไม่ผ่านตลาดด้วย 
เช่น การใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมการปกครอง ในการรับผลผลิตส่วนเกินไป
กระจายในพ้ืนที่ของตน โดย คชก. อาจให้การสนับสนุนในส่วนค่าขนส่ง นอกจากนี้ยังสามารถใช้กลไก
ของรัฐในการประสานงานกับกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งมีการซื้อผลไม้เข้าองค์กรเพ่ือให้ผู้
ที่อยู่ในการควบคุมดูแลรับประทานเป็นประจําอยู่แล้ว โดยอาจมีการตกลงให้รับซื้อมากยิ่งขึ้น เป็นต้น  
และในระยะยาวควรมีการทําโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรม 

 
ครั้งที่ ๗  วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
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คณะอนุกรรมาธิการ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์โครงการจํานําข้าวของรัฐบาล 
โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

โครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาล มีปัญหาหลายประการโดยเฉพาะชาวนารายย่อย                      
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากได้ผลผลิตน้อยเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจึงเก็บไว้บริโภคเอง ประกอบกับ
ค่าแรงสูงขึ้น เมื่อรวมกับการหักค่าความชื้นแล้ว จึงทําให้เหลือเพียง ๑๓,๐๐๐ บาท/ตัน จากการดําเนิน
โครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมามีสภาพปัญหาดังนี้ 

๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ตรงกับความจริงมีการแจ้งพ้ืนที่ทํานามากกว่าความจริง และ
การทําประชาคมมีการทุจริต  

๒. การดําเนินโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลต้องใช้งบประมาณมหาศาล ชาวนาบางส่วนที่มี
ใบประทวนยังไม่ได้รับเงิน หรือได้รับล่าช้า 

๓. หลักเกณฑ์นโยบายการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวไม่ชัดเจน 
อย่างไรก็ตามแม้การดําเนินโครงการดังกล่าวจะทําให้ชาวนามีรายได้สูงขึ้นแต่ชาวนารายย่อย

ยังประสบปัญหาความยากจนเนื่องจากมีพ้ืนที่ทํานาน้อยทําให้ได้ผลผลิตน้อย แม้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ก็ยังมี
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรือน 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ควรกําหนดราคาข้าวตามคุณภาพ 
๒. ควรจํากัดปริมาณการรับจํานํา 
๓. การข้ึนทะเบียนเกษตรกรควรใช้โฉนดตัวจริงและใช้ระบบสมาทการ์ดตรวจหาพิกัดที่ตั้งด้วย

ระบบ GPS เพ่ือปูองกันการทุจริตเพราะบางพ้ืนที่นําไร่อ้อยหรือพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอ่ืนมาแจ้งเป็นพ้ืนที่
ปลูกข้าว 

๔. รัฐบาลควรส่งเสริมการปลูกอ้อยหรือยางพาราเนื่องจากอ้อยและยางพาราให้ผลผลิตและ
ราคาสูงกว่าข้าว 

๕. ควรมีมาตรการปูองกันการนําข้าวสวมสิทธิเข้าโครงการรับจํานํา 
๖. เจ้าของโกดังที่เก็บข้าวควรรับผิดชอบหากข้าวที่เก็บไว้เสื่อมคุณภาพหรือเสียหาย 
๗. ต้องมีการจัดทํา Black List โรงสีข้าวที่มีพฤติการณ์ทุจริต  

 
๒.๔ คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงาน 

  
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงาน เพ่ือ
พิจารณาศึกษาโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสมของพืชพลังงานแต่ละประเภท การบริหารจัดการผลผลิต
และกิจการเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งพิจารณาศึกษามาตรการในการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน และการ
ส่งเสริมราคาพืชพลังงาน เพ่ือเป็นการนําพืชที่สามารถนํามาผลิตเป็นพลังงาน เช่น อ้อย มันสําปะหลัง 
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ปาล์มน้ํามัน ในส่วนที่เกินความต้องการของตลาดปกติมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนอันเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมตกต่ํา โดยคณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันพุธ
ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ และได้เลือกตั้งตําแหน่งต่าง ในคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้ 

๑. นางนันทนา   สงฆ์ประชา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
๒. นายนภินทร   ศรีสรรพางค์          รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง            
๓. นางสาวนริศา   อดิเทพวรพันธุ์         รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง                        
๔. นางวิวรรณ   บุณยประทีปรัตน์     รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม  
๕.  นายพิบูลย์   เจียมอนุกูลกิจ          โฆษกคณะอนุกรรมาธิการ 
๖. นายวรุตม์   ธรรมาวรนุคุปต์        ผู้ช่วยโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ                         
๗. นางสาวใหม่   ติโลกะวิชัย             อนุกรรมาธิการ     
๘. นายธีรวิทย์   จารุวัฒน์                อนุกรรมาธิการ  
๙. นายเริงณรงค์   รัตนปรีชาเวช  เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ                 
๑๐. นางสาววราภรณ์   สงฆ์ประชา       ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ                      

 
  สรุปผลการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ 
 

 คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงานได้ประชุมเพ่ือพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับพืช
พลังงานรวมทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง (๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ – ๓ เมษายน ๒๕๕๖) สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 
 ครั้งที ่๑  วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงานได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง
ตําแหน่งต่าง ๆ และพิจารณากําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  
สรุปสาระสําคัญได้ 

คณะอนุกรรมาธิการจะมีการพิจารณาศึกษาพืชพลังงานทีละชนิดซึ่งจะศึกษาระบบโครงสร้าง
ของพืชพลังงาน นั้น ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะมีการกําหนด
กรอบระยะเวลาที่จะทําการศึกษาพืชพลังงานแต่ละชนิด และที่ประชุมมีความคิดเห็นตรงกันที่จะนํา
ปัญหาเรื่องปาล์มน้ํามันมาพิจารณาเป็นลําดับแรก  

และที่ประชุมพิจารณากําหนดให้คณะอนุกรรมาธิการมีการประชุมทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
โดยในการประชุมครั้งต่อไปจะมีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาข้อมูลและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการผลิต
และการตลาดของปาล์มน้ํามัน ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

 
ครั้งที ่๒  วันพุธที่  ๙  มกราคม ๒๕๕๖ 
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คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงานได้พิจารณาศึกษาข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การผลิตและการตลาดของปาล์มน้ํามัน สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ แหล่งเพาะปลูกปาล์มน้ํามันของไทย 
ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
ประกาศ เขตโซนนิ่งปาล์มน้ํามัน ๒๘ จังหวัด ทว่ากลับมีการปลูกปาล์มน้ํามันทั้ง ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ 
ซึ่งหากจังหวัดใดมีพ้ืนที่เพาะปลูกปาล์มน้ํามันน้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ ไร่ จะไม่มีโรงงานรับซื้อปาล์มตั้งอยู่ใน
จังหวัดนั้นทําให้เกษตรกรในจังหวัดที่ไม่มีโรงงานรับซื้อปาล์มต้องเสียค่าขนส่งเพ่ิมจนทําให้ได้ราคาไม่คุ้ม
ทุนนอกจากนี้ไทยยังประสบปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ผลผลิตต่อไร่ต่ําเนื่องจากขาดแคลนกล้าปาล์มน้ํามัน
พันธุ์ดี  ๒. การเพาะปลูกเป็นไปอย่างไร้ทิศทางนโยบายการโซนนิ่งขาดความชัดเจน   ๓. คลังเก็บน้ํามัน
ปาล์มเต็มทําให้รัฐไม่สามารถรับซื้อปาล์มเพิ่มจากเกษตรกรได้  

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. นโยบายการโซนนิ่งของรัฐต้องชัดเจน 
๒. เร่งระบายน้ํามันปาล์มดิบออกนอกประเทศโดยเร็ว 
๓. รัฐบาลอาจให้ ปตท. และบางจากรับซื้อน้ํามันปาล์มภายในประเทศประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ 

ตัน 
 
ครั้งที่ ๓  วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ 
คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงาน ได้ประชุมพิจารณาศึกษามาตรการและแนว

ทางการดูดซับน้ํามันปาล์มออกจากระบบ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุปการ
ดําเนินการ ได้ดังนี ้

สภาพปัญหาในขณะนี้โรงงานสกัดน้ํามันปาล์มต้องหยุดกิจการ เนื่องจากมีผลปาล์มค้าง   สต๊
อกเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่สามารถขายปาล์มที่ตัด  ทําให้
เกษตรกรโดนกดราคา นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีดังกล่าว คือ รับซื้อน้ํามัน
ปาล์มออกจากระบบ ๕๐,๐๐๐ ตัน นําไปฝากไว้ที่คลังน้ํามัน ซึ่งมีการอนุมัติรับซื้อ ณ วันจันทร์ที่ ๑๔ 
มกราคม ๒๕๕๖ ปริมาณ ๔๘,๐๐๐ ตัน แต่ยังไม่มีการส่งออก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) อนุมัติรับซื้อเพ่ิมเติมอีก ๕๐,๐๐๐ ตัน ในการรับฝากน้ํามันปาล์มไว้ที่คลัง
น้ํามันรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการส่งออกให้มีการเสียหายน้อยที่สุด แต่สถานการณ์โลกใน
ปัจจุบันยังไม่มีผู้ซื้อ ทางแก้ไขอ่ืนๆ ทางรัฐบาลได้ขอให้การไฟฟูาฝุายผลิตพิจารณานําไปผลิต
กระแสไฟฟูา ส่วนทางกระทรวงพลังงานให้เก็บ B100 หรือให้ทางปตท. ซื้อเพ่ิม 

กรมการค้าภายในชี้แจงว่าเห็นควรนําไปทําไบโอดีเซล การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์ม
แห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๙ และ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีมติให้โรงงานสกัดรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรใน
อัตราน้ํามัน ๑๗ เปอร์เซ็นต์ ไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ ๔ บาท อัตราน้ํามัน ๑๘.๕๐ ไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ 
๔.๓๕ บาท และส่งขายโรงกลั่นกิโลกรัมละ ๒๕ บาท หรือ ให้องค์การคลังสินค้าแทรกแซงรับซื้อปริมาณ 
๕๐,๐๐๐ ตัน ตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖ วงเงิน ๑,๒๕๐ ล้านบาท ส่วนการสร้างดีมาน 
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(Demand) เป็นประเด็นสําคัญโดยการผลิตเป็นน้ํามันปาล์มสําหรับบริโภคแล้วขายต่ํากว่าต้นทุน โดย
ให้มีการอุดหนุน (Subsidy) เพ่ือเป็นการดึงน้ํามันออกจากระบบ ซึ่งต้องมีการศึกษาข้อมูลว่าหากผลิต
ออกมาจะสามารถขายได้หรือไม่และจะเป็นดัมพ์ตลาดที่มีอยู่หรือไม่อย่างไร  

 
ครั้งที ่๔  วันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ 
คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือพิจารณาข้อมูลและร่างข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการและ

แนวทางในการดูดซับน้ํามันปาล์มออกจากระบบ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
๑. สถานการณ์ปาล์มน้ํามัน รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ํามันตกต่ําโดยให้

องค์การคลังสินค้ารับซื้อน้ํามันปาล์มจากโรงงานสกัด ๕๐,๐๐๐ ตัน ในราคากิโลกรัมละ ๒๕ บาทและให้
โรงงานไปรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรในราคา ๔ บาท มีการทําสัญญากับโรงงานสกัดแล้วจํานวน ๕๖ 
โรงงาน เป็นจํานวน ๔๘,๐๐๐ ตัน แต่มีการนําส่งน้ํามันไปยังคลังกลางของรัฐบาลเพียงประมาณ 
๑๔,๐๐๐ ตัน เนื่องจากมีปัญหาในทางปฏิบัติคือ ในการสัญญากับ อคส. มีการกําหนดให้โรงงานต้อง
แนบรายชื่อเกษตรกร เมื่อนําน้ํามันไปส่งมอบแล้วจะได้รับเงินภายใน ๑๕ วัน และมีการเพ่ิมเงื่อนไข
ต่อมาให้เกษตรกรต้องได้รับคํารับรองจากทางจังหวัด ประกอบกับคลังน้ํามันกลางสามารถรับได้
ประมาณวันละ ๓,๐๐๐ ตัน และรถขนส่งทั้งประเทศมีประมาณ ๑๕๐ คันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ ทําให้กระบวนการต่าง ๆ เกิดความล่าช้า นอกจากนี้โรงงานสกัดยังไม่มีความมั่นใจว่า อคส. จะ
จ่ายเงินเมื่อไร ต่อมารัฐบาลยังได้มีการรับซื้อเพ่ิมเติมอีก ๕๐,๐๐๐ ตันโดยมุ่งช่วยเหลือเกษตรกรราย
ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรการการรับซื้อของรัฐนั้นมีลักษณะเป็นการซื้อสต๊อคน้ํามันปาล์มที่จะเกิดขึ้นใน
ปัจจุบันอนาคต ปัญหาคือ น้ํามันปาล์มที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า ๓๗๐,๐๐๐ ตันยังไม่ได้รับการแก้ปัญหา 
จากการประชุมคณะกรรมาธิการ ๓ คณะได้มีข้อเสนอให้มีการซื้อน้ํามันปาล์มสต๊อคเก่าจากโรงงาน 
๑๐๐,๐๐๐ ตันในราคาตลาด และจะต้องระบายโดยส่งออกต่อไป ซึ่งนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รอง
นายกรัฐมนตรี ได้รับไปพิจารณาและมีการแจ้งแนวทางดังกล่าวไปยังคณะอนุกรรมการระบายปาล์ม
น้ํามัน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งคณะอนุกรรมการเห็นด้วยแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการอนุมัติหลักการและ
งบประมาณ 

๒. เค้าโครงของรายงานข้อเสนอฉบับนี้แบ่งได้ดังนี้ 
 - สภาพปัญหาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
 - การดําเนินการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และมาตรการของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  
 - ผลการดําเนินงานและสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากมาตรการดังกล่าว  
 - ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มาชี้แจงต่อคณะอนุ

กรรมาธิการ  
 - ข้อสรุปและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
 



หน้า | ๑๒๓ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

ครั้งที่ ๕  วันพุธที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖ 
คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
๑. พิจารณาศึกษาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและระบบตลาดของมันส าปะหลัง

เพื่อแก้ไขปัญหามันส าปะหลังอย่างย่ังยืน 
ปัจจุบันไทยผลิตมันสําปะหลังได้ประมาณ ๒๗ – ๒๙ ล้านตัน/ปี ใช้บริโภคในประเทศประมาณ 

๔๐% ที่เหลืออีก ๖๐% ต้องพ่ึงพาการส่งออก โดยมีจีนและญี่ปุุนเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ ข้อดีของไทย คือ 
การขนส่งสะดวกและเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการผลิต นอกจากนี้มันสําปะหลัง             ยัง
สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ หลายชนิด เช่น ยาสีฟัน คอฟฟ่ีเมท ลูกอม ดังนั้นจึงควร
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแปรรูปมันสําปะหลังเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตก่อนส่งออกต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการเพาะปลูกมันสําปะหลังในปัจจุบันมีดังนี้ 
๑. ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
๒. ต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากค่าแรงปรับสูงขึ้น 
๓. มีการนําเข้ามันสําปะหลังจากัมพูชา 
๔. ขาดการพัฒนาสายพันธุ์มันสําปะหลังให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูก 
๒.  พิจารณาร่างข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ ามันปาล์มคงคลังและราคาผลปาล์มตกต่ า  

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นควรแก้ไขและมีข้อสังเกต(ร่าง) รายงานข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มคงคลังและราคาผลปาล์มตกต่ํา ดังนี้ 

๑. การพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการควรพิจาณาพืชพลังงานแต่ละชนิดแยกออกจาก
กัน เช่น ปาล์ม มันสําปะหลัง อ้อย เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็จัดทํารายงานเกี่ยวกับพืชชนิดนั้นและจัดทํา
สรุปผลการพิจารณาพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะรวมพืชทุกชนิดเพื่อเสนอต่อรัฐบาลต่อไป 

๒. คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคา ฯ อาจร่วมจัดสัมมนากับคณะอนุกรรมาธิการพืชพลังงาน
โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมการสัมมนาเพ่ือจัดทําข้อสังเกตในรายงานของคณะอนุ
กรรมาธิการ  

๓. ควรเพิ่มเติมบทสรุปผู้บริหารในหน้าแรกของรายงาน 
๔. ควรเพิ่มเติมข้อเสนอแนะในรายงานโดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วยและอาจเสนอให้

หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหรือนําข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเพ่ือให้การ
แก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาข้อมูลโครงสร้างการผลิตและระบบตลาดมัน
สําปะหลัง โดยมีสมาคมแปูงมันสําปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังไทย เข้าให้
ข้อมูลแก่คณะอนุกรรมาธิการ โดยสรุปประเด็นการพิจารณาได้ดังนี้ 
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๑. อุตสาหกรรมด้านแปูงมันสําปะหลัง ประเทศไทยสามารถผลิตแปูงสตาร์ชและส่งออกได้เป็น
อันดับหนึ่งของโลก เนื่องจากมีพันธุ์มันสําปะหลังที่ดี มีกระบวนการแปรรูปผลผลิตที่ดี และมีการตลาด
ที่ดี โดยมีการทําตลาดที่มีความเชื่อม่ันกันมาอย่างยาวนานอีกทั้งผลผลิตของไทยมีคุณภาพที่ดีอย่างมาก 
โดยสมาคมแปูงมันสําปะหลังไทย ได้สะท้อนปัญหากฎระเบียบที่เป็นข้อจํากัดต่ออุตสาหกรรมมมัน
สําปะหลังใน ๒ ประการ คือ 

- ปัญหาการวางผังเมืองในพ้ืนที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง ซึ่งมีเงื่อนไขการจํากัดการขยายโรงงาน 
เช่น ขนาดเครื่องจักรกล ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องในพ้ืนที่ที่ไม่อาจดําเนินการได้ 

- ปัญหาการส่งออกซึ่งกระทรวงพาณิชย์กําหนดให้ผู้ส่งออกต้องขออนุญาต เพ่ือตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก และมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานขั้นต่ําที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินการ 

๒. อุตสาหกรรมเอทานอลจากมันสําปะหลัง กระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์ได้ให้
ผู้ผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังเข้าซื้อมันสําปะหลังจากโครงการรับจํานํา  โดยรัฐขอให้ผู้ค้าน้ํามันตาม
มาตรา ๗ แยกราคากากน้ําตาลและมันสําปะหลังออกจากกัน เนื่องจากกากน้ําตาลมีราคาสูงกว่า ราคา
รับซื้อมันสําปะหลังเป็นไปตามราคาประกาศรัฐบาล เนื่องจากราคามันสําปะหลังจะสูงกว่ากากน้ําตาล 
การซื้อจะเป็นการซื้อขาดไม่ใช่เป็นการรับจํานํา และสัดส่วนในการซื้อเอทานอลของผู้ค้าน้ํามันตาม
มาตรา ๗ จะเป็นมันสําปะหลัง ๓๘% และกากน้ําตาล ๖๒% จากแนวทางนี้จะไม่ส่งผลให้ราคาขายปลีก
น้ํามันแก๊สโซฮอล์เพิ่มข้ึน แม้ว่าราคาเอทานอลที่ผลิตจากมันสําปะหลังจะแพงกว่าราคาเอทานอลที่ผลิต
จากโมลาส แต่เมื่อคํานวณตามสัดส่วนการผสมร้อยละ ๑๐ ในส่วนของน้ํามันแก๊สโซฮอล์ต้นทุนจะ
เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเป็นผลดีต่อรัฐบาลเนื่องจากแนวทางการนํามาทําเอทานอลดังกล่าวไม่
ต้องใช้เงินรัฐ ซึ่งหัวมันสดที่นํามาใช้ทําเอทานอลตอนนี้อยู่ที่ประมาณ ๑.๖ – ๒ ล้านตัน และหากกําลัง
การผลิตเอทานอลเพ่ิมมากขึ้นก็จะเป็นการเพ่ิมสัดส่วนการดูดซับหัวมันสําปะหลังที่มากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่
การผลักดันใช้พลังงานแก๊ซโซฮอล์ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ ๒ ล้านลิตรต่อวัน แต่วิธีการนํามัน
สําปะหลังมาผลิตเอทานอลบางโรงงานใช้หัวมันสด บางโรงงานใช้มันเส้น ผู้ประกอบการจึงต้องมีการ
ปรับปรุงเครื่องจักรเพ่ือรองรับทั้งสองอย่าง 

ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอทานอลประการหนึ่ง คือ กรณีการขายเอทานอล ๙๙.๕% 

มีการกําหนดว่าหากเป็นการขายภายในประเทศต้องเติมสารแปลงสภาพเพ่ือไม่ให้นํามาดื่มได้ สําหรับ
การส่งออกไม่บังคับอย่างชัดแจ้ง แต่กรมสรรพสามิตกลับยึดเป็นหลักเกณฑ์ว่าต้องไม่แปลงสภาพเท่านั้น
และให้เสียภาษีลิตรละ ๑ บาท ซึ่งในต่างประเทศหากมีการใส่สารแปลงสภาพจะไม่ต้องเสียภาษี
เนื่องจากเป็นคนละพิกัดกัน ทําให้เป็นอุปสรรคต่อภาคอุตสาหกรรม  อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ดังกล่าว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กําลังดําเนินการแก้ไข 

 
ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
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คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงาน ได้ประชุมพิจารณาศึกษาข้อมูลโครงสร้างการ
ผลิตและระบบตลาดมันสําปะหลัง โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุปการดําเนินการ 
ได้ดังนี ้

สมาคมชาวไร่มันสําปะหลังภาคอีสาน ไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงราคามันสําปะหลังของรัฐ 

เนื่องจากโครงการดังกล่าวทําให้สูญเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์  เห็นควรเปิดตลาดการค้าเสรี
ตามกลไกตลาด รัฐบาลควรช่วยเหลือเกษตรกรเริ่มตั้งแต่ต้นน้ํา แล้วหลังจากนั้นให้กลไกตลาด
ดําเนินการไปตามปกต ิ

ข้อเสนอแนะสมาคมชาวไร่มันสําปะหลังที่รัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือ ได้แก่  
(๑.) ช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการผลิต   
(๒.) ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยหรือยาต่างๆ มีราคาสูงขึ้น เกษตรกรพยายามลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดย

หันมาให้ปุ๋ยอินทรีย์หรือเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานแทน  
(๓.) การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น 
(๔.) ระบบน้ํา การขุดเจาะบ่อบาดาล แหล่งน้ําใต้ดินที่ต้องใช้เครื่องจักรในการดูดจําต้องใช้

น้ํามันหรือไฟฟูาซึ่งมีราคาสูง เกษตรกรจึงใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนซึ่งพ้ืนที่ ๔๐ ไร่ จุดคุ้มทุนอยู่ที่ ๑๒ 
ปีต่างจากน้ํามันที่ราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง 

ในส่วนการดําเนินงานแก้ไขของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมการโซนนิ่ง 
(Zoning) ไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เพ่ือให้ทราบว่าพ้ืนที่ที่จะทําการเพาะปลูกมีความเหมาะสมหรือมี
ศักยภาพในการผลิตอย่างไร เนื่องจากรัฐไม่มีอํานาจไปจํากัดเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งกําหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญได้ 

ปัญหาผลผลิตเกินความต้องการ โรงแปูงลานมันในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์มีจํานวนไม่ เพียงพอนั้น 
ทางกรรมาธิการได้ชี้แจงว่า ในจังหวัดสระแก้วกับปราจีนบุรีมีพ้ืนที่ว่างสามารถรับผลผลิตส่วนเกินได้ 
ส่วนกรณีพ้ืนที่จังหวัดเดียวกันบางแห่งผลผลิตล้นแต่บางแห่งขาดนั้นอาจเป็นเพราะความผูกพันระหว่าง
เกษตรกรกับโรงงาน ซึ่งเกษตรกรมักขายผลผลิตในพื้นที่คุ้นเคยมากกว่า กรณีดังกล่าวจึงต้องมีการหารือ
กับรัฐบาลเพ่ือขจัดปัญหาส่วนเกินดังกล่าวต่อไป 

 
ครั้งที่ ๘ วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มคงคลังและราคาผลปาล์มตกต่ําตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
ส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมได้มีข้อเสนอแนะ และจัดพิมพ์เพ่ือนําเสนอต่อรัฐบาลต่อไป 

 จากนั้นได้พิจารณากรอบการดําเนินการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องมันสําปะหลัง
เพ่ิมเติม โดยมอบหมายให้ฝุายเลขานุการได้ขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น ๓ กรอบ
ดําเนินการ คือ  
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๑. ด้านการผลิต ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร่
และพืชทดแทนพลังงาน) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร  

๒. ด้านโครงการจํานํามันสําปะหลัง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ (คณะกรรมการนโยบายมัน
สําปะหลังแห่งชาติ กรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า และกรมการค้าต่างประเทศ) และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์(กรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์) 

๓. ด้านการแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการบริหารนโยบาย
พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน บริษัท 
บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กระทรวงอุตสาหกรรม ก ร ม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ครั้งที่ ๙ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ 

คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาข้อมูลโครงสร้างการผลิตและระบบตลาดมันสําปะหลัง 
สรุปได้ดังนี้ 

๑. กรอบในการพิจารณาด้านรายได้ของเกษตรกรแบ่งได้เป็น ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ ราคา
ผลผลิตและปริมาณผลผลิต โดยเห็นว่าหากมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตต่อ
ไร่ให้สูงขึ้นซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ ๓.๔ ตันต่อไร่ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการใช้
ประโยชน์จากมันสําปะหลังให้มากข้ึน เช่น เอทานอล อาหารคนหรือสัตว์ ก็จะส่งผลด้านราคาและความ
มั่นคงในอาชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกร 

๒. จากการพิจารณาข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า 

- พ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลังมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ จึงควรเน้นเรื่องปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น 
โดยการวิจัยสามารถทําได้ถึง ๑๕ ตันต่อไร่ เมื่อนํามาปฏิบัติได้มีการตั้งไว้ที่ ๕ ตันต่อไร่ แต่ยังไม่สามารถ
บรรลุตามเปูาหมายเท่าที่ควร  

- ควรมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพในการผลิตให้มากขึ้นซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ควรกําหนดเป็นยุทธศาสตร์สําคัญ 

- โรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตอยู่แล้ว แต่รัฐก็ควรมีการ
ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตเพ่ือให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุนการผลิตของ
ประเทศไทยสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านทําให้มีปัญหาในการส่งออกอยู่บ้างซึ่งเป็นความเสียเปรียบของ
ประเทศ ฉะนั้นจึงควรมีการศึกษาเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมปริมาณผลผลิต 

- พืชพลังงานโดยเฉพาะมันสําปะหลังมีความสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ควรมี
การพิจารณาโครงสร้างโดยภาพรวมเพ่ือให้เกิดความสมดุลในการใช้ประโยชน์ทั้งการเป็นพลังงาน
ทดแทน อาหารคน หรืออาหารสัตว์ 
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๓. การส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นพลังงานทดแทนจะต้องพิจารณาภาพรวมของการใช้
พลังงานทั้งจาก ปตท. กฟผ. ว่ามีปริมาณการใช้เท่าใด เพ่ือจะได้ศึกษาหาแนวทางส่งเสริมการใช้เอทา
นอลต่อไป กรอบการดําเนินงานเพ่ือจัดทํารายงานการแก้ไขปัญหามันสําปะหลังอาจแบ่งได้เป็น ๓ 
ระยะ ได้แก่ ปัญหาระยะต้น หมายถึง ปัญหาการดําเนินการโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง ระยะกลาง 
หมายถึง กระบวนการผลิตของเกษตรกรทั้งการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการผลิต 
ระยะยาว หมายถึง กรอบนโยบายของรัฐทั้งด้านพลังงาน อาหาร อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ที่จะต้องมี
การเพ่ิมช่องทางการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตให้มีความหลากหลายและมีมูลค่ามากยิ่งขึ้น คณะ
อนุกรรมาธิการอาจตั้งเปูาหมายเบื้องต้นเพ่ือเป็นแนวทางในทํางาน เช่น ระยะแรกต้องการให้มีปริมาณ
การใช้เอทานอลเพ่ิมเป็น ๑๐% จากปัจจุบันประมาณ ๓% โดยลดปริมาณแปรรูปในอุตสาหกรรมมันเส้น
หรือมันอัดเม็ดเหลือ ๓๐% จากเดิม ๔๒% โดยในระยะยาวอาจตั้งเปูาหมายการใช้ผลิตเป็นเอทานอลอีก
และลดสัดส่วนการใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืนลง เป็นต้น 

 
ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 

คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงาน ได้ประชุมพิจารณาศึกษาข้อมูลโครงสร้างการ
ผลิตและระบบตลาดมันสําปะหลัง โดยเชิญกรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า สมาคมชาวไร่มัน
สําปะหลังภาคอีสานและสมาคมชาวไร่มันสําปะหลังอําเภอปากช่อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุปการ
ดําเนินการ ได้ดังนี้ 

อุปสรรคในการดําเนินตามโครงการรับจํานํา คือการส่งผลผลิตให้โกดังกลางที่อยู่นอกพ้ืนที่มี
การตัดสิ่งเจือปนค่อนข้างสูงและมีปัญหาเรื่องค่าขนส่งที่จ่ายจริงแตกต่างจากค่าขนส่งที่เป็นจริงส่งผลให้
ผู้ประกอบการขาดทุนทําให้ลานมันไม่ต้องการไปส่งผลผลิตไกลเนื่องจากไม่คุ้มค่าขนส่งและประกาศ
หยุดการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร จากกรณีดังกล่าว ได้แก้ไขปัญหาเป็นรายจังหวัดโดยการขอความ
ร่วมมือจากลานมันโรงแปูงในจังหวัดกําแพงเพชร อุทัยธานีและชัยนาทไปเปิดจุดรับจํานํานอกพ้ืนที่
ประมาณ ๑๐ จังหวัด  

ปัญหาเรื่องผลผลิตในสต็อกมีจํานวนมาก รัฐบาลควรเร่งระบายสต็อกสินค้าที่รับจํานําตั้งแต่ปีที่
แล้ว เพ่ือเตรียมรองรับการรับจํานํารอบใหม่ อีกทั้งปัญหาการออกใบประทวนช้าทําให้เกษตรกรราย
ย่อยเดือดร้อน ส่งผลต่อเนื่องให้ไม่มีเงินทุนไปดําเนินการเพาะปลูกในช่วงต่อไปควรเร่งดําเนินการแก้ไข 
ซึ่งทางองค์การคลังสินค้าให้เกษตรกรรายงานปัญหาดังกล่าวไปยังองค์การคลังสินค้าเพ่ือจะได้เร่ง
ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป  

 
ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวโน้ม และแนวทางการส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อกับมันสําปะหลัง โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมโรงงาน
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อุสาหกรรม และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมประชุม สรุปได้
ดังนี้ 

ข้อมูลพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากมันสําปะหลัง  แบ่งเป็น ๒ ประการ กล่าวคือ 
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากมันสําปะหลัง ใช้วัตถุดิบมันสําปะหลังรวม ๕,๗๙๗,๙๘๘ ตันต่อปี 
และโรงงานผลิตแปูงจากมันสําปะหลัง ๑๒๐ โรงงาน ใช้หัวมันสดประมาณ ๒๒.๙ ล้านตันต่อปี 

โดยผลผลิตมันสําปะหลังทั้งประเทศประมาณ ๓๐ ล้านตัน จะถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมมัน
เส้นหรือมันอัดเม็ดประมาณ ๑๒.๕ ล้านตัน โดยในส่วนนี้จะเป็นการใช้ในประเทศประมาณ ๒.๕๒ ล้าน
ตัน และส่งออกต่างประเทศประมาณ ๑๐ ล้านตัน ใช้ในอุตสาหกรรมแปูงมันสําปะหลัง ๑๖.๕ ล้านตัน 
โดยในส่วนนี้จะเป็นการใช้ในประเทศประมาณ ๕.๗๘ ล้านตัน และส่งออกต่างประเทศประมาณ 
๑๐.๗๒ ล้านตัน และสุดท้ายใช้ในการผลิตเอทานอลประมาณ ๐.๙ ล้านตัน สาเหตุที่ไม่นิยมแปรรูปมัน
สําปะหลังเป็นเอทานอล เพราะไม่คุ้มทุนการผลิตและมีข้อจํากัดเกี่ยวกับราคาและกลไกภาครัฐ ซึ่งคณะ
อนุคณะกรรมาธิการมีความเห็นว่า ควรมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทย กล่าวคือ 
แปรรูปเป็นมันเส้น ๓๐% แปรรูปเป็นแปูงมัน ๖๕% และแปรรูปเป็นเอทานอล ๕% 

 
ครั้งที่ ๑๒ วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาข้อมูลและแนวทางการส่งเสริมการใช้เอทา
นอลจากมันสําปะหลังเป็นพลังงานทดแทน โดยมีผู้แทนจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
และสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเข้าร่วมประชุม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ดําเนินโครงการแทรกตลาด
มันสําปะหลังปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ โดยใช้มันสําปะหลังผลิตเอทานอลจํานวน ๑.๖ ล้านตัน และ
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้มีมติเปลี่ยนสัดส่วนการใช้เอทานอลจากกากน้ําตาล : มัน
สําปะหลัง เท่ากับ ๖๒ : ๓๘  เมื่อคํานวณปริมาณเอทานอลจากมันสําปะหลังปี ๒๕๕๖ จากสัดส่วน 
๓๘% จํานวน ๒๗๓.๖ ล้านลิตร คิดเป็นหัวมันสด ๑.๗ ล้านตัน 

ปัญหาในการส่งเสริมเอทานอลจากมันสําปะหลัง คือ ราคาเอทานอลจากมันสําปะหลังสูงกว่า
เอทานอลที่ผลิตจากกากน้ําตาล ทั้งต้นทุนวัตถุดิบและกระบวนการผลิต โดยราคาเอทานอลจากมัน
สําปะหลังประมาณ ๒๔.๓๒ บาท/ลิตร ส่วนเอทานอลจากกากน้ําตาลประมาณ ๒๒.๘๐ บาท/ลิตร แนว
ทางการแก้ไขปัญหา คือ กระทรวงพลังงานจะเจรจากับกระทรวงพาณิชย์ให้ขายหัวมันสดในราคา ๒.๒๒ 
บาท/กก. หรือคิดเป็นราคามันเส้น ๕.๙๔ บาท/กก. เพ่ือมิให้ราคาเอทานอลจากมันสําปะหลังแพง
จนเกินไป นอกจากนี้รัฐบาลจะได้มีนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนให้มากยิ่งข้ึน 

 
ครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ 
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คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมราคาพืชพลังงาน ได้ประชุมพิจารณาศึกษาการส่งเสริมการผลิตมัน
สําปะหลัง โดยเชิญสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร และกรม
ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม ซึ่งสรุปการดําเนินการ ได้ดังนี้ 

กรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการส่งเสริมมันสําปะหลังที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบมี 
๒ โครงการ ได้แก่ โครงการลดต้นทุนการผลิตพืชไร่และโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมัน
สําปะหลังเน้นการปูองกันและจํากัดเพลี้ยแปูง ซึ่งในปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ มีกิจกรรมส่งเสริมให้เกษตรกร
ลดต้นทุนการผลิตโดยให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หน่วยงานหลักได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตามพระราชบัญญัติสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มีการ
กําหนดเขตเศรษฐกิจที่เหมาะสม ดูความเหมาะสมของดินและความต้องการอาหารของพืชในดินซึ่ง
กรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้ดูแล ในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานต้องให้ความสําคัญเรื่องโลจิสติกส์ การตลาด โรงงาน
และเส้นทางการส่งออก ซึ่งมีการประกาศเขตที่เหมาะสมกับการปลูกแล้ว ๖ ชนิด ได้แก่ ข้าว มัน
สําปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ํามัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และจะมีการประกาศเพ่ิมเติมอีก 
๗ ชนิด ในส่วนของการส่งเสริมจะมีการส่งเสริมเฉพาะพืชที่เหมาะสมแต่ไม่มีการบังคับว่าต้องปลูกใน
พ้ืนที่ที่เหมาะสมเท่านั้น 

การรักษาระดับราคาหรือจํานํารองเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้แจงว่า เป็นเรื่อง
นโยบายการดําเนินการด้านการตลาด ส่วนกรณีการรับจํานําแค่ ๔๐% เพ่ือดึงราคาช่วงผลผลิตออกมา
ปริมาณมากเท่านั้นเพราะปกติมีโรงงานรับซื้ออยู่แล้วจึงไม่จําต้องรับจํานําทั้งหมด 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ 
๑. การจัดทําโซนนิ่งไม่ควรดําเนินการผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด ควรดําเนินการแบบเชิง

รุกกระจายจากระดับล่าง เพ่ือลดขั้นตอนการดําเนินงาน 
๒. การจัดทําโซนนิ่งอุปสรรคสําคัญคือ กระบวนการจัดการ ซึ่งกระทรวงเกษตรต้องเร่ง

แก้ไขเกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ เรื่องน้ํา ดิน พันธุ์พืชดีที่ตรงต่อความต้องการ
ของเกษตรกร เป็นต้น 

๓. กรมวิชาการเกษตรต้องมีการตรวจสอบความต้องการพันธุ์มันสําปะหลังของแต่ละ
โรงงานและความเหมาะสมปัจจัยที่เกษตรกรคํานึงถึง  

 
  ผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ  
 รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาน้ ามันปาล์มคงคลัง
และราคาผลปาล์มตกต่ า 
 คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ทําการศึกษาปัญหาน้ํามันปาล์มราคาตกต่ํา อันเนื่องมาจากโรงงาน
สกัดน้ํามันปาล์ม มีน้ํามันปาล์มในคลังเก็บสินค้าจํานวนมาก ไม่สามารถรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรได้ 
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ทําให้เกิดความเดือดร้อนเรื่องรายได้ของพ่ีน้องเกษตรกรน้ํามันปาล์ม เนื่องจากไม่สามารถขายพืชผล
และเกิดการสุกงอมเน่าเสียของผลทลายปาล์มที่ปลูกได้ 
 คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาปัญหาดังกล่าวขั้นต้น และเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
กรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) และการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศประเทศไทย  และได้เสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ํามันปาล์มให้คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมพิจารณาเป็น
กรณีเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติน้ํามันปาล์ม ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เห็นชอบกับรายงานผลการศึกษา
ดังกล่าวและได้เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาต่อไป โดยข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาน้ํามันปาล์มคงคลังและราคาผลปาล์มตกต่ํา สรุปได้ดังนี้ 
 สถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มภายในประเทศปัจจุบัน มีปัญหาสืบ
เนื่องมาจากนโยบายการควบคุมราคาน้ํามันขวดเพ่ือการบริโภค มาตรการการนําเข้าน้ํามันปาล์ม และ
การกําหนดเงื่อนไขเรื่องค่าธรรมเนียมการส่งออก ทําให้มีน้ํามันปาล์มค้างในสต๊อกเกินกว่าระดับที่
เหมาะสมกว่า 1.5 แสนตัน ซึ่งทําให้ราคาผลปาล์มของเกษตรกรมีความผันผวนและตกต่ําลงมาอยู่ที่
ประมาณ 2.90 – 3.00 บาทต่อกิโลกรัม คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ (กนป.) ได้มี
มาตรการในการดูดซับน้ํามันปาล์มออกจากระบบ ปี 2555/2556 โดยรัฐบาลได้รับซื้อน้ํามันปาล์มดิบ
จากโรงงานสกัดน้ํามันปาล์มปริมาณ 50,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 25 บาท และให้โรงงานสกัด
น้ํามันปาล์มรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรที่อัตราน้ํามันร้อยละ 17 ในราคาไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ 4 บาท 
และอัตราน้ํามันร้อยละ 18.5 ในราคาไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ 4.35 บาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2556 
รัฐบาลได้เพ่ิมปริมาณการรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบอีก 50,000 ตัน รวมเป็น 100,000 ตัน  
 คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาน้ํามัน
ปาล์มคงคลังและราคาผลปาล์มตกต่ําท้ังระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวดังนี้ 
 1) ควรเร่งรัดการส่งออกน้ํามันปาล์มดิบที่รับซื้อตามโครงการดูดซับน้ํามันปาล์มดิบออกจาก
ระบบตลาด ปี 2555/56 โดยกําหนดแนวทางดําเนินการและงบประมาณเพ่ือชดเชยภาระขาดทุนที่อาจ
เกิดข้ึน รวมถึงพิจารณาแนวทางการอุดหนุน/ชดเชยผู้ส่งออก เพ่ือเป็นการเร่งระบายน้ํามันปาล์มอีกทาง
หนึ่งด้วย 
 2) ควรขยายปริมาณการรับซื้อตามโครงการดูดซับน้ํามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปี 
2555/56  อีก 50,000 ตัน รวมเป็น 150,000 ตัน ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ 
วันที่ 28 มกราคม  2556 ทั้งนี้ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมน้ํามันปาล์มดิบในคงคลังเดิม โดยระดับราคา
ควรพิจารณาจากระดับราคาอ้างอิงเฉลี่ยของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555  
 3) พิจารณาแนวทางการดําเนินการและการชดเชย เพ่ือผลักดันการใช้น้ํามันปาล์มดิบ
ทดแทนน้ํามันเตาเพ่ือการผลิตไฟฟูาของโรงไฟฟูา (กระบี่) ของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศประเทศ
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ไทย (กฟผ.) ให้เป็นตัวอย่างโรงไฟฟูาที่ใช้น้ํามันปาล์มดิบแห่งแรกในโลก เป็นการประชาสัมพันธ์การมี
ส่วนลดภาวะโลกร้อน สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและสร้างเสถียรภาพให้กับราคาสินค้าเกษตร
ของประเทศไทย 
 4) ควรผลักดันการเพ่ิมสัดส่วนไบโอดีเซล (B100) ผสมในน้ํามันดีเซลจาก B5 เป็น B7 
สําหรับใช้กับรถยนต์เล็ก และศึกษาแนวทางในการนําไปใช้กับเครื่องจักรกลในภาคเกษตรกรรม รวมทั้ง
ผลักดันการใช้ B20 ในเรือประมง รถไฟ รถบรรทุก และเครื่องมือจักรกลการเกษตรเพ่ิมความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานของประเทศประเทศไทย ทั้งนี้จะต้องพิจารณาแนวทางการดําเนินการ
และการชดเชยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 5) พิจารณาแนวทางปล่อยให้ราคาขายปลีกน้ํามันพืชปาล์มขวด 1 ลิตรสําหรับการบริโภค ให้
เป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งจะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพ่ือให้เกิดการแข่งขันภายในประเทศอันจะส่งผลดี
ต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง รวมถึงโรงกลั่นน้ํามันปาล์มให้สามารถดําเนินการอยู่ได้ ซึ่ง
จะส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศไทยในระยะยาว 
 
 6) การกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ควรพิจารณาส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มที่
สําหรับปาล์มน้ํามันในพ้ืนที่ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศเป็นเขตส่งเสริมปลูกปาล์มน้ํามัน ลง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 จํานวน 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง 
สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และหนองคาย (หนองคายและบึงกาฬ) และ/หรือ
เกษตรกรในพ้ืนที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิตที่ได้รับการประกาศเป็นรายแปลง จํานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครนายก ทั้งในการขยายพ้ืนที่และการปลูกทดแทน 
 7) จัดทําพระราชบัญญัติปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มให้เป็นวาระแห่งชาติ ปฏิรูปกฏหมาย 
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวกับปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม ให้มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน และ
ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน รวมถึงจัดตั้งองค์กรและกองทุนพัฒนาปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์ม 
เพ่ือบริหารจัดการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและแข่งขันได้ ทั้งนี้องค์กร
ดังกล่าว (Industry Regulator) ควรมีบทบาทในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลอุตสาหกรรมปาล์ม
น้ํามันและน้ํามันปาล์มของไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน 
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๓. การจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ 
 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ได้มีการจัด

สัมมนาภายในประเทศ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการตลาดเพื่อส่งเสริมราคา
ผลิตผลเกษตรกรรม รวมทั้งสิ้น ๕๒ ครั้ง โดยมีประเด็นที่ได้ด าเนินการดังนี้ 

 
ปีพ.ศ. ๒๕๕๔ 

 - การจัดสัมมนาเรื่อง โครงการอบรมความรู้หลักการระบอบประชาธิปไตยและการส่งเสริม
วิชาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถาบันส่งเสริมวิชาชีพชุมชน อ.เมือง จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๕ – 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาจัดระบบการตลาดของผลิตผลทางการเกษตร ระหว่างวั นที่ 
๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 ปีพ.ศ.๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกข้าว อ้อย และมันสําปะหลัง ในพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ ณ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการส่งเสริมอาชีพแบบ
พอเพียง ณ วัดท่าหัวแหวน อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
  - การจัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ณ วัดมาตุการาม (บ้านเด่น) อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของเกษตรกรกับนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวังแขมวิทยา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ในวันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกข้าวและมันสําปะหลัง ในพ้ืนที่จังหวัดอํานาจเจริญ 
ณ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ณ หอประชุมอําเภอคําเขื่องแก้ว อําเภอคําเขื่องแก้ว จังหวัดยโสธร ในวันเสาร์ที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร ณ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
ณ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรในปัจจุบันกับภาวะค่าครองชีพของ
ประชาชน ณ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว จังหวัดพัทลุง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สงขลา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
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 - การจัดสัมมนาเรื่อง นโยบายการปรับตัวภาคเกษตรเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ 
วัดปุาคลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ หอประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ 
สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต ๑๐ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกร ณ สํานักงานที่ทําการ ส.ส.นันทนา สงฆ์ประชา จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าว เพ่ือความยั่งยืนในอาชีพ
เกษตรกรรม ณ อําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และศึกษาดูงานเรื่อง การทําเกษตรอินทรีย์ ณ สํานักงาน
เกษตรอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง วิธีการทําและการใช้ปุ๋ยชีวภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ณ ตําบล
คลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง อนาคตภาคเกษตรกรรมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ 
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการส่งเสริมอาชีพ ณ วัดปุา
คลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การอบรมเกษตรอินทรีย์พืชผักปลอดสาพิษ ครัวไทยสู่ครัวโลก ณ 
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ 
อําเภอคําเข่ืองแก้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ณ อําเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ์ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การผลิตมังคุดคุณภาพที่ตลาดต่างประเทศต้องการ ณ วัดสระบาป อ.
เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ 
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ณ อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ และมันสําปะหลัง ณ อําเภอคําเขื่อง
แก้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ 

- การจัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ 
ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 



หน้า | ๑๓๔ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

 - การจัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ณ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง นโยบายการปรับตัวภาคเกษตรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ อาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนวัดแสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการส่งเสริมอาชีพ ณ วัดปุา
คลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ ณ สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย
เขต ๑๐ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําเกษตรกร จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์กสิกร
ธรรมชาติโปุงแรด อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาระบบตลาดเพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ณ ศูนย์
กสิกรธรรมชาติโปุงแรด อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง ชาวนาไทย...น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง ณ อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ ณ ตําบลทุ่ง
เบญจา อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 

ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการและการลดต้นทุนการผลิตส้ม ณ อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ วัดแม่อายหลวง อําเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง โครงการเกษตรปลอดภัย ณ ห้องประชุมอาคารสํานักงาน บริษัท แอ็
กโกรคอมเมอร์ส จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ณ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การสร้างชุมชนต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ อําเภอคําเขื่องแก้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 - การจัดสัมมนาเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยให้
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

- การจัดสัมมนาเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยให้
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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- การจัดสัมมนาเรื่อง การลดรายจ่าย : การเพ่ิมรายได้สําหรับภาคการเกษตร ณ อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

- การจัดสัมมนาเรื่อง เกษตรกรไทยกับการตระหนักรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ 
สํานักงานที่ทําการ ส.ส.นันทนา สงฆ์ประชา ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ 

- การจัดสัมมนาเรื่อง การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยแนวคิดเกษตรอินทรีย์ ณ 
หอประชุมเทศบาลตําบลบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

- การจัดสัมมนาเรื่อง เกษตรกรรุ่นใหม่กับอนาคตภาคเกษตรกรรม ณ หอประชุมเทศบาล
ตําบลบางเลน และศึกษาดูงานแปลงเกษตรสาธิต ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม ใน
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

- การจัดสัมมนาเรื่อง อนาคตเกษตรกรไทยกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

- การจัดสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมกระบวนการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศก่อนเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 

- การจัดสัมมนาเรื่อง นโยบายการปรับตัวภาคเกษตรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ วัดปุา
คลองกุ้ง อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ 

- การจัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและเกษตรกร ในการเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ 

- การจัดสัมมนาเรื่อง การสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมด้วยการเกษตรแบบอินทรีย์ ณ 
อําเภอคลองลาน ณ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
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๔. การศึกษาดูงานภายในประเทศ 

 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้มีการเดินทางไปประชุมและศึกษาดู

งานภายในประเทศ จ านวนทั้งสิ้น ๑๙ ครั้ง ได้แก่ 
 

- การศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาพืชสวน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน ต.พริ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

การศึกษาดูงานเรื่อง การขุดคลองเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 
จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 - การเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานเรื่อง การกําหนดแผนฟ้ืนฟูภาคเกษตรกรรมหลัง
อุทกภัยของรัฐบาล ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔  

- การเดินทางไปประชุมเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการรับจํานํามัน
สําปะหลัง ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ และศึกษาดูงานเรื่อง การจัดระบบและพัฒนาเครื่องชั่งตวงวัด 
ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ
ส่งเสริมกิจการผลิตผลเกษตรกรรม) 
 - การเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดศรีเมืองและการหาแนวทาง
ยกระดับราคา มาตรฐานสินค้าเกษตร และส่งเสริมความปลอดภัยผู้บริโภค ณ ห้องประชุมตลาดศรีเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

- การเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาพืชสวน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

- การศึกษาดูงานเรื่อง การทําเกษตรอินทรีย์ ณ สํานักงานเกษตรอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

- การเดินทางไปประชุมเรื่อง การดําเนินโครงการรับจํานํามันสําปะหลังของรัฐบาล และศึกษา
ดูงานลานมันและด่านชายแดน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 

- การเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง ความพร้อมของภาคเกษตรกรรมในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ณ จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๑๕ 
– ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

- การเดินทางไปประชุมเรื่อง การจัดทําโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาลของ
รัฐภายใต้เกษตรพันธะสัญญา และศึกษาดูงานแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดกําแพงเพชร 
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

- การศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการส่วนส้มธนาธร ณ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๘ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
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 - การเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานเรื่อง การติดตามและรับทราบสถานการณ์แรงงานใน
ภาคการประมงและสถานการณ์ราคาสินค้าประมง ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๒ – วัน
อังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 

- การเดินทางไปประชุมเรื่อง การดําเนินโครงการให้จังหวัดกําแพงเพชรเป็นศูนย์กลางการผลิต 
การแปรรูป การวิจัย และการค้ามันสําปะหลัง และศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการโรงแปูงและลาน
มันสําปะหลังของจังหวัดกําแพงเพชร ณ จังหวัดกําแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ 

- การเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง กระบวนการพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบครบ
วงจร ณ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต ๒ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๔ – วันศุกร์
ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

- การเดินทางไปประชุมเรื่อง การจัดทําโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาลของ
รัฐภายใต้เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) และศึกษาดูงานแปลงเกษตรสาธิตเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๐ – วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ 

- การศึกษาดูงานแปลงเกษตรสาธิต ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม ในวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

- การเดินทางไปประชุมเรื่อง การจัดทําโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาลของ
รัฐภายใต้เกษตรพันธะสัญญา และศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสารพิษและการแปรรูปเนื้อสัตว์แบบ
ปลอดภัย ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (ร่วมกับอนุส่งเสริมกิจการ 
และอนุเศรษฐกิจ) 

- การเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง การส่งเสริมราคาผลไม้ภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี 
ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

- การศึกษาดูงานตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ระหว่างวันที่ 
๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
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๕. การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 
 

 คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรมได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านส่งเสริมราคา
ผลิตผลเกษตรกรรมในต่างประเทศจํานวนทั้งสิ้น ๔ ครั้ง กล่าวคือ 

 
  การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ณ ราชอาณาจักร
เบลเยี่ยม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ระหว่างวันพุธที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ -  วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 
คณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดูงานการกระจายสินค้าและการขนส่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สนามบินเมืองลีจ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
Mr.Stevern Verhasseth (Aviation Consultant) ได้บรรยายสรุปได้ดังนี้ 
สนามบินลีจเป็นสนามบินที่เน้นบริการขนส่งกระจายสินค้า มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ               

ครบครัน เปิดทําการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดเป็นสนามบินขนส่งที่ใหญ่เป็นอันดับ ๗ ของยุโรป 
และใหญ่เป็นอันดับ ๓๒ ของโลก มีบริษัทขนส่งใหญ่ ๆ ที่เป็นคู่ค้าหลายบริษัท เช่น TNT อิสราเอลแอร์ไลน์ 
เอธิโอเปียแอร์ไลน์ เมื่อเครื่องบินมาถึงสนามบินสามารถขนถ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและผ่านพิธีการ
ศุลกากรได้ทันที สําหรับสินทางการเกษตรหรือสินค้าที่เน่าเสียง่าย สนามบินลีจก็มีรถยนต์หรือรถไฟ ที่
พร้อมขนส่งต่อได้ทันทีเพ่ือประหยัดเวลาและคงความสดของสินค้าไว้ เช่น ดอกไม้จากประเทศ
เอธิโอเปียเมื่อมาถึงยังสนามบินลีจก็สามารถขนถ่ายส่งไปยังตลาดประมูลดอกไม้ในเนเธอร์แลนด์ได้
ภายใน ๕ ชั่วโมง และในอนาคตส่วนต่อขยายของสนามบินลีจจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อจากเมืองลีจ
ไปลอนดอน ปารีส เยอรมนี ทําให้สามารถขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

          
 
นอกจากนี้ สนามบินลีจยังมีนโยบายที่สําคัญ ดังนี้ 



หน้า | ๑๓๙ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

๑. No Congestion ไม่มีคําว่าแออัดสําหรับสนามบินแห่งนี้ เพราะมีการบริหารเวลาแบบไม่มี
การเปิด-ปิด เครื่องบินและรถขนสินค้าสามารถเข้า-ออกได้ตลอดเวลา ดังนั้นการขนถ่ายสินค้าจึงเป็นไป
อย่างอิสระไม่ถูกจํากัดด้วยเวลา 

๒. No Imposed time slots ไม่ต้องกังวลเรื่องตารางบินขึ้นลงเหมือนสนามบินที่รับผู้โดยสาร 
ไม่ถูกบังคับจากหอบังคับการในการลงจอดถ้ามาถึงสนามบินก่อน  

๓. No Curfews ไม่ต้องกังวลเรื่องการกําหนดเวลาการขึ้นลงของเครื่องบินและการบินใน
สนามบินอย่างเป็นเวลา เช่น ที่สนามบินเมืองนาริตะประชาชนรอบสนามบินประท้วงไม่ให้เครื่องบินขึ้น
ลงตั้งแต่เที่ยงคืนถึง ๖ โมงเช้า เนื่องจากการขึ้นลงของเครื่องบินทําให้เกิดเสียงดังรบกวนเวลาพักผ่อน
ของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบสนามบิน 

๔. No Time Losses In Ground Operations ไม่ต้องเสียเวลาในการคัดแยกสินค้า และ
กระเป๋าผู้โดยสารสนามบินลีจเน้นให้บริการขนส่งสินค้าจึงไม่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เหมือน
สนามบินขนส่งผู้โดยสารที่เสียเวลาต้องคัดแยกกระเป๋าผู้โดยสาร 

๕. มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรหน่วยงานด้านอาหารและยา หน่วยงานควบคุมความปลอดภัยต่าง ๆ จาก
ภาครัฐทํางานตลอด ๒๔ ชั่วโมง สินค้าจะผ่านขั้นตอนการตรวจต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตลอด 
๒๔ ชั่วโมงโดยไม่ต้องรอเวลาทําการ  

๖. เครื่องบินที่ขนส่งสินค้าสามารถเข้าจอดได้ทันทีสามารถทําได้ทันที่ที่เครื่องลงจอดจะมี
เส้นทางที่สนามบินจัดให้เพื่อลดระยะเวลาในการเคลื่อนเครื่องบินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในลานจอด 

๗. สนามบินขนส่งสินค้ามีข้อดีคือสามารถหาคนงานทํางานในสนามบินได้จํานวนมากไม่จํากัด
เหมือนสนามบินที่รับผู้โดยสารซึ่งเน้นความปลอดภัยจึงจําเป็นต้องจํากัดคนเข้าออกและคนที่ทํางานใน
สนามบิน ทั้งยังอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถจัดหาเครื่องมือและคนงานได้อย่างสะดวกและเต็มที่    

คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สอบถามในประเด็นดังนี ้
- การบินไทยทําสัญญาในลักษณะใดกับสนามบินลีจ 
- ไทยส่งออกสินค้าใดให้แก่เบลเยี่ยม และเบลเยี่ยมส่งออกสินค้าใดให้ไทย 
- ทูตพาณิชย์ของไทยในเบลเยี่ยมได้ให้การสนับสนุนสินค้าเกษตรของไทยอย่างไร 
Mr.Steven Verhasseth (Aviation Consultant)  ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- การบินไทยไม่ได้ขนส่งสินค้าโดยตรงแต่ร่วมกับบริษัทอ่ืนขนส่งสินค้าและเพ่ิงหมดสัญญา  เมื่อ

ไม่นานนี้ซึ่งต่อมาการบินไทยได้เปลี่ยนมาขนส่งสินค้าเอง 
นายอ านาจ พลีวัลย์ เลขานุการเอก สถานทูตไทยประจํากรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยมได้

ตอบข้อซักถามดังนี้ 
- ไทยนําเข้าและส่งออกสินค้าจากเบลเยี่ยม คือ อัญมณี แร่มีค่าต่าง ๆ รองลงมาคือ ชิ้นส่วน

รถยนต์ ส่วนสินค้าการเกษตรเป็นสินค้าที่ผ่านการแปรรูปแล้วแต่ก็มีปริมาณไม่มาก เนื่องจากเบลเยี่ยม
นําเข้าสินค้าเกษตรจากแอฟริกามากกว่าเพราะประเทศในแอฟริกาเคยเป็นอาณานิคมของเบลเยี่ยมมา
ก่อน 
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- ทูตพาณิชย์ที่กรุงบรัสเซลล์มีหน้าที่กํากับดูแลกฎระเบียบของสหภาพยุโรปส่วนทูตพาณิชย์            
ที่ดูแลด้านการค้าจะอยู่ที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ และปัญหาสําคัญของสินค้าเกษตรของไทยคือ ปัญหา
สินค้าการเกษตรปนเปื้อนสารเคมี 

คณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบขนส่งทางเรือ ในวันศุกร์ที่ ๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ท่าเรือเมืองรอตเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

Mr.Robert Jan Timmers (Business Developer Breakbuk Containers, 
Breakbulk & Logistics)  บรรยายสรุปได้ดังนี้ 

ท่าเรือรอตเตอร์ดัม เป็นบริษัทเอกชนมีผู้ถือหุ้น ๒ หน่วยงาน คือ เทศบาลนครรอตเตอร์ดัม
และรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ เปูาหมายของท่าเรือรอตเตอร์ดัมคือ การเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของ
ท่าเรือรอตเตอร์ดัมให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับโลก และดําเนินงานพัฒนาเมืองรอตเตอร์ดัมและ
เขตอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงลงทุนพัฒนาท่าเรือแห่งใหม่ (Maasvkuter) นอกจากนี้ยังพัฒนา
ร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

ท่าเรือรอตเตอร์ดัมมีกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. ท่าเรือ Homebase & Showcase : บริษัทจะพยายามพัฒนาท่าเรือรอตเตอร์ดัมให้มี

ประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดในโลก 
๒. Partnering with best in class customers : ท่าเรือรอตเตอร์ดัมจะพยายามพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับผู้บริหาร ซึ่งความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จะมีส่วนต่อการพัฒนาท่าเรือ              
รอตเตอร์ดัม นอกจากนี้ท่าเรือในกลุ่มและเครือข่ายจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศ 

๓. เป็นผู้ประกอบการนักพัฒนา : ในอดีตท่าเรือได้มีบทบาทใหม่ในการปรับปรุงคุณภาพของ 
Homebase เช่น Portbase บริษัทจัดการจราจร Keyrail และการพัฒนาสถานที่ในการให้บริการ                  
ซึ่งอนาคตท่าเรือจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ลูกค้าโดยการเชื่อมต่อการขนส่งด้วยพาหนะต่าง ๆ จาก
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อความรวดเร็วในการขนส่ง 

๔. การสร้างมูลค่าในกลุ่มโลจิสติกส์และเครือข่าย : ท่าเรือจะพยายามลงทุนอย่างเต็มที่ในการ
พัฒนาเครือข่ายการขนส่งนอกเมืองและเครือข่ายการขนส่งในระดับภูมิภาค 

๕. เชื่อมต่อกับตลาดที่เติบโต : ท่าเรือพร้อมแล้วที่จะพัฒนา ทําให้ลูกค้ามีโอกาสทางธุรกิจ
เพ่ิมข้ึนผ่านทางการเข้าร่วมกับตลาดการค้าขนาดใหญ่ที่เติบโตในโลก 

ท่าเรือรอตเตอร์ดัม มีความเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๔ ซึ่งขณะนั้นเมืองรอตเตอร์ดัมยังเป็น
เพียงหมู่บ้านชาวประมงบนฝั่งแม่น้ําร็อต (Rotte) ต่อมาในศตวรรษที่ ๒๐ ได้เปลี่ยนมาเป็นท่าเรือสําคัญ
ระดับโลก และเป็นท่าเรือหลักของทวีปยุโรป 

ปัจจุบันท่าเรือและศูนย์อุตสาหกรรมได้ขยายตัวจากเขตเมืองไปยังทะเลเหนือ โดยมีพ้ืนที่กว่า 
๓๑,๒๕๐ ไร่ ของพ้ืนที่อุตสาหกรรมและได้มีการขยายพ้ืนที่ไปเรื่อย ๆ จนเต็มพ้ืนที่ จึงมีการสร้าง
โครงการ Maasvlaktez ขึ้นเพ่ือให้ท่าเรือรอตเตอร์ดัมเป็นท่าเรือหลักของทวีปยุโรปที่สามารถรองรับ
เรือขนส่งสินค้าทางทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้ โดยไม่มีข้อจํากัดประกอบกับมีแม่น้ําสายหลัก ๆ 
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หลายสายไหลลงสู่ทะเลที่เมืองรอตเตอร์ดัม เช่น แม่น้ําไรน์ (Rhine) แม่น้ํา Mass และแม่น้ํา Schede 
จึงทําให้สามารถขนส่งสินค้าที่ผ่านท่าเรือเดินทะเลเข้าสู่ภายในแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด 

อนึ่ง เมืองรอตเตอร์ดัมตั้งอยู่ในใจกลางของทวีปยุโรป และตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําไรน์ และ
แม่น้ํามาส ทําให้เมืองรอตเตอร์ดัมเป็นศูนย์รวมคาร์โกท่ีสําคัญที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ในแต่ละปีมีเรือเดิน
สมุทรกว่า ๓๐,๐๐๐ ลํา และเรือนําร่องกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ลํา ได้มาใช้บริการท่าเรือนี้ ดังนั้น ท่าเรือรอต
เตอร์ดัมจึงเป็นท่าเรือเดินสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในบริเวณที่ท่าเรือรอตเตอร์ดัมมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งมากมายอยู่ในบริเวณท่าเรือ เช่น คลังสินค้า การขนถ่ายสินค้าทางเรือ กระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมและบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ท่าเรือรอตเตอร์ดัมยังเป็นท่าเรือที่รวมการขนส่ง ๕ รูปแบบ ได้แก่ การขนส่งสินค้า
ทางเรือ ถนน ทางทะเล และการขนส่งทางท่อสําหรับพื้นที่ท้ังหมดของท่าเรือและเขตอุตสาหกรรมมีเนื้อ
ที่ประมาณ ๖๕,๖๒๕ ไร่ เป็นแนวยาวไปประมาณ ๔๐ กิโลเมตร จากเมืองรอตเตอร์ดัมไปบริเวณ 
Maasvlakte ขนานไปกับคลอง Nieuwe Waterweg (New Waterway) ประกอบกับมีที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณทะเลเปิดที่ติดต่อโดยตรงกับทะเลเหนือ เมืองรอตเตอร์ดัมจึงเป็นท่าเรือที่สามารถเข้าออกได้
อย่างสะดวกที่สุดท่าหนึ่งของทวีปยุโรป และสถานีขนถ่ายสินค้าที่ Massvlakte 2 ก็สามารถเดินทางไป
ถึงได้                 ภายใน ๑ หรือ ๒ ชั่วโมง จากสถานีนําร่อง 

บริเวณนอกฝั่งทะเลเหนือมีร่องน้ํา Eurogeul ถูกขุดขึ้นเพ่ือรองรับการเดินเรือซึ่งร่องน้ํานี้มี
ความลึกประมาณ ๒๓ เมตร และมีความยาวประมาณ ๕๗ กิโลเมตร ส่วนบริเวณท่าเรือ Maasvlakte 
ก็มี Nieuwe Waterweg (New Waterway) หรือร่องน้ําที่ขุดใหม่ รวมทั้ง Calandkanaal และ 
Hartekanaal โดยที่ Calandkanaal เหมาะสมสําหรับเรือกินน้ําลึก ทําให้เรือกินน้ําลึกเข้าเทียบที่ 
Maasvlakte 2 และบริเวณ Europort ได้ ดังนั้นการลงทุนก่อสร้างในโครงการ Maasvlakte 2 จึง
เหมาะกับเรือที่กินน้ําลึกจึงทําให้ท่าเรือใหม่สามารถรองรับเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่กินน้ําลึกซึ่งไม่
สามารถเข้าเทียบท่าเรืออ่ืน ๆ ในทวีปยุโรปได้ ท่าเรือ Maasvlakte 2 จึงเป็นท่าเรือใหม่ และศูนย์
อุตสาหกรรมในบริเวณทะเลเหนือที่มีพ้ืนที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่า ๖,๒๕๐ ไร่ โดยยึดหลักการ
ประกอบการธุรกิจที่อนุรักษ์ธรรมชาติ 
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คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สอบถามในประเด็นดังต่อไปนี้ 
- หน่วยงานใดเป็นผู้บริหารท่าเรือรอตเตอร์ดัม 
- ท่าเรือรอตเตอร์ดัมมีวิธีการบริหารงานอย่างไร 
Mr.Robert Jan Timmers (Business Developer Breakbulk containers, Breadbulk 

& Logistics) 
- เดิมท่าเรือรอตเตอร์ดัมบริหารงานโดยเทศบาลเมืองรอตเตอร์ดัมแต่ปัจจุบันท่าเรือดําเนินการ

แบบเอกชน โดยมีผู้อํานวยการท่าเรือรอตเตอร์ดัมเป็นผู้บริหารและต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อ
เทศบาลเมืองรอตเตอร์ดัม ทั้งนี้ เทศบาลเมืองรอตเตอร์ดัมถือหุ้น ๗๐% กระทรวงการคลังถือหุ้น ๓๐% 

- ท่าเรือรอตเตอร์ดัมมีขนาดใหญ่เป็นลําดับ ๙ ของโลก และหากวัดด้วยจํานวนคอนเทนเนอร์ 
ท่าเรือรอตเตอร์ดัมมีขนาดใหญ่เป็นลําดับที่ ๔ ของโลก (รองจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ท่าเรือหนิงโป และ
สิงคโปร์) แต่จัดว่าเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป จุดเด่นคือ เป็นท่าเรือแบบอัตโนมัติใช้เครื่องจักร
ทํางานแบบอัตโนมัติและทํางานได้ตลอดเวลาไม่เน้นการใช้แรงงานคนในการขนถ่ายสินค้า  ทําให้ท่าเรือ 
Rotterdam มีข้อดีคือ สามารถขนถ่ายสินค้าได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด และเป็นท่าเรือที่มีความ
เชี่ยวชาญในการขนถ่ายสินค้าประเภทน้ํามันดิบ สารเคมี และสินค้าที่เกี่ยวกับพลังงานโดยการขน
ส่งผ่านท่อส่งก๊าซ/น้ํามัน นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญในการขนถ่ายสินค้าแบบคอนเทนเนอร์ และ
สินค้าเกษตร อาหารผลไม้และสินค้าที่เน่าเสียง่าย 

คณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดูงาน “แผนจัดการน้ าอย่างยั่งยืนด้วยโครงการ Delta Works” ใน
วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ Mealsant Storm Surge Barrier Rotterdam ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland) เป็นดินแดนที่ตั้งอยู่บนปากแม่น้ําใหญ่ของยุโรป               
๓ สาย ได้แก่ แม่น้ําไรน์ (Rhine) แม่น้ําวาล (Waal) และแม่น้ําเมิส (Meuse) ทําให้ที่ดินบริเวณนั้น               
มีสภาพเป็นปากแม่น้ํา (Delta) เป็นที่ราบลุ่มที่เกิดจากการสะสมโคลนตมจากแม่น้ํา นอกจากนี้ทะเล
เหนือ (North Sea) ซึ่งอยู่หน้าชายฝั่งเนเธอร์แลนด์ ยังมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Storm tide หรือคลื่น
ชายฝั่ง   ยกตัวสูงจากพายุ ซึ่งระดับน้ําอาจมีความสูงถึง ๕ เมตร จากระดับน้ําทะเลปกติ และบางครั้ง
น้ําทะเลจากปรากฏการณ์ Storm tide ยังซัดเข้ามาในแม่น้ําที่อยู่ในทวีปจนเกิดน้ําท่วมอย่างรุนแรง 

Delta Work ประตูก้ันปากแม่น้ําแห่งภาคใต้ 
พ้ืนที่ทางใต้ของเนเธอร์แลนด์ต่างจากพ้ืนที่ทางภาคเหนือ กล่าวคือ พ้ืนที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็น

ปากแม่น้ําสายย่อย ๆ จํานวนมาก แนวทางการแก้ปัญหาน้ําท่วมของภาคใต้จึงเป็ นการสร้างเขื่อน
ประตูน้ํา กําแพงกั้นคลื่นหลายแห่งเพ่ือปูองกันคลื่นน้ําทะเลหนุนสูงจากภาวะ Storm tide โดย
โครงการ Delta Works เริ่มก่อสร้างหลังโครงการ Zuiderzee Works ทางภาคเหนือ เนื่องจาก
ผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่เหตุการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรงในปี๑๙๕๓ ทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 
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๒,๕๐๐ ราย และทําลายพ้ืนที่เกษตรกรรม ๙% ของประเทศ จึงทําให้ประชาชนและภาครัฐร่วมกัน
จัดตั้งคณะกรรมการสามเหลี่ยมปากแม่น้ํา เพ่ือดําเนินการปูองกันภัยธรรมชาติอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต
จึงทําให้เกิดโครงการ Delta Works ขึ้น ซึ่งโครงการ Delta Works ประกอบด้วยโครงการย่อยทั้งสิ้นถึง 
๑๖ โครงการ มีทั้งเขื่อนผนังกั้นน้ํา ประตูระบายน้ํา และกําแพงคลื่น โดยส่วนที่เป็นเขื่อนจะทําหน้าที่
กั้นน้ําทะเลและแม่น้ําออกจากกันเพราะตัวชายฝั่งรับน้ําถูกเลื่อนให้อยู่ไกลจากพ้ืนที่อยู่อาศัยแล้วน้ําส่วน
ที่อยู่ด้านในเขื่อนยังเป็นน้ําสะอาดสามารถใช้ประกอบการเกษตรได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ ประตูระบายน้ําก็มิได้กั้นน้ําทะเลจากการไหลสู่แม่น้ําด้านในอย่างถาวรแต่ประตูระบายน้ํา
จะปิดเฉพาะเวลาที่มีคลื่นแรงซึ่งเสี่ยงต่อภาวะน้ําทะลักเข้าสู่บริเวณที่อยู่อาศัยได้เท่านั้น เพ่ือให้
ชาวประมงที่ดํารงชีพด้วยการจับปลาทะเลสามารถทําอาชีพพ้ืนเมืองดั้งเดิมได้ต่อไป 

 

   
 

คันกั้นน้ าทะเล Maeslantkering  
- คันกั้นน้ําทะเล Maeslantkerning เป็นคันกั้นน้ําทะเลแห่งเดียวในโลกที่สามารถเปิด-ปิด

ประตูเข้าออกได้ 
- Maeslantkerning ประกอบด้วย ประตูโค้ง ๒ บาน อยู่คนละฝั่งของแม่น้ํา ประตูแต่ละบาน

ยาว ๒๑๐ เมตร สูง ๒๒ เมตร หนา ๑๕ เมตร ขณะใช้งานเมื่อประตูปิดเข้าหากันจะกั้นแม่น้ําที่กว้าง
กว่า ๓๖๐ เมตร 
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คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้สอบถามดังนี ้
- คันก้ันน้ํา Maeslantkerning มีหลักการทํางานอย่างไร 

เจ้าหน้าที่ได้ตอบข้อซักถามว่า 
- ใช้ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน คันกั้นน้ํา Maeslantkerning จะอยู่บนบกเมื่อต้องการใช้ก็จะปล่อยน้ํา

เข้าไปในท่าจอดประตู เพ่ือทําให้ประตูลอยขึ้นจากประตูแต่ละบานจะเลื่อนไปบรรจบกันกลางแม่น้ํา  
เมื่อประตูถึงตําแหน่งที่กําหนดไว้ก็จะปล่อยน้ําเข้าไปเพ่ือทําให้ประตูจมลงเข้าไปบล็อกกับช่องที่สร้างไว้
ใต้แม่น้ํา และหากต้องการทําประตูกลับเข้าที่เดิมก็สูบน้ําออกแล้วหมุนประตูกลับเข้าที่เดิม นอกจากนี้
ยังได้อธิบายถึงเทคโนโลยีในการใช้ก่อสร้าง Delta Words ดังนี้ 

๑. Phoenix Unity Caissions เป็นแท่งคอนกรีตกล่องสําเร็จรูป โดยจะหล่อแท่งคอนกรีต
ขึ้นบริเวณปากแม่น้ําที่มีกระแสน้ําไหลแรงซึ่งไม่สามารถถมด้วยดินหรือทรายได้ เนื่องจากถูกกระแสน้ํา
พัดพาไปหมด 

๒. คอนกรีตบล็อกขนาดใหญ่แต่ละวันมีน้ําหนัก ๒.๕ ตัน ถมลงในทะเลโดยจะยึดคอนกรีต
บล็อกไว้ด้านล่างช่องระบายน้ําเข้าออกก่อนที่จะถมทรายลงไปในเขื่อนที่สร้างขึ้น 

คณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดูงานตลาดประมูลดอกไม้  (Aalsmeer Flower Auction)     
ในวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองอัลส์เมียร์ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

ตลาดประมูลดอกไม้ (Aalsmeer Flower Auction) เป็นตลาดประมูลซื้อขายไม้ดอก ผัก และ
ผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีดอกไม้จากประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ เช่น เอกวาดอร์ 
โคลัมเบีย เอธิโอเปีย ถูกส่งมาที่นี่ทุกวัน ตลาดประมูลแห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดยผู้ผลิตหรือสหกรณ์ผู้ผลิต เพ่ือ
จําหน่ายผลผลิตของตน ตลาดประมูลแห่งแรกตั้งขึ้น ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในต้นศตวรรษ ที่ ๒๐ 
ปัจจุบันมีตลาดประมูลประมาณ ๑๐ แห่ง ในยุโรป ในจํานวนนี้มี ๔ แห่ง อยู่ในเนเธอร์แลนด์ ตลาด
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ประมูลจํานวน ๓ แห่ง มีแผนกนําเข้าสินค้าเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกในต่างประเทศเพ่ือ
นําสินค้าเข้าตลาดประมูล ตลาดประมูลทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ 

๑. Aalsmeer Flower Auction (VBA) ตั้งอยู่ที่เมืองอัลส์เมียร์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้
ประดับของเนเธอร์แลนด์ในปี ๒๕๔๖ ตลาดประมูลมีสมาชิกผู้ผลิตจํานวน ๓,๑๔๔ คน เป็นตลาด
ประมูลที่ใหญ่ที่สุดมีพื้นท่ีประมาณ ๖๒๔ ไร่ มีมูลค่าการซื้อขายถึง ๗๔,๙๓๗ ล้านบาท ในปี ๒๕๔๖ 

๒. Flora Holland เป็นตลาดประมูลที่มีสาขากระจายอยู่ ๕ แห่ง คือ เมือง Naaldwijk, 
Rijnsburg, Bleiswijk, Venlo และ Eelde มีมูลค่าการซื้อขายถึง ๘๙,๐๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๔๖ 

๓. NBV/UGA ตลาดประมูลในประเทศเยอรมนี จัดประมูลไม้ตัดออก Hevongen และ           
ไม้กระถางที่ Lullingen มีมูลค่าการซื้อขายถึง ๓๓,๒๓๐ ล้านบาท 

 

 
 
ตลาดการประมูลดอกไม้ในเนเธอร์แลนด์ เป็นศูนย์กลางของการค้าไม้ดอกไม้ประดับระหว่าง

ประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมผลผลิตและผู้ซื้อจํานวนมาก ทําให้มีบทบาทในกลไกการตั้งราคาและได้
พัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าท้องถิ่นและสินค้านําเข้าไปยังตลาดยุโรป ตลาดประมูลดอกไม้แห่งนี้
จําหน่ายผลผลิตคิดเป็น ๘๙% ของผลผลิตทั้งหมดในประเทศ และ ๗๐% ของผลผลิตทั้งหมดที่นําเข้า
จากต่างประเทศ ลักษณะของตลาดประมูลมีการบริหารในรูปแบบสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรในประเทศ
เป็นเจ้าของและเปิดให้เกษตรกรในยุโรปสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ แต่เกษตรกรที่มิได้อยู่ใน
สหภาพยุโรป ไม่สามารถเป็นสมาชิกได้ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการผลผลิตของสมาชิกให้สามารถ
จําหน่ายผลผลิตได้ในราคาท่ีเหมาะสมและคุ้มต่อต้นทุนการผลิต 
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วิธีการประมูลซื้อผลผลิต 
การประมูลดอกไม้ที่ตลาดการประมูลในเมืองอัลสเมียร์ (Aalsmeer Flower Auction) มีการ

ประมูลซื้อขายกันทุกวัน ส่วนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่
เวลา๐๗.๐๐-๑๑.๐๐ น. การประมูลซื้อขายใช้วิธีการ “ประมูลแบบดัตช์” (Dutch Auction) โดยการ
ใช้นาฬิกา หอนาฬิกาท่ีใช้ในการประมูลมี ๕ หอ และนาฬิกา ๑๔ เรือน ไว้เพือ่ต้อนรับลูกค้า ซึ่งได้แก่  ผู้
ส่งออก พ่อค้าส่ง เจ้าของร้าน และพ่อค้าแม่ค้าที่นั่งเรียงรายกันในห้องประมูล เข็มนาฬิกาเริ่มต้นที่เลข 
๑๒ ซึ่งหมายถึง ราคาสูงสุดแล้วจึงหมุนไปตามราคาที่ลดลงเรื่อย ๆ ผู้ดําเนินการประมูลจะขานชื่อ
ดอกไม้และเสนอขายสินค้าของตนในราคาสูงสุดและราคาจะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อผู้ใดต้องการซื้อผู้นั้นต้อง
กดปุุมนาฬิกาเพ่ือหยุดราคาท่ีตนต้องการเพ่ือซื้อสินค้าชิ้นนั้น 

 

            
    

คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้สอบถามประเดน็ต่าง ๆ ดังนี้ 
- เมื่อเกษตรกรขายดอกไม้แล้วสามารถรับเงินได้ด้วยวิธีใด และมีวิธีการจัดการอย่างไรกับ

ดอกไม้ที่เหลือจากการประมูล 
- หน่วยงานใดเป็นผู้กําหนดราคากลางหรือราคามาตรฐานในการประมูล 

เจ้าหน้าที่ประจ า Flora Holland ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- สหกรณ์จะหักค่าดําเนินการ ๒.๓% ส่วนเงินที่เหลือจะจ่ายให้แก่เกษตรกรเจ้าของสินค้า ส่วน

สินค้าที่ไม่มีผู้ประมูลก็จะนําไปรีไซเคิลทําปุ๋ยจะไม่มีการนําออกจําหน่ายภายนอกเด็ดขาดเพ่ือปูองกัน

http://www.google.co.th/imgres?q=flora+holland&start=150&hl=th&sa=X&biw=1440&bih=786&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=qTVGxjUAO7fgRM:&imgrefurl=http://www.hollandroute.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=170:bloemenveiling-floraholland&catid=52&lang=en&docid=RDO1oM_gl12oLM&imgurl=http://www.hollandroute.nl/images/stories/objectImages/Bloemenveiling_FloraHolland/Bloemenveiling FloraHolland (4).jpg&w=448&h=298&ei=afcVUNjxGMTWrQfCpoDICg&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=422&dur=795&hovh=183&hovw=275&tx=142&ty=106&sig=101234896823035387505&page=6&tbnh=143&tbnw=185&ndsp=31&ved=1t:429,r:18,s:150,i:264
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ราคาผลผลิตตกต่ํา จึงทําให้เกษตรกรต้องหมั่นพัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าให้ดีเสมอ
เพ่ือให้สินค้าของตนเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีสินค้าเหลือจากการประมูลไม่ถึง ๑% 

- การกําหนดราคากลางหรือราคามาตรฐานในการประมูลจะถูกกําหนดโดยบริษัทประมูลกลาง 
 

 
  การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ณ สาธารณรัฐ

เกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ – วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  

 
คณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน Ginseng and apple Farm ณ Dwit Tteul  

สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
สวนโสม (Farm Ginseng) 
“โสมเกาหลี” เป็นพืชล้มลุก มีรากลึกประมาณ ๓๐ เซนติเมตร มีรากแขนงแตกออกเป็นแฉก

อ้วนกลมเป็นทรงกระบอกสีออกเหลืองอ่อน ลําต้นมีความสูงประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ลักษณะของใบ
โสมนั้น จัดเป็นใบประกอบ แต่ละใบจะแตกออกเป็นแฉกๆ สีเขียว สําหรับดอกนั้นจะออกเป็นช่อ              
ในบริเวณส่วนยอด และง่ามใบสีของดอกจะเป็นสีขาว และผลเมื่อสุกจะเป็นสีแดง การเพาะปลูกต้องใช้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งอุณหภูมิ ความชื้นและแสงแดด แม้ว่าสภาพที่ไม่เหมาะสม จะไม่ทําให้โสม
ถึงกับตาย แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้รากของต้นโสมนั้นมีความสมบูรณ์ 

          
โสมอายุ ๔ ปี ในโรงเรือน 
ชนิดของโสม สามารถแบ่งตามการเก็บรักษา หรือการแปรรูปได้ดังนี้ 
๑.  โสมแดง เกิดจากการนําเอารากโสมสดมาตัดแขนงรากออก จากนั้นก็จัดการทําความ

สะอาดให้หมดสิ่งสกปรก จึงนําไปผ่านการอบไอน้ําประมาณ ๓-๔ ชั่วโมง หรือจนกระทั่งสุกซึ่งโดยมาก   
ก็จะไม่เกิน ๔ ชั่วโมงเม่ือสุกแล้วจะสังเกตได้จากสีที่เหลืองขึ้นจนเกือบจะใส แล้วจึงนําไปอบให้แห้งเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของการทําโสมดิบ ถือว่าเป็นโสมชนิดที่มีคุณภาพท่ีดีที่สุด 

๒.  โสมขาว เกิดจากการนําเอารากของโสมสดมาตัดเอารากแขนงออกทําความสะอาด 
จากนั้นจึงนําลงแช่ในน้ําเดือดประมาณ ๘-๑๐ นาที แล้วนําขึ้นแช่น้ําเย็นอีก ๑๐ นาที ก่อนจะนํามา 
ตากแห้ง นํามาเจาะรูให้ทั่วทั้งราก และนําลงแช่ในน้ําเชื่อมอีก ๑-๒ วัน ก่อนนําไปอบแห้ง ขั้นตอนนั้น
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จะยุ่งยากกว่าการทําโสมแดง สามารถนําไปแปรรูปใช้บริโภคได้หลายชนิด เพียงแต่จะมีราคาที่ต่ํากว่า
โสมแดง ตามคุณภาพที่ด้อยกว่านั่นเอง 

๓.  โสมแห้ง เป็นโสมที่เกิดจากการนําเอาส่วนของรากโสมสดมาใช้โดยการเอามาตากแดด 
จัดๆ ก่อนนําไปอบด้วยกํามะถัน ก่อนนําไปตากแห้งให้แห้งสนิทอีกครั้งซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

๔.  โสมสกัด เกิดจากการนําเอารากโสมสดมาสกัดด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้การ
ควบคุมในห้องปฏิบัติการ โดยจะได้โสมที่สามารถนําไปใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกสําหรับผู้บริโภค 

ในปัจจุบันนี้สามารถนํารากโสมสดมาแปรรูปได้โดยตรง ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมในปัจจุบัน 
แตกต่างจากสมัยก่อนที่จะต้องนํามาตากแห้งหรือนํามานึ่ง เพ่ือให้เก็บรักษาได้นาน ซึ่งเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันนี้ทําให้เราได้โสมแปรรูปหลากหลายประเภทกว่าแต่ก่อนมาก ไม่ว่าจะเป็นโสมสกัด เครื่องดื่ม
จากโสม รากโสมแช่น้ําผึ้ง โสมดองเหล้า หรือนําไปประกอบอาหารได้อย่างสะดวกโดยไม่ยุ่งยาก 

โสมจากเกาหลี ได้รับการยอมรับว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด เพราะประเทศเกาหลีมีสภาพ
ของดินและภูมิอากาศที่เหมาะสมสําหรับการปลูกโสม แต่ผู้ที่ต้องการจะปลูกโสมในเกาหลี จะปลูกได้
ต้องให้รัฐบาลตรวจสอบคุณภาพของดินก่อนว่ามีความเหมาะสมต่อการปลูกโสมหรือไม่ หากคุณภาพ
ของดินมีความเหมาะสมสําหรับปลูกโสมแล้วจึงจะได้รับอนุญาตให้ปลูกได้ และรัฐบาลจะไม่อนุญาตให้
ส่งออกนอกประเทศ  โดยรัฐบาลจะควบคุมการปลูกและการจําหน่ายทั้งหมด 

โสมที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมีอายุ ๖ ปี ในการทําแปลงปลูกโสม จะปลูกโดยใช้เมล็ดเพาะ             
ใช้เวลาปลูกท้ังหมด ๖ ปี วิธีการปลูกเป็นดังนี้ 

ปีที่หนึ่ง เป็นการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ ช่วงคัดเมล็ดพันธุ์ จนถึงช่วงหว่านเมล็ด  
ปีที่สอง เมล็ดเริ่มเพาะตัว ทําหลังคาคลุมด้วยฟาง    
ปีที่สาม ย้ายต้นอ่อนมาไว้ที่เรือนปลูก                 
ปีที่สี่ เอาฟางที่คลุมออก เริ่มพรวนดินใหม่ คลุมด้วยฟาง ทําเช่นนี้จนครบ ๖ ปี                  
ปีที่หก ขุดหัวได้ ขุดลงไปประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร จึงเห็นรากโสม 
 
 แอปเปิ้ล ฟาร์ม (apple Farm) 
แอปเปิ้ล เป็นผลไม้เมืองหนาวประเภทผลัดใบ ลักษณะต้นและใบเป็นไม้เนื้อแข็ง และต้องการ

อากาศหนาวเย็นอันยาวนาน โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ๖๐ – ๘๕ องศาฟาเรนไฮต์ สําหรับดินที่
เหมาะสมกับการปลูกแอปเปิ้ลควรเป็นดินร่วนปนทรายมีความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ ๕.๐ – ๖.๘ แต่
แอปเปิ้ลไม่ชอบดินที่มีน้ําขังบริเวณราก 
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สวนแอปเปิ้ลมีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการและ                 
ปลอดสารพิษทําให้ผลมีขนาดใหญ่มาก  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
ก่อนที่เกษตรกรชาวเกาหลีจะปลูกพืชชนิดใด จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพของดินว่ามี

ความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดนั้นหรือไม่ ทําให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ มีขนาดใหญ่ สามารถ
จําหน่ายได้ราคาดี จึงควรนําหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในการโซนนิ่งการปลูกพืชในประเทศไทย เพ่ือให้
เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลให้เป็นการลดต้นทุนการผลิตในการ
บํารุงรักษา และส่งผลให้ได้ผลผลิตมากขึ้นอีกด้วย 

คณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดกลางประมูลและค้าส่ง
สินค้าเกษตรและประมงสาธารณรัฐเกาหลี Seoul Agricultural & Marine Products Corp. 
หรือ Garak Market ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ กรุงโซล สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

นายประณต บุญยโหตระ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 
กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการ และกล่าวว่ารู้สึกมีความยินดีที่ได้นําคณะกรรมาธิการมาเยี่ยมชมตลาด
แห่งนี้ซึ่งเป็นตลาดค้าส่ง คล้ายกับตลาดไท ที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งสินค้าที่นําเข้ามามีทั้งสินค้าที่ผลิตใน
สาธารณรัฐเกาหลี และที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ     

Miss Park Na Rae เจ้าหน้าที่ของ Garak Market ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการและ
บรรยายสรุปดังนี้             

ตลาดกลางประมูลและค้าส่งสินค้าเกษตรและประมงผลิตภัณฑ์ทางทะเล Garak Market เป็น
ตลาดสินค้าส่งสาธารณะแห่งแรกในเกาหลี โดยทําการเปิดกิจการในปี ค.ศ. ๑๙๘๕ เพ่ือรักษาประโยชน์ 
และคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่  ๕๔๐,๐๐๐ ตารางเมตร มีสินค้าที่นํามาขายกว่า ๒๗๐ ชนิด 
ปริมาณปีละ ๒,๓๐๔,๐๐๐ ตัน  ได้ทําการค้าขายเพ่ือหล่อเลี้ยงชาวกรุงโซลและผู้อาศัยตามรอบชาน
เมือง ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางอาหารทางการเกษตรและอาหารทางทะเล ที่สําคัญที่สุดของเกาหลี ซึ่ง
นอกจากตลาดแห่งนี้ในเกาหลียังมีตลาดค้าส่งอีก ๓๒ แห่ง แต่ตลาดแห่งนี้มีปริมาณการค้าขายคิดเป็น 
๓๐%ของตลาดทั้งหมด ถือว่าเป็นตลาดที่มีความน่าเชื่อถือต่อการค้าขายอย่างยิ่ง  โดยมีบริษัทจํานวน 

แอปเปิ้ล ปลอดสารพิษ สามารถเก็บจากต้นแล้วรับประทานได้อย่างปลอดภัย 
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๑๐ แห่งที่นําสินค้ามาโดยมีผู้ค้าส่งมาซื้อประมาณวันละ ๒,๐๐๐ คน ซึ่งทําหน้าที่เป็นสื่อกลางนํา
ผลิตภัณฑ์ไปจําหน่าย และเป็นที่ยอมรับจากผู้ค้าปลีก นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจ รวมทั้งผู้ค้าปลีกอีกกว่า  
๕๐๐ คน และมีผู้เยี่ยมชมตลาดวันละ ๑๒๐,๐๐๐ คนต่อวัน มียานพาหนะขนส่งเข้าออก วันละ
ประมาณ  ๔๐,๐๐๐  คัน  

สําหรับผู้ซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร จะมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องอยู่ ๖ ขั้นตอน ได้แก่              
การผลิต การขนส่ง การส่งมอบสินค้า การประมูล การชําระเงิน  และการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค 
สําหรับสิ่งของที่นํามาจําหน่ายจะต้องทําการบรรจุหีบห่อ ของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มให้เรียบร้อย และ
ส่งไปที่ตลาดค้าส่ง  ถึงจุดนี้จะมีการแจ้งใบแสดงสินค้า ทําการบันทึกแล้วส่งมอบให้กับบริษัท จากนั้น
บริษัทจะทําการบรรทุกของที่ส่งมาถึงและจัดเรียงสิ่งของ เพ่ือทําการประมูล โดยการขายสินค้าให้แก่ผู้
ชนะการประมูลต่อที่สาธารณะ และของที่ได้รับการประมูลจะถูกส่งไปขายแก่ผู้ค้าปลีก หรือห้าง
ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่อไป              

ในตลาดแห่งนี้ ผลผลิตทางการเกษตรในตลาด ส่วนมากได้แก่ กล้วย ส้ม กระเทียม สับปะรด 
องุ่น เป็นต้น  ส่วนการค้าขายด้านผลิตภัณฑ์ทางทะเลมีผลิตภัณฑ์อันหลากหลาย ได้แก่ ปลาช่อน  
ปลาหมึก ปู เป็นต้น Garak Market ทําการค้าขายโดยการประมูลอย่างโปร่งใส ต่อผู้ค้าขายและ 
ผู้บริโภคทั้งหมด โดยใช้ระบบการทํารายชื่อเพ่ือทําระบบประมูลการขาย ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๕ และ
ระบบการประมูลทางอิเล็คโทรนิค ปี ค.ศ. ๒๐๐๒  

ทางตลาดได้มีการปรับปรุงด้านมาตรฐานในการจัดหีบห่อและระบบการขนย้ายสิ่งของ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหีบห่อกะหล่ําปี ซึ่งเริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึ่งประสบผลสําเร็จอย่าง
ยิ่ง และมีการให้ความสําคัญด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้กับทางตลาดโดยไม่
จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ  ตลาดแห่งนี้ได้เน้นด้านการให้บริการ การค้าอาหารทางทะเลแก่ผู้บริโภค 
ด้วยเหตุนี้ จึงมีการตรวจสอบ ๖๐๐ ครั้งต่อวัน และต้องทําอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นจะไม่ให้ส่งสินค้าออก
ไปยังผู้บริโภค เพ่ือปูองการการติดเชื้อจากสวนหรือไร่ของผู้ผลิต  

ตลาดแห่งนี้ช่วยสนับสนุนให้ชาวนา และชาวประมงมีรายได้ สินค้าที่นํามาขายจะไม่ถูกกดราคา 
และไม่ว่าจะนําสินค้ามาจากที่ใดตลาดแห่งนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ โดยคิดค่าธรรมเนียม ๔-๗%  
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จากนั้น นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กล่าวสรุปว่าตลาดแห่งนี้

ตั้งขึ้นเม่ือ ๓๐ ปีที่แล้ว โดยมีเทศบาลกรุงโซลเป็นเจ้าของ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดหา
สินค้าเกษตร และอาหารทะเลมาจําหน่าย ซึ่งมีกว่า ๒๒๐ ชนิด เพ่ือการบริโภคของคนที่อยู่ในกรุงโซล
ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๑๓ ล้านคน โดยตลาดแห่งนี้ทําหน้าที่ คือ                                    

๑.ทําหน้าที่เป็นสถานที่ให้ผู้ปลูกพืชผักได้นํามาจําหน่ายที่นี่ และให้ผู้ซื้อมาประมูลสินค้า  ซึ่งผู้
ประมูลคือบริษัทใหญ่กว่า ๑๐ แห่ง (wholesaler) ซึ่งหลังจากประมูลได้แล้วก็จะนําไปขายเป็น ผู้ค้า
ปลีก (retailer)                                                                                                 

๒. ทําหน้าที่ เป็นผู้ค้าส่ง คือไปซื้อสินค้ามาแล้วนํามาจําหน่ายให้กับผู้ค้าปลีก โดยคิด
ค่าธรรมเนียม (Fee) แต่ไม่แสวงหากําไร 

จากนั้นคณะกรรมาธิการมีข้อซักถามโดยสรุปดังนี้ 
- เกษตรกรที่จะนําสินค้ามาขายที่ตลาดแห่งนี้ ต้องเป็นสมาชิกของตลาดนี้หรือไม่ และต้องมี

การรวมกลุ่มกันเพ่ือนํามาขายหรือไม่ เกษตรกรจะนําสินค้าเฉพาะของตนมาขายที่นี่ได้หรือไม่ 
- ทางตลาดมีการดูแลผู้ซื้อสินค้า ซึ่งมีจํานวนกว่า ๒,๐๐๐ คน อย่างไรบ้าง  
- ทางตลาดดูแลเรื่องความปลอดภัยของสินค้าอย่างไร เช่น โรคพืช โรคแมลง และการปนเปื้อน

ของสารเคม ี
- มีวิธีการควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างไร ให้ปลอดภัยจากโรคพืชและแมลง 
- สินค้าท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ จะนํามาจําหน่ายยังตลาดแห่งนี้ได้หรือไม่ 
- สินค้าจากประเทศไทยชนิดใดบ้าง ที่นําเข้ามาจําหน่ายในเกาหลีได้ 

     
เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้ 
-  เกษตรกรที่นําสินค้ามาจําหน่ายส่วนมาก จะมีการรวบรวมสินค้ากันที่บริษัทซึ่ งเป็นของ

รัฐบาลที่มีอยู่ในต่างจังหวัด เพื่อบรรจุแล้วขนส่งมาจําหน่ายยังตลาดแห่งนี้ ซึ่งการรวบรวมและขนส่งมา
พร้อมกันจะทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า การแยกบรรจุแล้วส่งมาเพียงรายเดียว 

-  ผู้ที่จะมาซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งนี้ได้จะต้องมีการขึ้นทะเบียน วางเงินมัดจํา และต้องผ่านการ
ตรวจสอบว่าไม่เป็นผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะไม่มีความซื่อสัตย์ 
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-  ในเรื่องความปลอดภัยของสินค้า ทางตลาดจะไปตรวจยังแหล่งผลิต หากผ่านมาตรฐานถึง
จะอนุญาตให้นํามาจําหน่ายได้ นอกจากนี้สินค้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณภาพไม่ดี ก็จะคัดออกขายใน
ราคาที่ต่ําลง 

-  เกษตรกรต้องรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพของผลผลิตเอง โดยหากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ        
ไม่ดี ก็ไม่สามารถจําหน่ายได้ หรือจําหน่ายได้ในราคาที่ต่ํา 

-  สินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ สามารถนํามาจําหน่ายยังตลาดแห่งนี้ได้ โดยผ่านการ
ประมูลเช่นเดียวกับสินค้าที่มาจากต่างจังหวัด เว้นแต่สินค้าที่มีจํานวนไม่มากอาจขายตรงโดยไม่ต้อง
นํามาประมูล 

 - สินค้าไทยที่นําเข้ามาจําหน่ายในเกาหลีขณะนี้มี ๖ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน กล้วยหอม มะพร้าว 
สับปะรด มะม่วงอบไอน้ํา (น้ําดอกไม้) และมังคุด โดยขณะนี้ได้พยายามผลักดันให้ส้มโอ ได้รับการ
อนุญาตให้นํามาขายได้ที่นี่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอการอนุมัติ 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
๑.  ตลาดแห่งนี้มีระบบการบริหารจัดการโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ให้มีสิ่งที่

เสียหายไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้ผู้ผลิตที่นําเศษพืชผักที่เหลือไปทําบรรจุกระป๋อง
(Pickle) เช่น แตงกวางดอง แล้วนํามาวางจําหน่ายในร้านค้าบริเวณตลาดได้ด้วย ซึ่งควรนําหลักการนี้
ไปพัฒนาตลาดในประเทศไทย เนื่องจากผักที่ส่งมาขายในตลาดมีการเสียหายเป็นจํานวนมากซึ่งถูก
นําไปท้ิงโดยไม่ได้นําไปทําประโยชน์อย่างใดเลย 

๒.  ตลาดแห่งนี้เปิดโอกาส ให้เกษตรกรและชาวประมงทุกคนสามารถนําสินค้ามาจําหน่ายได้ 
และได้รับราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพของสินค้า และไม่ถูกกดราคา ทําให้เกษตรกรของเกาหลีใต้           
มีความเข้มแข็งและเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต เพราะหากผลผลิตไม่มีคุณภาพ หรือ
มีสารพิษ ก็ไม่สามารถนํามาจําหน่ายได้ 

๓.  คนเกาหลีต้องการบริโภคเงาะ และลําไยเป็นจํานวนมาก จึงควรนําผลไม้ทั้ง ๒ ชนิดของไทย
มาเปิดตลาดที่นี่ โดยคณะกรรมาธิการจะทําหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพ่ือเร่งดําเนินการเปิดตลาดให้กับผลไม้ท้ังสองชนิดดังกล่าว 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ฯ 
๑.   ตลาดกลางประมูลและค้าส่งสินค้าเกษตรและประมง (Garak Market) เปิดโอกาส             

ให้เกษตรกรและชาวประมงทุกคนสามารถนําสินค้ามาจําหน่ายได้ และได้รับราคาที่เป็นธรรม                   
ตามคุณภาพของสินค้า และไม่ถูกกดราคา ทําให้เกษตรกรของเกาหลีใต้มีความเข้มแข็งและเกิดแรงจูงใจ
ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต เพราะหากผลผลิตไม่มีคุณภาพ หรือมีสารพิษ ก็ไม่สามารถนํามา
จําหน่ายได ้

๒. ตลาดกลางประมูลและค้าส่งสินค้าเกษตรและประมง (Garak Market) มีระบบการบริหาร
จัดการโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ให้มีสิ่ งที่ เสียหายไปโดยเปล่าประโยชน์             
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โดยการสนับสนุนให้ผู้ผลิตที่นําเศษพืชผักที่เหลือไปทําบรรจุกระป๋อง (Pickle) เช่น แตงกวางดอง แล้ว
นํามาวางจําหน่ายในร้านค้าบริเวณตลาดได้ด้วย ซึ่งควรนําหลักการนี้ไปพัฒนาตลาดในประเทศไทย 
เนื่องจากผักที่ส่งมาขายในตลาดมีการเสียหายเป็นจํานวนมากซึ่งถูกนําไปทิ้งโดยไม่ได้นําไปทําประโยชน์
อย่างใดเลย 

  ๓. รัฐบาลเกาหลีมีนโยบายในการผลิตสินค้าเพ่ือจําหน่ายให้เพียงพอต่อคนในประเทศ 
เพ่ือที่จะไม่ต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ดังนั้น สินค้าที่นําเข้ามาเพ่ือจําหน่ายในเกาหลีได้ จึงเป็น
สินค้าที่ประเทศเกาหลีไม่สามารถผลิตหรือผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศ จึง
สามารถนําข้อมูลนี้ไปประยุกต์เพ่ือหาทางนําสินค้าของไทยที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของคนเกาหลีมา
เปิดตลาด ซึ่งทราบว่าคนเกาหลีนิยมบริโภคเงาะ และลําไยเป็นจํานวนมาก จึงควรผลักดันให้ผลไม้ทั้ง ๒ 
ชนิดของไทยมาเปิดตลาดที่นี่  โดยคณะกรรมาธิการจะทําหนั งสือไปยังนายกรัฐมนตรี  และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือเร่งดําเนินการเปิดตลาดให้กับผลไม้ทั้งสองชนิดดังกล่าว 

            ๔. ก่อนที่เกษตรกรชาวเกาหลีจะปลูกพืชชนิดใด จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
ของดินว่ามีความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดนั้นหรือไม่ ทําให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ มีขนาดใหญ่ 
สามารถจําหน่ายได้ราคาดี จึงควรนําหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในการโซนนิ่งการปลูกพืชในประเทศไทย 
เพ่ือให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลให้เป็นการลดต้นทุนการผลิตใน
การบํารุงรักษา และส่งผลให้ได้ผลผลิตมากขึ้นอีกด้วย 

 
 
  การเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ณ 
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ระหว่างวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวัน
ศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
 คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบท่าเรือ ณ เมืองลิเวอร์พูล (Port of 
Liverpool) ด้านระบบงานรัฐสภาสกอตแลนด์ และตลาดค้าส่ง New Spitalfields  โดยสรุปผล
การศึกษาดูงานได้ดังนี้ 

๑) ท่าเรือลิเวอร์พูล 
คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือลิเวอร์พูล (Port of Liverpool) ในวันศุกร์ที่ 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ สรุปผลจากการศึกษาดูงานได้ดังนี้ 
ท่าเรือลิเวอร์พูล (Port of Liverpool) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของ Peel Port Group ท่าเรือลิ

เวอร์พูลมีพ้ืนที่ล้อมรอบประมาณ ๑๒.๑ กิโลเมตร ระบบของท่าเรือจะวิ่งออกจาก Brunswick Dock 
ในลิเวอร์พูลไปยัง Seaforth Dock ใน Seaforth ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเมอร์ซี่และ Birkenhead 
Dock ระหว่าง Brikenhead และ Wallsaey ทางตะวันตกของแม่น้ํา ในส่วนของท่าเทียบเรือมีการ
ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. ๑๗๑๕ และดําเนินการโดย Mersey Docks and Harbour Company 
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การแบ่งประเภทท่าเรือ 
๑. Transshipment Port เป็นท่าเรือแบบถ่ายลํา เป็นศูนย์รวมในการเก็บและกระจายตู้

คอนเทนเนอร์ โดยตู้สินค้าจะนํามาบรรทุกเรือประเภทที่เรียกว่า Feeder Vessel เพ่ือรอการขนถ่ายไป
ยังเรือ Direct Vessel เพ่ือนําสินค้าไปส่งตามจุดหมายปลายทาง ท่าเรือแบบถ่ายลํา ได้แก่ ท่าเรือ
สิงคโปร์ ท่าเรือกรัง ท่าเรือรอทเทอดัมส์ เป็นต้น 

การบริหารจัดการท่าเรือประเภทนี้ต้องลดเวลาที่เรือคอยท่าน้อยที่สุด ปัจจุบันมีการแข่งขันใน
การจับเวลาว่าแต่ละตู้จะใช้เวลาในการขนถ่ายกี่นาที เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สายการเดินเรือนําเรือเข้า
มาเทียบท่าเนื่องจากมีผลต่อต้นทุนของเรือโดยตรง หรือที่เรียกว่า Time In Port จึงต้องมีพ้ืนที่ใน
ท่าเรือให้สามารถจัดเรียงคอนเทนเนอร์ได้จํานวนมากและต้องอาศัยเทคโนโลยี รวมถึงคลังน้ํามัน อู่ซ่อม
เรือและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่จะทําให้ไม่แออัด เนื่องจากท่าเรือประเภทนี้ต้องมีการแข่งขัน 

๒. Original Destination Port หรือท่าเรือต้นแบบ เป็นท่าเรือที่ใช้ในการรับสินค้าหรือขน
ถ่ายสินค้าโดยตรง ประกอบไปด้วย ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าและจะต้องเชื่อมต่อไปยังศูนย์สินค้า
ต่อเนื่องไปยังจุดหมายปลายทาง เช่น ท่าเรือนิวยอร์ก ท่าเรือโตเกียว ท่าเรือแหลงฉบัง เป็นต้น 

๓. Inland Container Depot (ICD) ลานวางตู้หรือท่าเรือในแผ่นดิน เป็นสถานีในการเป็น
ศูนย์ในการรับตู้สินค้าเพ่ือขนส่งไปท่าเรือหรือรับตู้สินค้าจากท่าเรือเข้ามาเก็บก่อนที่จะส่งต่อไปให้
สถานที่รับมอบสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทอย่างมากต่อกิจกรรมโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

ท่าเรือลิเวอร์พูลเป็นท่าเรือที่มีการขนส่งสินค้าประมาณ ๓๐ ล้านตันในแต่ละปีและมีการ
ให้บริการมากกว่า ๑๐๐ ปลายทางทั่วโลก ซึ่งทางบริษัทจะมีการก่อสร้างท่าเรือแห่งใหม่ ๒ แห่ง ได้แก่ 
Port Salford และ Liverpool ๒ ท่าเทียบเรือ Liverpool ๒ เป็นท่าเทียบเรือน้ําลึกแห่งใหม่ของ
ประเทศอังกฤษ ซึ่งในอนาคตจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสําหรับผู้นําเข้า ผู้ส่งออก ลดมลพิษและช่วยลด
ความแออัดบนท้องถนน 

 

 
นายวิชัย ล้ าสุทธิ ประธานคณะกรรมาธิการ มอบของท่ีระลึกแก่วิทยากรผู้บรรยาย 
 
 



หน้า | ๑๕๕ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

๒) รัฐสภาสกอตแลนด์ 
คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ รัฐสภาสกอตแลนด์ (The Scottish 

Parliament) ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ สรุปผลจากการศึกษาดูงานได้ดังนี้ 
รัฐสภาสกอตแลนด์ได้รับการกระจายอํานาจทางนิติบัญญัติจากรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร

ตามพระราชบัญญัติสกอตแลนด์ ค.ศ.๑๙๙๘ และพระราชบัญญัติสกอตแลนด์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ.
๒๐๑๒ โดยรัฐสภาสกอตแลนด์มีอํานาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมายด้านต่างๆ ได้แก่ การเกษตร ปุา
ไม้ และการประมง การศึกษาและการอบรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพและการบริการสังคม ที่อยู่อาศัย 
ความสงบเรียบร้อย การปกครองท้องถิ่น การกีฬาและศิลปะ การท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การคมนาคมขนส่ง รวมถึงกฎเกณฑ์การใช้รถใช้ถนน เช่น การกําหนดความเร็วในการขับขี่ 

ทั้งนี้กฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อสหราชอาณาจักรโดยรวมหรือกระทบต่อการต่างประเทศ
รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรยังคงสงวนไว้ ได้แก่ หลักประกันทางสังคม การเข้าเมือง การปูองกันประเทศ 
นโยบายต่างประเทศ การจ้างงาน การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ การค้าและอุตสาหกรรม พลังงาน
นิวเคลียร์ น้ํามัน ถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ และไฟฟูา  สิทธิผู้บริโภค การคุ้มครองข้อมูลข่าวสาร 
รัฐธรรมนูญ 

ในการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาสกอตแลนด์ผู้ที่มีอํานาจเสนอร่าง
กฎหมาย ได้แก่ คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมาธิการ หรือประชาชน 

บทบาทคณะกรรมาธิการในรัฐสภาสกอตแลนด์ คณะกรรมาธิการของรัฐสภาสกอตแลนด์จะ
ตั้งจากสมาชิกรัฐสภา มีอํานาจหน้าที่ ในการควบคุมตรวจสอบการทํางานของฝุายบริหารของ
สกอตแลนด์ พิจารณาสอบสวนประเด็นที่อยู่ในขอบอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งพิจารณา
งานทางนิติบัญญัติ ทั้งนี้ด้วยการที่รัฐสภาสกอตแลนด์เป็นระบบรัฐสภาเดี่ยวซึ่งแตกต่างจากรัฐสภาแห่งส
หราชอาณาจักรที่มีทั้งสภาสามัญและสภาขุนนางประกอบกันเป็นรัฐสภา  ทําให้การดําเนินงานต่างๆ 
ของรัฐสภาสกอตแลนด์คณะกรรมาธิการจะมีบทบาทอย่างยิ่ง คณะกรรมาธิการของรัฐสภาสกอตแลนด์
สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท กล่าวคือ 

๑. คณะกรรมาธิการประจํารัฐสภา คือ คณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุม
ซึ่งจะมีข้ึนเพื่อรับผิดชอบดําเนินการพิจารณากิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภาเสมือนว่ารัฐสภา
ได้กระจายอํานาจหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องให้คณะกรรมาธิการได้ พิจารณาดําเนินการแทน ได้แก่  
คณะกรรมาธิการส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม คณะกรรมาธิการกิจการยุโรปและความสัมพันธ์ต่างประเทศ  
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คณะกรรมาธิการการเงิน คณะกรรมาธิการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่อง

ร้องทุกข ์ 
คณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภาและจริยธรรม และคณะกรรมาธิการพิจารณาอนุบัญญัติและ

การปฏิรูปกฎหมาย 
๒. คณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ คือ คณะกรรมาธิการที่แต่งตั้งขึ้นตามแต่ละวาระรัฐสภาเพ่ือ

พิจารณาศึกษา หรือสอบสวนประเด็นต่างๆ โดยมักจะสอดคล้องกับการแบ่งส่วนบริหารของรัฐบาล
สกอตแลนด์ โดยรัฐสภาสกอตแลนด์ชุดที่ ๔ ซึ่งเป็นชุดปัจจุบันและจะหมดวาระในปีค.ศ.๒๐๒๖ มีการ
ตั้งคณะกรรมาธิการประเภทนี้ ได้แก่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ พลังงาน และการท่องเที่ยว 
คณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม คณะกรรมาธิการสุขภาพและกีฬา คณะกรรมาธิการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุน คณะกรรมาธิการการยุติธรรม คณะกรรมาธิการการปฏิรูปการ
ปกครองและการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการพัฒนาชนบท สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ และคณะกรรมาธิการการปฏิรูปสวัสดิการสังคม 

คณะกรรมาธิการแต่ละคณะจะประกอบด้วยสมาชิกรัฐสภาตั้งแต่ ๕ - ๑๕ คน โดยแต่ละ
คณะกรรมาธิการจะมีสมาชิกมาจากแต่ละพรรคการเมืองตามสัดส่วน นอกจากนี้ในกรณีที่เป็นการ
พิจารณาร่างกฎหมาย รัฐสภาอาจตั้งคณะกรรมาธิการอ่ืนขึ้นอีก ได้แก่  คณะกรรมาธิการเต็มสภา 
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน 

บทบาทและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในรัฐสภาสกอตแลนด์มี ๒ ประการ คือ 
๑. บทบาทด้านงานนิติบัญญัติ 
ตามที่พระราชบัญญัติสกอตแลนด์ ค.ศ.๑๙๙๘ ได้กระจายอํานาจด้านงานนิติบัญญัติให้กับ

รัฐสภาสกอตแลนด์ บทบาทของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับภารกิจดังกล่าวสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
- การเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมาธิการ 

คณะกรรมาธิการฯ เยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภาสกอตแลนด์ และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับอ านาจ
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ในการพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
หากคณะกรรมาธิการเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ หรือมี
ความจําเป็นที่ต้องตราพระราชบัญญัติขึ้นใช้บังคับ คณะกรรมาธิการสามารถมีข้อเสนอในรูปแบบของ
รายงานผลการพิจารณาศึกษาไปยังที่ประชุมของรัฐสภา โดยรายงานจะต้องมีการรวบรวม
พยานหลักฐานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นในการที่จะต้ องมีการตรา
พระราชบัญญัติขึ้นใช้บังคับ ทั้งนี้คณะกรรมาธิการอาจมีเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติไว้ในรายงานฉบับ
ดังกล่าวด้วยก็ได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบข้อเสนอตามรายงานของคณะกรรมาธิการ ประธาน
คณะกรรมาธิการจะต้องนําเสนอร่างพระราชบัญญัติให้ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาในวาระที่ ๑ ซึ่งการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการในวาระที่  ๑ จะมีความแตกต่างจากร่าง
พระราชบัญญัติที่เสนอโดยช่องทางอ่ืน กล่าวคือ ที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติรับหรือไม่รับหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติโดยจะไม่ส่งให้คณะกรรมาธิการที่เก่ียวข้องพิจารณาศึกษาข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อรัฐสภา เมื่อที่ประชุมรัฐสภารับหลักการแล้วจึงจะพิจารณาตามวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ตามกลไก
ปกติต่อไป 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรัฐสภาจะมีขั้นตอนการดําเนินการแบ่งเป็น ๓ วาระ โดย

คณะกรรมาธิการจะมีบทบาทอย่างยิ่งในการพิจารณาทุกวาระ ดังนี้ 
วาระที่ ๑ การพิจารณารับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติจะถูกส่งไปยังคณะกรรมาธิการที่มี

อํานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและให้ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุม
รัฐสภาว่าควรให้ความเห็นชอบกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมจะได้มี
การอภิปรายต่อไป 

วาระที่ ๒ การพิจารณาเรียงมาตรา เมื่อที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับหลักการร่าง
พระราชบัญญัติ ในวาระที่ ๒ รัฐสภาจะมอบให้คณะกรรมาธิการนําร่างพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณา
เรียงมาตราต่อไป และสมาชิกรัฐสภาอาจแปรญัตติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาในคณะกรรมาธิการได้ เมื่อ
คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จจึงนําเข้าสู่การพิจารณาเรียงมาตราโดยรัฐสภา 

วาระที่ ๓ การให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ ที่ประชุมรัฐสภาจะมีการอภิปรายกัน
เป็นครั้งสุดท้ายว่าจะให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติหรือไม่ 

๒. บทบาทด้านการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลสกอตแลนด์ 
คณะกรรมาธิการสามารถพิจารณาศึกษาหรือไต่สวนข้อเท็จจริงที่อยู่ในขอบเขตอํานาจหน้าที่

ของคณะกรรมาธิการโดยอาจเรียกพยานเอกสารจากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้า
มาแถลงข้อเท็จจริงแก่คณะกรรมาธิการ หรืออาจลงไปสืบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ต่างๆ ก็ได้ ทั้งนี้การ
ร้องเรียนโดยประชาชนทั่วไปสามารถกระทําได้โดยทําคําร้องเสนอไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์ เพ่ือคณะกรรมาธิการจะได้พิจารณาว่าจะรับคําร้องหรือไม่ และจะรับคําร้องไว้พิจารณาเอง
หรือจะส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการอ่ืนพิจารณาต่อไป 
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๓) ตลาดค้าส่ง New Spitalfields     
คณะกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ตลาดค้าส่ง New Spitalfields ในวันพุธที่ ๒๖ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ สรุปผลจากการศึกษาดูงานได้ดังนี้ 
New Spitalfields เป็นตลาดค้าส่งชั้นนําของอังกฤษ มีการนําเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศ

มากมาย จากการดูงานของคณะกรรมาธิการฯ ทางผู้จัดการตลาดได้นําทางคณะเข้าชมพืช ผัก ผลไม้ที่
นําเข้าจากประเทศไทย เช่น ทุเรียน และกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์เป็นผัก ผลไม้จากเอเชีย แอฟริกา ตุรกี จีน
และอียิปต์ เป็นต้น มีการส่งผักผลไม้ไปยังที่ต่างๆ ไม่เฉพาะแต่ทางเหนือและตะวันออกของลอนดอน
เท่านั้น ยังส่งออกไปยังทางตะวันออกเฉียงใต้ East Anglia และ Kent รวมถึงประเทศใกล้เคียงในทวีป
ยุโรป 

จากการเข้าศึกษาดูงานตลาด New Spitalfields และประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการ
และJan Hutchinson กรรมการบริหารตลาดนั้น สรุปได้ว่า ตลาด New Spitalfields เป็นตลาดซื้อ
ขายผัก ผลไม้และดอกไม้ ในส่วนของตลาดปลาและตลาดเนื้อสัตว์ได้แยกตั้งต่างหากไม่ได้รวมอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งทางกรรมการบริหารตลาดชี้แจงว่า ความจริงต้องการให้มีการรวมตลาดต่างๆ 
เข้าด้วยกัน แต่ประสบปัญหาเรื่องพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 

จากการซักถามของคณะกรรมาธิการฯ เรื่องการรับซื้อผลผลิตและสินค้าต่างๆที่นําเข้ามาขาย
ในตลาดนั้นมีการดําเนินการอย่างไร ผู้จัดการตลาดชี้แจงว่าผลผลิตที่จําหน่ายในตลาดนั้นมาจาก
หลากหลายที่ทั้งภายในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ สามารถแบ่งที่มาของผลิตได้ ๒ ทาง คือ  

(๑) เกษตรกรนําเข้ามาขายเองโดยตรงไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่สามารถนําผลผลิตมา
ขายในตลาดได ้

(๒) จากบริษัทต่างๆ ที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแล้วนําเข้ามาขาย  
ในส่วนราคามีการกําหนดอย่างไรนั้น ทางตลาดไม่ได้มีเกณฑ์กําหนดไว้โดยให้เป็นไปตามความ

ตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ราคาจะขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทาน (Demand-Supply) ซึ่งผลผลิตที่
จําหน่ายในตลาดจะมีราคาถูกจึงดึงดูดผู้ประกอบการต่างๆ ในลอนดอนไม่ว่าจะเป็นภัตตาคาร โรงเรียน
หรือโรงพยาบาล เข้ามาซื้อผลผลิตอย่างมากมาย 

การกําหนดพ้ืนที่เพาะปลูกหรือโซนนิ่งในอังกฤษนั้น ไม่ได้มีการกําหนดเขตเพาะปลูกแต่อย่าง
ใด เนื่องจากในแต่ละท้องที่สภาพพ้ืนที่ สภาพดินมีความแตกต่างกันมาก อีกทั้งสภาพภูมิอากาศมีความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หนาว มีความชื้นสูง ทําให้เกิดหมอกหนาแน่นปกคลุมในบางครั้ง อากาศทาง
ตอนเหนือจะสูงกว่าอากาศทางตอนใต้  และจะมีฝนตกทางภาคตะวันตกมากกว่าทางภาค

ตะวันออก เช่น เคนต์ (Kent) อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของลอนดอนจะเหมาะสําหรับปลูกลูกแพร์และ
เชอร์รี่ ส่วนทางเหนือของลอนดอนเหมาะสําหรับปลูกผัก ทางใต้ออกไปทางตะวันตกของอังกฤษ
เหมาะสมสําหรับปลูกกระเทียม เป็นต้น ในส่วนของกระเทียมนั้นส่วนมากจะนําเข้าจากประเทศจีน 
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อังกฤษก็พยายามหาแนวทางการเพาะปลูกกระเทียมด้วยเช่นเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างกระเทียม
อังกฤษกับจีนนั้น กระเทียมจากประเทศจีนจะมีราคาถูกกว่าแต่คุณภาพไม่ดีเท่าของอังกฤษ ส่วนผลผลิต
ที่มีการนําเข้าจากประเทศไทย เช่น ทุเรียน มังคุด กล้วย เป็นต้น   

บางพ้ืนที่ปลูกพืชได้แค่บางชนิดเท่านั้น พืชบางชนิดหากปลูกในอังกฤษบางช่วงเวลาอาจใช้
ต้นทุนสูง จึงจําต้องนําเข้าจากต่างประเทศ อย่างเช่น ช่วงเดือนธันวาคมการเพาะปลูกมะเขือเทศจะใช้
ต้นทุนสูงมาก จึงแก้ไขปัญหาโดยการนําเข้าจากประเทศสเปน เป็นต้น นอกจากสภาพภูมิอากาศและ
สภาพพ้ืนที่จะเป็นปัญหาในการเพาะปลูกพืชบางชนิดแล้ว ปัญหาอีกอย่างคือพืชผักผลไม้ที่เพาะปลูกใน
อังกฤษมีจํานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ จึงจําต้องมีการทําวิจัยพัฒนาเพ่ิมจํานวน
ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 

 
นายวิชัย ล้ าสุทธิ มอบของท่ีระลกึแก่ผู้บริหารตลาด 

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ 
๑. ตลาด New Spitalfield Market มีการนําเข้าผักผลไม้จากประเทศไทย อาทิ ทุเรียน 

มังคุด เป็นต้น แสดงว่าประชาชนในประเทศอังกฤษมีการบริโภคผลไม้จากประเทศไทย ราคาที่จําหน่าย
มีราคาสูง จึงควรมีการส่งเสริมและหาแนวทางในการส่งออกผักผลไม้มายังอังกฤษให้มากขึ้น 

๒. ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging) จากการศึกษาดูงานสินค้าที่นําเข้าจากประเทศไทยมี
บรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ซึ่งส่งผลให้สินค้ามีมูลค่าสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จึงควรมีการส่งเสริมด้านบรรจุภัณฑ์
สินค้าในประเทศไทยบ้าง ให้มีความทันสมัย สวยงามและเป็นที่นิยม ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วย
ส่งเสริมราคาแก่ผลผลิตในประเทศ 

๓. ระบบการจัดการตลาดค้าส่ง New Spitalfield Market เป็นระบบการจัดการที่ครบ
วงจร มีทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ห้องเย็นสําหรับสินค้า ร้านกาแฟ ห้องสุขา พ้ืนที่สําหรับ
ให้บริการน้ํามันและก๊าซ บริการรถยกสินค้าและอ่ืนๆ ประเทศไทยควรนําระบบการจัดการดังกล่าวมา
ปรับใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรฐานตลาดในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย 
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 การเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจด้านส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม  
ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายนถึงวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 
คณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดปลาเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  

ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

Mr.Takayama Tanaka วิทยากรจากตลาดกลางค้าปลาฟุกุโอกะ ได้บรรยายสรุปได้ดังนี้ 
สถานประกอบการที่ดําเนินกิจการคล้ายตลาดปลาฟุกุโอกะในญี่ปุุนมีประมาณ ๔๐ แห่ง เกือบ

ทุกแห่งจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล อย่างไรก็ตามสถานประกอบการทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่รัฐบาลกําหนดอย่างเข้มงวด ปัจจุบันตลาดปลาฟุกุโอกะเป็นตลาดที่จําหน่ายปลาสด
ประมาณ ๙๐,๐๐๐ ตัน/ปี (เป็นตลาดปลาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๖ ของญี่ปุุน)  จากเดิมเมื่อประมาณ 
๑๐ ปีก่อนเคยมีปริมาณการจําหน่ายสูงเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน/ปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากปริมาณสัตว์น้ําลดลง
ประกอบกับชาวประมงนําปลาไปขายเองโดยไม่ผ่านตลาดค้าส่ง  

สภาพภูมิศาสตร์ญี่ปุุนแบ่งเป็นชายฝั่ง ๒ ด้าน คือ ๑.ชายฝั่งตะวันออก เช่น โตเกียวและ      ๒.
ชายฝั่งตะวันตก เช่น โอซาก้า ฟุกุโอกะ ช่วงที่ญี่ปุุนประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติจากสึนามิมีการปล่อยข่าวว่า
โรงไฟฟูาฟูกูชิมะปล่อยให้สารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลลงทะเลทําให้ผู้บริโภคไม่กล้ารับประทานปลา      
จากญี่ปุุน ซึ่งทางปฏิบัติแล้วก่อนการนําปลามาขายจะมีกระบวนการตรวจสอบสินค้าก่อนเสมอหาก
ไม่ได้มาตรฐานหรือพบการปนเปื้อนสารอันตรายก็จะไม่นําออกจําหน่ายอย่างเด็ดขาด 

หลายปีที่ผ่านมา ฟุกุโอกะได้พัฒนาเป็นเมืองท่าของทวีป เป็นตลาดปลาชั้นนําของประเทศและ   
เป็นศูนย์กลางในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ผัก ผลไม้สู่ผู้บริโภคในเมืองใกล้เคียงและ
ประเทศในภูมิภาคอีกด้วย 

 

 
 
 

ในตลาดค้าส่งกลางแบ่งออกเป็น ๓ แผนก 
๑. เซกะจิยู Seikajijyou (Hakata Ward) 

คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้รับฟังบรรยายสรุปจากวิทยากร 
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๒. เซบูจิยู Seibujiyou (Nishi Ward) 
๓. โทบูจิยู Toubujijyo (Higashi Ward) 

  ตลาดกลางค้าส่งเมืองฟูกูโอกะมีปริมาณการจําหน่ายผักสด ผลไม้ เนื้อ ปลา สินค้าทางการเกษตร
มากกว่าปีละ ๒๘๐,๐๐๐ ตัน และเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ทุก ๆ วัน จะมีผักและผลไม้สด      
มากกว่า ๑,๐๐๐ ตัน ทั้งจากเมืองฟุกุโอกะเองและเมืองอ่ืน ๆ ในญี่ปุุนและจากทั่วโลก มีผู้ค้าประมาณ   
๔๐ บริษัท พ่อค้าอีกกว่า ๘๐๐ คน  

ตลาดค้าส่งเนื้อวัวชื่อ “รินไกจิยู” เป็นเจ้าแรกที่ได้รับประกาศนียบัตร ISO ๙๐๐๑ ซึ่งเป็น
ประกาศนียบัตรที่รับรองว่ามีการควบคุมคุณภาพความสะอาดที่ดีที่สุดในโลก 

- ทุกวันเวลาเที่ยงคืนที่ท่าเรือฮากาตะจะมีเรือประมงขนาดเล็กและใหญ่ต่างเข้าเทียบที่ท่าเรือ
เพ่ือนําปลามาส่ง ซึ่งความสดของปลาเป็นสิ่งสําคัญมาก เรือ ๑ ลํา บรรจุปลาประมาณ ๘๐ ตัน 

- พ้ืนที่ขายส่งด้านตะวันตก (The Wholesale West Wing) เรือที่เข้าเทียบท่าเรือบริเวณนี้   
ต้องเป็นเรือที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น เรือที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจะถูกห้ามและกันออกจากพ้ืนที่           
ทั้งนี้เพ่ือรักษาความสะอาดและปูองกันมิให้มีสารปนเปื้อนเข้ามา 

- พ้ืนที่ขายส่งแช่เย็น (Refrigerated Wholesale Area) มีอุณหภูมิในการเก็บรักษาสินค้า
ประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส และมีม่านก้ันเพื่อรักษาอุณหภูมิให้ต่ํากว่า ๑๐ องศาเซลเซียส 

- หลังจากการซื้อขายลัง/ภาชนะ ที่ใช้ใส่ปลาหรือสินค้าจะถูกนํามาใช้อีกครั้ง (Recycled)  
- เวลา ๐๓.๐๐ น. ก่อนการประมูลจะเริ่มต้นขั้น จะมีเสียงไซเรนส่งสัญญาณแจ้งให้ผู้มา

ประมูล ผู้ขาย และผู้จัดจําหน่ายทราบว่าจะมีการประมูลสินค้าเกิดขึ้น 
- เวลา ๐๕.๐๐ น. จะมีการค้าขายเกิดขึ้นอีกครั้ง รอบนี้จะประกอบด้วยผู้ขายส่ง ผู้ขายปลีก  

เจ้าของร้านอาหาร และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
- ตลาดค้าส่งนี้มีปลาสดจากประเทศในแถบเอเชียมาขายด้วย เช่น ปลาจากประเทศจีน 

 

 
 
 

 

ซ้าย นายวิชยั ล้าํสุทธ ิประธานคณะกรรมาธิการฯ นําคณะกรรมาธิการเยีย่มชมศูนย์การค้าในตลาดค้าส่งปลาฟกุุโอกะ                 
ขวา สินค้าตา่งๆ เก็บรักษาด้วยบรรจุภณัฑ์สุญญากาศทําให้คงความสดได้นานและมีการวางเรียงสินค้าที่เป็นระเบียบนา่เลือกซ้ือ  
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- นอกจากนี้ตลาดกลางค้าส่งฟุกุโอกะได้นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยการพัฒนา
เทคนิคการปรับอุณหภูมิการแช่เย็น การจัดการให้ความรู้ด้านความสะอาดแก่เจ้าหน้าที่และการ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสดที่มีมาตรฐานดีขึ้น เพ่ือมุ่งมั่นให้ตลาดกลางค้าส่ งฟุกุโอกะสามารถ เป็น
ศูนย์กลางการค้าปลาสดแห่งอนาคต 

คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้สอบถามในประเด็นดังนี ้
- ตลาดปลาฟุกุโอกะได้นําเข้าปลาจากอาเซียนมาจําหน่ายหรือไม่ 
- ตลาดปลาฟุกุโอกะส่งออกปลาปริมาณมากน้อยเพียงไรในแต่ละปี 
- ราคาขายส่งปลาปกติกับราคาปลาที่ขายจากการประมูลต่างกันประมาณก่ีเปอร์เซ็นต์ 
- การประมูลปลาของตลาดปลาฟุโอกะมีวิธีการอย่างไร 

Mr.Takayama Tanaka  วิทยากรจากตลาดกลางค้าปลาฟุกุโอกะ ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- มีการนําเข้าปลาแปรรูปจากอาเซียนในปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากระยะทางค่อนข้างไกล ส่วนใหญ่

จะนําเข้าปลาสดจากจีนและเกาหลีใต้เพราะมีระยะทางใกล้กับญี่ปุุนมากกว่า  
- ตลาดปลาฟุกุโอกะส่งออกปลาปริมาณน้อยส่วนใหญ่จะเป็นการนําเข้าปลาสดจาก

ต่างประเทศ เนื่องจากคนญี่ปุุนนิยมบริโภคปลา 
- ราคาขายส่งปลาปกติกับราคาปลาที่ขายจากการประมูลต่างกันประมาณ ๑๐ - ๒๐ % 

 - การประมูลปลาของตลาดปลาฟุกุโอกะมีวิธีการดังนี้  โดยก่อนเริ่มประมูลผู้ซื้อจะได้รับทราบ
ข้อมูลจากผู้ขายว่าปลาในกล่องท่ีจะประมูลว่า เป็นปลาอะไร จํานวน แหล่งที่มา ซึ่งผู้ซื้อจะได้ดูปลาที่จะ
ประมูลก่อนแล้ว โดยจากภาพด้านบนนายหน้า (ผู้ ใส่หมวกสีแดง) จะเป็นผู้ขานราคาในการประมูล
เริ่มต้นและจะให้ผู้ซื้อ (ผู้ใส่หมวกสีเทา) เสนอราคาแข่งขันกันผู้ใดให้ราคาสูงสุดก็จะได้ปลาที่ประมูลไป 
เมื่อประมูลเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะแปะปูายชื่อผู้ประมูลได้และราคาไว้ หลังจากนั้นนายหน้าก็จะ
ดําเนินการประมูลปลาในกล่องท่ีวางซ้อนกันกองต่อไป 
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รายนามเจ้าหน้าที่ประจ า 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 
 

 
นางสาวผ่องศรี  เอ้ือบุญกนก 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
 

                                  
น.ส.พัชรี สรวมประค า        นายธีรพล ประดิษฐบรรจง        น.ส.จิตตรานันท์ วิชัยดิษฐ ์      น.ส.ชาลิณี เหี้ยมจะบก     
นิติกรชํานาญการพิเศษ             วิทยากรปฏิบัติการ         วิทยากรปฏิบัติการ               วิทยากรปฏิบัติการ          
    

 

                       
  น.ส.วิไล  พรมนูน            นายสุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจ        น.ส.หยาดฝน ชูแสง            นายเฉลิมพล ข านิพัฒน์      
   นิติกรปฏิบัติการ                   นิติกรปฏิบัติการ                  นิติกรปฏิบัติการ                จพง.ธุรการชํานาญงาน    

 

                                            
                นางณัฎฐณิชา หลีกภัย             น.ส.ศศิวิมล ทาเครือ             น.ส.ประภาพรรณ  โถน้อย               
             จพง.บันทึกข้อมูลชาํนาญงาน        จพง.บนัทึกข้อมูลปฏิบัตงิาน           จพง.ธุรการปฏิบัติงาน             
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
สรุปผลการสัมมนา 

โครงการพัฒนาระบบตลาดผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

------------------------------------------------------------- 

         
 

 
 
 
 
   

 
นายธวัชชัย  อนามพงษ์ ประธานคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม กล่าวเปิด

การสัมมนาและวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาสัมมนา อีกทั้งบทบาทของคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคา
ผลิตผลเกษตรกรรม โดยโครงการพัฒนาระบบตลาดผลผลิตสินค้าเกษตรมีวิทยากรผู้เข้าร่วมในการ
สัมมนา ดังนี้ 

- นายกนก  วงศ์ตระหง่าน กรรมาการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน  
- นายปราโมช  ร่วมสุข         ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดจันทบุรี 
- นายธีระ    วงษ์เจริญ      ประธานสภาเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
- นายอรัญ    เวชกรรม       สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี                                       
หลังจากนั้นวิทยากรในการสัมมนาได้เสวนานําเสนอแผนงานพัฒนาระบบตลาดผลิตผลสินค้า

เกษตรจังหวัดจันทบุรีและวิพากษ์แผนดังกล่าว สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
หลักการสําคัญในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบตลาดผลผลิตสินค้าเกษตร มีการพยายาม

แก้ไขปัญหาดังกล่าวมาเป็นเวลานานแต่ไม่ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจําต้อง
แก้ไขปัญหาทั้งระบบ การแก้ไขปัญหาในอดีตมีการจัดทําตลาดกลางและทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้
ทําห้องเย็นแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เพราะการจะแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรจําต้องแก้ไขทั้ง
ระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การผลิต การเก็บรักษา การขาย และการแปรรูป หากจะแก้ไขปัญหาจําเป็นต้องทํา
ให้ครบทั้งกระบวนการและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งเกษตรกร พ่อค้าส่ง พ่อค้าขายปลีก และ
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ห้างสรรพสินค้า ซึ่งการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลระยะยาวควรจะต้องหาแนวทางในการประสานงานกันทุก
ภาคส่วน 

ในการแก้ไขปัญหาระบบตลาดผลไม้ไม่ใช่เพียงแต่ให้ทางราชการจัดหาวิธีการ แต่ต้องมีการรับ
ฟังความคิดเห็นของเกษตรกรที่เก่ียวข้องทั้งหมด เพ่ือให้การแก้ไขปัญหามีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

  
 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
๑.  การปลูกผลไม้ต้องมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ (Zoning) สําหรับสินค้าทางการเกษตรที่จะได้รับการ

คัด    ตัวสําคัญที่สุดคือการแบ่งเป็นการเพาะปลูกแบบอินทรีย์กับเคมี ในอนาคตผลไม้ที่เป็นอินทรีย์มี
คุณค่าและราคาที่สูงกว่า ต้องมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ของผลไม้แต่ละชนิด กล่าวคือหลักการแบ่งทําได้โดย
การทําแผนที่แต่ละสวนว่าสวนไหนตั้งตรงไหน ดูว่าพ้ืนที่ตรงไหนส่วนใหญ่ปลูกอะไร  จะทําให้เรารู้ว่า
ผลไม้แต่ละชนิดมีผลผลิตออกมาปริมาณเท่าไร เพ่ือจะได้บริหารจัดการได้ และอนาคตจะทําให้ราคา
ผลไม้จันทบุรีเป็นราคาอ้างอิงของตลาด 

๒.  การจัดแบ่งเกรดผลไม้ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดในแต่ละภูมิภาค จาก
ปกติจัดเกรดผลไม้ตามขนาด แต่สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น ระดับความหวาน รสชาด ซึ่งการ
จัดแบ่งเกรดอาจจะมีความยุ่งยาก แต่จะทําให้มีมาตรฐานที่แน่นอน   

๓.  พัฒนาระบบการขนส่ง (Logistic) เพ่ือช่วยลดต้นทุนทางการตลาดและการสูญเสีย ทั้งใน
ด้านของคุณภาพสินค้าบรรจุภัณฑ์ โดยการควบคุมและตรวจสอบการกระจายด้วยระบบ GPS 
โดยเฉพาะผลไม้อาจจําแนกออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ผลไม้สด ผลไม้สดพร้อมรับประทาน ในระบบ
ของการขนส่งสินค้าในปัจจุบันเป็นการขนส่งทางรถซึ่งทําให้บางครั้งทําให้ผลไม้เสียหาย 

๔.  เพ่ิมมูลค่าสินค้า (Value Creation) ด้วยการรับรองมาตรฐานสินค้า (Certification) เช่น 
ระบบการคัดเกรด แปรรูป บรรจุ ตรวจสอบ และการขนถ่ายให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เพ่ือ
เอ้ืออํานวยให้เกิดการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ เพ่ือนําไปสู่การสร้างตราสินค้า (Branding) ให้เป็นที่
เชื่อถือและไว้วางใจของผู้บริโภค มีความจําเป็นต้องพัฒนาระบบผลไม้ ต้องมีใบรับรองมาตรฐานสินค้า
ของจันทบุรี 
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๕. พัฒนาและจัดระบบการเชื่อมโยงตลาดกับเกษตรกร สถาบันการเกษตร ห้างสรรพสินค้า 
พ่อค้าปลีกและผู้ส่งออก ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝุาย  

๖. จัดโครงสร้างการบริหารจัดการในลักษณะนิติบุคคล ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมา
การซึ่งทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหก้ารดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

การแก้ไขปัญหาตามแนวทางดังกล่าวควรเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการเร่งขยาย
ตลาดในต่างประเทศ และตลาดในประเทศ ในขณะเดียวกันทําคู่กับการพัฒนาระบบการตลาด ที่จะเป็น
การยกระดับทั้งระบบ การรวมกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายการเกษตรเป็นเรื่องสําคัญ ยิ่งมีการสร้าง
เครือข่ายสมาชิกโครงการนี้ได้มากเท่าไรก็จะเป็นประโยชน์ด้านความเข้มแข็งของโครงการ อีกทั้งอยาก
ให้ระบบการตลาดตามโครงการนี้กระจายไปยังพ้ืนที่ไปให้ถึงอําเภอ เพราะชาวสวนขนาดเล็กมีจํานวน
มาก บางกรณีไม่สามารถขนผลผลิตมาขายในจังหวัดได้ 

 
ปัญหาที่เกษตรกรซักถามในการสัมมนาและต้องการให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา สรุปสาระส าคัญได้
ดังนี้  

- ควรมีการส่งเสริมการส่งผลผลิตไปยังต่างประเทศ ยกตัวอย่าง เช่น ทุเรียนที่ขายในเกาหลีใต้ 
เป็นทุเรียนพันธุ์กระดุม ซึ่งทุเรียนดังกล่าวไม่ได้นําเข้าจากประเทศไทย แต่นําเข้าจากประเทศจีน จึง
อยากให้ทางภาครัฐเร่งดําเนินการในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น 

- ปัญหาเรื่องการขนส่งสินค้าทางอากาศ เนื่องจากสายการบินบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการขนส่ง
ผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน ซึ่งการขนส่งโดยวิธีอ่ืนมีความล่าช้าทําให้ผลผลิตมีความเสียหาย 

- ควรจัดให้มีการรวมกลุ่มในการตั้งตลาดกลางผลไม้ มีสภาเกษตรในการดูแลการจัดการระบบ
ตลาดผลไม้ของเกษตรกร เพ่ือขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลางที่ทําให้เกษตรกรถูกกดราคาและเอารัดเอา
เปรียบ 

- การส่งเสริมให้ทําเกษตรอินทรีย์ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนฐานด้านการตลาด เกษตรกรจึงหันไป
นิยมทําเกษตรเคมีเพราะคุณภาพภายนอกของผลผลิตดูดีกว่า ผลผลิตออกเร็วกว่า จึงอยากให้ทาง
ภาครัฐสนับสนุนในการช่วยหาตลาดสําหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

- ผลผลิตมีราคาตกต่ําโดยเฉพาะเงาะกับมังคุด จึงอยากให้หน่วยงานทุกฝุายที่เกี่ยงข้องช่วยกัน
แก้ไข เช่น กรมการปกครอง สหกรณ์ เป็นต้น ซึ่งควรพิจารณาแก้ไขกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหามาก อีกทั้งเรื่องการกระจายสินค้าให้ผู้ที่รับซื้อได้ค่าขนส่ง เพ่ือต้องการให้ผู้รับซื้อ
กระจายสินค้าไปให้เร็วที่สุด   

- ควรมีมาตรการกําหนดราคาผลผลิตล่วงหน้า เพ่ือปูองกันผลผลิตมีราคาตกต่ํา  อีกทั้งเป็น
เครื่องมือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสินค้าเกษตรในตลาดจริง 

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีการเสนอมติให้แต่งตั้งคณะทํางานในการดําเนินการตามโครงการ
ดังกล่าว โดยนําความคิดเห็นที่เสนอในการสัมมนามาดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่เกษตรกร โดยมี
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ตัวแทนเกษตรกรแบ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรสําหรับผลไม้แต่ละประเภท ประเภทละหนึ่งท่าน และส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง ประกอบเป็นคณะทํางานดังกล่าว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | ๑๖๙ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

ภาคผนวก ข. 
สรุปผลการเดินทางไปประชุม 

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการรับจ าน ามันส าปะหลัง ฤดูการผลิตปี ๕๕/๕๖” 
ของคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร 

ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการผลิตผลเกษตรกรรม 
ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี 
 

******************************* 
 
 

 
 

 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการ    
คณะอนุกรรมาธิการและคณะที่ปรึกษา  
 จากนั้น นายอนันต์ ผลอ านวย กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้กล่าว
แนะนําคณะเดินทางและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยการเดินทางมาประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความพร้อมในการดําเนินโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ซึ่งจะเริ่มโครงการใน
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕    

นายอุบล ฉ่ าวิเศษ นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ ได้ชี้แจงข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
 คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 ๑. ให้ดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖  
 ๒. เปูาหมาย ๑๕ ล้านตันหัวมันสด  
 ๓. เริ่มดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖  
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 ๔. ราคารับจํานําเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๒.๕๐ บาทต่อกิโลกรัม และปรับเพ่ิมเดือน
ละ ๐.๐๕ บาทต่อกิโลกรัมต่อเดือน  
 ๕. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด 
โดยกรมการค้าภายใน ในฐานะฝุายเลขานุการได้แจ้งหนังสือเพ่ือทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ระดับจังหวัดและหลักเกณฑ์เงื่อนไขการดําเนินโครงการฯ รวมทั้งจัดส่งธงประจําจุดและสื่อสิ่ง พิมพ์ให้
จังหวัดประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้จังหวัดเตรียมความพร้อม และเชิญชวนลานมัน หรือโรงแปูง หรือโกดัง
กลางในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ   
 จากนั้น คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง โดยกรมการค้าภายใน ฐานะฝุายเลขานุการ
ได้นําเสนอมติเห็นชอบไปยังคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนี้ 
 ๑. ให้ดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖  
 ๒. ปรับลดเปูาหมายจากเดิม ๑๕ ล้านตันหัวมันสด เป็น ๑๐ ล้านตันหัวมันสด  
 ๓. เริ่มดําเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖  
 ๔. ราคารับจํานําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เท่ากับ ๒.๖๐ บาทต่อกิโลกรัม และปรับเพ่ิมเดือน
ละ ๐.๐๕ บาทต่อกิโลกรัมต่อเดือน 
 ๕. ให้ปรับลดวงเงินค้าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ โดยรับความเห็นของสํานักงบประมาณ
ไปดําเนินการ  
 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ซึ่งมี
กรมการค้าภายใน เป็นฝุายเลขานุการ ได้พิจารณาอัตราแปรสภาพและค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ 
รวมทั้งเงื่อนไขในการดําเนินการของลานมัน หรือโรงแปูง หรือโกดังกลาง ให้สอดคล้องในทางการค้า
ปกติ และได้มีมติเห็นชอบกรอบการดําเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งจะต้องนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะแจ้งให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ทราบได้  
 สําหรับสถานะปัจจุบัน กรมการค้าภายใน ฐานะฝุายเลขานุการ ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องและพิจารณาปรับลดวงเงินให้
สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งได้นําเสนอมติเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราแปรสภาพและค่าใช้จ่ ายใน
การดําเนินโครงการต่อไป 
 เปรียบเทียบหลักเกณฑ์โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี ๕๔/๕๕ และปี ๕๕/๕๖ 
ดังนี้ 
 ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ๑) เปูาหมายการรับจํานํา ๑๐ ล้านตัน ๒) ปริมาณรับจํานํา ๒๕๐ ตันต่อ
ราย ๓) ช่วงระยะเวลารับจํานําตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน ๒๕๕๕ ๔) ราคารับจํานํา กุมภาพันธ์ 
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= ๒.๗๕ บาทต่อกก. มีนาคม = ๒.๘๐ บาทต่อกก. เมษายน = ๒.๘๕ บาทต่อกก. พฤษภาคม = ๒.๙๐ 
บาทต่อกก. มิถุนายน = ๒.๙๐ บาทต่อกก. ๕) อัตราปรับเพ่ิม/ลด เปอร์เซ็นต์เชื้อแปูง ๐.๐๒ บาทต่อ
กก. ๖) ไม่มีการกําหนดเงื่อนไขปฏิเสธการรับจํานํา ๗) ระบายมันเส้นจํานวน ๖๔,๐๐๐ ตัน สู่
อุตสาหกรรมเอทานอล ๘) การกํากับดูแล ณ จุดรับจํานํา มีตัวแทนเกษตรกร ๑ คน/จุดและเจ้าหน้าที่ 
อ.ค.ส. ๒ คน ๙) การติดตามตรวจสอบ มีเจ้าหน้าที่ตรวจเฉพาะกิจ สุ่มตรวจสอบ 
 ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ๑) เปูาหมายการรับจํานํา ๑๐ ล้านตัน ๒) ปริมาณรับจํานํา ๒๐๐ ตันต่อ
ราย ๓) ช่วงระยะเวลารับจํานําตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ – มีนาคม ๒๕๕๖ ๔) ราคารับจํานํา 
ธันวาคม = ๒.๖๐ บาทต่อกก. มกราคม = ๒.๖๕ บาทต่อกก. กุมภาพันธ์ = ๒.๗๐ บาทต่อกก. มีนาคม 
= ๒.๗๕ บาทต่อกก. ๕) อัตราปรับเพ่ิม/ลด เปอร์เซ็นต์เชื้อแปูง ๐.๐๕ บาทต่อกก. ๖)กําหนดเงื่อนไข
ปฏิเสธการรับจํานํา กรณีเปอร์เซ็นต์เชื้อแปูงน้อยกว่า ๒๐% ๗) ระบายหัวมันสด ๑.๖ ล้านตัน (๒๕๕ 
ล้านลิตร) สู่อุตสาหกรรมเอทานอล ๘) การกํากับดูแล ณ จุดรับจํานํา มีตัวแทนเกษตรกร ๓ คน/จุด 
เจ้าหน้าที่ อ.ค.ส. ๒ คน และเจ้าหน้าที่ตํารวจ ๒ นาย/จุด ๙) การติดตามตรวจสอบ มีคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ สุ่มตรวจสอบ  มี
ชุดตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ รับผิดชอบรายภาค และคณะทํางานตรวจสอบปริมาณรับจํานําและส่ง
มอบผลิตภัณฑ์เข้าโกดังกลาง 
 

 
 

 นายอนันต์ ผลอ านวย ได้ให้ข้อมูลว่า ปัญหาการดําเนินโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง  
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ผู้ประกอบการหลายรายให้ความเห็นว่าอัตราค่าแปรสภาพและค่าใช้จ่ายแปรสภาพ
ยังไม่สะท้อนความเป็นจริง ปัญหาคลังกลางหักสิ่งเจือปนกับลานมัน ๓% ซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ ๑%  
ทําให้เกษตรกรถูกหักสิ่งเจือปนมากกว่า ๑๐%  
 นายเกรียงไกร ชนะนิธิธรรม อนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง  
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ จังหวัดกําแพงเพชร ได้ชี้แจงแสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 ตัวเลขจากสมาคมมันสําปะหลังฯ พ้ืนที่เพาะปลูก ๗.๙ ล้านไร่ ปริมาณผลผลิต ๒๗ ล้านตัน 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๓๕% ปัจจุบันราคาประมาณ ๖.๗๐ บาท บางรายรับซื้อ ๗.๑๐ บาท แปูงมัน
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ราคา ๑๓.๓๐ บาท สําหรับลานมันเมื่อทอนเป็นมันหัวอยู่ที่ ประมาณ ๒,๐๐๐-๒,๒๐๐ บาทต่อตัน ส่วน
โรงแปูงอยู่ที่ ๒,๓๐๐ - ๒,๖๐๐ บาทต่อตัน เกษตรกรให้ความเห็นว่า ถ้าส่วนต่างราคาระหว่าง
โครงการฯ กับราคารายวันต่างกันมากกว่าตันละ ๓๐๐ บาท เกษตรกรยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการฯ แต่
ถ้าราคาใกล้เคียงกัน รัฐบาลก็ไม่มีความจําเป็นต้องแทรกแซงราคา สถานการณ์ขณะนี้ส่วนต่างราคาอยู่ที่ 
ประมาณ ๔๐๐ บาท และคาดว่าประมาณเดือนมกราคมเป็นต้นไป ส่วนต่างจะมากกว่าหรือไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ บาท ทําให้แนวโน้มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจํานวนมาก ซึ่งเปูาหมายการรับจํานํา ๑๐ 
ล้านตัน อาจไม่เพียงพอกับจํานวนผลผลิตที่เกษตรกรจะนําเข้าโครงการ  
 ส่วนความเห็นของผู้ประกอบการ ในส่วนโรงงานแปูงมันไม่มีปัญหา อัตราแปรสภาพและ
ค่าใช้จ่ายแปรสภาพ โรงงานแปูงมันสามารถรับได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่ลานมันมีปัญหาเรื่องการ
กําหนดคุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนสเปคสินค้าเป็นมันเส้นสะอาด โดยเพ่ิมเงื่อนไขให้ผลิตมันเส้นชิ้นใหญ่
อยู่บนตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ - ๑.๕ เซนติเมตร ไม่น้อยกว่า ๗๐% ทําให้ผู้ประกอบการมี
ต้นทุนเพ่ิมขึ้นประมาณ ๔% จึงเสนอขอให้ปรับเปลี่ยนในโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 
๒๕๕๕/๒๕๕๖ ดังนี้  
 ๑. อัตราแปรสภาพ  ผู้ประกอบการขอปรับเปลี่ยนตัวเลขในวิสัยที่สามารถปฏิบัติได้  
เดิมกําหนด ๑ : ๒.๔๒ หลังจากทดลองผู้ประกอบการขอปรับเปลี่ยนเป็น ๑ : ๒.๕๘ หมายความว่า เดิม 
๑๐๐ กิโลกรัม ส่งมอบมันเส้น ๔๑% เป็น ๑๐๐ กิโลกรัม ส่งมอบมันเส้น ๓๙% 
 ๒. ค่าใช้จ่ายแปรสภาพ ผู้ประกอบการขอปรับเปลี่ยนจากเดิม ๓๘๐ บาทต่อตัน เป็น ๕๑๐ 
บาทต่อตัน  
 ๓. ปัญหาการกําหนดสเปคสินค้า ลานมันที่เข้าร่วมโครงการต้องผลิตมันเส้นชิ้นใหญ่ให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด คือ มีขนาดเหมาะสมและไม่ผ่านตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ - 
๑.๕ เซนติเมตร ร้อยละ ๗๐ ซึ่งผู้ประกอบการจํานวนมากประสบปัญหา เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมใน
การปรับปรุงเครื่องมือ และจํานวนวันที่ใช้ในการตากที่มากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นประกอบกับ
มาตรฐานการตรวจรับของคลังสินค้ายังไม่ระบุชัดเจนเป็นเหตุให้การส่งมอบสินค้ามีปัญหาตามมาอีก  
 ๔. ปัญหาคลังสินค้ากําหนดให้ ๖ เดือนมีน้ําหนักสูญหายได้ ๑% แต่จากการทดลองใน
สินค้า ๑ คันรถ เทลงไปแล้วตักขึ้นมาใหม่น้ําหนักสูญหาย ๐.๖% และการเก็บรักษาเกิน ๓ เดือนต้องมี
การพลิกกองมันสําปะหลัง อย่างน้อย ๒ – ๓ ครั้ง น้ําหนักสูญหายไปอย่างน้อย ๒ - ๓% คลังสินค้าก็จะ
หักกับผู้ประกอบการลานมันอีกเป็นปัญหาต่อเนื่องกันไป  
 พันตรี นพ.ดร.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจง
ข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
 ในอดีตอัตราแปรสภาพ ๒.๓๘ เป็นอัตราแปรสภาพมันอัดเม็ด ต่อมาในปีการผลิต ๒๕๕๔/
๒๕๕๕ เริ่มโครงการฯ ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยวและใกล้จะเข้าฤดูฝน ซึ่ง
ผู้ประกอบการมีความเป็นห่วงว่าอัตราแปรสภาพ ๒.๓๘ ไม่สามารถทําได้ จึงมีการศึกษาและทดลอง
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ตัวอย่าง ณ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการทดลองได้อัตราแปรสภาพ ๒.๔๒ ซึ่งผู้ประกอบการและสมาคม
ต่าง ๆ ยอมรับอัตราแปรสภาพนี้ได้  
 ในปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ มีการใช้อัตราแปรสภาพ ๒.๔๒ เช่นเดิม แต่ข้อเท็จจริงต่างกัน 
เพราะในปีที่ผ่านมาเป็นการทํามันเส้นในหน้าฝน การตากมากกว่า ความเสียหายในการพลิกกองมันเส้น
มีมากกว่า แต่ปีนี้เป็นการทํามันเส้นในหน้าแล้ง มันเส้นแห้งง่าย ความชื้นน้อยกว่า สิ่งเจือปนที่ติดมา
น้อยกว่า การใช้มันสดเป็นมันเส้นใช้ปริมาณน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง
ได้พิจารณาอัตราแปรสภาพ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรยืนยันว่า
ผลผลิตมันสําปะหลังดีกว่าปีที่ผ่านมา เพราะมีการพัฒนาพันธุ์ พัฒนาคุณภาพและเทคนิค ส่งผลให้เชื้อ
แปูงดีขึ้น ดังนั้นอัตราแปรสภาพควรจะลดลงกว่าเดิมด้วยซ้ํา การทดสอบอัตราแปรสภาพที่จังหวัด
กาญจนบุรีเพียงครั้งเดียวไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหมาะสมหรือไม่ ควรมีการทดสอบหลายๆ พ้ืนที่ใน
สภาวะอากาศที่แตกต่างกันแล้วหาค่าเฉลี่ยที่เหมาะสม  
 เรื่องการกําหนดคุณภาพมันเส้นชิ้นใหญ่ เดิมประเทศไทยส่งออกมันอัดเม็ดไปยุโรปเกือบ
ทั้งหมด แต่เมื่อยุโรปมีมาตรการทางภาษี ตลาดการค้าเปลี่ยนไปจากการส่งออกมันอัดเม็ดไปยุโรปเป็ น
ส่งออกมันเส้นไปจีนแทน ซึ่งจีนมีหนังสือแจ้งเตือนผู้ส่งออกไทย ผู้ประกอบการไทย และสมาคมการค้า
มันสําปะหลังไทยให้ผลิตมันสําปะหลังคุณภาพ ลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาเรื่องฝุุน ดิน ทราย 
หรือสิ่งเจือปนมิเช่นนั้นจีนจะออกมาตรการไม่นําเข้ามันสําปะหลังจากประเทศไทย แต่ จะนําเข้ามัน
สําปะหลังจากประเทศเวียดนามเท่านั้น  
 นายเกรียงไกร ชนะนิธิธรรม อนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 
๒๕๕๕/๒๕๕๖ จังหวัดกําแพงเพชร ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 ๑. การทดสอบ ณ ลานมันชัยเรืองกิจ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นช่วงกลางฤดูฝน ผลการ
ทดสอบยืนยันเมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นฤดูแล้ง อัตราแปรสภาพหน้าฝนกับหน้าแล้ง
แตกต่างกันจริง  
 ๒. ยืนยันเปอร์เซ็นต์เชื้อแปูงที่สูงขึ้นไม่มีผลเกี่ยวข้องกับอัตราแปรสภาพ  สมมติวัด
เปอร์เซ็นต์เชื้อแปูงได้ ๓๐% ต้องทอนให้เหลือ ๒๕% ก่อนจึงจะใช้อัตราแปรสภาพ ๑ : ๒.๔๒ หรือ ๑ : 
๒.๕๘ 
 ๓. การผลิตมันเส้นชิ้นใหญ่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพ 
แต่เพ่ือความเป็นธรรมกับทุกฝุายต้องมีการศึกษาให้ชัดเจนในการกําหนดอัตราแปรสภาพและค่าใช้จ่าย
ที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ชัดเจน 
 นายสุรินทร์ พิชัย ผู้แทนสมาคมมันสําปะหลังไทยภาคเหนือ ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่
ประชุม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 การทดสอบเมื่อเดือนธันวาคม ณ ลานมันชัยเรืองกิจ ผลการทดสอบอัตราแปรสภาพเท่ากับ 
๒.๕๘๕๗ : ๑ แต่ตกลงยอมรับกันอยู่ที่ ๒.๔๖ สุดท้ายคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ กําหนดให้อัตราแปรสภาพอยู่ที่ ๒.๔๒  
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 การค้าปัจจุบันมันสําปะหลังสดเฉลี่ยราคา ๒,๒๐๐ บาท ส่งมอบความชื้น ๑๖% ทราย ๕% 
อัตราแปรสภาพคิดในอัตรา ๒.๕๘ ต้นทุนมันเส้นอยู่ที่ ๕.๔๒ บาท ค่าขนส่งตันละ ๔๐๐ บาท ราคา
ต้นทุน ณ จุดขาย ๕.๘๒ บาท ราคาขายโรงงาน ๖.๗๕ บาท ส่วนต่างในการดําเนินงานต่อกิโลกรัม 
๐.๙๓ บาท หรือตันละ ๙๓๐ บาท เปรียบเทียบกับโครงการรับจํานําฯ ความชื้น ๑๔% ทราย ๓% 
อัตราแปรสภาพ ๒.๔๒ ค่าดําเนินการประมาณ ๔๑๓ บาท ส่วนต่าง ๔% คิดเป็น ๒๓๒ บาทต่อตัน ถ้า
ทําการค้าปกติมีส่วนต่างใน ๑ ตันมันเส้นประมาณ ๑,๐๐๐ บาท แต่ได้จากโครงการรับจํานําฯ ๔๐๐ 
บาท  
 พันตรี นพ.ดร.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจง
ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 การกําหนดอัตราแปรสภาพต้องมีความเหมาะสม ราชการไม่เอาเปรียบเอกชน เอกชน
สามารถอยู่ได้โดยที่ราชการไม่เสียประโยชน์ การทดสอบ ณ ลานมันชัยเรืองกิจเพียงครั้งเดียวไม่สามารถ
เป็นตัวแทนของทั้งประเทศได้ ตัวเลขที่ใช้เป็นตัวเลขทั้งประเทศเฉลี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน
พฤษภาคม เพราะแต่ละจังหวัดมีสภาพอากาศที่แตกต่างกัน คณะกรรมการฯ มีความเห็นกรณีถ้าจะมี
การปรับเปลี่ยนตัวเลขให้เหมาะสมควรจะทําการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบก่อนเพ่ือไม่ให้กระทบ
กับค่าใช้จ่ายดําเนินการและงบประมาณ ดังนั้นผลการทดสอบที่ลานมันชัยเรืองกิจจึงไม่มีผู้ยืนยันได้ว่า
ใกล้เคียงความจริงทําให้ต้องเจรจาต่อรองกันและตกลงยอมรับกันได้ที่ ๒.๔๒  
 เชื้อแปูงมีผลต่ออัตราการแปรสภาพแน่นอน ผู้ประกอบการลานมันผลิตมันเส้นเชื้อแปูง 
๗๐% หรือ ๗๕% เรียก “มันไม่มีฝีมือ” ถ้าส่งออกมาตรฐานเชื้อแปูง ๖๗% ดังนั้นมันมีฝีมือจะต้องผสม
กากมันเพ่ือให้เชื้อแปูงลดลงใกล้เคียงกับ ๖๗% ให้มากที่สุด  
 นางสาวกฤติกา อกนิษฐาภิชาติ ผู้อํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ชี้แจง
ข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
 ลานมันชัยเรืองกิจ ผลิตมันเส้นสะอาดมีการร่อนทรายออก อัตราแปรสภาพจึงใช้มากกว่า
ปกติ แต่การส่งออกไปยังจีนเป็นมันเส้นปกติ  
 จากข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกษตรกรใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์ ๕๐ พันธุ์
ระยอง ๕ ซึ่งมีเชื้อแปูงสูง อัตราแปรสภาพน่าจะใกล้เคียงกับ ๒.๔๒  
 นายสมชาติ สร้อยทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ชี้แจงข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
 ตามที่คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ 
หรือคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง ได้นําเสนอค่าใช้จ่ายแปรสภาพเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบนั้น ทางสํานักงบประมาณได้ให้ความเห็นว่า ให้มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในอัตราเดียวกับการดําเนิน
โครงการในปีที่ผ่านมาทําให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายแปรสภาพที่จะมีการ
ปรับเปลี่ยน ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังได้นําเสนอเพ่ิม
ค่าใช้จ่ายแปรสภาพ สําหรับมันเส้นจาก ๓๘๐ บาท เป็น ๔๑๓ บาท และแปูงมันจาก ๓,๓๒๐ บาท เป็น 
๓,๕๐๐ บาท แต่ยังมีผู้ประกอบการไม่พอใจกับอัตราดังกล่าว  
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 โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ จะเริ่มดําเนินการไปก่อนในวันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี ส่วนการพิสูจน์อัตราแปรสภาพที่แท้จริงมีเปูาหมายที่จะ
ดําเนินการพิสูจน์ทั้ง ๔ ภาค  
 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ชี้แจงข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้ 
 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง  ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ได้
พิจารณาอัตราแปรสภาพอย่างรอบคอบ ได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีและมีมติให้เริ่มโครงการในวันที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยอยู่บนพ้ืนฐานที่คณะอนุกรรมการกํากับฯ เห็นชอบไปก่อน ส่วนความเห็นที่
ผู้ประกอบการจะขอปรับเพ่ิมจากในส่วนที่คณะอนุกรรมการกํากับฯ ได้มีมติไปแล้ว กรมการค้าภายใน 
ฐานะฝุายเลขานุการจะรับไปพิจารณา ซึ่งค่าใช้จ่ายแปรสภาพจะผนวกไปกับเรื่องความสามารถในการ
แปรสภาพเป็นมันชิ้นใหญ่ด้วย โดยจะนําไปหารือว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนควบคู่ไปกับ
ความสามารถหรือข้อจํากัดของสถานประกอบการในเงื่อนไขที่จะผลิตมันชิ้นใหญ่ อย่างไรก็ตามอัตรา
แปรสภาพที่ฝุายเลขานุการได้เสนอไปได้คํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น เช่น มันชิ้นเล็ก ๓ วัน เพ่ิมเป็น ๕ 
วัน ได้คํานวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปด้วยแล้ว เช่น ค่าแรงงาน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ  
 การระบายสู่อุตสาหกรรมเอทานอลเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร จะเริ่มดําเนินการใน
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  
 การโต้เถียงกันเรื่องอัตราแปรสภาพ ได้มีการตกลงกันในคณะอนุกรรมการกํากับฯ ว่าปีนี้ให้
ใช้อัตราที่คณะอนุกรรมการกํากับฯ ตกลงกันไปก่อน คือ ๒.๔๒ การทดสอบจะดําเนินการให้ครบทุก
จังหวัดที่มีการเพาะปลูกมันสําปะหลัง เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงว่าแต่ละพ้ืนที่อัตราเป็นอย่างไร เริ่มทดสอบ
ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ปัญหาในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหน่วยงานอ่ืนไม่มีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการนําเสนอ
อัตราแปรสภาพและค่าใช้จ่ายแปรสภาพ ยกเว้นข้อสังเกตของสํานักงบประมาณที่ปรากฏอยู่ในรายงาน
ของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นขอซักซ้อมความเข้าใจกับสํานักงบประมาณและขอให้ทบทวนทําความเห็น
เกี่ยวกับข้อสังเกตกลับไปยังคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ว่าในส่วนที่ตั้งข้อสังเกตไว้หมายถึงอะไรบ้าง ถ้าไม่
รวมถึงค่าใช้จ่ายแปรสภาพ เนื่องจากเป็นการจ่ายโดยผลิตภัณฑ์ไม่มีผลกระทบกับงบประมาณก็สามารถ
เดินหน้าโครงการต่อไปได้โดยไม่ต้องนําเสนอกลับไปยังคณะรัฐมนตรี  
 นางวีรวรรณ ลือสุทธิวิบูลย์ สํานักจัดทํางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๑ ได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่
ประชุมดังนี้ 
 การปรับเปลี่ยนอัตราแปรสภาพหรือค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืน ต้องนําเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ซึ่งไม่มีผู้แทนสํานักงบประมาณ ในด้าน
เทคนิคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการกํากับฯ พิจารณาความเหมาะสม
เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนกรมการค้าภายใน ฐานะฝุายเลขานุการ ก็ควรจะเสนอเรื่องผ่านลําดับขั้นตอน
หลังจากมีการพิจารณาความเหมาะสมแล้วเพ่ือให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง 
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 ในส่วนของอัตราแปรสภาพไม่ได้รับเงินงบประมาณ เป็นการจ่ายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
เป็นเรื่องทางเทคนิคที่ต้องพิจารณา ในส่วนที่สํานักงบประมาณมีความเห็นไปเป็นเรื่องของกรอบ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งใช้อัตราเดียวกับโครงการเดิม ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ไม่รวมกับ
อัตราแปรสภาพ ซึ่งจ่ายเป็นผลิตภัณฑ์  
 นายสุรินทร์ พิชัย ผู้แทนสมาคมมันสําปะหลังไทยภาคเหนือ ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุม 
ดังนี้ 
 ถ้าอัตราแปรสภาพที่ขอปรับเปลี่ยนจะพิจารณาให้ใช้ในฤดูกาลหน้า มีความเห็นว่าส่วนที่
ได้รับไม่ได้แตกต่างกันมากนัก ส่วนเรื่องสเปคมันเส้นชิ้นใหญ่เป็นปัญหาอุปสรรคอย่างมาก คลังกลางไม่รู้
จะรับสินค้าอย่างไร เวลาส่งมอบทําอย่างไร เห็นด้วยในการผลิตมันเส้นชิ้นใหญ่ เพ่ือยกระดับและพัฒนา
สินค้าเกษตรไทย แต่การผลิตมันเส้นชิ้นใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น รัฐบาลจะมีการชดเชยค่าใช้จ่ ายที่
เพ่ิมข้ึนหรือไม ่
 พันตรี นพ.ดร.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แสดง
ความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 โครงการของรัฐบาลไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองทุกอย่างต้องได้รับความร่วมมือจากหลาย
ฝุายทั้งภาคประชาชน เอกชน ผู้ประกอบการ ทําความเข้าใจร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด คํานึงถึง
งบประมาณที่จะจ่ายไปให้คุ้มค่าที่สุด ในอดีตอัตราแปรสภาพมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและ
ดําเนินการมาได้ทุกครั้ง เพียงแต่ปีนี้ประเด็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่อัตราแปรสภาพ แม้แต่ผู้ประกอบการยังมี
ความเห็นที่ไม่ตรงกัน ไม่มีข้อยุติ เพราะไม่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบจึงจําเป็นต้องศึกษาให้มีความ
ชัดเจนก่อน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการหารือกันระหว่างสมาคมต่างๆ เกี่ยวกับตัวเลขที่
แท้จริงของอัตราแปรสภาพ 
 นายชนะ คณารัตนดิลก รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้ตั้งข้อสังเกต กรณีการทดสอบ
อัตราแปรสภาพในแต่ละภาค ควรกําหนดกติกาให้ชัดเจนและตกลงกันให้ชัดเจน    
 นายเกรียงไกร ชนะนิธิธรรม อนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง  
ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ จังหวัดกําแพงเพชร ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  ถ้าผู้ประกอบการดําเนินการแล้วขาดทุนต้องผลักภาระให้กับเกษตรกรในการหักสิ่งเจือปน 
ประกอบกับปีนี้จังหวัดเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบมาก ระบบอะลุ่มอล่วยกันไปเรื่อยๆ หากมีการ
ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะมีความผิด 
 นายสมชาติ สร้อยทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุม สรุป
สาระสําคัญดังนี้  
 เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกษตรกรให้ผลิตมันคุณภาพ ในกรณีการนําหัวมันสําปะหลัง
สดมาส่งให้ลานมัน หรือโรงแปูง เรียกร้องขอให้หักสิ่งเจือปนตามข้อเท็จจริงหรือตามสภาพ เพ่ือจูงใจให้
เกษตรกรทํามันสะอาด 
  นายรณชัย จิตรวิเศษ นายอําเภอคลองขลุง ได้นําเสนอปัญหาต่อที่ประชุม ดังนี้ 
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  ลานมันมีข้อจํากัดในการรับมันต่อวัน ซึ่งต้องมีการการจัดคิวส่งเข้าลานมัน โดยคิวจะยาวไป
ถึงเดือนเมษายน หรือเดือนพฤษภาคม   
 ปัญหามันข้ามเขต โรงแปูงต้องช่วยจังหวัดอ่ืนที่ไม่มีลานมันเข้ามาด้วย ส่วนใหญ่จะรับมัน
นอกพ้ืนที่มากกว่า เพราะมันจากพ้ืนที่อ่ืนจะรวมกันมาเป็นพ่วงเพ่ือสะดวกต่อการลง ทําให้คิวเกษตรใน
พ้ืนที่ยาวขึ้นทําให้เกษตรกรเดือดร้อน ความสามารถของโรงแปูงรับได้วันละ ๑,๒๐๐ ตัน ควรกําหนด
สัดส่วนให้ชัดเจน เช่น มันในพ้ืนที่ ๘๐๐ ตัน นอกพ้ืนที่ ๔๐๐ ตัน เป็นต้น  
 
 พ.ต.อ. โสฬส แย้มศิริ ผู้กํากับการฝุายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร ได้ชี้แจง
แสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 การกํากับดูแล ณ จุดรับจํานํา กําหนดให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน ๒ นาย ประจําจุด 
ปัญหา คือ เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตํารวจมีภารกิจหลักที่
จะต้องปฏิบัติอยู่แล้วจึงขอเสนอให้ลดจํานวนเจ้าหน้าที่ลงเหลือจุดละ ๑ นาย หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ ๒ 
นาย รับผิดชอบหลายจุดจะได้หรือไม่  
 นายอนันต์ ผลอ านวย กรรมาธิการ ได้ตั้งข้อซักถาม ดังนี้ 
 กรณีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดปริมาณรับจํานํา ๒๐๐ ตันต่อราย หากเกษตรกรมีผลผลิตเกิน
กว่า ๒๐๐ ตัน สามารถผ่อนปรนเหมือนกับกรณีโครงการรับจํานําข้าวได้หรือไม่ 
 นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้  
 โครงการรับจํานําข้าวเป็นการรับจํานําข้าวทุกเม็ด ดังนั้นเกษตรกรสามารถนําข้าวไปจํานํา
ได้ทั้งหมด แต่โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังเป็นการกําหนดรายหนึ่งไม่เกิน ๒๐๐ ตัน ซึ่ง
จํานวน ๒๐๐ ตันครอบคลุมเกษตรกร ๙๐%  
 พันตรี นพ.ดร.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบ
ข้อซักถามเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม ดังนี้  
 โครงการรับจํานํามันสําปะหลัง เน้นเกษตรกรรายย่อยได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเกษตรกรราย
ย่อยมีพ้ืนที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ย ๑๐ - ๒๐ ไร่ ส่วนที่เกิน ๕๐ ไร่มีเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเกษตรกรทั้ง
ประเทศ  
 นายอนันต์ ผลอ านวย กรรมาธิการ ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้  
 ตัวอย่างจากโครงการประกันรายได้ที่กําหนดให้ครอบครัวละไม่เกิน ๓๐ ตัน ชาวนาที่ทํานา 
๕๐ ไร่ มีการแยกสิทธิ์ออกเพ่ือให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ กรณีเกษตรกรชาวไร่มันสําปะหลังราย
ใหญ่เฉลี่ย ๒๕% มีการแยกสิทธิ์เช่นเดียวกันจะเป็นเพ่ิมภาระงานการขึ้นทะเบียนและการทําประชาคม
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ควรพิจารณาทบทวนและกําหนดเงื่อนไขในส่วนที่เกินให้เกษตรกรรับรอง
สิทธิ์แล้วสุ่มตรวจสอบว่ามีการเพาะปลูกจริงหรือไม่ 
 ในกรณีที่ยืนยันปริมาณรับจํานํา ๒๐๐ ตันต่อราย รัฐบาลต้องทําความเข้าใจกับเกษตรกรให้
ชัดเจนในการขึ้นทะเบียนและการทําประชาคม แต่ถ้าเกษตรกรแยกสิทธิ์จะทําอย่างไร  
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 จากนั้น ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานจํานวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้
ปลูกมันสําปะหลังเกิน ๕๐ ไร่ ให้คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังรับทราบ 
 พันตรี นพ.ดร.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจง
แสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาในโครงการประกันรายได้ และคาดว่าจะเกิดในโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ดังนั้นกรมการค้าภายใน ฐานะฝุายเลขานุการควรรับเรื่องไว้เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและรัดกุมในการปูองกันไม่ให้เกิดการ
แตกครัวเรือน เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อยได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
 นายสมชาติ สร้อยทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 
ดังนี้ 
  ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกเกิน ๕๐ ไร่ ส่วนหนึ่งมาจาก ธ.ก.ส. ซึ่งปีที่
ผ่านมากําหนดปริมาณรับจํานํา ๒๕๐ ตันต่อราย ผลปรากฏว่ามีเกษตรกรจํานวนน้อย และปริมาณ 
๒๐๐ ตันขึ้นไปมีจํานวนไม่ถึง ๑๐% 
 นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้ชี้แจงข้อมูลต่อท่ีประชุม ดังนี้  
 จากข้อมูลปีที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินกู้โครงการรับจํานําไป ๒๐๗,๐๐๐ รายเศษ เป็นเงิน 
๒๗,๐๐๐ ล้านบาท รายที่กู้เงินตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป มีทุกระดับชั้นของการจ่าย 
โดยประมาณการพบว่าในจํานวน ๒๐๗,๐๐๐ รายเศษ ถ้ากําหนดปริมาณการจํานําไม่เกิน ๒๐๐ ตันต่อ
ราย ครอบคลุมเกษตรกร ๙๗%  
 

 
 

 นายไพบูลย์ โรจนะวิชานนท์ นายอําเภอปางศิลาทอง ได้นําเสนอปัญหาต่อที่ประชุม ดังนี้ 
 ปัญหาในพ้ืนที่ คือ ลานมันปฏิเสธไม่รับมันสําปะหลังของเกษตรกร โดยอ้างว่าโควตาเต็ม 
และปัญหาการเข้าร่วมโครงการ กรณีเกษตรกรที่เพาะปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ภบท.๕ ) ไม่
สามารถใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ปุา 
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 นายสุรินทร์ พิชัย ผู้แทนสมาคมมันสําปะหลังไทยภาคเหนือ ได้ซักถามว่า ค่าเช่าคลังสินค้า
กลาง ปี ๕๔/๕๕ และปี ๕๑/๕๒ ที่ยังค้างชําระจะเริ่มจ่ายหรือยัง  
 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ตอบข้อซักถามว่า ประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ได้กําชับให้เร่ง
สํารวจข้อมูลค่าเช่าคลังสินค้ากลางที่ค้างชําระ ซึ่งกรมการค้าภายในจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วนกา
รถวงถามเรื่องหนี้ต้องสอบถามไปยังองค์การคลังสินค้า 
 นายสมชาติ สร้อยทอง  รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 
สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ได้แต่งตั้ง
คณะทํางานเกี่ยวกับการพิจารณาโกดังและเปลี่ยนระบบเซอร์เวเยอร์ใหม่ โดยจะพิจารณาโกดังที่มี
มาตรฐาน ส่วนเซอร์เวเยอร์มีการขึ้นทะเบียนแล้วให้เจ้าของโกดังมันเป็นผู้คัดเลือกเอง ซึ่งจะคัดคุณภาพ
เข้ามาเลือกในกระดานที่กําหนดไม่มีสิทธิ์เลือกนอกกระดาน 

 นายวิศิษฐ คูรัตนเวช ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร ได้เสนอแนะให้รัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับนายอําเภอที่ตั้งใจปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้ชี้แจงแสดงความเห็นต่อที่
ประชุม ดังนี้  

สําหรับปัญหาการสวมสิทธิ์นําเข้ามันสําปะหลังจากต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศเป็น
ผู้ดูแลเรื่องการนําเข้า-ส่งออกมันสําปะหลัง และขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ 
เกี่ยวกับการนําเข้า-ส่งออกมันสําปะหลัง ซึ่งจะปูองกันปัญหาการสวมสิทธิ์นําเข้ามันสําปะหลังจาก
ต่างประเทศได ้
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
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สรุปผลการเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานเรื่อง การจัดท าโครงการผลิตพืชผักปลอด
สารพิษส่งโรงพยาบาลของรัฐภายใต้เกษตรพันธะสัญญา ณ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดจันทบุรี 
และจังหวัดเชียงราย 

ด้วยคณะอนุกรรมาธิการได้มีแนวคิดในการจัดทําโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษเพ่ือส่งให้
โรงพยาบาลของรัฐภายใต้เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) เป็นโครงการที่จะช่วยให้เกษตรกร
รายย่อยได้มีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีความมั่นคงในอาชีพ และโรงพยาบาลมีพืชผักและผลไม้ที่มีคุณภาพและ
ปลอดสารพิษอย่างเพียงพอเพ่ือนํามาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารสําหรับผู้ปุวย ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ภายใต้โครงการความร่วมมือในการจัดหาสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัยสําหรับ
ผู้ปุวยในโรงพยาบาลและผู้บริโภค เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้จังหวัดที่มีความพร้อมได้จัดทําโครงการนี้ 
คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการผลิตผล
เกษตรกรรม จึงได้จัดให้มีการประชุมและศึกษาดูงานใน ๓ จังหวัด ได้แก่  

๑) การประชุมและศึกษาดูงานเรื่อง การจัดท าโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษส่งให้
โรงพยาบาลของรัฐ วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัด
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
๒) การประชุมและศึกษาดูงานเรื่อง การจัดท าโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษส่ง

โรงพยาบาลของรัฐภายใต้เกษตรพันธะสัญญา วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดจันทบุรี 
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๓) การประชุมและศึกษาดูงานเรื่อง โครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ส่งให้โรงพยาบาล
ของรัฐภายใต้เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ 
ห้องเสมพริ้มพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานในประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปผลจากการ
ประชุม การศึกษาดูงาน และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ ได้ดังนี้ 

ในการผลิตผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาล มีโครงการต้นแบบที่ดําเนินการแล้วประสบ
ความสําเร็จคือโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ส่วนจังหวัดกําแพงเพชร  มี
โรงพยาบาล ๑๑ แห่ง โดยโรงพยาบาลกําแพงเพชรมี ๔๑๐ เตียง ที่เหลืออีก ๑๐ แห่งเป็นโรงพยาบาล
ชุมชน มีจํานวนรวม ๘๐๐ เตียง มีความต้องการผักประมาณ ๑ ตัน/วัน ประเด็นสําคัญคือโรงพยาบาล
จะต้องมีรายการความต้องการพืชผักท้ังคุณภาพ ชนิด และปริมาณที่ชัดเจน ควรปรับระบบการรับซื้อให้
กลุ่มเกษตรกรสามารถจําหน่ายได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องดูแลและส่งเสริมให้เกษตรกรมี
ความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งแหล่งน้ํา และระบบโลจิสติกส์ และนอกจากการขายผักให้
โรงพยาบาลเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ผู้ปุวยแล้ว อาจเพ่ิมช่องทางโดยขายในร้านค้าของ
โรงพยาบาลด้วย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้สนับสนุนโครงการ ดังนี้ 

กรมพัฒนาที่ดินจะจัดการอบรมให้ความรู้ เกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตรซึ่งจะสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรในพ้ืนที่ได้ 

กรมวิชาการเกษตรจะสนับสนุนปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการผลิต ซึ่งขณะนี้ผักและผลไม้                
ในกําแพงเพชรที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง GAP มีอยู่เกือบ ๔,๐๐๐ ราย ส่วนใหญ่จะอยู่ที่อําเภอ                     
ลานกระบือ และอําเภอพรานกระต่าย ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตร และสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี ๒ พร้อมที่จะมาตรวจรับรองให้ทั้งในระบบ GAP และอินทรีย์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีเรื่องเงินทุนให้บริการกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ และทางด้านกลุ่ม
เกษตรกรก็มีเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยไม่คิดดอกเบี้ย ส่วนด้านเกษตรอินทรีย์ กรมมี
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งบประมาณ ในช่วงปี ๒๕๔๖-๕๐ ให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์เป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดกลุ่มละ 
๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือให้ทําเรื่องเกษตรอินทรีย์โดยตรง แต่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ สํานักงบประมาณไม่ให้เงิน
อุดหนุนนี้  

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีโครงการปลูกผักกางมุ้งในทุกจังหวัด โดย
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ให้ 

คณะอนุกรรมาธิการมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานเพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ ดังกล่าวในการ
ประชุมในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ
เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการได้ยกร่างโครงการที่จะดําเนินการในจังหวัดกําแพงเพชรมาเสนอต่อ
ที่ประชุม โดยระยะเริ่มต้นกลุ่มเปูาหมายคือเกษตรกรในอําเภอพรานกระต่าย ควรมีแปลงต้นแบบขึ้นมา 
๑ แห่ง จากนั้นประชาสัมพันธ์ให้มีผู้มาเข้าร่วมโครงการและคัดเลือกเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ และ
ต้องทําต่อเนื่อง จากนั้นจึงพิจารณาเรื่องการตลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรโดยการจัด
ประชุมและเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาด โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะนํางบประมาณไปใส่ไว้ใน
ต้นแบบของจังหวัดกําแพงเพชร และทางจังหวัดควรตั้งคณะทํางานข้ึนมาเพ่ือขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไป 
ซึ่งหลังจากผลผลิตออกประมาณ ๒-๓ เดือนก็จะจัดงานวันรณรงค์ในจังหวัด และจัดประกวดผลผลิต
เพ่ือการขับเคลื่อนโครงการ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ  
๑. ต้องทําแผนธุรกิจโดยสํารวจปริมาณความต้องการผักแต่ละชนิดในแต่ละวันของ

โรงพยาบาลแต่ละแห่ง และวางแผนในการปลูกเพ่ือให้ปริมาณผักตรงตามความต้องการของโรงพยาบาล 
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยสนับสนุน 

๒.  ให้กรมพัฒนาที่ดินวางแผนการปลูก เพราะมีข้อมูลบริเวณดินที่มีความเหมาะสม 
๓.  หลังจากวางแผนการปลูก แล้วต้องหาเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิตและเงินทุน จากนั้น              

จึงจัดหาเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 
๔. ในการทํา Contract Farming ควรกําหนดราคาซื้อขายลงไปเลยเพ่ือเกษตรกรจะสามารถ

คํานวณต้นทุนและกําไรได้ และเป็นการเลี่ยงความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
๕. เพ่ือให้สินค้ามีมาตรฐานที่ดีจะต้องมีโรงบรรจุ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะต้องไป

ตรวจคุณภาพก่อนนําส่งโรงพยาบาล 
๖.  ควรมีสหกรณ์บริการ เพ่ือจะได้นํารถไปขนสินค้าส่งให้โรงพยาบาล และต้องควบคุมความ

สะอาดของรถด้วย 
๗.  ควรปรับระบบการชําระเงินให้ชัดเจนเพ่ือให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเงินได้ 

เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเงินทนุจํานวนมาก 
ซึ่งหลังจากที่คณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานเพ่ือจัดทําโครงการผลิต

ผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาลของรัฐภายใต้เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming) ระหว่าง
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วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดกําแพงเพชรแล้ว ต่อมาจังหวัดกําแพงเพชรได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาลของรัฐ ภายใต้เกษตรพันธะสัญญา 
(Contract Farming) โดยมีนายประธาน ดวงพัตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ 
และเกษตรจังหวัดกําแพงเพชรเป็นเลขานุการคณะกรรมการ  มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งโครงการได้ดําเนินการแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างให้การสนับสนุน สําหรับ
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ  ได้แก่ การรับซื้อผักปลอดภัยสารพิษของโรงพยาบาล
กําแพงเพชร มีข้อจํากัดที่ไม่สามารถรับซื้อผลผลิตในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพผักปลอดภัยจาก
สารพิษได้ ดังนั้น ในอนาคตโรงพยาบาลจะดําเนินการประกอบอาหารเองหรือหาผู้ประกอบการที่
สามารถรับซื้อผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพผักปลอดภัย และปริมาณผลผลิตผักปลอดภัย
จากสารพิษมีเกินความต้องการของหน่วยงานรัฐที่จะสามารถรับซื้อได้ หน่วยงานราชการจึงต้อง
ประสานงานให้เกิดการเจรจาซื้อขายผักปลอดภัยกับตลาดอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายผักปลอด
สารพิษให้มีมากขึ้น จากนั้นได้ดําเนินการขยายโครงการโดยเดินทางไปประชุมเรื่อง “การจัดทําโครงการ
ผักปลอดสารพิษส่งให้โรงพยาบาลของรัฐ ภายใต้เกษตรพันธะสัญญา (Contract Farming)” ในวัน
จันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดจันทบุรี และในวันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ จังหวัด
เชียงราย 
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ภาคผนวก ง. 
สรุปผลการเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงาน 

ของคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร 
เรื่อง การส่งเสริมราคาหอมหัวใหญ่และกระเทียม 

ระหว่างวันศุกร์ ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ ท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 
ณ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ 

********************** 
 

คณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดูงานการส่งเสริมราคาหอมหัวใหญ่และกระเทียม ในวันศุกร์
ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ จ ากัด อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดย 
สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หอมหัวใหญ่   
- เพาะกล้า ๔๕ วัน * หลังฤดูการทํานา 
- อายุเก็บเกี่ยว ๙๐ วัน (ปลูกได้เฉพาะฤดูหนาว) 
- เนื้อที่เพาะปลูกหอมหัวใหญ่ลดลงจากปีที่แล้วเนื่องจากราคาผลผลิตไม่ดี เกษตรกรหันไป

ข้าวโพดแทน  
- นอกจากนี้ยังพบปัญหาต้นกล้าอ่อนแอ มาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ส่งเสริมให้ปลูก ฤดูกาลอากาศ

เปลี่ยนแปลง อากาศหนาวเย็นน้อย ปัญหาฝนตกเร็วในช่วงหอมกําลังลงหัว (ตุลาคมถึง
เมษายน) ส่งผลต่อผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ํา ทําให้ผลขนาดใหญ่มีจํานวนน้อย ส่วนใหญ่จะ
แคระแกรน    ทําให้ขายไม่ได้ราคา  

- ผลผลิตต่อไร่น้อยลง ปกติผลผลิต ๘,๐๐๐ กิโลกรัม / ไร่ ปีนี้ได้ ๒,๕๐๐ - ๖,๐๐๐ กิโลกรัม / 
ไร่  
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- ต้นทุนการผลิต ๔๐,๗๐๐ บาท / ไร่ (สูง) เนื่องจากราคาปุ๋ย และยาราคาแพง  
- ได้รับเมล็ดพันธุ์ปริมาณที่จํากัด จํานวน ๑ ปอนด์ / ราย (มีการกําหนดโควต้า) สายพันธุ์ที่ใช้

ปลูกในปัจจุบันคือ Superex  จึงทําให้เกษตรกรบางรายหันไปใช้เมล็ดพันธุ์จากการนําเข้าจาก
ต่างประเทศ 

- ในปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ ค่าคัดแยกให้เกษตรกร ๒ บาท ต่อ 
กิโลกรัม / ค่าขนส่งให้พ่อค้า ๐.๕ บาทต่อกิโลกรัม 

- ราคาเกษตรกรปัจจุบัน หอมหัวใหญ่ เบอร์ ๑ ราคาส่ง ๔ -๕ บาท / กิโลกรัม (ยังขาดทุน) 
- ราคาขายส่งที่ตลาดไท ๑๒ – ๑๓ บาท / กิโลกรัม  
- ปัจจุบันเกษตรกรไม่สามารถนําเงินมาชําระคืนให้แก่สหกรณ์ฯ ได้ จึงส่งผลต่อการสนับสนุน

เมล็ดพันธุ์, ปุ๋ย, ยา จึงเสนอให้ ธกส. ดําเนินการหาทางช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอจากธกส. ให้เพ่ิมประกันภัยพืชผลประจําถิ่น เช่นเดียวกับพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว 
ข้าวโพด 

ข้อเสนอจาก อบต. ต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีตรงตามความต้องการของเกษตรกร และเครื่อง
ปอกหอม  

ข้อเสนอจากเกษตรกร 
๑. ต้องการให้เพ่ิมโควตาเมล็ดพันธุ์ ให้เพียงพอ 
๒. ขอค่าชดเชยช่วยเหลือ โดยระบุประเด็นและให้นําส่งข้อเสนอไปยังคณะฯต่อไป 

 
กระเทียม 

พืชประจําถิ่น เกษตรกรจะเพาะปลูกหลังฤดูทํานา เฉพาะฤดูหนาว ภาพรวมพ้ืนที่เพาะปลูก
ลดลง ปัจจุบันเป็นช่วงที่เกษตรกรกําลังเก็บเก่ียวผลผลิตที่จะส่งออกสู่ตลาด 
ปัญหาที่พบเช่นเดียวกับหอมหัวใหญ่ คือ   



หน้า | ๑๘๖ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

๑. ปุ๋ยและยาราคาแพง  
๒. ผลกระทบจากกระเทียมจีนที่ลักลอบนําเข้า และมีราคาถูกกว่าผลผลิตจากในประเทศ  

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ฯ 
 ๑. การกําหนดโควต้า เมล็ดพันธุ์ของหอมหัวใหญ่ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกร เนื่องภายในประเทศไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกในประเทศได้
เอง  
 ๒. การประสานความร่วมมือเพ่ือการส่งเสริมเกษตรกรจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ           
ภาคการเกษตร ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร  สหกรณ์การเกษตร  ธกส. ควรมีการบูรณาการและประสาน
ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน     
 ๓. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่มีเสถียรภาพเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรของการผลิตสินค้า
เกษตร เมื่อผลผลิตมีราคาดีเกษตรกรจะเพ่ิมกําลังการผลิต แต่เมื่อผลผลิตราคาตกต่ําเกษตรกรจะหันไป
ปลูกอย่างอ่ืนแทน ดังนั้นการให้ความรู้ในเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่และการสร้างความเข้าใจในกลไก
ตลาด เพ่ือให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้ จึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม  

คณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดูงานสวนส้มไร่ธนาธร ในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
ศึกษาดูงาน ณ ไร่ส้มธนาธร ภาคเอกชนที่เพาะปลูกส้ม หอมหัวใหญ่ เพื่อการส่งออกอย่างครบวงจร  

 
ในช่วงที่ผ่านมา ทางไร่ประสบกับสภาวะโรคระบาดสร้างความเสียหายต่อผลผลิตส้มเป็นอย่าง

มาก ผลผลิตจึงออกสู่ตลาดน้อย ทางผู้ประกอบการมีการปลูกต้นกาแฟทดแทนต้นส้มที่ตายไป 
นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาส้มสายพันธุ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 
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การผลิตหอมหัวใหญ่ 
ผลผลิตได้ขั้นต่ําประมาณ ๖,๐๐๐ กิโลกรัม / ไร่ มีคุณภาพดี ส่งออกไปต่างประเทศได้ 

เนื่องจากใช้สายพันธุ์ที่ทนต่อน้ําฝน มาจากอิสราเอล และมีการบํารุงใส่ปุ๋ยอย่างเพียงพอ ทําให้แม้
อากาศหนาวน้อยหรืออากาศแปรปรวนก็สามารถเพาะปลูกได้ นอกจากนี้ ทางบริษัทมีการส่งออกไปยัง
ประเทศเกาหลี ญี่ปุุน และในทวีปยุโรป ในขณะเดียวกันช่วงที่สินค้าในประเทศขาดแคลนจะนําเข้าจาก
ต่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะ 

     ๑. ควรปรับปรุงหอมหัวใหญ่สายพันธุ์ใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น                  
ทนน้ําฝน ทนโรคและแมลงศัตรูพืช  

๒. เกษตรกรควรใส่ใจดูแลผลผลิตให้เต็มที่ เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีโดยไม่ต้องคํานึงถึงราคา
ทีจ่ะจําหน่ายหรืออ่อนไหวต่อภาวะราคาที่เปลี่ยนแปลง  
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ภาคผนวก จ. 
สรุปผลการเดินทางศึกษาดูงาน 

เรื่อง “การพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบครบวงจร” 
ของคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร 

ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖  
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

 
******************************* 

 
 
 
 
 
 
 

  

 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการ 
และคณะที่ปรึกษา  
 จากนั้น นายวิชัย ล้ าสุทธิ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวแนะนําคณะเดินทาง และ
วัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแบบ
ครบวงจรเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นางกัลยา เนตกัลยามิตร ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัด
พิษณุโลก ได้บรรยายสรุปเรื่องการพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ดังนี้ 
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 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
 เกษตรกรเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิต คือ ต้องทําความเข้าใจกับ
เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกจากการผลิตถั่วเหลืองเพ่ือทําเป็นน้ํามันถั่วเหลืองมาเป็น
ผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมกับให้เทคโนโลยีการปลูกเข้าไปด้วย ผลผลิตจะสูงถึง ๓๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ขั้นตอน
การผลิตเริ่มตั้งแต่  
 ๑. การเตรียมดิน ซ่ึงเดิมเกษตรกรปลูกแบบเผาตอซังก่อนแล้วปล่อยน้ําเข้า ปัญหา คือเมล็ด
ไม่งอก เพราะการปลูกโดยไม่กลบ ประกอบกับสภาพอากาศร้อนทําให้เมล็ดพันธุ์ไม่งอก แต่เกษตรกร
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี ส่วนใหญ่จะเผาตอซังเพ่ือให้เป็นขี้เถ้าด่างในการกลบเมล็ดไปในตัว
และเป็นการเพ่ิมโปรแตสเซียมในดิน ปัจจุบันค่าแรงงานสูงขึ้นจึงแนะนําเกษตรกรให้ใช้เครื่องปลูก 
เรียกว่า รถไถเดินตาม ราคาประมาณ ๗,๕๐๐ บาท ใน ๑ วัน จะปลูกได้ประมาณ ๖ - ๗ ไร่ ใช้เมล็ด
พันธุ์ประมาณ ๑๘ กิโลกรัมต่อไร่ ใช้คนเพียง ๒ คน ทําให้ลดต้นทุนจํานวนมาก เปรียบเทียบกับการใช้
แรงงานคนต้องใช้ ๕ - ๖ คนต่อไร่  
 ๒. ควบคุมและกําจัดวัชพืช เมื่อปลูกเรียบร้อยแล้วก็จะพ่นยาคุมวัชพืชเพ่ือลดการกําจัด
วัชพืช หลังจากนั้นจึงทําการตรวจพันธุ์ปน อย่างน้อย ๒ ระยะ คือ หลังงอก ๒ สัปดาห์ และช่วงออก
ดอก ตัวอย่างเช่น แปลงพันธุ์เชียงใหม่ ๖๐ โคลนต้นต้องเป็นสีเขียวอ่อน ถ้าเป็นสีม่วง แสดงว่าเป็นพันธุ์
ปนต้องถอนทิ้งทันที ส่วนดอกพันธุ์เชียงใหม่ ๖๐ เป็นสีขาว ถ้าเป็นสีม่วงต้องถอนทิ้งเช่นกัน  
 ๓. การปูองกันและกําจัดการระบาดของแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนเจาะลําต้น ต้องพ่นยา
ทันทีก่อนงอก ๗ วัน การผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องใส่ปุ๋ย การปลูกแบบอินทรีย์ไม่มีทางเป็นไปได้  
 ๔. การเก็บเกี่ยว ระยะเก็บเกี่ยวภาษาทางวิชาการ เรียกว่าช่วงเวลา R๗ ถึง R๘ ส่วนภาษา
ท้องถิ่นเรียกว่า ช่วงที่ฝักเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ําตาลเข้ม เกษตรกรควรรีบเก็บในช่วงเวลาดังกล่าว 
แตส่่วนใหญ่เกษตรกรมักจะรอให้ฝักแห้งสนิทก่อนแล้วจึงเก็บเก่ียว ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาฝนตกทําให้ผลผลิต
เสียหายได้ การเก็บของเกษตรกรแบบเดิมๆ จะวางราย แต่สภาพอากาศปัจจุบันไม่ต้องวางรายสามารถ
เก็บแล้วนวดได้เลย เพราะการวางรายมีโอกาสที่ฝนจะตกทําให้เมล็ดพันธุ์เสียหายได้  วิธีการที่ถูกต้อง 
คือ เก็บแล้วมัดเพ่ือเตรียมโม้  
 ๕. การตากหลังจากที่ได้เมล็ดพันธุ์มาแล้ว ในอดีตเกษตรกรตากตามพ้ืนซึ่งเสี่ยงกับปัญหา
ฝนตกแล้วเก็บไม่ทัน จึงพัฒนามาเป็นการใช้ถาดตากเลียนแบบลักษณะกล่องไม้ขีดทําเป็นลิ้นชัก แต่พบ
ปัญหา คือ เวลาลากต้องใช้คนจํานวนมากและเสี่ยงต่อการทับขาคนจึงพัฒนาเป็นรางเลื่อนใช้คน
ประมาณ ๓ - ๔ คน   
 ๖. การคัดแยกสิ่งเจือปนและเมล็ดลีบด้วยเครื่อง สมัยก่อนมีเครื่องคัดแยกขนาดเล็ก 
ประสิทธิภาพวันหนึ่งได้ประมาณ ๕๐๐ - ๖๐๐ กิโลกรัม ปัจจุบันได้รับงบประมาณซื้อเครื่องคัดแยกตัว
ใหม่ประมาณ ๓๐๐, ๐๐๐ กว่าบาท ประสิทธิภาพ ๓ ตันต่อวัน อย่างไรก็ตามเครื่องจักรไม่สามารถคัด
แยกสิ่งเจือปนออกได้ทั้งหมด จึงต้องใช้แรงงานคนเพ่ือคัดแยกเมล็ดสีเขียว สีม่วง เมล็ดร้าว เมล็ดย่น 
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เมล็ดเป็นโรคอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีการจ้างกิโลกรัมละ ๕ บาท หลังจากนั้นจะบรรจุถุง โดยสุ่มตัวอย่างก่อน
ว่าผ่านมาตรฐานหรือไม่ถ้าผ่านมาตรฐานก็จะเก็บรักษาในห้องเย็นเพ่ือจะนําไปใช้ปลูก 
 การเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ 
 เนื่องจากความไม่มั่นคงทางอาหาร ตามรายงานของ FAO ปี ๒๐๑๕ ประชากรเพ่ิมขึ้น
มากกว่า ๗ พันล้านคน จะประสบกับปัญหาขาดแคลนอาหาร และอีก ๔๐ ปีข้างหน้า ประชากรจะ
เพ่ิมข้ึนเป็น ๑๒,๐๐๐ ล้านคน จะขาดแคลนอาหารมากกว่า ๕๐% ซึ่งอาหารที่ขาดแคลนมาก คือ ข้าว 
ข้าวโพด และถั่วต่างๆ ประเทศไทยมีความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชอาหาร สําหรับถั่วเหลืองมีความ
ต้องการใช้ ๘,๐๐๐ ตัน พ้ืนที่ปลูกทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ส่วนความต้องการถั่วเขียวประมาณ ๕,๕๐๐ 
ตัน พ้ืนที่ปลูกทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ ไร่ กําลังการผลิตของภาครัฐ สําหรับถั่วเหลือง ๕% ถั่วเขียว ๙% การ
ผลิตถั่วเหลืองของประเทศสามารถผลิตได้ ๑๐% ของความต้องการใช้ในประเทศ จึงมีแนวทางในการ
เพ่ิมผลผลิตถั่วเหลือง โดยการพัฒนาพันธุ์หรือกระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกรด้วยการสร้างเครือข่าย เริ่ม
ตั้งแต่กลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชน และสหกรณ์ ตัวอย่างเช่น ภาคเอกชนที่มีความสนใจส่งเข้าโรงงาน
น้ํามันถั่วเหลือง หรือไวตามิ้ลค์ ต้องลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือลูกไร่และขายให้เกษตรกรไปปลูกแล้วจะได้
ผลผลิตกลับมาอย่างคุ้มค่า เป็นต้น จํานวนเครือข่ายที่สร้างขณะนี้ สําหรับถั่วเหลืองมีสหกรณ์ ๒ แห่ง 
กลุ่มเกษตรกร ๑๖ ราย ภาคเอกชน ๔ แห่ง ส่วนถั่วเขียวเกษตรกรไม่นิยมปลูก มีสหกรณ์ ๓๑ แห่ง 
ภาคเอกชน ๑ แห่ง ประโยชน์ของการใช้เมล็ดพันธุ์ดี คือ ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์น้อยลงทําให้ลด
ต้นทุน ผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น รายได้เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น การใช้เมล็ดพันธุ์ทั่วไปจะให้ผลผลิตประมาณ 
๑๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ แต่ถ้าใช้เมล็ดพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรจะได้ผลผลิตประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม
ต่อไร่ และการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า ๒๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่พ้ืนที่ปลูก
ลดลง ผลของการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ สําหรับถั่วเหลือง ภาครัฐผลิตได้ ๕% ภาคเครือข่าย
ผลิตได้ ๒๔% รายได้เพ่ิมขึ้น ๒๔๐ ล้านบาท ส่วนถั่วเขียว ภาครัฐผลิตได้ ๙% ภาคเครือข่ายผลิตได้ 
๕๑% รายได้เพ่ิมข้ึน ๑,๑๙๐ ล้านบาท  
 การพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์  
 ๑. แนะนําเกษตรกรปรับช่วงเวลาการปลูกถั่วเหลืองเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น ภาคเหนือที่
อําเภอแม่ริม ควรปลูกถั่วเหลืองต้นเดือนธันวาคม เพราะเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียจะน้อยมาก ช่วงที่ไม่
เหมาะสม คือ ปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม  
 ๒. วิธีการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับการผลิตเมล็ดพันธุ์  ควรเก็บเกี่ยวระยะฝักแก่ ๙๐% 
สําหรับถั่วเขียวใช้เครื่องเกี่ยวนวดที่ออกมาเป็นเมล็ดได้เลย สามารถเกี่ยวสดหรือเกี่ยวแห้งก็ได้ แต่การ
เกี่ยวแห้งต้องใช้สารเคมีพ่นจึงไม่แนะนําเกษตรกร เพราะจะเกิดสารพิษตกค้างกับผู้บริโภคได้ อย่างไรก็
ตามเครื่องเกี่ยวนวดยังไม่สามารถใช้ได้กับเมล็ดถั่วเหลือง เพราะพบว่าภายในเมล็ดยังเป็นรอยร้าวอยู่จึง
ต้องมีการปรับปรุงเครื่องจักรให้เหมาะสม ต้นทุนในการเก็บเกี่ยว ๑)เกี่ยวมือด้วยการปลิดฝัก ต้นทุนอยู่
ที่ ๑,๖๐๐ บาทต่อไร่ ๒)เกี่ยวต้นแล้วตากให้แห้งจะต้องพ่นสารเคมี ต้นทุน ๑,๒๐๐ บาทต่อไร่ ๓)เก็บ
ด้วยเครื่องเก่ียวนวด ต้นทุน ๗๘๔ บาทต่อไร่  
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 ๓. มีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยระบบมาตรฐานผ่านทางห้อง lab โดย
มีนักโรคพืชตรวจสอบโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ 
 ด้านการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์  
 ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์เป็นอันดับ ๑ ของอาเซียน เป็นอันดับ ๓ ของเอเชีย-แปซิฟิก 
และเป็นอันดับที่ ๑๒ ของโลก ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ส่งออกในปี ๒๕๕๖ มูลค่า ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
เปูาหมายในปี ๒๕๕๗ จะต้องส่งออกให้ได้ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท การผลิตเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชน 
ส่วนใหญ่เป็น Hybrid  ได้แก่ ข้าวโพด ทานตะวัน พืชผัก ส่วนภาครัฐ เป็น Non-hybrid ได้แก่ ข้าว ถั่ว
เหลือง ถั่วเขียว  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรดําเนินโครงการพัฒนาเป็น
ศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Seed Hub)  
 วัตถุประสงค์  
  ๑. ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย  
  ๒. ศูนย์กลางวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบ  
  ๓. ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารรองรับการผลิตของเกษตรกร  
 กิจกรรมหลัก  
  ๑. ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก  
  ๒. ยกระดับศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก  
  ๓. วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เพ่ือสร้าง brand ของตนเอง เนื่องจากสายพันธุ์พ่อแม่จะ
นําเข้ามาจากต่างประเทศประมาณ ๗๕%  
  ๔. การปรับปรุงกฎหมายด้านการลงทุนและการค้าเมล็ดพันธุ์  
  ๕. สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์  
 การด าเนินการยกระดับศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก  
  ๑. เพ่ิมความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหาร  
  ๒. พัฒนาห้อง lab เข้าสู่ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และ ISTA  
  ๓. จัดทําฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์  
  ๔. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพ่ือส่งออก  
  ๕. การถ่ายเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์  
 ความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ในด้านที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของ
แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ ด้านโครงสร้างได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์พืชรองรับการเข้าสู่ AEC และอาคารปฏิบัติการตรวจสอบโรคที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์พืช รวมทั้ง
อาคารฝึกอบรมนานาชาติ  
 ผลลัพธ์ของ Seed Hub  
  ๑. ไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์เขตร้อนของเอเชีย  
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  ๒. เพ่ิมความสามารถการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารโดยภาคเอกชนมีส่วนร่วม  
  ๓. นักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจในการลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์  
  ๔. เพ่ิมเปูาหมายส่งออกเมล็ดพันธุ์ให้มากกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท/ปี  
 ปัจจุบันการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรังในเขตชลประทานเริ่มลดลง เนื่องจากน้ําไม่
เพียงพอและมีศัตรูพืชรบกวนจํานวนมาก สังเกตได้ว่าการปลูกถ่ัวเหลืองใกล้แปลงนามีวัชพืชจํานวนมาก 
ทั้งท่ีใช้สารเคมีกําจัดแมลงหลายครั้งแต่วัชพืชยังคงมีอยู่เนื่องจากมันหลบในแปลงข้าว เหตุที่วัชพืชมาก 
เพราะแปลงนาต้องการน้ํามากแต่ถั่วเหลืองต้องการน้ําน้อยกว่าข้าวประมาณ ๓๐ เท่า น้ําที่ซึมเข้าแปลง
ถั่วเหลืองวัชพืชจึงขึ้นมาทําให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลง ผลผลิตข้าวก็พลอยลดลงด้วย ดังนั้นจึงแนะนําให้
เกษตรกรปลูกข้าวเดือนสิงหาคมเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน ปลูกถั่วเหลืองเดือนธันวาคมเก็บเกี่ยวเดือน
เมษายน ปลูกถั่วเขียวเป็นพืชที่สามในเดือนพฤษภาคมเก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม ถ้าเกษตรกรทําตาม
คําแนะนําจะไม่ประสบปัญหาเรื่องวัชพืช ผลผลิตข้าวจะไม่ลดลง และมีรายได้จากการปลูกถั่วเหลืองไร่
ละประมาณ ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท  
 นายสุรเดช ปาละวิสุทธิ์ ผู้อํานวยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การปลูก
ข้าวอย่างเดียวทําให้แมลงเพ่ิมมากข้ึนเป็นความจริง ตัวอย่างเช่น จังหวัดเชียงรายไม่เคยพบปัญหาเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาลในนาข้าวแต่ปัจจุบันพบปัญหาดังกล่าวแล้ว สาเหตุเนื่องจากเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเป็น
แมลงที่บินได้ และสามารถพัดมากับพายุได้ เมื่อมีการปลูกข้าวนาปรังเพ่ิมขึ้นแมลงเหล่านั้นก็จะไป
ทําลายนาข้าว แต่ข้าวพันธุ์นี้จะต้านทานแมลงไม่สามารถทําลายได้แต่ก็ไม่ทําให้แมลงพวกนั้นตายยังคง
อยู่ในแปลงข้าวนาปรังต่อไป หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังเสร็จแล้ว แมลงพวกนั้นก็จะบินไปกินข้าวนาปี
ที่เป็นพันธุ์ไม่ต้านทานแมลงทําให้ระบบการปลูกข้าวนาปีเสียไป แต่ถ้าเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองในแปลง
นา ถั่วเหลืองมีจุลินทรีย์ไรโซเบียมที่จะฟิกไนโตเจนหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วปลูกข้าว ข้าวจะได้
ปุ๋ยจากถั่วทําให้ข้าวงาม 
 

 จากนั้นคณะกรรมาธิการได้แสดงความคิดเห็นและตั้งข้อซักถาม สรุปดังนี้ 
 นายขจิต กิจติกรณ์เทวิน เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ได้ซักถามว่า ในจํานวนพ้ืนที่
ปลูกถ่ัวเหลือง ๔๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ แยกเป็นพ้ืนทีป่ลูกในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานเท่าไร 

 นายวิชัย ล้ าสุทธิ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้แสดงความคดิเห็นว่า ส่วนใหญ่ประเทศไทย
จะผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือส่งออกมากกว่าใช้ในประเทศทําให้เมล็ดพันธุ์ในประเทศไม่เพียงพอ ดังนั้นถ้าไทย
ขายเมล็ดพันธุ์ดีไปให้ต่างประเทศผลผลิตของต่างประเทศก็จะมีคุณภาพใกล้เคียงกับไทย อาจทําให้ไทย
เสียโอกาสทางการแข่งขันได้ สําหรับสถานการณ์ตลาดถั่วเหลืองขณะนี้ประเทศจีนซื้อขายผ่านตลาด
ล่วงหน้าไปหมดแล้ว  

 นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ กรรมาธิการที่ปรึกษา ได้แสดงความคิดเห็นว่า ๑.การทําความเข้าใจกับ
เกษตรกรในเรื่องการผลิตและการพัฒนาปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เพ่ือให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้นนั้น 
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ควรให้เจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอประสานงานด้านการเกษตรเพ่ือให้ความรู้กับเกษตรกร เพราะเจ้าหน้าที่
เกษตรอําเภอมีจํานวนมากและเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรเป็นอย่างดี ๒.ควรปรับปรุง
โครงสร้างการดําเนินงานของแต่ละส่วนราชการให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 นางกัลยา เนตกัลยามิตร ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัด
พิษณุโลกได้แสดงความคิดเห็นว่า การดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จต้องฝึกให้ เกษตรกรไทยเป็นนัก
ธุรกิจ ถ้านําปัจจัยไปให้ไม่มีทางสําเร็จแน่นอน  

 นายวิชัย ล้ าสุทธิ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า นโยบายเรื่องพืช
พลังงานงานอนาคตไม่ประสบผลสําเร็จแน่นอน ตัวอย่างเช่น จังหวัดระยองผลิตเอทานอล โดยตั้ง
โรงงานตามนโยบายจํานวน ๘ โรง แต่มีปัญหามันสําปะหลังไม่เพียงพอส่งโรงงาน 

 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ความคืบหน้า
เรื่องการจัดทําเขตโซนนิ่งพืช ๖ ชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ํามัน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และอ้อย ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของพ้ืนที่เขตโซนนิ่งแยกเป็นอําเภอและตําบลที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชแต่ละชนิด 
แล้วรวบรวมรายชื่ออําเภอ/ตําบลดังกล่าวส่งให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

คณะกรรมาธิการได้ศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดร.นรีลักษณ์ วรรณสาย นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ได้บรรยายสรุปกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช ดังนี้ 
  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เปิดให้บริการมาเป็นเวลา ๒ ปีแล้ว โดย
ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถตรวจสอบพืชได้ทุกชนิด พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.
๒๕๑๘ กําหนดให้ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ๒ ลักษณะ คือ การตรวจสอบความงอกและความ
บริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ โดยยึดหลักการตรวจสอบของ ISTA ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสามารถส่งออกได้ทั่ว

อาคารปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ 

  



หน้า | ๑๙๔ 

 

 
 

 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

โลก ทางศูนย์ฯ จึงพยายามพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน ISTA โดย
ศูนย์ฯ จะตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทุกลักษณะไม่เฉพาะที่กําหนดตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.
๒๕๑๘ เช่น ตรวจสอบความชื้น เนื่องจากบางประเทศกําหนดให้ตรวจสอบด้วย เป็นต้น ค่าบริการใน
การตรวจสอบคุณภาพ ๒๐๐ บาท ซ่ึงเงินรายได้ส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน การตรวจสอบเริ่มตั้งแต่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. จุดรับตัวอย่างและลงทะเบียน เป็นมาตรฐานการรักษาความลับของลูกค้า เมื่อรับ
ตัวอย่างมาแล้วจะต้องให้โค้ดหรือรหัส เพ่ือปูองกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ข้างในรับทราบว่ามาจากบริษัทใดหรือ
เกษตรกรรายใด เพราะถ้าเจ้าหน้าที่รู้จักกับบริษัทไหนอาจบวกคะแนนเปอร์เซ็นต์ความงอกไปให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. การตรวจสอบความชื้นและแบ่งตัวอย่าง เมื่อได้รับตัวอย่างมาแล้วจะต้องตรวจสอบ
ความชื้นก่อน เพราะค่าความชื้นเปลี่ยนแปลงได้ง่าย โดยการสุ่มตัวอย่างเพ่ือวัดความชื้น เสร็จแล้วจึง
แบ่งตัวอย่าง เช่น ถั่วเขียว ๑ กิโลกรัม อาจแบ่งเป็น ๑๒๐ กรัม การตรวจสอบความชื้นเบื้องต้น
ตรวจสอบด้วยไฟฟูา แต่มาตรฐาน ISTA กําหนดให้ตรวจสอบความชื้นโดยวิธีอบ ซึ่งก่อนที่จะอบต้องบด
เมล็ดพันธุ์ก่อนแล้วชั่งน้ําหนักเพ่ือดูค่าเริ่มต้น จากนั้นจึงอบด้วยตู้อบเสร็จแล้วก็ชั่งน้ําหนักที่เหลือแล้วดู
ว่าน้ําที่หายไปเท่าไรแล้วคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้น หลักของเมล็ดพันธุ์ความชื้นต่ําจะเก็บรักษาได้
นาน  
 

 

จุดรับตัวอย่างและลงทะเบียน 

 

การตรวจสอบความชื้น 
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 ๓. การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ สามารถตรวจสอบได้ ๒ วิธี คือ  
  ๑.การตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางกายภาพด้วยการคัดแยกสิ่งเจือปนออก จะคัดแยก
เป็น ๓ อย่าง คือ ๑)เมล็ดดี ๒)เมล็ดที่มสีิ่งเจือปน ๓)เมล็ดพืชชนิดอื่น รวมทั้งเมล็ดวัชพืช  
  ๒.การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๕๗ ในการซื้อ
เครื่อง PCR เพ่ือตรวจ DNA ซึ่งความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชกําหนด ๙๘% 
ขึ้นไปถึงจะทําการค้าได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔. การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ทําได้หลายวิธี แต่มาตรฐาน ISTA จะกําหนดเลย
ว่าพืชชนิดนี้ต้องทดสอบด้วยวิธีอะไร เช่น ถั่วเหลืองใช้วิธีเพาะกระดาษหรือเพาะทรายก็ได้ แต่ทาง
ศูนย์ฯ ใช้วิธีการเพาะทราย เพราะมีเชื้อราปะปนน้อยมาก ซึ่งทรายที่ใช้ผ่านการอบฆ่าเชื้อมาแล้วไม่ใช่
ทรายทั่วไปและร่อนให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ มีการคํานวณว่าน้ําต้องใช้ประมาณเท่าไรถึงจะอยู่ได้ครบ 
๗ วัน ส่วนถั่วเขียวจะเพาะด้วยกระดาษ เพราะเมล็ดมีขนาดเล็กใช้น้ําน้อย และอีกวิธีหนึ่งเรียกว่า การ
เพาะด้วยกระดาษพลีทที่มีลักษณะเหมือนกระโปรงผู้หญิง เนื่องจากเมล็ดสามารถงอกเป็นสองต้นอ่อน
ได ้ถ้าเพาะในทรายจะไม่รู้ว่ามันงอกมาจากเมล็ดไหน  

 

การตรวจสอบความงอกด้วยวิธีเพาะกระดาษ หรือเพาะทราย  
 

 

การตรวจสอบความบริสุทธิ์ทางกายภาพ 

การคัดแยกส่ิงเจือปน 
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  การตรวจสอบความงอกแบบรวดเร็ว ใช้เวลาหนึ่งวันสามารถรู้ผลความงอกได้ ด้วย
วิธีการแช่สารเตตระโซเลียม ผู้ประเมินผลต้องมีความชํานาญ ถ้าเมล็ดมีชีวิตจะติดสีแดงชมพูไม่ใช่สีแดง
เข้ม ถ้าเมล็ดไม่ติดสีเลยแสดงว่าเนื้อเยื่อนั้นไม่มีชีวิตก็ไม่สามารถงอกได้ และถ้าส่วนที่ติดสีเป็นส่วนที่ไม่
สามารถเจริญเติบโตได้เมล็ดนั้นก็จะไมส่ามารถงอกได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕. การตรวจสอบโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบความแข็งแรง เป็นจุดสําคัญใน
การส่งออกเมล็ดพันธุ์ เพราะแต่ละประเทศจะกําหนดว่าต้องห้ามมีโรคอะไรปะปนไป เช่น ข้าวโพดต้อง
ไม่มีเชื้อเออร์วีเนีย เป็นต้น ส่วนการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ด ถ้าเมล็ดมีความแข็งแรงมาก
โอกาสที่เจริญเติบโตก็มีมาก การตรวจสอบใช้เวลาเพียงสองวัน ด้วยวิธีการแช่น้ํา ๒๒ ชั่วโมงและแช่
สารละลาย Tetrazolium salt ๓ ชั่วโมง แล้วตรวจดูว่ามีสารละลายออกมาจากเมล็ดมากน้อยแค่ไหน 
ถ้าเมล็ดมีความแข็งแรงมากจะไม่มีสารละลายออกมาจากเซลส์เมมเบรน  
 
 
 
 

 

 

 

 

การตรวจสอบความงอกแบบรวดเร็ว  

การตรวจโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ 

 

การตรวจสอบความแข็งแรง 
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 ๖. หลังจากเพาะเสร็จแล้วจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ที่ห้องเพาะพันธุ์งอก ที่ควบคุมอุณหภูมิแสง 
๗๕๐ ลักซ์ และคุมถุงเพ่ือรักษาความชื้น ๖ – ๗ วัน เมื่อครบกําหนดก็จะนําเอาออกมานับความงอก 
โดยการประเมินผลต้นอ่อนว่ามีความงอกเท่าไร 
 ๗. ห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ควบคุมอุณหภูมิที่ ๑๕ องศา สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ๑ ปี เพ่ือ
การตรวจสอบย้อนกลับ ประมาณ ๔๐๐ กรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินผลความงอก 

ด้วยวิธีการนับต้นอ่อน 

 

ห้องเพาะพันธุ์งอก 
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ภาคผนวก ฉ. 
สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

ของคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม 
เรื่อง การส่งเสริมราคาผลไม้ภาคตะวันออก  

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑ ถึงวันอาทิตย์ท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  
ณ จังหวัดจันทบุรี 

********************** 

 คณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดูงานศูนย์รับซื้อผลไม้จังหวัดจันทบุรี (มังคุด) ในวันเสาร์ที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์              
 

             
กรมหาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการ 

     ๑. ควรปรับปรุงสายพันธุ์มังคุดใหมเ่หมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น ทนน้ําฝน ทน
โรคและแมลงศัตรูพืช  

๒. ควรสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกมังคุดนอกฤดเูนื่องสามารถจําหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูง 
๓. ควรควบคุมการใช้สารเคมีในปริมาณท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือ

สุขภาพของผู้บริโภคและปูองการกีดกันการนําเข้ามังคุดจากไทย 
คณะกรรมาธิการฯได้ศึกษาดงูานศูนย์รับซ้ือผลไม้จังหวัดจันทบุรี (ทุเรียน) ในวันเสาร์ที่ ๑ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการ 

     ๑. ควรพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ทุเรียนให้ตรงตามความต้องการของตลาดและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น ทนน้ําฝน ทนโรคและแมลงศัตรูพืช หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามา
สนับสนุนทั้งงบประมาณและหลักวิชาการ  

๒. ควรสนับสนุนการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล ส่วนผลผลิตที่เกินความต้องการในฤดูการผลิตก็
ควรนําไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ภาครัฐควรสนับสนุนจัดหาห้องเย็นเพื่อใช้เก็บรักษาผลผลิต  

คณะกรรมาธิการฯได้ร่วมพิธีเปิด ”งานสุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก 
2556”  ในวันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการจัดงาน 

สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านร่วม "งานสุดยอดของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 1   
(Best Chan Product & The World’s Durian Festival 2013)" ที่กําหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 
1-10 มิถุนายน 2556 ซึ่งควบคู่ไปกับ "งานสุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจ าปี 
2556"  ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งนาเชย และสนามกีฬากลางจังหวัด
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จันทบุรีเพ่ือมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดจันทบุรี และส่งเสริมรายได้เกษตรกร  โดยภายในงาน     
จะมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าของดีเมืองจันท์ อย่างผลไม้นานาชนิดคุณภาพสูง เช่น ทุเรียน เงาะ 
มังคุด ลองกอง กล้วยไข่ สละ และลําไย, สินค้า OTOP ระดับคุณภาพ, การออกร้านอาหารพ้ืนเมืองเลิศ
รส อาหารทะเลสด ๆ, แพผลไม้ประดับไฟ, นิทรรศการของดีเมืองจันท์ 10 อําเภอ, การประกวดผลผลิต
และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร, การแข่งขันกินผลไม้, การประกวดธิดาชาวสวน, การออกบูธ
จําหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับในฐานะนครแห่งอัญมณี, การแสดงห้องภาพยนตร์ 3 มิติ, การแสดง
พิพิธภัณฑ์อัญมณีจากทั่วทุกมุมโลก และการแสดงบนเวทีตลอด10คืน รวมถึงกิจกรรมพานักท่องเที่ยว
ชมและชิมผลไม้สดจากต้นในสวนผลไม้ เพราะในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เป็นช่วงที่ผลไม้หลาก
หายชนิดจะออกผลผลิตเต็มสวน นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมและซ้ือผลไม้โดยตรงได้จากชาวสวนกลับ
บ้านได้สําหรับพิธีเปิดงาน สุดยอดของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจําปี 2556 กําหนดวันเปิด     
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ณ เวทีกลาง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองจันทบุรี (อาคารกระต่าย) 
ข้อสังเกตจากคณะกรรมาธิการ 

     ๑. การจัดงานสุดยอดของดีเมืองจันท์ เป็นงานที่สามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายใน
จังหวัดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้
จําหน่ายผลผลิตได้ราคาดี ตลอดจนทําให้เกิดกระตุ้นการท่องเที่ยวจากชาวไทยและต่างประเทศได้เป็น
อย่างดี 

๒. คณะผู้จัดงานควรจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดงานว่าได้รับ
ผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด โดยใช้ตัวชี้วัดที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของผลผลิตต่างๆ ที่เกิด
จากการจัดงาน เช่น จํานวนผู้เข้าร่วมงาน จํานวนเงินที่ใช้จ่ายหมุนเวียนในงานและภายในจังหวัดในช่วง
ที่มีการจัดงานดังกล่าวขึ้นและความคุ้มค่าด้านงบประมาณ รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดงานครั้งต่อไป 

๓. ปัจจุบันมีการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมากเนื่องจากบางสาขาอาชีพคนไทยไม่นิยมทํา 
เช่น รับจ้างคัดแยกหรือเก็บเกี่ยวผลไม้ อีกทั้งค่าแรงงานถูกมากจึงทําให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
นิยมจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
แรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ควรบูรณาการการทํางานร่วมกัน นายจ้างที่
ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวควรปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์นายจ้างเพ่ือ
ควบคุมและปูองกันปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม โรคระบาด การค้ามนุษย์ เป็นต้น 
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ภาคผนวก ช. 
สรุปผลการเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงาน 

ของคณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร 
เรื่อง “การติดตามและรับทราบสถานการณ์แรงงานในภาคการประมง 

และสถานการณ์ราคาสินคา้ประมง” 
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ 

ณ จังหวัดระนอง 
******* 

 
 
การประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดระนอง 

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประมง
จังหวัด ประมงอําเภอ หัวหน้าสํานักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด นายกสมาคมประมงระนอง ผู้แทนแรงงานจังหวัด 
จัดหางานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด ด่านตรวจสัตว์น้ําระนอง ด่านศุลกากรจังหวัด 
และตัวแทนชาวประมง 
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ว่าที่ ร้ อยตรี  เชิดศักดิ์  จ าปาเทศ  ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดระนอง ได้กล่ าวต้อนรับ
คณะกรรมาธิการ นายวิชัย  ล้ าสุทธิ ประธานคณะกรรมาธิการได้แนะนําคณะเดินทาง จากนั้น นายอนิ
รุท คีรีนะ ประมงจังหวัดได้ฉายวีดิทัศน์ประกอบการบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดระนอง สรุป
สาระสําคัญได้ดังนี้ จังหวัดระนองมีประชากรทั้งสิ้น ๑,๘๓๔,๐๐๑ คน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งสิ้น 
๒๔,๒๗๙ ล้านบาท รายได้เฉลี่ย            ต่อหัวของประชากร ๑๒๗,๗๓๐ บาท/ปี พ้ืนที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจ ๔๘๓,๑๑๗ ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ยางพารา ปาล์มน้ํามัน กาแฟ มังคุด และมะม่วงหิม
พานต์ ภาวการณ์ค้าชายแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดระนองในปี ๒๕๕๕ มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 
๒๑,๕๗๔.๒๓ ล้านบาท โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องการประมง เช่น 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ห้องเย็น ปลาปุน โรงน้ําแข็ง ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 
๒๙๖ โรง  

จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระนอง ภาคการเกษตรมีมูลค่าสูงสุดโดยสาขาการผลิต
ที่สําคัญและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดได้แก่ สาขาการประมง รองลงมาเป็นสาขาเกษตรกรรม ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าเศรษฐกิจจังหวัดยังคงพ่ึงพิงภาคการเกษตรเป็นหลัก  

จังหวัดระนองเป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามันสู่อาเซียน จากสภาพภูมิศาสตร์ระนอง
ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทางทางบกและทางน้ําเหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าผ่าน
แดน ฝั่งอันดามัน ระนองจึงเป็นจุดผ่านแดนที่สําคัญในการขยายสินค้าทางทะเล ใช้ความได้เปรียบทาง
ภูมิศาสตร์ไปสู่พม่าตอนใต้ ตอนกลาง รวมถึงทวีปเอเชียใต้ ปัจจุบันด่านระนองเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้า
ชายแดนสูงเป็นอันดับที่ ๒ รองจากด่านแม่สอดจังหวัดตาก มีกลยุทธ์การพัฒนาดังนี้ 

๑. พัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพใน
การเปิดประตูการค้าสู่อาเซียน 

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับการเปิดประตูการค้าผ่านแดน               
ฝั่งอันดามัน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมาธิการ

ประมงจังหวัดบรรยายสรุปสถานการณ์ประมงและ
แรงงาน
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ปัจจุบันพม่ามีมาตรการปิดอ่าวตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีละ ๔๕ วัน ประกอบกับมีมรสุม ทําให้
ปริมาณการจับสัตว์น้ําลดลง  

ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่าในขณะนี้ปลาในประเทศไทยมีราคาแพงมากและ
ผู้ประกอบการโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครขาดแคลนสินค้า นอกจากนี้ราคาสินค้าบริโภคทั้งหมดของ
ประเทศมีปัญหามาก เช่น ปัญหาเนื้อวัวขาดตลาด หมู ไก่ ไข่ สินค้าบริโภคมีราคาแพง และได้รับข้อมูล
ว่าพม่าเรียกร้องให้ชาวประมงจับปลาในพม่าน้อยลง  

นายเอกวิทย์ ศรีนวล หัวหน้าสํานักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ราคาสินค้าประมงจังหวัดระนอง ซึ่งการประมงของจังหวัดระนองส่วนมากจะเป็นสินค้าสัตว์
น้ําเกี่ยวกับทางฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน และฝั่งอ่าวไทย สถิติปริมาณสินค้าสัตว์น้ําที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบ
เรือประมงระนองตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ มีดังนี ้ 

ปี ๒๕๕๒ มีปริมาณ ๕๖,๐๖๒.๑๑ ตัน  มูลค่า ๓,๑๘๗.๙๑ ล้านบาท 
ปี ๒๕๕๓ มีปริมาณ ๔๗,๔๐๙.๗๙ ตัน  มูลค่า ๓,๒๓๒.๘๕ ล้านบาท 
ปี ๒๕๕๔ มีปริมาณ ๓๕,๙๔๐.๗๘ ตัน  มูลค่า ๒,๕๐๒.๔๖ ล้านบาท 
ปี ๒๕๕๕ มีปริมาณ ๓๖,๐๗๖.๔๐ ตัน  มูลค่า ๒,๒๘๔.๐๔ ล้านบาท 
ปี ๒๕๕๖ มีปริมาณ ๒๔,๙๙๑.๓๔ ตัน  มูลค่า ๑,๔๑๕.๓๒ ล้านบาท ซึ่งปริมาณสินค้าลดลง

มากเนื่องจากมีมรสุมและมีการปิดอ่าวฝั่งพม่า และอันดามัน หากสัตว์น้ํามีน้อยราคาก็จะสูง แต่หากสัตว์
น้ํามีมากราคาจะไม่ดีเท่าที่ควร เพราะตอนนี้ระนองมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดระดับเรื่องสุขอนามัยตาม 
EU ดังนั้น ชาวประมงต้องจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยของท่าเรือทุกแห่ง ตอนนี้ท่าเทียบเรือทุก
ท่าขององค์การสะพานปลาต้องทําเรื่องสุขอนามัย โดยมีการตรวจสอบเรื่องความสะอาด สารเจือปน 
ความถูกต้องของสินค้าสัตว์น้ําก่อนส่งออกนอกประเทศ โดยวิธีการตรวจสอบจะใช้น้ํายา  

นายสุรินทร์ โลสงค์ นายกสมาคมประมงระนอง ให้ข้อมูลโดยสรุปว่าการทําประมงตอนนี้ไม่
ค่อยดีนักเนื่องจากทรัพยากรร่อยหรอ และมีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการจับปลา เช่น โซน่า เร
ดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ราคาน้ํามันสูงขึ้น อุปกรณ์การประมงราคาสูงขึ้น ประกอบกับค่าแรง
เพ่ิมข้ึน ทําให้ขาดทุน อีกทั้งพม่ามีการพัฒนาการทําประมงมากขึ้นโดยมาฝึกจากไทย พอมีฝีมือขึ้นจึงไป
ต่อเรือเอง โดยซื้อวัสดุจากจีนซึ่งมีราคาถูก สถิติสัตว์น้ําที่จับได้ในแต่ละปีจะเป็นสัตว์น้ําจากประเทศ
เพ่ือนบ้านมากกว่า              ที่จับได้ในประเทศหรือที่มาวางขายในองค์การสะพานปลามีประมาณ 
๓๐ เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม พม่ากับไทยยังต้องพ่ึงพากัน เนื่องจากต้องนําปลาที่จับได้มาขายให้กับ
ไทย เนื่องจากหากจะไปขายให้กับมาเลเซียมีระยะทางไกลการขนส่งไม่สะดวก  

ประธานคณะกรรมาธิการ สอบถามถึงการขนส่งปลาจากเมืองมะริด มายังจังหวัดระนอง              
ซึ่งนายกสมาคมประมงระนอง ชี้แจงว่าปลาจากมะริดจะขนส่งมาจังหวัดระนองทางเรือ เนื่องจากการ
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ขนส่งทางบกในประเทศพม่ายังไม่สะดวก แต่ในอนาคตการเดินทางทางบกเส้นทางมะริด - ด่านสิงขร 
จะสะดวกข้ึน  
  

  
 

นางนฤมล ขรภูมิ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง ชี้แจงข้อมูลดังนี้ ผู้ที่ทําประมงหลักจะมี
แพปลาอยู่ที่ระนอง ซึ่งมีลักษณะเป็นกิจการร่วมค้ากับพม่าคือมีการเกี๊ยวเงินกันไปก่อน คือคนไทยเป็น
คนลงทุนเงินให้ไปจับปลาในมะริดพอจับปลาได้ก็นํามาขึ้นที่แพปลาจังหวัดระนอง และจากระนองจะ
แยกไปยังมาเลเซีย อีกส่วนจะไปภาคกลาง คือ มหาชัยกับระยอง ในอนาคตหากเส้นทางถนนสะดวก
อาจไปข้ึนที่ท่ามะริดแล้วออกถนนไปยังภาคกลาง แต่ในส่วนที่จะไปขายยังมาเลเซียหรือทางใต้ก็ยังต้อง
ใช้ระนองเป็นจุดศูนย์กลางอยู่ ปัญหาส่วนหนึ่งเมื่อเข้าสู่การค้าเสรี ชาวมาเลเซียก็จะมาลงทุนแพปลาเอง
ซึ่งจะทําให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างพ่อค้าคนไทยและมาเลเซีย  

ปัญหาอีกเรื่องของชาวประมงนอกจากค่าน้ํามันแพงคือค่าตั๋วที่ไปสัมปทานที่พม่ามีราคา
แพงประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ําทําให้ต้องจ่ายค่าแรงประมง เพ่ิมขึ้นอีกคือ ๔๐๐-
๕๐๐ บาท ดังนั้นต้นทุนจะสูงขึ้นไปอีก ทําให้ชาวประมงหยุดการเดินเรือไปเกือบเท่าตัว และสังเกตว่า
ปริมาณสัตว์น้ําที่จับได้ลดลง ส่วนหนึ่งก็เพราะคนหยุดทําประมงมากขึ้น จึงอยากให้ผลักดันระบบโลจิ
สติกส์ของจังหวัดระนอง ให้ถนนเสร็จก่อนเปิดการค้าเสรี หากสามารถบริหารจัดการโลจิสติกส์ซึ่งเป็น
ต้นทุนหนึ่งของสินค้า           ก็จะทําให้คนภาคกลาง และภาคตะวันออกได้บริโภคอาหารทะเลที่สด
และมีราคาถูก  

ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ปลาแถบภาคตะวันออก ทางเวียดนาม และกัมพูชา ไม่
มีแล้ว ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่คือปลาฝั่งอันดามัน ดังนั้นทําอย่างไร ที่จะนําปลาจากจังหวัดระนองไปยัง
จังหวัดสมุทรสาครได้สะดวก เนื่องจากปลาที่บริโภคกันในภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นปลาจาก
จังหวัดระนองที่ส่งไปยังมาเลเซียแล้วส่งกลับมาขายยังภาคกลางและภาคตะวันออก  และมีคนไทยไป
ลงทุนทําแพปลา             ที่พม่าหรือไม่  

ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงว่า ในอนาคตหากการเดินทางระหว่างด่านสิงขรและเมือง
มะริดสะดวกข้ึนก็จะมีคนระนองนําเรือไปขึ้นที่มะริด แต่คงไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้นี้ 
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นายกสมาคมประมงระนอง ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ปลาที่จับได้ของพม่ามาขึ้นที่ท่าเรือของ
ระนองอย่างเดียว เนื่องจากการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําของพม่ายังไม่ได้มาตรฐาน อาจทําให้ปลา
เสื่อมสภาพ ประกอบกับหากนําปลา มาขึ้นที่ท่าเรือของระนองจะได้ราคาดีกว่าขึ้นที่ท่ามะริด จึงไม่เกิด
แพปลาที่มะริด 

หลังจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว อนาคตการประมงไทยจะเป็นอย่างไรคง
ขึ้นอยู่ว่าพม่ามีนโยบายให้ประมงต่างชาติไปทําประมงในประเทศพม่าหรือไม่ ซึ่งเดือนมีนาคมปีหน้าจะมี
การยกเลิกสัมปทาน ทั้งที่มีการทํา MOU ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยต่อสัญญาครั้งละ ๕ ปี ซึ่งทุกวันนี้มีเรือที่
ไปจับปลาในพม่าเพียง ๔๐ ลํา ดังนั้นต่อไปอาจไม่มีโอกาสไปจับปลาในพม่า และต่อไปปลาจะราคาแพง
ขึ้นอีกแน่นอนเพราะทรัพยากรร่อยหรอและไม่คุ้มทุน ต้นทุนสูง และใช้ระยะเวลาเดินทางถึง ๓ วัน ปลา
อาจจะเน่าก่อน ส่วนทางด้านทวายไม่มีห้องเย็นและยังไม่มีความพร้อม 

การที่ปลาจากพม่ามาขึ้นที่ท่าเรือในจังหวัดระนอง เพราะจากนั้นจะถูกส่งไปยังประเทศ
มาเลเซีย ทําให้ได้ราคาดี ถ้าไม่มีประเทศมาเลเซียปลาจากพม่าจะไม่เข้ามาไทยเพราะราคาจะถูก ใน
อนาคตแม้ด่านสิงขรเปิด ก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะเป็นการยากที่ผู้ประกอบการแพปลาจะไปชิงซื้อปลามา
ขายยังระนอง เนื่องจากในการไปซื้อต้องมีต้นทุน และต้องมีการคัดแยก ซึ่งการคัดแยกทําให้เสื่อมสภาพ
ในความสด และทําให้ปลาเกรดต่ําลง มาเลเซียจะไม่ซื้อ   

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง แสดงความเห็นว่า ระบบ              
โลจิสติกเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของสินค้าทั้งหมด แพปลาระนอง ไม่สัมพันธ์กับระบบโลจิสติกส์ การที่
ระบบโลจิสติกด้อยทําให้ระนองเสียโอกาสหลายอย่าง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเชิงนโยบายที่ต้องรีบดําเนินการ 
ที่ตั้งของจังหวัด ระนองเป็นประตู่สู่การค้าฝั่งอันดามัน แต่ในเชิงนโยบายจะทําให้ระนองเป็นประตูสู่
การค้าชายแดนได้หรือไม ่

ประธานคณะกรรมาธิการ แสดงความเห็นว่า เมื่อพม่ามีความเจริญมากขึ้น ไทยจะเข้าไป
ทําสัมปทานได้ยาก ควรหาวิธีการให้จังหวัดระนองจึงจะเป็นศูนย์กลางในการประมง ปลาที่รับประทาน                      
ในร้านอาหาร ร้อยละ ๙๐ จะถูกส่งไปขายยังมาเลเซียเพราะมาเลเซียซื้อในราคาแพงกว่า และระบบ                 
โลจิสติกส์ยังด้อย ดังนั้นทําอย่างให้ปลาในจังหวัดระนองไปจําหน่ายในภาคตะวันออกได้  

ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง แสดงความเห็นว่า จังหวัดระนองมีสถานที่ตั้งที่ดีแต่ยังไม่
มีศักยภาพพอ จึงต้องได้รับการผลักดันซึ่งหากมองว่าระนองควรเป็นเป็นศูนย์กลางการประมง คงต้อง
มาปรับเรื่องนโยบาย เช่น การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ระนองเพ่ือลดค่าธรรมเนียม ค่าภาษีของ
ภาคเอกชน นอกจากนี้ท่าเรือน้ําลึกของระนองยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ หากคิดค่าธรรมเนียมเท่ากับ
ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ค่าธรรมเนียมจะสูงกว่าท่าของเอกชนถึงเท่าตัว ซึ่งมีท่าเรือเอกชนกว่า 
๑๐๐ แห่ง  
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ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ชี้แจงข้อมูลว่าขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง ถนน ๔ เลน เส้นทาง
ระนอง-ชุมพร ระยะทาง ๑๑๖ ก.ม. ซึ่งตามแผนจะสร้างเสร็จในปี ๒๕๖๐ สร้างตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ 
ศักยภาพระนองต้องอาศัยเส้นทางนี้ทางจังหวัดก็ได้ผลักดันว่าหากมีงบประมาณสนับสนุนให้สร้างเสร็จ
เร็วกว่า                 ปี ๒๕๖๐ ก็จะขอให้สนับสนุนให้ด้วย ซึ่งล่าสุดได้รับแจ้งจากกระทรวงคมนาคมว่า
อาจได้รับอนุมัติอีก                    ๒ ช่วงซึ่งจะทําให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้ได้ทําเรื่องให้กรม
ทางหลวงชนบทพิจารณาถนนจากทางแยกจากเพชรเกษมไปท่าเรือน้ําลึกอีก ๑๒ กิโลเมตร 

นายวิรัช ร่มเย็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง ให้ข้อมูลว่า ในปีนี้ท่าเทียบ
เรือประมงได้รับงบประมาณเพ่ือมาบริหารจัดการ ให้ถูกสุขอนามัย มีระบบน้ําสะอาด เป็นที่ยอมรับของ
ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นจังหวัดแรกท่ีมีระบบนี้ 

 

   
 

นายออน อุ่นทวีทรัพย์ หัวหน้าด่านศุลกากรจังหวัดระนอง ชี้แจงข้อมูลว่า สินค้าที่นําเข้ามา
ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าสัตว์น้ํา  นอกนั้นเป็นอุปกรณ์การก่อสร้าง และสินค้าสัตว์น้ําเมื่อเข้ามาแล้วจะไม่
ส่งออกที่ระนอง แต่จะเข้าไปทางมหาชัยหรือทางใต้จึงไม่มีข้อมูลตัวเลข ส่วนสินค้าที่ส่งออกจะเป็น
น้ํามันของบริษัท ปตท.สผ. และอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่  

นายขจิตต์  กิจติกรณ์เทวิน เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ สอบถามนายกสมาคม
ประมงระนองว่า เมื่อชาวประมงประสบปัญหาน้ํามันราคาแพง ได้ทําเรื่องขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากภาครัฐหรือไม่ 

นายกสมาคมประมงระนอง ชี้แจงว่า ภาครัฐได้ช่วยเหลือในระดับหนึ่ง เช่น น้ํามันที่เหลือ
จากโรงกลั่นที่ใช้ภายในประเทศ ชาวประมงไปขอได้เป็นน้ํามันเขียว ซึ่งน้ํามันที่นําออกไม่มีภาษี
สรรพสามิต              ทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ แต่ปัญหาคือการออกไปรับน้ํามันใช้เวลาถึง ๘ ชั่วโมง จึงไม่
ค่อยได้ใช้น้ํามันเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการในจังหวัดได้มีการช่วยเหลือให้สามารถรับน้ํามันได้
ในระยะที่ใกล้ขึ้น  
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พลเรือโทเชษฐ โกมลฐิติ  ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ แสดงความเห็นว่า สิ่งที่จะ
ส่งผลกระทบต่อชาวประมงคือปัญหาการค้าในเขตเกาะช้าง เกาะไข่ และการทําประมงในเขตพ้ืนที่
อิทธิพลของชนกลุ่มน้อย 

จากนั้น นางภาวดี พรหมรัตน์ สํานักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ชี้แจงสถานการณ์แรงง
งานต่างด้าวในจังหวัดระนองโดยภาพรวมของจังหวัดขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทํางาน
ทั้งสิ้น ๕๒,๕๗๖ คน จากสถิติการขอใบอนุญาตทํางานการใช้แรงงานในจังหวัดระนองจากมากไปน้อย 
มีดังนี้ ๑) กิจการเกษตรและปศุสัตว์ เช่น ทําสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่ ๒) กิจการต่อเนื่องประมงทะเล 
โรงงานแปรรูปอาหาร ๓) กิจการรับเหมาก่อสร้าง ๔) กิจการค้าปลีกค้าส่งแผงลอย  ๕) งานรับใช้ในบ้าน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ จังหวัดระนองมีพ้ืนที่ในการติดต่อพม่า             
ทั้งทางทะเลและบก จึงมีบ้างที่รอดพ้นการตรวจสอบ แรงงานมี ๒ ประเภท คือ ๑) ประเภทที่ไม่ถูก
กฎหมาย ซึ่งยอมรับว่ามีกระบวนการเรื่องการจัดหาแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่ ซึ่งต้องแก้ไขโดยการ
ปราบปราม และการปูองกัน ๒) แรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งปัญหาที่พบคือหลังจากแรงงานจดทะเบียนแล้ว
จะได้เอกสารเรียกว่าพาสปอร์ตซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้  แต่ในความจริงแรงงานได้เปลี่ยน
นายจ้างภายหลัง ทางจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุม เพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้สิ่ง
สําคัญที่สุดคือขบวนการผิดกฎหมาย จึงต้องเน้นการปูองกันและปราบปราม แต่เรื่องการสกัดกั้นก็
พยายามดูแลอยู่                ซึ่งทางจังหวัดระนองมีหน่วยดูแลหลายหน่วย เช่น หน่วยทหาร หน่วย
เฉพาะกิจที่ประจําตามเกาะต่าง ๆ กรมทหารราบที่ ๒๕ ตํารวจตระเวนชายแดน คณะกรรมการความ
ร่วมมือชายแดนไทยพม่า สําหรับปัญหาเรื่องการลักลอบเข้าประเทศคงต้องเป็นในระดับนโยบายให้
กวดขันแนวทางในการปฏิบัติ 

ประธานคณะกรรมาธิการ สอบถามว่า ตอนนี้แรงงานมีพาสปอร์ตกันหมดแล้ว ดังนั้นเมื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วจะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่ และแรงงานต่างด้าวที่มาแทน
แรงงานไทย               มีจํานวนมากหรือไม่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง แสดงความเห็นว่า ในอนาคตคาดว่าแรงงานพม่าจะเข้ามา
น้อยลงเพราะพม่าจะมีการพัฒนามากขึ้น และอุตสาหกรรมย้ายฐานไปพม่ามากขึ้น และสุดท้ายแล้วไทย
จะขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะไม่กระทบผู้ใช้แรงงาน แต่จะ
กระทบกับแรงงานด้านบริการ เพราะแรงงานไทยมีความรู้ภาษาอังกฤษสู้แรงงานต่างด้าวไม่ได้ และไทย
จะเสียเปรียบแรงงานวิชาชีพหรือเทคนิค เช่น แพทย์ พยาบาล จะไปทํางานต่างประเทศมากขึ้นเพราะ
รายได้สูงกว่า  

ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง แสดงความเห็นว่า ก่อนที่ค่าแรงขั้นต่ําจะเพ่ิมเป็น ๓๐๐ 
บาท ในจังหวัดระนองมีค่าแรง ๑๗๐ บาท ซึ่งต่างกันมาก และสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเมื่อแรงงานที่ไม่มีทักษะ
ทํางาน ได้สักระยะพอที่จะสื่อสารได้ก็จะเคลื่อนย้ายแรงงานไปเป็นแรงงานภาคบริการหมด เพราะได้
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ค่าแรงขั้นต่ํา ๓๐๐  บาท ดังนั้นคนไทยต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่ โดยให้พ่ึงตนเองมากขึ้น เพราะต่อไปจะ
ขาดแคลนแรงงาน และปัจจุบันพม่ามีการเปิดประเทศมากขึ้น มีการทําการค้ากับยุโรป และอเมริกา ซึ่ง
เดิมไทย                           มีมูลค่าการค้ากับพม่าเป็นอันดับ ๒ ดังนั้นไทยต้องพิจารณา วิเคราะห์ 
จุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาสของประเทศ 

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ชี้แจงข้อมูลว่า ในการจ้าง
แรงงานในจังหวัดระนอง ผู้ประกอบการเกือบทุกภาคส่วนใช้แรงงานต่างด้าวคือชาวพม่าทั้งหมด แต่
แรงงานพม่าต้องการค่าแรงท่ีสูงพอมีทักษะจึงเคลื่อนย้ายเข้าสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนั้น เมื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การจ้างงาน คงปรับสมดลุตามสภาพเศรษฐกิจของบ้านเมืองที่มีศักยภาพที่
จะพัฒนา  

นายกสมาคมประมงระนอง ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เรื่องแรงงานภาคการประมง เคยมีแนวคิดจะ
นําแรงงานบังกลาเทศเข้ามาทดแทน แต่ติดขัดเรื่องชาวโรฮิงยาจึงต้องล้มเลิก          

ภาพบรรยากาศการประชุม 

 
 

ประธานคณะกรรมาธิการ สรุปผลการประชุม ดังนี้ 
๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกับภาคเอกชนวางแผนใน

การบริหารให้จังหวัดระนองทําอาชีพพ่อค้าปลาแทนการทําประมง และพยายามผลักดันระนองให้เป็น
ศูนย์กลางตลาดปลาทางด้านอันดามันให้จงได้ 

๒.  สถานการณ์แรงงานในขณะนี้เกรงว่าแรงงานพม่าจะกลับประเทศทําให้ไทยขาดแคลน
แรงงานดังนั้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันหาวิธีการแก้ไขไม่ให้แรงงานจังหวัดระนองขาดแคลน 

๓.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเจรจากับทางการพม่าในการ
ช่วยเหลือชาวประมงไทยที่ถูกเรือรบพม่าจับกุมในเขตน่านน้ําไทย 

จากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการ
ประชุม  
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การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ 
ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง องค์การสะพานปลา 
 

 
ประธานคณะกรรมาธิการ มอบของที่ระลึกให้นายเอกวิทย์ ศรีนวล หัวหน้าส านักงานท่าเทียบ

เรือประมงระนอง    
 

ท่าเทียบเรือประมงระนองตั้งอยู่ปลายสะพานปลา อําเภอเมือง จังหวัดระนอง มีพ้ืนที่
ประมาณ ๑๐๐ ไร่  เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๐๕ และเปิดให้บริการเมื่อปี ๒๕๐๗ สําหรับปริมาณมูลค่า
สินค้าสัตว์น้ํา                ที่ขนถ่ายผ่านท่าเทียบเรือประมงระนอง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา มี
ปริมาณลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี ๒๕๕๖นับตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ มีปริมาณสัตว์น้ํา 
๒๔,๙๙๑.๓๔ ตัน มูลค่า ๑,๔๑๕.๓๒ ล้านบาท จํานวนเรือ ๒,๓๕๗ เที่ยว และจํานวนรถ ๒,๗๘๖ เที่ยว 
ซึ่งลดลงกว่าปี ๒๕๕๒ กว่าเท่าตัว โดยท่าเทียบเรืออยู่ในระหว่างปรับปรุงบริเวณท่าเทียบเรือประมงให้
ได้มาตรฐานสุขอนามัย มีระบบผลิตน้ําสะอาด พร้อม สิ่งอํานวยความสะดวกในการขนถ่ายและจําหน่าย
สินค้าสัตว์น้ําอย่างเพียงพอได้มาตรฐานด้านบริการ และมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดเป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นําเข้าสินค้าสัตว์น้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรป 
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 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานคณะกรรมาธิการส่งเสรมิราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

ณ ท่าเรือระนอง 
 

 
นายไพฑูรย์ โพธิ์ดี หัวหน้าแผนกการท่าและสินค้าให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการและบรรยายสรุป 

ท่าเรือระนอง ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกปากแม่น้ํากระบุรี ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัด
ระนอง เป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามันของไทย  เชื่อมโยงเส้นทางการค้ากับ
ประเทศในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรปและแอฟริกา บริหารจัดการโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งนอกจากท่าเรือระนองแล้วการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยยังรับผิดชอบท่าเรือกรุงเทพ ท่าเหลือแหลมฉบัง ท่าเรือเชียงแสน และท่าเรือเชียงของ 

ท่าเรือระนองระนอง ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ (ท่าเทียบเรือที่ ๑)  สามารถ
รับเรือสินค้าขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส จอดเทียบท่าได้พร้อมกัน ๒ ลํา มีสะพานเชื่อมฝั่งกว้าง ๑๐ 
เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร จํานวน ๒ สะพาน และท่าเทียบเรือตู้สินค้า (ท่าเทียบเรือที่ ๒) สามารถรองรับ
เรือสินค้า/ตู้สินค้า ขนาดไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ เดดเวทตัน จอดเทียบท่าได้ครั้งละ ๑ ลํา มีสะพานเชื่อมฝั่ง
กว้าง ๗.๕ เมตร ยาว ๒๑๒  เมตร สะพานเชื่อมกับท่าเรืออเนกประสงค์ กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ 
เมตร ท่าเรือระนอง จะเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศในซีกโลกตะวันตก โดย
เส้นทางการเดินเรือที่สะดวกไม่ต้องไปถ่ายลําที่สิงคโปร์ อ้อมผ่านช่องแคบมะละกา ที่มีการจราจรคับคั่ง
และปัญหาความไม่ปลอดภัยจากโจรสลัด ย่นระยะเวลาในการเดินทางและลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
ให้กับผู้นําเข้าและส่งออก เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการค้าไทยสู่ตลาดโลก  
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